
ศาลส่ังพักงาน‘กนกวรรณ’
กอ.รมน.ใหญชงช� อสตท.

ส.ว.ต� น!สอบ‘จริยธรรม’

กกต.ล่ันพรอมจัดเลือกต้ัง

พท.ฝนหลังเอเปกยุบสภา

เฮ!ขึ้นคาแรง354บาท/ศก.ฟนตัววางงานลด

พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหนาท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม เขาทํางานท่ีกระทรวงกลาโหม (ภาพบน) 

พล.อ.ประวิตร วงษสุวรรณ รองนายกฯ และรักษาการนายกฯ เขาปฏิบัติหนาที่ ณ ทําเนียบรัฐบาล (ภาพลาง)

หนา...2หนา...2

ถึงเวลาสะสาง ‘บัญชีผี’ 
เด็กฝาก กอ.รมน.ภาค 4 สน.
เพื่อการดับ ‘ไฟใต’ ที่ไดผล

ถึงเวลาสะสาง ‘บัญชีผี’ 
เด็กฝาก กอ.รมน.ภาค 4 สน.
เพื่อการดับ ‘ไฟใต’ ที่ไดผล

             
|

ไทยโพสต • “บิ๊กตู” ซุมเขากลาโหม พรอม

ใหกําลังใจรักษาการนายกฯ “บิ๊กปอม” เขา

ทําเนียบฯ บอกภารกิจราบร� น ตอบไมมีอะไร

หรอก หลังถูกซักมีสัญญาใจหรือไม จับตา

นั่งหัวโตะถกแตงตั้ง ผบ.ตร.จันทรนี้ รอง

โฆษก รบ.เผยสองพี่นองคุยกันแลว “ชล

น�าน” ขู ฉวยยุบสภามีคนย� นศาล รธน.แน�

เม� อเวลา 09.30 น. วันที่ 26 ส.ค. 

พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา นายกรัฐมนตรี 

ในฐานะ รมว.กลาโหม ไดเดินทางเขาทํา                                                      

งานแบบเงียบๆ ที่กระทรวงกลาโหม จาก

นั้นเวลาประมาณ 10.00 น. ไดเชิญ พล.อ. 

ชัยชาญ ชางมงคล รมช.กลาโหม และ 

พล.อ.สุชาติ หนองบัว เลขานุการ รมว.

กลาโหม เขาหารือท่ีหองทํางาน รมว.กลาโหม 

โดยใชเวลาประมาณ 30 นาที กอนที่จะ

ปฏิบัติภารกิจเซ็นเอกสารตางๆ ที่เกี่ยวของ

กับงานของกระทรวงกลาโหม

ท้ังน้ี พล.อ.ประยุทธใสสูทสวมเนกไท                  

สีเหลือง โดยไมไดมีสีหนาท่ีเครงเครียด และ                                                          

ไดรวมรับประทานอาหารมื้อกลางวันที่กระ 

ทรวงกลาโหม รวมถึงทํางานอยูที่กระทรวง

กลาโหมตลอดทั้งวัน

สําหรับการเขามาทํางานของ พล.อ. 

ประยุทธในครั้งนี้ ไมมีการแจงลวงหนา แต

แจงให พล.อ.ชัยชาญ และ พล.อ.วรเกียรติ 

รัตนานนท ปลัดกระทรวงกลาโหม รับทราบ

เทานั้น โดยไดใชรถยนตสวนตัวหมายเลข

ทะเบียน 1881 และไมใหมีการต้ังแถวทหาร

ไทยโพสต • “เลขาฯ วุฒิสภา” เตรียมชง

เร� องสอบ “ส.ว.” เอี่ยว “ส.ต.ท.หญิง” ให 

“กก.จริยธรรมฯ” พิจารณาสัปดาหหนา “ครู

หยุย” ยันไมปกปอง ส.ว.ใชอํานาจฝากทหาร-

ตํารวจ ชี้หากผิดจริง ป.ป.ช.สอบตอ “ชล

น�าน” จ้ีวุฒิสภาเรงหาขอเท็จจริง “สงป.ตร.”                         

เตนต้ัง กก.สอบข้ันตอนรับตํารวจฉาว พล.ต. 

ปราโมทยเผยผลสอบออกแลว เปนไปตาม

ขอมูลตํารวจ  ผงะ! กอ.รมน.ใหญเปนผูชง

ช� อ ส.ต.ท.หญิงโหดมาทํางาน

ที่รัฐสภา วันที่ 26 ส.ค. น.ส.นภา

ภรณ ใจสัจจะ เลขาธิการวุฒิสภา กลาว

ถึงกรณีนายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธาน

วุฒิสภา มอบหมายใหคณะกรรมการจริยธรรม                       

วุฒิสภา ตรวจสอบขอเท็จจริงกรณีนายวัชระ 

เพชรทอง อดีต ส.ส.พรรคประชาธิปตย ให

ตรวจสอบสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ที่เขาไปมี

สวนเกี่ยวของกับเหตุการณ ส.ต.ท.หญิงกร

ศศิร บัวแยม ผบ.หมู กก.4 กองบังคับการ

ตํารวจสันติบาล 1 ชวยราชการ กอ.รมน.

ภาค 4 สวนหนา ทํารายรางกายอดีตทหาร                                                                 

หญิงยศสิบตรีวา ขณะนี้สํานักงานเลขาธิ 

การวุฒิสภาไดสงความเห็นของประธาน

วุฒิสภา ที่กําชับใหตรวจสอบเร� องดังกลาว

ไปยังคณะกรรมการจริยธรรมฯ แลว

กรุงเทพฯ • เคาะแลว! คาจางขั้นต่ํา 

328-354 บาท/วันในแตละพื้นที่ หรือปรับ

เฉลี่ย 337 บาท เพิ่มขึ้น 5.02% หลังถก

เครียด 5 ชั่วโมง “ชลบุรี-ระยอง-ภูเก็ต” 

กวาดคาแรงสูงสุด 354 บาทตอวัน สวน 3 

จังหวัดชายแดนใตพวงน�าน-อุดรธานี ขยับ

ต่ําสุด 328 บาท เตรียมชงเขา ครม.เร็วสุด 

สภาพัฒนชี้เศรษฐกิจฟนตัว อัตราจางงาน

เพิ่ม สวนคนวางงานลดเริ่มกลับสูยุคปกติ

กอนโควิดอาละวาด

เม� อวันศุกรที่ 26 ส.ค. นายบุญชอบ  

สุทธมนัสวงษ ปลัดกระทรวงแรงงาน  แถลง

ผลการพิจารณากลั่นกรองขอเสนออัตราคา

จางขั้นต่ําของจังหวัดและกรุงเทพมหานคร

ป 2565 วาที่ประชุมคณะกรรมการคาจางฯ 

มีมติปรับเพิ่มอัตราคาจางขั้นต่ําเปน 328-

354 บาท/วัน หรือคิดเปนอัตราคาจางขั้นต่ํา

เฉลี่ยที่ 337 บาท/วัน หรือเพิ่มขึ้น 5.02% 

เม� อเทียบกับฐานคาจางขั้นต่ําเดิม

สําหรับอัตราคาจางขั้นต่ําที่มีการปรับ 

ประกอบดวย 1.คาจาง 354 บาท มี 3 จังหวัด 

คือ ชลบุรี, ระยอง และภูเก็ต 2.คาจาง 353 

บาท มี 6 จังหวัดคือ กรุงเทพมหานคร, 

นนทบุรี, นครปฐม, ปทุมธานี, สมุทรปราการ 

และสมุทรสาคร 3.คาจาง 345 บาท 1 

จังหวัดคือ ฉะเชิงเทรา 4.คาจาง 343 บาท 

1 จังหวัดคือ พระนครศรีอยุธยา 5.คาจาง 

340 บาท มี 14 จังหวัดคือ ปราจีนบุรี, 

หนองคาย, อุบลราชธานี, พังงา, กระบี่,

บานใหญชินวัตร

วิภาวดีรังสิต • ก.ล.ต.ลงดาบ “หมอบุญ” 

แลว สั่งปรับสูงสุด 2 ลานบาท รวมทั้ง    

คาตรวจสอบรวมกวา 2.3 ลานบาท พรอม

หามนั่งเปนกรรมการใน บจ.อีก 42 เดือน 

จากเหตุโมไดสั่งซื้อวัคซีนไฟเซอร เจาตัว

ไขกอกพน THG ทันควันตั้ง “จารุวรรณ” 

เสียบแทน  

เม� อวันศุกรที่ 26 ส.ค. สํานักงาน

กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) 

ไดออกเอกสารขาวท่ี 134/2565 เร� อง ก.ล.ต.                                                   

ใชมาตรการลงโทษทางแพงผูบริหาร THG 

(บริษัท ธนบุรี เฮลทแคร กรุป จํากัด (มหา 

ชน)) กรณีเผยแพรขอความที่อาจกอใหเกิด

ความสําคัญผิดเกี่ยวกับผลการดําเนินงาน

และราคา THG 

โดยระบุวา จากปรากฏขาวการใหขอ 

มูลของ นพ.บุญ วนาสิน ประธานกรรมการ

บริษัท ธนบุรีฯ ตามส� อหลายแหลงวา THG 

จะลงนามในสัญญาซ้ือขายและนําเขาวัคซีน

ปองกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ชนิด 

mRNA ยี่หอ Pfizer โดยจะรับมอบวัคซีน

ล็อตแรกจํานวน 5 ลานโดส ภายในเดือน 

ก.ค.2564 และไดมีผูขอให ก.ล.ต. ตรวจ

สอบการใหขาวที่อาจไมเปนไปตามกฎหมาย

ในกรณีดังกลาว รวมท้ัง ก.ล.ต.ไดรับการแจง                                                                

เหตุสงสัยจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ 

ไทย (ตลท.) วา นพ.บุญอาจบอกกลาว หรือ

เผยแพรขอความอันอาจกอใหเกิดความ

สําคัญผิดในสาระสําคัญที่อาจทําใหมีผล 

กระทบตอราคาหรือการตัดสินใจลงทุนใน                                                 

หุน THG อันอาจเปนการฝาฝนมาตรา 240                                                        

แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาด 

หลักทรัพย พ.ศ.2535 

จากการตรวจสอบพบวา วันที่ 12 

ก.ค.2564 ถึงวันที่ 4 ส.ค.2564 นพ.บุญ

ซึ่งเปนผูรับผิดชอบในการดําเนินธุรกิจของ 

THG ไดบอกกลาวหรือเผยแพรขอความตอ                                                               

ส� อหลายแหง ทั้งส� อโทรทัศน

สนามหลวง • รัฐบาลเคราะหซ้ํา ศาลฎีกา

สั่ง “กนกวรรณ” รมช.ศึกษาฯ หยุดปฏิบัติ

หนาที่ หลัง ป.ป.ช.ย� นคํารองคดีฝาฝนจริย 

ธรรมรายแรงรุกท่ีปาเขาใหญ   พรอมนัดพิจาร                                                                      

ณาคดีครั้งแรก 5 ต.ค.นี้  “ครูเหน�ง” โทร.ให

กําลังใจ “ครูโอะ” บอกเร� องเกาอี้ให “บิ๊ก

ปอม” ตัดสินใจ อนุทินเช� อ ศธ.ยังทํางาน

ตอได

เม� อวันที่ 26 สิงหาคม ศาลฎีกา   

ไดมีคําสั่งคดีหมายเลขดําที่ คมจ.2/2565 

ระหวางคณะกรรมการปองกันและปราบ

ปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) ผูรอง 

นางกนกวรรณ วิลาวัลย รัฐมนตรีชวยวา                 

การกระทรวงศึกษาธิการ ผูคัดคาน

กรุงเทพฯ • หูผึ่ง! ประธาน กกต.ลั่น  

พรอมจัดการเลือกตั้งหากเกิดยุบสภา แต

มั่นใจสถานการณการเมืองจะเปนไปตาม

วาระ เพ� อไทยตีปบเปดตัว 36 วาที่ ส.ส.ภาค

กลาง ตั้งเปาแลนดสไลด โคนระบบบาน

ใหญ จัดตั้งรัฐบาลปดสวิตช ส.ว. ปูดหลังเอ

เปกยุบสภา เปดทางเลือกตั้งใหมชวง ม.ค.-

ก.พ.ปหนา

เม� อวันที่ 26 สิงหาคม 2565 ที่

สโมสรทหารบก นายอิทธิพร บุญประคอง 

ประธานกรรมการการเลือกตั้ง ใหสัมภาษณ

ภายหลังเปนประธานเปดการจัดสัมมนา 

“ยุทธศาสตรเพ� อการพัฒนาการเมือง” โดย

สถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง วา

สํานักงาน กกต. จะมีการถอดบทเรียนการ

เลือกต้ังทุกคร้ัง จุดท่ีดี จุดท่ีเปนจุดแข็ง โดย

จะนําจุดดีของการเลือกตั้งระดับตางๆ มา

พัฒนาตอ  สวนจุดบกพรองก็จะนํามาแกไข

ราคา 15 บาทwww.thaipost.netวันเสารที่  27  สิงหาคม  พ.ศ. 2565  ขึ้น  1  ค่ํา  เดือน  10  ปขาล
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ปที่ 26 ฉบับที่ 9418

อิสรภาพแหงความคิด

‘กลต.’ลงดาบ

ปรับ‘หมอบุญ’

ปนขาววัคซีน!
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เม� อเวียดนามประกาศตั้ง 

Silicon Valley ของตัวเอง

เขยาโผ ‘นายพล’

อานตอหนา 16

อานตอหนา 16

ปอมไป‘ทําเนียบรัฐบาล’

ตูดอดเงียบเขา‘กลาโหม’

2ป.ลุยปฏิบัติหนาที่
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2 ในประเทศ

รักษาการนายกฯ

ระวังใช้อำานาจ 

ลังจาก พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายก                                                  

รัฐมนตรี ขึ้นทำาหน้าที่รักษาราชการแทนนายก                                                   

รัฐมนตรีทันที และมีอำานาจเทียบเท่านายก

รัฐมนตรี อันเป็นไปตาม พ.ร.บ.บริหารราชการแผ่นดิน  

มาตรา 41 และคำาสั่งนายกฯ เรื่องการมอบหมายและ                                                       

มอบอำานาจให้รองนายกฯ ปฏิบัติราชการแทนนายกฯ  

ปี 2563 

ทำ�ให้กระแสเสียงของคนรอบข้�งของรักษ�ร�ชก�ร

แทนน�ยกรัฐมนตรี รวมถึงนักก�รเมืองที่อยู่ในร่มเง�ออก                                                                

อ�ก�รตีปี๊บ เพร�ะมองว่�พี่ใหญ่ส�ม�รถอนุมัติโครงก�ร  

งบประม�ณ และจัดโผข้�ร�ชก�รสอดคล้องกับพื้นที่ของ 

ส.ส.ของพรรคเพื่อประโยชน์ในก�รเลือกตั้งครั้งหน้�  

จึงทำ�ให้เห็นบรรย�ก�ศที่มูลนิธิป่�รอยต่อฯ ที่ตอน

นี้คึกคัก คล�คล่ำ�ไปด้วยน้องรักที่วนเวียนขอเข้�ไปให้เห็น

หน้� เพร�ะเชื่อว่�จะเป็นจังหวะทองที่จะได้รับอ�นิสงส์

จ�กอำ�น�จทำ�ก�รแทนในช่วงเวล�นี้ โดยเฉพ�ะโผแต่ง

ตั้งโยกย้�ยข้�ร�ชก�รทห�รและตำ�รวจระดับสูงที่ยังไม่

สะเด็ดน้ำ� จะได้สรุปจบปิดซองให้เสร็จในมือรักษ�ร�ชก�ร

แทน ไม่ต้องไปลุ้นในวันข้�งหน้� ห�กพลเอกประยุทธ์อยู่

ต่อในกรณีศ�ลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเรื่องว�ระน�ยกฯ 8 ปี  

เพร�ะห�กรอถึงวันนั้นก็เชื่อว่�จะเข้�สู่ตำ�แหน่งได้ย�ก 

ทั้งบัญชีร�ยชื่อโยกย้�ยข้�ร�ชก�รระดับสูง

ในกระทรวงมห�ดไทย ที่ยังเหลือก�รแต่งตั้งอีกล็อต

ใหญ่ คือ ผู้ว่�ร�ชก�รจังหวัด 23 ตำ�แหน่ง และผู้

ตรวจก�ร 11 ตำ�แหน่ง ก�รพิจ�รณ�ปรับย้�ยน�ยทห�ร

ชั้นน�ยพลประจำ�ปี ที่มีรัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงกล�โหม 

เป็นผู้ดำ�เนินก�ร แต่รักษ�ร�ชก�รแทนอ�จต้องเป็นผู้สนอง

พระบรมร�ชโองก�รโปรดเกล้�ฯ เช่นเดียวกับก�รแต่งตั้งผู้

บัญช�ก�รตำ�รวจคนใหม่ รวมถึงบัญชีร�ยชื่อผู้บัญช�ก�ร

ตำ�รวจ ที่เดิมนัดหม�ยประชุมในสัปด�ห์หน้� ก็ต้องดูว่�จะ

มีก�รล้วงโผ หรือมีก�รปรับเปลี่ยนเนื้อในหรือไม่   

รวมไปถึงก�รจับต�มองว่� จะมีก�รปรับคณะ

รัฐมนตรีในช่วงท้�ยรัฐบ�ลอีกระลอกหรือไม่ ห�กเกิด

กรณีที่ศ�ลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยถึงคว�มเป็นรัฐมนตรี

ของ น�ยนิพนธ์ บุญญ�มณี รัฐมนตรีช่วยว่�ก�รกระทรวง

มห�ดไทย และรองหัวหน้�พรรคประช�ธิปัตย์สิ้นสุดลง

เฉพ�ะตัว หลังจ�ก น�งกนกวรรณ วิล�วัลย์ รัฐมนตรี

ช่วยว่�ก�รกระทรวงศึกษ�ธิก�รและแกนนำ�พรรคภูมิใจ

ไทย ถูกคณะกรรมก�ร ป.ป.ช.ชี้มูลคว�มผิด ฝ่�ฝืน

ม�ตรฐ�นจริยธรรมอย่�งร้�ยแรง กรณีบุกรุกพื้นที่อุทย�น

แห่งช�ติเข�ใหญ่ จ.ปร�จีนบุรี ซึ่งได้หยุดปฏิบัติหน้�ที่ไป 

นอกจ�กนี้ รักษ�ร�ชก�รแทนยังมีอำ�น�จทูลเกล้�ฯ 

ถว�ยกฎหม�ยลูก และยังเป็นผู้กำ�หนดเกมเกี่ยวกับร่�ง

พระร�ชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่�ด้วยก�รเลือก

ตั้งสม�ชิกสภ�ผู้แทนร�ษฎร ที่ขณะนี้สูตรก�รเลือกตั้ง

กำ�หนดให้ใช้ห�ร 100 หลังก่อนหน้�นี้มีก�รเสนอใช้

สูตรห�ร 500 ซึ่งสม�ชิกสภ�ผู้แทนร�ษฎร และสม�ชิก

วุฒิสภ�กำ�ลังส่งเรื่องให้ศ�ลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่�จะ

ขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่ โดยมีก�รมองว่�จะเป็นระเบิด

เวล�ท�งก�รเมืองอีกลูกที่ส่งผลให้สถ�นก�รณ์เกิดแรง

กระเพื่อมได้

ดังนั้นจึงน่าจับตามองว่า พลเอกประวิตรจะเดิน

เกมแบบสุดซอย มองเป้าหมายในการเลือกตั้งครั้งหน้า

แบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาด หรือจะเลือกทำาหน้าที่ ไปตามน้ำา 

รอผลการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญให้รู้ชัดว่า พลเอก

ประยุทธ์จะได้ไปต่อ หรือพอแค่นี้ แต่ที่เห็นชัดขณะนี้คือ 

คนใกล้ชิด ทีมเชียร์ ต่างมุ่งหวังว่ารักษาราชการแทนจะ

ใช้อำานาจในมือในช่วงเวลาสั้นๆ นี้ให้เต็มที่. 

หากยุบสภาฯ มีคนยื่นศาลรัฐธรรมนูญแน่ เชื่อว่า 

พล.อ.ประวิตรไม่ทำ�ด้วย 1.ข้อกฎหม�ยที่ไม่ชัดเจน 2.ไม่มีเหตุแห่ง 

ก�รที่จะให้ยุบสภ�ฯ และ 3.กฎหม�ยลูกว่�ด้วยก�รเลือกตั้งยัง 

ไม่ประก�ศใช้ ห�ก พล.อ.ประวิตรประก�ศยุบสภ�ฯ ไม่เป็นผล

ดีกับรัฐบ�ลและประเทศแน่ มีแต่คว�มวุ่นว�ย ไม่ส�ม�รถเลือก

ตั้งได้ เมื่อไม่ส�ม�รถเลือกตั้งได้ก็จะเข้�สู่เรื่องของคว�มขัดแย้ง.

นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว 

ส.ส.น่าน หัวหน้าพรรคเพื่อไทย

ป็นที่รับรู้กันอยู่ว่าเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรืออีอีซี                                                                    

นั้นเป็นพื้นที่ก�รลงทุนพิเศษแรกของไทย ที่มีกฎหม�ยอีอีซี

รองรับ มุ่งขับเคลื่อนประเทศสู่คว�มก้�วหน้�ใหม่ในแบบที่ไม่ทิ้ง

ใครไว้ข้�งหลัง! 

ก�รดำ�เนินโครงก�รอีอีซี มุ่งพัฒน�ยกระดับ

สังคมเศรษฐกิจของประเทศ และคุณภ�พชีวิตของ

ผู้คนให้มีศักยภ�พปรับตัวเชื่อมโลก สร้�งประเทศ

สู่อน�คตในคลื่นก�รพัฒน�ที่ยั่งยืน เป็นก�รดำ�เนิน

ง�นด้วยแบบแผนใหม่ ที่มีก�รร่วมทุน-ร่วมสร้�ง

ระหว่�งภ�ครัฐกับเอกชนในกิจก�รส�ธ�รณูปโภค

พื้นฐ�น เพื่อยกระดับประเทศ-ดึงก�รลงทุนจ�กต่�ง

ประเทศ เพื่อสั่งสมคว�มรู้-ประสบก�รณ์จ�กคว�ม

ก้�วหน้�ของเทคโนโลยีและนวัตกรรมยุคใหม่ เพื่อ

สั่งสมให้เป็นต้นทุนพื้นฐ�นที่จะต่อยอดขับเคลื่อน

ประเทศให้ก้�วหน้�เติบโตอย่�งยั่งยืนอย่�งเป็นตัว

ของตัวเอง

ก�รสร้�งบ้�นแปงเมืองในมิติก�รทำ�ง�นของ

อีอีซี ที่ดึงก�รลงทุนจ�กต่�งประเทศเข้�ม�นั้น ก�ร

ขับเคลื่อนโครงก�รอีอีซีมีก�รเตรียมคว�มพร้อมจัดสร้�ง 4 โครงสร้�ง

พื้นฐ�นสำ�คัญที่มีก�รลงทุนสูงถึง 6.5 แสนล้�นบ�ทในมิติใหม่ที่เป็นก�ร

ลงทุนของคนไทย-ไม่เป็นหนี้ต่�งประเทศ-ไม่ใช้งบประม�ณหลวง-ไม่

ทำ�ให้เป็นหนี้ส�ธ�รณะ! เป็นก�รดำ�เนินก�รที่ใช้เงินไทย-ใช้คนไทย-ใช้

บริษัทไทย มุ่งสร้�งต้นแบบก�รพัฒน�ที่ยั่งยืน-ก�รพึ่งพ�ตัวเองอย่�ง

มั่นคง

ทิศท�งก�รดำ�เนินง�นของอีอีซีที่ขับเคลื่อนอยู่นี้ ถือเป็นคว�ม

เคลื่อนไหวสำ�คัญที่สร้�งคว�มสำ�เร็จให้ประเทศที่เกิดจ�กก�รลงทุนร่วม

กันระหว่�งภ�ครัฐกับเอกชนไทย ซึ่งได้ว�งร�กฐ�น-เพิ่มคว�มเข้มแข็ง

ในก�รพัฒน�เศรษฐกิจ สังคม-ยกระดับร�ยได้ของชุมชน-ทำ�ให้คนไทย

มีคุณภ�พชีวิตที่ดีขึ้นอย่�งยั่งยืน อันเป็นทิศท�งเป้�หม�ยหลักของอีอีซี 

มิติคว�มสำ�เร็จนี้สะท้อนจ�กนวัตกรรมก�รลงทุนของประเทศ บนหลัก

คิด 4 ประก�รคือ หนึ่ง ขับเคลื่อนให้ประเทศก้�วสู่ก�รพึ่งพ�ตนเอง ผ่�น

ก�รลงทุนในโครงสร้�งพื้นฐ�นสำ�คัญ 4 โครงก�ร ในกระบวนก�รพัฒน�

พื้นที่อีอีซี โดยไม่พึ่งพ�เงินกู้ต่�งประเทศ แต่เป็นก�รลงทุนของรัฐร่วม

ทุนกับเอกชนในประเทศเป็นหลัก สอง หนุนให้เอกชนไทย ธุรกิจไทย

แข็งแรง มีส่วนร่วมพัฒน�ประเทศด้วยก�รว�งแนวท�งใหม่-ใช้บริษัท

ไทย-ใช้คนไทย-ใช้เงินไทย ลงทุนสร้�งง�น-เงินหมุนเวียนในประเทศ ที่

ส่งผลต่อเศรษฐกิจแบบทวีคูณขึ้นหล�ยเท่� เป็นก�รสร้�งง�น-สร้�งร�ย

ได้ให้บริษัทใหญ่-จนถึงบริษัท-กิจก�รขน�ดเล็ก-รวมถึงระดับชุมชน และ

ก่อให้เกิดก�รสร้�งร�ยได้จ�กภ�ษี โดยเฉพ�ะภ�ษีท�งอ้อมจำ�นวนม�ก 

ส�ม รัฐไม่ต้องใช้งบประม�ณ แต่ได้ผลตอบแทนสุทธิสูงถึง 2 แสนล้�น

บ�ท สินทรัพย์ที่นำ�ม�ดำ�เนินก�รลงทุนโครงสร้�งพื้นฐ�นร่วมกับเอกชน

นี้เป็นก�รสร้�งมูลค่�จ�กก�รลงทุนม�กกว่� 650,000 ล้�นบ�ท ทำ�ให้

รัฐบ�ลประหยัดงบประม�ณของประเทศ-สร้�งร�ยได้สุทธิให้กับภ�ครัฐ

เป็นมูลค่�กว่� 2 แสนล้�นบ�ท และก�รที่มีเอกชนเข้�ร่วมมือกับรัฐ ถือ

เป็นคว�มร่วมมือที่ส่งผลให้เกิดคว�มมั่นใจในก�รสร้�งอน�คตร่วมกันที่

จะเติบโตอย่�งยั่งยืนสืบไป โครงสร้�งส�ธ�รณูปโภคพื้นฐ�นขน�ดใหญ่ 

ประกอบด้วย

โครงก�รรถไฟคว�มเร็วสูง โครงก�รนี้เริ่มดำ�เนินง�นตั้งแต่ปี 

2564 จะแล้วเสร็จ-เปิดดำ�เนินก�รในปี 2569 เป็นเส้นท�งคว�มเร็ว

สูงเชื่อม 3 สน�มบิน จ�กอู่ตะเภ�-สุวรรณภูมิ-ดอนเมือง มีก�รลงทุน

ร่วมรัฐ-เอกชนแบบ PPP มูลค่�ก�รลงทุน 276,561 ล้�นบ�ท จ�กภ�ค

รัฐลงทุน 159,938 ล้�นบ�ท เอกชนลงทุน 116,623 ล้�นบ�ท ก�ร

ลงทุนครั้งนี้จะสร้�งง�นนับแสนอัตร�ภ�ยใน 5 ปี และจะปรับฐ�นก�ร

คมน�คม-โลจิสติกส์ยกระดับเศรษฐกิจให้เติบโตก้�วหน้�อย่�งยั่งยืน

โครงก�รสน�มบินอู่ตะเภ�และเมืองก�รบินภ�คตะวันออก เป็น

อีกโครงก�รที่จะสร้�งมูลค่�เพิ่มให้กับเศรษฐกิจไทยและปรับฐ�นก�ร

เชื่อมต่อกับโลก ซึ่งมีก�รดำ�เนินก�รร่วมลงทุนกับภ�ครัฐและเอกชนใน

แบบ PPP  ด้วยมูลค่�ก�รลงทุนรวม 204,240 ล้�นบ�ท ภ�ครัฐร่วมทุน 

17,674 ล้�นบ�ท ภ�คเอกชนลงทุน 186,556 ล้�นบ�ท โครงก�รนี้จะ

ช่วยปรับศักยภ�พเศรษฐกิจไทยครั้งใหญ่ มีก�รจ้�งง�นเพิ่มเกือบ 20,000 

ตำ�แหน่ง ในระยะ 5 ปี และจะต่อยอดแตกหน่อสร้�งเศรษฐกิจไทย-

สร้�งร�ยได้เข้�รัฐหล�กหล�ยรูปแบบ หลังหมดสัญญ�สน�มบินทั้งหมดก็

จะตกเป็นของรัฐ

ท่�เรืออุตส�หกรรมม�บต�พุดระยะที่ 3 เป็นก�ร

พัฒน�พื้นที่ทั้งหลังและหน้�ท่�เรือ รวมทั้งปรับภูมิทัศน์-

สร้�งเขื่อนหิน-ปรับร่องน้ำ�เดินเรือ-มีท่�เทียบเรือสินค้�

เหลว 2 ท่�-ท่�เทียบเรือก๊�ซ 3 ท่�-เทียบเรือบริก�ร-

คลังสินค้�และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับปิโตรเคมี มูลค่�ก�ร

ลงทุนรวม 64,905 ล้�นบ�ท ภ�ครัฐลงทุนร่วม 12,900 

ล้�นบ�ท ภ�คเอกชนลงทุน 52,005 ล้�นบ�ท โครงก�ร

นี้นอกจ�กจะสร้�งง�นให้ผู้คนแล้วยังสร้�งคว�มมั่นคง

ให้กับพลังง�นไทย และขับเคลื่อนให้ไทยก้�วเป็น

ศูนย์กล�งอ�เซียนด้�นพลังง�น LNG ที่มีนัยสำ�คัญต่อ

เศรษฐกิจยุคใหม่

ท่�เรือแหลมฉบังเฟส 3 พัฒน�เป็นท่�เรือ

อัจฉริยะ เป็นจุดเปลี่ยนสำ�คัญของโครงสร้�งพื้นฐ�น-

ระบบโลจิสติกส์ท�งทะเลที่เชื่อมไทยเข้�กับโลก เริ่ม

ดำ�เนินก�รตั้งแต่ปี 2564 จะแล้วเสร็จ-เปิดทำ�ก�รปี 2568 รองรับ

สินค้�เพิ่มขึ้นร�ว 2 ล้�นตู้ต่อปี ในปี 2572 จะเปิดดำ�เนินก�รเฟส 

2 ต่อไปอีก มูลค่�ก�รลงทุนรวม 110,115 ล้�นบ�ท ภ�ครัฐร่วมทุน 

48,329 ล้�นบ�ท เอกชนลงทุน 61,786 ล้�นบ�ท เป็นก�รพัฒน�

ระบบโลจิสติกส์รองรับก�รขย�ยตัวท�งเศรษฐกิจที่จะก้�วเป็นท่�เรือ

ระดับโลกต่อไป 

คว�มเคลื่อนไหวของโครงก�รโครงสร้�งพื้นฐ�นที่ยกม�นี้ สะท้อน

ให้เห็นถึงนวัตกรรมก�รจัดก�รใหม่ ที่สร้�งฐ�นคว�มสำ�เร็จจ�กก�รพึ่ง

ตนเอง-กระตุ้นเศรษฐกิจไทย-สร้�งคว�มก้�วหน้�ยุคใหม่ ที่ไม่ใช่ก�ร

พึ่งพ�งบประม�ณจ�กรัฐหรือกู้จ�กต่�งประเทศ! แต่เกิดจ�กก�รเปิดรับ

ก�รลงทุนจ�กภ�คเอกชนในประเทศ ซึ่งต่อยอดสร้�งเศรษฐกิจ-พัฒน�

สังคมได้อย่�งดีทีเดียว.

นนี้นอกจาก กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า จะตกเป็น จำาเลย 

ของสังคม ในเรื่องคว�มไม่สงบ ที่ล่�สุดปล่อยให้สถ�นก�รณ์ 

เลวร้าย โดยก�ร ก่อวินาศกรรม 

คืนเดียว 18 จุด เป็น ปั๊มน้ำามัน และ

ร้�นสะดวกซื้อ 17 จุด และเป็น เสา

สัญญาณ โทรศัพท์ 1 จุด ในพื้นที่ จ.

ปัตต�นี, ยะล� และนร�ธิว�ส เหลือ

เพียงพื้นที่ 4 อำ�เภอของจังหวัดสงขล�

ที่ยัง รอดพ้น จ�กก�รก่อก�รร้�ยใน

ครั้งนี้ 

และในขณะที่ เรื่อง ก่อ

วินาศกรรม 18 จุด กอ.รมน.ภ�ค 4 ส่วน

หน้� ยังห�คำ�ตอบ หรือห�คำ� แก้ตัว ให้กับ 

สังคม ไม่ได้ว่� เกิดจ�กส�เหตุอะไร กองกำ�ลังในพื้นที่มี

คว�ม บกพร่อง ตรงไหน งาน ก�รข่าว ทำ�ไมจึงไม่มี ประสิทธิภาพ 

และทำ�ได้เพียงก�ร ชี้นิ้ว ไปที่คณะพูดคุยสันติสุข ว่�เป็น ชนวนเหต ุ

ที่ทำ�ให้ บีอาร์เอ็น ปฏิบัติก�ร ก่อวินาศกรรม ครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้น 

ก็เกิดเหตุ ส.ต.ท.หญิงคนหนึ่งที่เป็น ตำารวจ สังกัดกอง

บัญช�ก�ร ตำารวจสันติบาล และ ช่วยราชการ ที่ กอ.รมน.

ภ�ค 4 ส่วนหน้� ซึ่งเป็นข่�ว ฉาวโฉ ่อยู่ในขณะนี้ จ�กก�ร ทำาร้าย 

ส.ท.หญิงที่เป็น ทหารรับใช้ คงมีก�รแจ้งคว�มดำ�เนินคดี และ 

ส.ต.ท.หญิงคนดังกล่�วกล�ยเป็น ผู้ต้องหา อยู่ ณ ขณะนี้ 

 เรื่องนี้เกิดที่ จ.ร�ชบุรี ก็จริง แต่ จำาเลย ของ สังคม กล�ย

เป็น กอ.รมน.ภ�ค 4 ส่วนหน้� เพร�ะมีก�รระบุว่� ส.ต.ท.หญิงคน

ดังกล่�วใช้ เส้นสาย ของ พลเอก นอกร�ชก�ร แต่ยังมี บารมี ใน

ก�ร ฝากเข้ามาช่วยราชการ ที่ กอ.รมน.ภ�ค 4 ส่วนหน้� โดยไม่

เคยม�ทำ�หน้�ที่ง�น การข่าว ต�มตำ�แหน่งหน้�ที่ โดย เจ้าตัว นั่งๆ 

นอนๆ อยู่ที่บ้�น ที่ จ.ร�ชบุรี โน่น 

คำ�ถ�มของ สังคม ทั้งประเทศ โดยเฉพ�ะคนในพื้นที่จังหวัด

ช�ยแดนภ�คใต้จึงดัง กระหึ่ม และ พุ่งเป้า ไปที่ผู้รับผิดชอบ 

กอ.รมน.ภ�ค 4 ส่วนหน้� ถึงเรื่องของ กำาลังพลผ ีเรื่องของ บัญชี

ผ ีที่มี ชื่อ แต่ไม่มี ตัวตน เข้�ม�ทำ�หน้�ที่ในหน่วย ซึ่งเรื่องนี้มี

ก�ร เล่าลือ กันม� นมนาน แต่ก็ทำ�ได้แค่ เล่าลือ เพร�ะไม่มี หลัก

ฐาน ปร�กฏให้เห็นแบบ จะจะ อย่�งกรณีของ ส.ต.ท.หญิงผู้นี้ 

คำ� เล่าลือ ที่ว่�บ�งหน่วยมี บัญชีผ ีถึงหน่วยละ 50-60 คน 

มีก�ร เบิกจ่าย เพื่อเข้�กระเป๋�ของ นาย เดือนละ 5-6 แสนบาท ถึง

ถูกเชื่อว่�เป็นเรื่องจริง และถ้�ทุก กรมกอง มีก�ร ปฏิบัติ อย่�งนี้ 

แสดงให้เห็นว่� นี่คือ ผลประโยชน์ ที่เรียกว่� ทุจริต ใน กองทัพ ที่

เป็นเรื่อง เสียหาย เป็นอย่�งยิ่ง 

โดยเฉพ�ะ ส.ต.ท.หญิงผู้นี้ ซึ่ง ช่วยราชการ ง�น การข่าว 

ซึ่งเป็นง�นสำ�คัญ และเป็น ประเด็น ที่มีก�ร โจมตี ว่�ง�น การ

ข่าว ของ กอ.รมน.ภ�ค 4 ส่วนหน้� ไร้ประสิทธิภ�พ เพร�ะเข้�ไม่ถึง 

การข่าว เชิงลึกของ บีอาร์เอ็น ก�ร ปฏิบัติการ ของ บีอาร์เอ็น ที่

เป็นเหตุก�รณ์ใหญ่ การข่าว ของ กอ.รมน.ภ�ค 4 ส่วนหน้� ไม่เคยรู้ 

เบาะแส เป็นเหตุให้ก�ร ป้องกัน ไม่ได้ผล 

และมีคำ�ถ�มว่� กอ.รมน.ภ�ค 4 ส่วนหน้� มีเจ้�หน้�ที่ ช่วย

ราชการ ที่มีแต่ ชื่อ แต่ ตัวตน ไม่ได้อยู่ในพื้นที่ มีจำ�นวนเท่�ไหร่ 

และถึงเวล�หรือยังที่จะมีก�ร สะสาง คว�ม ไม่ชอบ ที่เกิดขึ้น เพื่อ

สร้�งคว�ม ศรัทธา และ ความเชื่อมั่น ให้เกิดขึ้นกับประช�ชนใน

พื้นที่ เรื่องของ ส.ท.ต.หญิง ที่ ช่วยราชการ ง�น การข่าว ที่ไม่มี 

ตัวตน และเรื่อง ส.ท.หญิง ที่เป็น ทหารรับใช้ ส.ต.ท.หญิงที่ใช้ เส้น

สาย เป็น เด็กฝาก เข้�ไปเป็น ทหาร และไม่เคยไปทำ� หน้าที่ แต่

รับเงินเดือนจ�กต้นสังกัด ล้วนเป็นเรื่องที่สร้�งคว�ม เสื่อม ให้เกิด

กับ กองทัพ 

ซึ่งผู้นำ�หน่วยจะต้องใช้ วิกฤต ที่เกิดขึ้นให้เป็น โอกาส ด้วยก�ร

ดำ�เนินก�ร สะสาง หรือ รื้อ กองขยะ ทั้งที่อยู่ บนพรม และที่อยู่ ใต้

พรม ออกไปทิ้งให้สิ้นซ�ก ยกเลิก บัญชีผี หรือ กำาลังพลผ ี

ที่ กัดกร่อน คว�มมั่นคงของช�ติ และเป็นผลประโยชน์ 

ส่วนตน ของน�ยทห�รระดับสูงให้หมดไป เพื่อ

เป็นก�รสร้�งคว�ม โปร่งใส ให้กับองค์กร 

กลับม�ที่สถ�นก�รณ์คว�มรุนแรงใน

จังหวัดช�ยแดนภ�คใต้อีกครั้ง หลังจ�กที่มี

ก�ร ก่อวินาศกรรม เมื่อคืนวันที่ 17 ส.ค.ไปแล้ว 

สถ�นก�รณ์ของจังหวัดช�ยแดนภ�คใต้ก็ยัง ร้อน

ระอุ มีก�รก่อเหตุร้�ย รายวัน ทั้งก�รใช้ ระเบิดแสวง

เครื่อง ก�รซุ่ม โจมตี ด้วยอ�วุธสงคร�ม มี ตำารวจ และ 

ทหารพราน กล�ยเป็น เหยื่อ ทั้ง บาดเจ็บ และ เสียชีวิต จน

กำ�ลังกล�ยเป็น งานหลัก ของผู้นำ�หน่วยใน กอ.รมน.ภ�ค 4 ส่วนหน้� 

และเลข�ธิก�รศูนย์อำ�นวยก�รบริห�รจังหวัดช�ยแดนภ�คใต้ ที่ต้อง 

เยี่ยมปลอบขวัญ จ่�ยเงิน เยียวยา และเป็นประธ�นในก�ร รดน้ำา และ 

พระราชทานเพลิง 

แน่นอน โดยหลักฐ�น โดยข้อเท็จจริง และโดยก�ร สอบสวน ผู้

ที่ถูก จับกุม จ�กก�ร ก่อวินาศกรรม ในครั้งนี้ ผู้ที่ก่อเหตุคือ กองกำาลัง 

ของ บีอาร์เอ็น ถึงแม้ว่� เอกสาร ที่ บีอาร์เอ็น ออกม�รับว่�เป็นผู้ก่อเหตุ 

จะถูกมองว่�เป็นข่�วจ�กเพจ อวตาร หรือเป็น ของจริง และแม้ว่�จะมี

ก�รอ้�งจ�ก บีอาร์เอ็น ว่� วินาศกรรม เมื่อคืนวันที่ 17 เป็น ฝีมือ ของ

เจ้�หน้�ที่รัฐ ร่วมมือกับ นักการเมือง ก็ล้วนแต่เป็นก�ร ป้ายส ีที่ไม่มี

เหตุผลรองรับ เพร�ะทั้งหมดเป็น ฝีมือ ของขบวนก�รแบ่งแยกดินแดน 

บีอาร์เอ็น ที่ ชัดเจน  

เดือนสิงห�คมเป็นเดือนที่มีคว�ม สูญเสีย ครั้งสำ�คัญ เพร�ะเร�

ไม่ได้ สูญเสีย ปั๊มน้ำ�มัน ร้�นสะดวกซื้อ และอื่นๆ เพียงเท่�นั้น แต่หม�ย

ถึงเร� สูญเสีย โอก�สในก�ร พัฒนา จังหวัดช�ยแดนภ�คใต้ เร�ทำ�ให้

ก�ร ว่างงาน เพิ่มขึ้น เร�ถูกทำ�ล�ย โอกาส ของก�ร จ้างงาน จ�กโครง

ก�รอื่นๆ ที่ เอกชน กำ�ลังจะเข้�ม� ลงทุน ในพื้นที่ เร� สูญเสีย ร�ย

ได้จ�กก�ร ท่องเที่ยว ที่กำ�ลัง ฟื้นตัว คนในท้องที่ และคนนอกจังหวัด

ช�ยแดนภ�คใต้ สูญเสีย คว�ม เชื่อมั่น ที่ กอ.รมน.ภ�ค 4 ส่วนหน้� 

บอกว่� สถ�นก�รณ์ของจังหวัดช�ยแดนภ�คใต้ ดีขึ้น แล้ว 

วันนี้ นิ้ว หล�ย นิ้ว ชี้ ไปที่ขบวนก�ร พูดคุยสันติสุข ว่�เป็น 

จำาเลย เป็นก�รสร้�ง เงื่อนไข จ�กก�ร เจรจา หรือ พูดคุย กับตัวแทน

ของ บีอาร์เอ็น โดยไม่มี ยุทธศาสตร ์และข�ด กลยุทธ ์กล�ยเป็นก�ร 

ยกระดับ ให้กับ บีอาร์เอ็น จ�ก กลุ่มก่อความไม่สงบ เป็น องค์กร

ก่อการร้าย ที่มี เป้าหมาย ก�ร แบ่งแยกดินแดน ที่มีองค์กรต่�งประเทศ

จ�ก ชาติตะวันตก รองรับสถ�นะ และกำ�ลัง ขยับ ที่จะใช้เวทีของ 

สหประชาชาต ิในก�ร เรียกร้อง ต่อ รัฐไทย เข้�ไปทุกขณะ 

ถ้�เป็นจริงอย่�งที่ นิ้วทุกนิ้ว ที่ชี้ ไปที่ขบวนก�ร พูดคุย ว่�

เป็นผู้ที่สร้�ง เงื่อนไข ถ�มว่�รัฐบ�ลจะดำ�เนินก�รอย่�งไร จะมี

ก�ร เดินหน้า เพื่อไป พูดคุย ให้เกิดคว�ม เพลี่ยงพล้ำา กับ บีอาร์

เอ็น ต่อไป จนกล�ยเป็น เบี้ยล่าง ที่ต้องเสียทั้ง เรือ ทั้ง ขุน จนต้อง 

จนแต้ม กล�ง กระดาน หรือให้ ชะลอ ก�ร พูดคุย ไว้ก่อน เพื่อ

กลับม� ตั้งหลัก ปรับเปลี่ยน ขบวนท่า ปรับเปลี่ยน บุคคล เพื่อให้

คนที่ เข้าใจ สถ�นก�รณ์ รู้เรื่องขบวนก�ร เจรจา รู้ กลยุทธ ์ของ 

องค์กรต่างชาต ิและรู้ทัน เล่ห์เหลี่ยม ของทั้ง บีอาร์เอ็น ทั้ง เอ็นจี

โอ จ�กช�ติ ตะวันตก และที่สำ�คัญ เหลี่ยมคู ของ เพื่อนบ้าน อย่�ง 

มาเลเซีย และต้องรู้เรื่อง สันติภาพ-สันติวิธ ีอย่�งถ่องแท้ เพื่อที่จะ

ไม่ตกเป็น เบี้ยล่าง และกล�ยเป็น ประเด็น ให้ บีอาร์เอ็น ใช้เป็น 

เงื่อนไข ในก�รใช้คว�มรุนแรงในพื้นที่ จชต.อย่�งที่เกิดขึ้น 

และที่สำ�คัญ สถ�นก�รณ์คว�มรุนแรงในพื้นที่ กอ.รมน.

ภ�ค 4 ส่วนหน้� จะดำ�เนินก�รอย่�งไร ก�ร ปิดล้อม ตรวจค้น 

จับกุม และจบที่ วิสามัญ ซึ่งเป็นง�นด้�น ยุทธวิธ ีอย่�งเดียวคงไม่

สำ�เร็จ เพร�ะถ้� สำาเร็จ และทำ�ให้ แนวร่วม ของ บีอาร์เอ็น ลด

น้อยลง เหตุก�รณ์และสถ�นก�รณ์ในคืนวันที่ 17 ส.ค.คงไม่

เกิดขึ้น ที่สำ�คัญที่สุดที่ต้อง พิจารณา คือ แนวร่วม เหล่�นี้ ไม่

แยแส กับ กฎหมาย และ ไม่สนใจ กับ กระแสสังคม ของคนใน

พื้นที่ ซึ่ง ส่วนหนึ่ง ไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่ บีอาร์เอ็น ทำ� แต่ไม่กล้�พูด 

ไม่กล้�แสดงออก เพร�ะกลัว อันตราย กอ.รมน.ภ�ค 4 ส่วนหน้� 

จะดำ�เนินก�รอย่�งไรในก�ร หยุด คว�มรุนแรง หรือก�รก่อเหตุ 

วินาศกรรม อย่�งที่เกิดขึ้น 

โดยเฉพ�ะกับเมือง เศรษฐกิจ หล�ยเมือง เช่น เมือง

ยะลา เมืองเบตง เมืองสุไหงโก-ลก เมืองปัตตาน ีและแม้กระทั่ง 

หาดใหญ่ จ.สงขล� ถ้� บีอาร์เอ็น ต้องก�รที่จะก่อเหตุเพื่อสร้�ง 

สถานการณ ์ก็ไม่ได้หม�ยคว�มว่�จะทำ�ไม่ได้ เพร�ะเหตุก�รณ์ที่เกิด

ขึ้นที่ผ่�นม�บอกให้เร�รู้ว่� ถ้� บีอาร์เอ็น ต้องก�รทำ� ก็ไม่น่�จะย�ก 

ดังนั้น กอ.รมน.ภ�ค 4 ส่วนหน้� และ หน่วยง�นทุกหน่วย

ที่มีส่วนในก�รรับผิดชอบในก�รดับ ไฟใต้ ต้องมี ยุทธศาสตร ์

เช่น ยุทธศาสตร ์ในก�ร ตัดวงจร ของก�ร บ่มเพาะ หรือ 

ยุทธศาสตร์ ในก�ร ตัดวงจร ของก�ร จัดตั้ง จะทำ�อย่�งไร 

ยุทธศาสตร์ ของง�น การข่าว จะทำ�อย่�งไร ยุทธศาสตร์ ของก�ร 

ตัดวงจร ในด้�น การเงิน จะต้องทำ�อย่�งไร แม้แต่ ยุทธศาสตร ์ใน

ก�รที่ไม่ต้อง พูดคุย กับองค์กรที่เป็น องค์กรเปิด เช่น สมัชชา โน่น, 

นี่, นั่น หรือ ดอเลาะ, สาและ ที่เป็นตัว ละคร ที่เป็น ตัวเปิด เพร�ะ

คุยไปก็ไม่มีประโยชน์กับฝ่�ยเร� แต่เป็น ประโยชน์ กับฝ่�ยเข� ซึ่ง

เร�ต้องมี ยุทธศาสตร ์ในก�ร เข้าถึง บรรด� แกนนำา ที่อยู่เบื้องหลัง

องค์กรและคนเหล่�นี้ ถ�มว่�ผ่�นไป 18 ปี ได้ทำ�กันบ้�งแล้วยัง 

หรือจะเอ�แบบอย่�ง สภ�คว�มมั่นคงแห่งช�ติ (สมช.) ที่ใช้

เวล�ร่�ง ยุทธศาสตร์ คว�มมั่นคงของจังหวัดช�ยแดนภ�คใต้ ที่ผ่�น

ม� 2 ปีแล้วยัง ร่าง ไม่เสร็จ ยังไม่ได้ใช้ และทำ�เสมือนว่�เรื่องคว�ม

มั่นคงของจังหวัดช�ยแดนภ�คใต้ เป็นเรื่องเล่น ขายหม้อข้าวหม้อ

แกงลิง ของเด็กๆ ที่ไม่มีอะไร รีบร้อน และไม่ใช่เรื่อง สลักสำาคัญ 

ทั้งที่เรื่องของจังหวัดช�ยแดนภ�คใต้เป็นเรื่องที่ พลาดพลั้ง เมื่อไหร่ 

หม�ยถึงก�ร เสียดินแดน 

วันนี้ พ.ร.บ.ป้องกันและปร�บปร�มก�รทรม�นและก�รกระ

ทำ�ให้บุคคลสูญห�ย มีก�รพิจ�รณ�ผ่�นสภ�ผู้แทนแล้ว ใน อนาคต 

ถ้� กอ.รมน.ภ�ค 4 ส่วนหน้� ยังไม่มี ยุทธศาสตร ์ที่ ชัดเจน จะยิ่ง

ทำ�ให้ สถานการณ์ ที่เกิดขึ้นใน จังหวัดช�ยแดนภ�คใต้ เข้าทาง ของ 

บีอาร์เอ็น และ องค์กรต่างชาต ิม�กยิ่งขึ้น.

 

          เมือง ไม้ขม รายงาน

tapichart@hotmail.com

ถึงเวลาสะสาง ‘บัญชีผี’ เด็กฝาก กอ.รมน.ภาค 4 สน.

เพื่อการดับ ‘ไฟใต้’ ที่ ได้ผล

วั

ห

เ

เจาะลึกส่องความสำาเร็จ EEC

ผ่าน 4 โครงการโครงสร้างพื้นฐาน



0

6

3

9

14

17

1

7

12

4

10

15

18

20

2

8

13

5

11

16

19

21

3บทความ-ในประเทศ

วดวง “สีกากี” ณ ช่ัวโมงน้ี ต่างเกิดอาการหนาวส่ัน ต่างเกิดอาการ

ส่ันสะท้าน ไม่ใช่เป็นไข้ ไม่ใช่เป็นหวัด ไม่ใช่ติดโควิด แต่เพราะ “ข้ัว

อำานาจ” เปล่ียนมือ

หลังจาก “บ๊ิกตู่” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ถูกคำา

ส่ังศาลรัฐธรรมนูญ ให้หยุดปฏิบัติหน้าท่ี ต้ังแต่วันท่ี 24 ส.ค.65 จนกว่าจะมี

คำาวินิจฉัย ปมร้อน 8 ปีนายกฯ

“บ๊ิกป้อม” พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ข้ึนร้ัง 

“รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี” ตามตัวบทกฎหมาย

หัวโต๊ะ “ประธานคณะกรรมการนโยบายตำารวจแห่งชาติ” หรือ 

“ก.ต.ช.” พิจารณาคัดเลือก “ผบ.ตร.” คนใหม่ แทน “บ๊ิกป๊ัด” พล.ต.อ.สุ

วัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. ท่ีจะเกษียณอายุราชการวันท่ี 30 ก.ย.65

หัวโต๊ะ “ประธานคณะกรรมการข้าราชการตำารวจ”  หรือ “ก.ตร.” 

พิจารณาแต่งต้ังตำารวจระดับ “นายพล”  ตำาแหน่ง “รอง ผบ.ตร.” ลงไปถึง 

“ผบก.” วาระประจำาปี  2565

ก็ต้องเปล่ียนจาก “บ๊ิกตู่” มาเป็น “บ๊ิกป้อม” ตามกฎ ตามระเบียบท่ี

กำาหนด 

พออำานาจเปล่ียนมือ ความเปล่ียนแปลงย่อมอาจเกิดข้ึนเป็นธรรมดา

โดยเฉพาะ “โผนายพล” ท่ี “สุกงอม” มีการกำาหนดวันประชุม 

ก.ต.ช. และ ก.ตร. ในวันท่ี 29 ส.ค.น้ี

อาจมีการเปล่ียนแปลง!!!

ไม่ใช่เรื่อง “กระต่ายตื่นตูม” ไม่ใช่เรื่อง “ตีตนไปก่อนไข้” แต่ในยุทธ

จักรโล่เงิน เคยเจอกันมาหลายคร้ัง หลายครา มีชื่ออยู่ในโผรอวันประชุม

เท่าน้ัน พอเกิดมีการเปล่ียนแปลง ข้ัวอำานาจเปล่ียนมือ แม้จะอยู่กลุ่ม อยู่  

ก๊วนเดียวกัน  สุดท้ายชื่อก็หาย โผก็เปล่ียน

“สีกากี” หลายคนเคยมีบทเรียน เคยเจอมากับตัว!!!

เช็กกระแสโผล่าสุด “แม่ทัพกรมปทุมวัน” หากไม่มีสัญญาณอะไร

เพ่ิมเติม ชื่อ “บ๊ิกเด่น” พล.ต.อ.ดำารงศักด์ิ กิตติประภัสร์ รอง ผบ.ตร. ท่ีท้ัง 

“ข้ัวเก่า-ข้ัวใหม่” พอใจการทำางาน รวมท้ัง “ผบ.ป๊ัด” สนับสนุนเต็มท่ี โค้ง

สุดท้ายไม่น่าจะพลิก

ระดับ รอง ผบ.ตร. น่ีน่าจับตา พล.ต.ท.ชินภัทร สารสิน ผู้ช่วย 

ผบ.ตร. ข้ึนตามโควตา 33% พล.ต.ท.กิตต์ิรัฐ  พันธ์ุเพ็ชร์ ผู้ช่วย ผบ.ตร. 

อดีตหัวหน้าสำานักงาน ผบ.ป๊ัด พล.ต.ท.ต่อศักด์ิ สุขวิมล ผู้ช่วย ผบ.ตร. อดีต 

ผบช.ก. ชื่อเสียงวงศ์ตระกูลการันตี 

ท่ีต้องลุ้นคืออีก 1 เก้าอ้ี เดิม พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล ผู้ช่วย ผบ.ตร. 

ตีตราจองเอาไว้ แต่ตอนน้ีเร่ิมมีชื่อ  พล.ต.ท.ธนา ชูวงศ์ ผู้ช่วย ผบ.ตร. 

อดีตนายเวร พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ อดีต ผบ.ตร. แรงข้ึนมา ส่วน

พล.ต.ท.ประจวบ วงศ์สุข ผู้ช่วย ผบ.ตร. อดีต ผบช.ภ.5  แรงเร่ิมแผ่ว

ระดับ ผู้ช่วย ผบ.ตร. ตามโผเดิมท่ีคาดกันไว้ มีชื่อ  พล.ต.ท.นิรันดร 

เหลื่อมศรี ผบช.ศ. พล.ต.ท.มโนช ตันตระเธียร จเรตำารวจ (สบ 8) 

พล.ต.ท.ธิติ แสงสว่าง ผบช.ภ.2  พล.ต.ท.ธัชชัย ปิตะนีละบุตร ผบช.

รร.นรต. พล.ต.ท.สำาราญ นวลมา ผบช.น. และ พล.ต.ท.กรไชย คล้ายคลึง  

ผบช.สอท.

แว่วว่ากลุ่มน้ีอาจมีการเปล่ียนแปลง เพราะบางคนยังไม่อยากขยับ

ข้ึน อยากน่ังเก้าอ้ีเดิมอยู่ น่าจะมีรายการ “ฝุ่นตลบ” ช่วงเสาร์-อาทิตย์น้ี

ระดับ ผบช. ก็น่าจะขยับปรับอีกเล็กน้อยเช่นกัน  เพราะหาก ผบช.

ท่ีถูกดันข้ึน ผู้ช่วย ผบ.ตร. ปรับใหม่ การโยกสลับระดับ ผบช. น่าจะต้องมี

ตามไปด้วย เก้าอ้ี “ผบช.น.” ถ้าไม่มีอะไรสะดุด พล.ต.ท.จิรพัฒน์ ภูมิจิตร  

ผบช.ภ.1 น่าจะโยกมาน่ัง เปิดทางให้ พล.ต.ท.สุรพงษ์  ถนอมจิตร ผบช.ส. 

กลับถ่ินเก่าภาค 1 

สุดท้าย “โผนายพล” จะถูกเขย่า จะถูกขยับหรือไม่ อย่างไร 29 

ส.ค.น้ี รู้กัน.

เขย่าโผ ‘นายพล’

แ

ออกหมายจับบึ้มปั๊มน้ำามัน

เมื่อ ‘ยื้อยุด-ประยุทธ์’

ลพรรคนักชิงเมือง” รู้สึกอย่างไร?

เมื่อศาลรัฐธรรมนูญให้ “นายกฯ ประยุทธ์” หยุด

ปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราว

คำาตอบคือ.....

ไม่ต่างหมา-แมวเห็นปลาเค็มแขวนบนขื่อ ส่งกลิ่นโชย

เตะครึ่งปาก-ครึ่งจมูก

แหงนคอเคล็ด น้ำาลายไหลยืด 

แต่งับไม่ถึง

จึงได้แต่พลุ่งพล่าน งุ่นง่าน แล้วเห่า....นายกฯ เถื่อน...

นายกฯ เถื่อน!

ก็สมแล้ว ที่รองโฆษกฯ แกะกล่อง “ทิพานัน ศิริชนะ” ตบ

ปากด้วยประโยคสั้นๆ แต่เพียบพูนด้วยตำาแย และแสนสะใจ

“นายกฯ เถื่อนหนีไปอยู่ดูไบแล้ว”!

จบเลย...

ด้วยประโยคนี้ประโยคเดียวแท้ๆ “ทิพานัน” โป้งป้างดัง

เปรี้ยง แจ้งเกิดทางการเมืองทันที! 

ที่ผมไม่คุยอะไรเกี่ยวกับเรื่องศาลฯ ให้นายกฯ หยุดปฏิบัติ

หน้าที่ ในช่วงวัน-สองวันที่ผ่าน ก็ด้วย ๒ เหตุผล

๑.ต้องการดูปฏิกิริยาสังคมประเทศ

๒.ต้องการดูตลาดเงิน-ตลาดทุน และท่าทีต่างประเทศ

อันมีผลต่อทิศทางการลงทุนและความเชื่อม่ันประชาธิปไตยไทย

๒ วันผ่านไป ผลที่ปรากฏออกมา.......

ทุกอย่าง “ปึ้ก...เหมือนเดิม”

ทั้งในและนอกประเทศ ยังคงเชื่อมั่นเสถียรภาพรัฐบาล

และประเทศที่มี “พลเอกประวิตร” รักษาการนายกฯ ชั่วคราว

“ตลาดหุ้น” ตกใจแว็บ ชั่ว “ช้างกระดิกหู-งูแลบลิ้น” ก็

เข้าสภาพปกติ นักลงทุนต่างชาติยังถาโถมทุ่มซื้อไม่หยุดจนผม

หมั่นไส้

การประชุม APEC ระดับรัฐมนตรี ระดับปฏิบัติการเจ้า

หน้าที่อาวุโส ๒๑ เขตเศรษฐกิจ ในด้านต่างๆ  ประชุมกันคร่ำา

เคร่ง-คึกคักตามปกติ 

ก่อนถึงวันระดับผู้นำาสูงสุดทั้ง ๒๑ เขตเศรษฐกิจ จะมา

พบกันที่กรุงเทพฯ ระหว่าง ๑๔-๑๙ พฤศจิกา 

ส่วนท่าทีต่างประเทศ ทั้่งด้านการเมืองและการลงทุน 

สดับตรับฟังแล้ว “ชีพจรคงที่” ไม่มีปฏิกิริยาใดๆ ส่อไปทาง

ด้านลบ

ก็พอสรุปได้ว่า......

สังคมโลก-สังคมไทยขณะนี้ มีความมั่นใจว่า

๑.แม้พลเอกประยุทธ์ “หยุดปฏิบัติหน้าที่” แต่รัฐบาลที่

เปรียบเทียบ ว่า

ไหน...คือ “สุภาพบุรุษประชาธิปไตย”

และไหนคือ “โจรอ้างประชาธิปไตย”?!

ตรงนี้แหละ.........

ตอกย้ำาให้ “ต่างชาติ” มองความเป็นประชาธิปไตยของไทย

ผ่าน “สุภาพบุรุษ” ชื่อประยุทธ์ 

ว่าเดินถึงจุด “ประชาธิปไตย” แท้จริงได้สมบูรณ์ ทั้งรูปแบบ

และเนื้อหาเชื่อถือได้

ถ้าพลเอกประยุทธ์ มีเผด็จการอยู่ในหัวใจละก็

ด้วย powerful ขณะนี้...........

จะยอมเสียหน้า-เสียศักดิ์ศรี ให้ฝ่ายตรงข้ามหยามเย้ยกับ

การถูกสั่งให้ “หยุดปฏิบัติหน้าที่” ชั่วคราวหรือ?

จะไม่ปลุกปั่น ยุยง สร้างขบวนการออกมาต่อต้าน เขียน

ป้าย ชุมนุมหน้าศาล จลาจลเมือง อย่างที่ “นายกฯ เถื่อน” ที่หนี

ไปอยู่ดูไบเคยทำาหรือ?!

แต่เพราะ พลเอกประยุทธ์ เป็นผู้มีประชาธิปไตยในหัวใจ

แท้จริง นั่นแหละ

ทั้งที่มีอำานาจเหลือเฟือ......

แต่ไม่ทำาอะไรนอกลู่ประชาธิปไตย และในทางไม่เคารพกฎ

กติกาบ้านเมือง 

ทั้งไม่ปลุกปั่นประชาชนมาใช้เป็นเครื่องมือไปทำาในทางที่ชั่ว

ร้ายต่อบ้านเมือง เพื่อตัวเอง

มีแต่บอกให้ประชาชนรักกัน สามัคคีกัน ให้ยึดมั่นในศาล 

เคารพศาล ศาลท่านว่าอย่างไร ต้องเป็นไปตามนั้่น

พลเอกประยุทธ์ แม้เป็นนายกฯ

แต่ “สร้างแบบอย่าง” ในฐานะประชาชนที่ “เท่าเทียมกัน

ทางกฎหมาย” ให้ทุกคนเห็น ให้ โลกเห็น

สรุปแล้ว การหยุดปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวของนายกฯ  ในทาง

มุมกลับ ผลดีเกิดขึ้นมหาศาล

เท่ากับ “ส้นตีนสุภาพบุรุษเหยียบหน้าโมฆบุรุษ” พลิก

ภาพจริงให้เห็นทางมุมกลับ ระหว่างประยุทธ์กับทักษิณ

ใครคือ “เผด็จการจอมโกง” ตัวจริง

และใครคือ “สุภาพบุรุษประชาธิปไตย” ตัวจริง  ระหว่าง 

๒ คนนี้!

จากกรณีนี้.........

เป็นบทศึกษาให้ประชาชนได้เรียนรู้จากความเป็นจริงว่า

แบบไหนโจร แบบไหนสุภาพบุรุษ 

เพื่อการตัดสินใจเลือกพรรค-เลือก ส.ส.ในปีหน้า ถึงจะมีพล

เอกประยุทธ์อยู่ หรือไม่มีก็ตาม 

แต่ด้วยรากฐานประชาธิปไตยแท้จริงที่พลเอกประยุทธ์

ถากถางนำาทางมาถึงจุดนี้ แต่ละท่านน่าจะพอ “สำานึกได้” และ

เลือกพรรค-เลือกคนคุณภาพจริงๆ เข้าสภา

เพราะผมมองว่า เลือกตั้งครั้งหน้า ด้วยแลนด์สไลด์ ไม่

ว่าพรรคไหน-ต่อพรรคไหน ต้องสู้กันสุดใจขาดดิ้น

และนั่นคือ การเมืองหมุนกลับสู่จุด “กึ่งพุทธกาล” สมัย

จอมพล ป. พิบูลสงคราม ในการเลือกตั้ง ปี ๒๕๐๐ อีกครั้ง

การเลือกตั้งครั้งนั้น........

เป็นเลือกตั้่ง “ปิดฉาก” คณะราษฎร ๒๔๗๕ ที่ยึดอำานาจ

พระมหากษัตริย์ ไปแย่งชิงกันเองในหมู่แกนนำาคณะราษฎร

ซึ่ง “จอมพล ป. พิบูลสงคราม” เป็นผู้สืบต่ออำานาจคน

สุดท้าย ด้วยเลือกตั้งที่ “แพ้ไม่ได้” ต้องแลนด์สไลด์ หวังสืบต่อ

อำานาจคณะราษฎรสถานเดียว 

เลือกตั้ง ปี ๒๕๐๐ จึงถูกบันทึกเป็นประวัติศาสตร์เลือกตั้ง

ที่สกปรกเลวร้ายที่สุด มีทั้งพลร่ม ไพ่ไฟ นักเลง-อันธพาล นับๆ 

อยู่ไฟดับ ยกหีบหายทั้่งใบ......

เปิดมาอีกที มีแต่บัตรกาผู้สมัครพรรคเสรีมนังคศิลา ที่

จอมพล ป.เป็นหัวหน้า พลตำารวจเอกเผ่า เป็นเลขาฯ พรรค

และนั่น จุดจบของฝ่ายประชาธิปไตย “แพ้ไม่ได้” ตาม

สโลแกนจอมพล ป.ก็มาถึง ด้วยนักศึกษา-ประชาชน สนับสนุน

ให้จอมพลสฤษดิ์ “ยึดอำานาจ”!

“แพ้ไม่ได้” เมื่อปี ๒๕๐๐ ของจอมพล ป. .........

ดูท่า “แลนด์สไลด์” ปี ๒๕๖๖ ของฝ่ายประชาธิปไตย คณะ

ราษฎรแดงส้มสามนิ้ว จะเจริญรอยตามซะละมั้ง?

พลร่ม ไพ่ไฟ จะมาปรากฏในรูปธนบัตร เงินจะสะพัดท่วม

ทุกจังหวัด นักเลง อันธพาล ทั้ง ๓ นิ้ว ๕ นิ้ว จะกระจายเป็น

หัวคะแนน คุกคามไปทั่ว

นี่แหละ ประยุทธ์ “อยู่-ไม่อยู่” ผมไม่กลัว

แต่ผมกลัวตรง “แพ้ไม่ได้” ที่แปลกลับเป็นภาษาต่างด้าว

ว่า “แลนด์สไลด์” นั่นแหละ 

เลือกตั้ง ปี ๖๖.......

จะทำาให้บ้านเมืองกลับสู่สถานการณ์ “ผกผัน” เหนือคาด

หมาย ไปสู่อีกมิติหนึ่งเลยก็ได้!?

ที่เรียก “อิทัปปัจจยตา” ควรศึกษา “เพื่อปลง” กันเนิ่นๆ

เพราะมีสิ่งนี้ สิ่งนี้จึงมี-จึงเกิด มันเป็นผลที่มาจากเหตุ 

ด้วยตัวอวิชชา โง่เขลา ลุ่มหลงนี้แหละ หมุนกงล้อแห่งกรรม

สัมภเวสี 

จากตัวคนเดียว “เหนี่ยวนำา” ทั้งคอก-ทั้งโคตร “คืน

นรก” เป็นการ “ปิดฉาก”!

พลเอกประวิตรรักษาการ ยังมีความเหนียวแน่น และเดินตามแผน

งานของนายกฯ ประยุทธ์

๒.เชื่อมั่นว่า สุดท้ายแล้ว พลเอกประยุทธ์ จะกลับมาปฏิบัติ

หน้าที่เหมือนเดิม หลังจากศึกษาข้อกฎหมายจนตกผลึกแล้ว

๓.มั่นใจว่า ขบวนการ “ชังชาติ-ล้มสถาบัน” แค่แมลงหวี่ตอม

ติ่งช้าง ช้างเอาหางปัดที แมลงหวี่ก็บี้คาโคนหาง

ในขณะที่ประชาชนส่วนใหญ่ ยึดมั่นใน “ชาติ-ศาสน์-สถาบัน

กษัตริย์” หยั่งรากลึก ยากโยกคลอน

๔.มั่นใจว่า กองทัพไม่ทำารัฐประหารแน่ ไม่มีเหตุอันใดที่เป็น

ภัยต่อความมั่นคงของชาติ-สถาบัน และเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ, 

สังคม

๕.มั่นใจว่า การยุบสภาเลือกตั้งใหม่ ไม่เกิดแน่ จนกว่าการ

ประชุม APEC กลางเดือนพฤศจิกาผ่านไปแล้ว

๖.ทั้งห้าข้อนั้น อยู่บนฐานความเชื่อมั่นรัฐบาล “ประยุทธ์

บริหาร” และวันงาน APEC จะได้เห็น พลเอกประยุทธ์ อยู่ใน

ฐานะ “นายกรัฐมนตรี” เหมือนเดิม

และข้อสุดท้าย สำาคัญมาก........

๗.การปฏิบัติตามคำาสั่งศาลฯ ด้วยเคารพ เคร่งครัด-ปฏิบัติ

ตาม โดยไม่แสดงปฏิกิริยาโต้แย้ง หรือพูดจาใดๆ ในทางเสื่อม

เสียต่อศาล 

เหมือนบางคนที่อ้างประชาธิปไตย แต่กลับทำาต่ำาช้า-จัญไร

ในทุกครั้ง ที่ศาลตัดสินไม่เป็นดังใจ

ตรงข้ามกับ “นายกฯ ประยุทธ์” ที่ฝ่ายหนึ่งประณามว่าเป็น

เผด็จการ

แต่ศาลว่าอย่างไร พลเอกประยุทธ์ ก็น้อมรับและปฏิบัติ

ตามนั้น ทำาให้ทุกคน ทั้่งในประเทศ-นอกประเทศ เห็นชัดทาง

“พ

รุกปม‘แม่วัยใส’

เปิดแอปเป๋าตัง

จอง‘สิทธิยาคุม’
ทำาเนียบรัฐบาล • เมื่อวันที่ 26 

ส.ค. ที่ทำาเนียบรัฐบาล น.ส.รัชดา 

ธนาดิเรก รองโฆษกประจำาสำานัก

นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า จากการ

ขับเคลื่อนร่วมกันของหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง ภายใต้ พ.ร.บ.การ

ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้ง

ครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559 ทำาให้

นักเรียนนักศึกษาที่ตั้งครรภ์ ได้

เรียนต่อในสถานศึกษาแห่งเดิมสูง

ขึ้น จากเดิมปี 2559 ได้เรียนต่อที่

เดิม 13.7% ให้ออก หยุดเรียน หรือ

ลาออกเกินครึ่ง 53.5% แต่ล่าสุด 

ปี 2564 ได้เรียนต่อที่เดิมเพิ่มเป็น 

33.8% โดนให้ออก หยุดเรียน หรือ

ลาออกลดลงเหลือ 36.1%

น.ส .รั ชดากล่ าวต่อว่ า 

ปัจจุบันอัตราการท้องไม่พร้อมใน

กลุ่มแม่วัยใสก็ดีขึ้นด้วยเช่นกัน 

กลุ่มอายุ 15-19 ปี เหลืออยู่ที่ 25 

ต่อ 1,000 ประชากรจากปี 2562 

อยู่ที่ 31 ต่อ 1,000 ประชากร 

กลุ่มอายุ 10-14 ปี เหลืออยู่ที่ 0.9 

ต่อ 1,000 ประชากร จากปี 2562 

อยู่ที่ 1.1 ต่อประชากร 1,000 

คน ทั้งนี้รัฐบาลพร้อมภาคส่วนที่

เกี่ยวข้องยังคงร่วมกันขับเคลื่อน

การคุมกำาเนิดอย่างต่อเนื่อง เพื่อ

ป้องกันการตั้งครรภ์ในกลุ่มที่ ไม่

พร้อมโดยเฉพาะในวัยรุ่น มีเป้า

หมายปี 2570 กลุ่มอายุ 15-19 ปี 

ให้เหลือ 15 ต่อ 1,000 ประชากร 

กลุ่มอายุ 10-14 ปี ให้เหลือ 0.5 

ต่อ 1,000 ประชากร 

“โดยสำานักงานหลักประกัน

สุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ซึ่งเป็น

อีกหน่วยงานสำาคัญในการดูแล

สุขภาพประชาชน ได้พัฒนาระบบ

การให้บริการแจกยาคุมกำาเนิดให้

ผู้หญิงไทยอายุตั้งแต่ 15-59 ปี 

สามารถรับยาเม็ดได้ฟรี ครั้งละไม่

เกิน 3 แผง คนละไม่เกิน 13 แผง

ต่อปี โดยจองสิทธิ์รับยาคุมฟรีผ่าน

แอปพลิเคชันเป๋าตัง แล้วไปรับยา

ที่ร้านยา คลินิก และหน่วยบริการ

ใกล้บ้าน หากไม่มีสมาร์ทโฟน

สามารถแสดงบัตรประชาชนเพื่อ

รับยาคุมกำาเนิดชนิดเม็ดที่หน่วย

บริการได้เช่นกัน” น.ส.รัชดาระบุ.

ไทยผนกึมาเลยร์ว่มมอืคา้ชายแดนใต ้ 
ทำาเนียบรัฐบาล • เมื่อวันศุกร์ 

ท่ีห้องรับรอง 303 ช้ัน 3 อาคาร

บัญชาการ 1 ทำาเนียบรัฐบาล 

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ 

รองนายกรัฐมนตรี รักษา

ราชการแทนนายกรัฐมนตรี ใน

ฐานะประธานคณะกรรมการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

ชายแดนภาคใต้ (กพต.) ให้การ

ต้อนรับ ดะโต๊ะ สรี ฮัจญี ฟา 

ดิลละห์ บิน ฮัจญี ยูโซะ (YB 

DATO’ SRI HJ. FADILLAH 

BIN HJ. YUSOF) รัฐมนตรี

อาวุโสกระทรวงโยธาธิการ 

ประเทศมาเลเซีย โดยมีการ

หารือเพื่อผลักดันการพัฒนา

โครงสร้างพ้ืนฐานสำาคัญ โดย

เฉพาะการค้าชายแดนบริเวณ

ชายแดนไทย-มาเลเซียท่ีสำาคัญ 

ได้แก่ อำาเภอตากใบและอำาเภอ

สุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส, 

อำาเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 

และอำาเภอเมืองสตูล จังหวัด

สตูล ตามเป้าหมายส่งเสริม

การค้าและการท่องเท่ียวใน

พ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

โดยมีมูลค่าการค้าชายแดนไม่

น้อยกว่า 1.1 ล้านบาทต่อปี

พล.อ.ประวิตรกล่าวว่า 

การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

ด้านการคมนาคมขนส่งและยก

ระดับศักยภาพด่านศุลกากรใน

พ้ืนท่ี 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

จะเป็นการอำานวยความสะดวก

การค้า การขนส่งสินค้าข้ามแดน 

การเดินทางของประชาชน การ

ส่งเสริมการค้า การลงทุน และ

การท่องเท่ียว เป็นการพัฒนาท่ี

สอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนท่ี

และประชาชนอย่างแท้จริง 

ตามแผนงานการพัฒนาเขต

เศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-

มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ให้เกิด

ผลท่ีเป็นรูปธรรม 

“ซ่ึงการหารือทวิภาคี

วันน้ีเป็นประโยชน์ต่อการ

ขับเคล่ือนโครงการให้บรรลุ

ผลสำาเร็จเป็นรูปธรรมท้ัง 4 

โครงการ ได้แก่ 1.โครงการ 

ก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำาโก-

ลก ท่ีอำาเภอตากใบ จังหวัด                                      

นราธิวาส-เปิงกาลันกูโบร์ รัฐ                                        

กลันตัน มาเลเซีย 2.โครงการ 

ก่อสร้างสะพาน ข้ามแม่น้ำา

โก-ลก (ไทย-มาเลเซีย) แห่งท่ี 

2 อำาเภอสุไหงโก-ลก จังหวัด

นราธิวาส-เมืองรันเตาปันยัง 

รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย 3. 

การก่อสร้างถนนเชื่อมต่อด่าน                                                   

ศุลกากรสะเดาแห่งใหม่กับด่าน                                                        

บูกิจกายูฮิตัมของประเทศ

มาเลเซีย และ 4.โครงการศึกษา  

ทางเช่ือมต่อจังหวัดสตูล-รัฐ

ปะลิส” พล.อ.ประวิตรระบุ

ทางด้าน ดะโต๊ะ สรี 

ฮัจญี ฟาดิลละห์ ได้รับทราบ

ข้อเสนอของฝ่ายไทยและ

เห็นพ้องต้องกันท่ีจะร่วมมือ

ผลักดันการพัฒนาพ้ืนท่ีติดต่อ

ทางชายแดนของจังหวัด

ชายแดนภาคใต้ประเทศไทย

และประเทศมาเลเซีย เพ่ือ

ประโยชน์ของประชาชนท้ัง 2 

ประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการเดิน

ทางสัญจรของประชาชน การ

เพ่ิมประสิทธิภาพทางการค้า

ชายแดน การลงทุนและการ

ท่องเท่ียว และขอบคุณรอง

นายกรัฐมนตรีท่ีให้ความสำาคัญ

กับการพัฒนาโครงการสร้าง

พ้ืนฐานชายแดนท่ีมีการหารือ

กันในวันน้ี ซ่ึงต้ังความหวังว่า

โครงการท่ีขับเคลื่อนร่วมกัน

จะเป็นของขวัญท่ีดีท่ีสุดมอบ

ให้ประชาชนท้ังสองประเทศ.

คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธ์ุ ประธานพรรคไทยสร้างไทย  พร้อมแกนนำาพรรค เปิดตัวว่าท่ีผู้

สมัคร ส.ส.จังหวัดอุดรธานี  7 เขตเลือกต้ัง ท่ีลานคนเมือง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี โดยมีประชาชน

มาร่วมงานเป็นจำานวนมาก 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ใน

ช่วงเวลา 21.30 น. คืนวัน

ท่ี 25 ส.ค.ท่ีผ่านมา พ.อ.ทวี

พร คณะทอง ผู้บังคับหน่วย

เฉพาะกิจกรมทหารพรานท่ี 43 

นำาเจ้าหน้าท่ีหน่วยปฏิบัติการ

พิเศษร่วม กว่า 50 นายเข้า

ทำาการปิดล้อมตรวจค้น บ้าน

เลขท่ี 48/3 ถ.ปากน้ำา ต.สะ

บารัง อ.เมืองปัตตานี หลังการ

สืบสวนสอบสวนขยายผลจาก

พยานหลักฐาน จากอาวุธปืนท่ี

คนร้ายใช้ก่อเหตุและระบุตาม

ภาพพยานหลักฐาน ซ่ึงอาจ

จะเช่ือมโยงกับเหตุลอบวาง

ระเบิดป๊ัมน้ำามันบางจากเมื่อ

วันท่ี 17 ส.ค.ท่ีผ่านมา โดย

แนวทางการสืบสวนสอบสวน

ทราบว่าผู้ต้องสงสัยหลบซ่อน

ตัวในพ้ืนท่ีดังกล่าว

เมื่อเจ้าหน้าท่ีไปถึงจึงได้

ปิดล้อมบ้านหลังดังกล่าว แต่

ปรากฏว่าผู้ต้องสงสัยไหวตัวทัน

กระโดดหนีออกทางหน้าต่าง

และปีนข้ึนไปหลบซ่อนบน

หลังคาบ้าน เจ้าหน้าท่ีได้ตะโกน

ให้ลงมามอบตัวแต่ไม่มีเสียง

ตอบรับ กระท่ังได้เชิญพ่อมา

ช่วยเจรจาเกล้ียกล่อมใช้เวลา

ร่วม 30 นาที ผู้ต้องสงสัยรายน้ี

จึงยอมลงมามอบตัว เจ้าหน้าท่ี

จึงได้ควบคุมตัวสอบสวนทราบ

ชื่อคือ นายอับดุลราฟัต เปาะ

เย็ง อายุ 24 ปี จากน้ันจึงได้นำา

ตัวไปช้ีจุดซุกซ่อนอาวุธปืน ซ่ึง

อยู่ภายในเรือหาปลาของตนท่ี

จอดเทียบท่าริมแม่น้ำาปัตตานี

 จากการตรวจค้นพบ

อาวุธบีบีกันของปลอม คล้าย

ปืน เอ็ม 16 จำานวน 1 กระบอก 

จึงได้ยึดไว้ ก่อนจะนำาตัวไป

ทำาการสืบสวนสอบสวน เบ้ือง

ต้นไม่พบประวัติการก่อเหตุ

ในพ้ืนท่ี แต่ต้องสงสัยว่าเป็น

สมาชิกกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรง

หรือไม่ เจ้าหน้าท่ีได้คุมไปจัด

เก็บดีเอ็นเอและดำาเนินการ

สอบสวนต่อไป

สำาหรับความคืบหน้าใน

การติดตามจับกุมกลุ่มคนร้าย

ท่ีลอบวางระเบิดป๊ัมน้ำามัน

บางจาก จนทำาให้ได้รับความ

เสียหายอย่างหนักมูลค่าเบ้ือง

ต้นกว่า 30 ล้านบาทน้ัน ล่าสุด

เจ้าหน้าท่ีได้ไล่ตรวจสอบภาพ

จากกล้องวงจรปิดจำานวน 5 

จุด ท้ังภายในป๊ัมและตามเส้น

ทางท่ีคนร้ายหลบหนี ประกอบ

กับการสอบปากคำาพยานใน

ท่ีเกิดเหตุ จนเจ้าหน้าท่ีได้

เบาะแสและได้เข้าควบคุมตัวผู้

ต้องสงสัยท่ีอาจจะเชื่อมโยงกับ

เหตุลอบวางระเบิดป๊ัมบางจาก

ได้แล้ว 2 คน คือ นายอับดุลรอ

เซะ สลาวะ อายุ 26 ปี และ

นายมุสลิม เจะเมาะ อายุ 22 

ปี โดยท้ัง 2 คนยังคงให้การ

ปฏิเสธ และเตรียมรวบรวม

พยานหลักฐานเพื่อขออนุมัติ

ออกหมายจับอีก 4 คน

ท่ีโรงพยาบาลรือเสาะ 

อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส นาย

แพทย์สมหมาย บุญเกล้ียง ผู้

ช่วยเลขาธิการ ศูนย์อำานวย

การบริหารจังหวัดชายแดน

ภาคใต้ พร้อมเจ้าหน้าท่ีเดิน

ทางเข้าเย่ียม อส.ทพ.อัมซัน 

สาและ และ อส.ทพ.เอกพงษ์ 

พงษ์สวัส ซ่ึงได้รับบาดเจ็บ

จากเหตุคนร้าย 2 คน ข่ีรถ

จักรยานยนต์ใช้ระเบิดแบบ

ขว้างปาเข้าใส่เจ้าหน้าท่ีท่ีกำาลัง

สร้างบ้านให้นางน้อย ศุภเวช 

บริเวณถนนสนองกิจ ตรงข้าม

ปากซอยบ้านบาเละ 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จาก                                                         

การแกะรอยกล้องวงจรปิด

ของเจ้าหน้าท่ีพบว่า คนร้าย 

2 คนแต่งกายคล้ายนักศึกษา 

สวมเส้ือสีขาว กางเกงสีดำา 

สวมแมสก์ คนขับสวมหมวก

แก๊ป กล้องสามารถบันทึก

ภาพคนร้ายบริเวณปากทาง

เข้าบ้านบาเละได้อย่างชัดเจน 

อย่างไรก็ตาม ขณะ

น้ีชุดสืบสวนสอบสวน สภ. 

รือเสาะกำาลังไล่แกะรอยภาพ

จากกล้องวงจรปิด ท่ีติดต้ัง

ตามบ้านประชาชนในเขตพ้ืนท่ี

บ้านบาเละ แต่พบว่ากล้องใช้

การไม่ได้ ส่วนกล้องวงจรปิดท่ี

ติดบริเวณป้อม ชรบ.สามแยก

ไปบ้านนาดา ต.รือเสาะ ก็ถูก

ยกกลับไปแล้ว เนื่องจากกล้อง

วงจรปิดได้ติดต้ังติดกับป้อม

ยามของ ชรบ.ม.10 ต.รือเสาะ 

อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส.

ปัตตานี • เจ้าหน้าท่ีปิดล้อมตามคดีระเบิดป๊ัมน้ำามันบางจาก 

ล่าสุดจับแล้ว 2 เตรียมออกหมายจับอีก 4 คน เร่งแกะรอยปา

ระเบิดอาสาสมัครทหารพราน 
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4 บทความ

ค

เพลโทวเริ่มความคิดของตนเองเม� อใด

ขอรักษาการนายกฯ

“บิ๊กตู”-พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา นายกฯ และ รมว.

กลาโหม ถูกสั่งใหหยุดปฏิบัติหนาที่ตั้งแตวันที่ 24 ส.ค. จนกวาจะมี

คําวินิจฉัยในประเด็นเร� องปม 8 ป อยางเร็วสุดในเดือน ก.ย.นี้ 

ขณะที่ “บิ๊กปอม”-พล.อ.ประวิตร วงษสุวรรณ รองนายกฯ 

ก็ขึ้นทําหนาที่รักษาการแทนนายกฯ ทันที 

และมีอํานาจเต็ม ดังที่นายกฯ จัดอันดับ

เอาไวเปนรายช� ออันดับหนึ่ง นายวิษณุ 

เครืองงาม รองนายกฯ จัดอันดับไวเปน

ลําดับ 2  และรองนายกฯ คนอ� นๆ ตาม

ลําดับถัดไป

สวนความเห็นวา สุดทายแลว 

“บิ๊กตู” จะไดไปตอหรือไม หากไปถาม 

อ.วิษณุ เครืองาม รองนายกฯ ฝาย

กฎหมาย คงบอกไมทราบ ตองรอศาล

รัฐธรรมนูญวินิจฉัย   

แตท่ีแน�ๆ  ใครจะไดไปตอหรือจะพอแคน้ี ยังไมมีใครทราบ สวน

ตัวของ “อ.วิษณุ” ท่ีอยูรวมทํางานกับ พล.อ.ประยุทธ ต้ังแตสมัย คสช. 

ไมนอยกวา 8 ป ระบุวา “เม� อจบภารกิจในรัฐบาลน้ี ขอหยุดพัก และ

กอนท่ีจะหยุดพักได ขอรักษาการนายกฯ สักวันสองวัน” 555

แหม! เห็นการเมืองวุนวายอยางนี้ จะไดสั่งยุบสภาทิ้งทวนเลย

ใชมั้ยอาจารย (อิอิ)

ต� นเตนมาก

ชวงนี้กําลังฮอต สําหรับ รองโฆษกรัฐบาล ปายแดง “อน”-

ทิพานัน ศิริชนะ รองโฆษกประจําสํานัก

นายกรัฐมนตรี สมาชิกใหมของทีมนารี

สโมสร ที่ไดรับแตงตั้งในการประชุมคณะ

รัฐมนตรี (ครม.) เม� อวันอังคารที่ผานมา 

พรอมขึ้นโพเดียมแถลงขาวผลการประชุม

ทันที ทามกลางความสนใจของส� อมวลชน

ที่มารอถายภาพรองโฆษกคนใหม 

จนเจาตัวออกอาการต� นเตนเปน

พิเศษ เพราะหลังจากกาวออกจากหอง

ประชุม ครม. ก็ถูกส� อมวลชนรุมลอม

สัมภาษณ ยิงคําถามกันรัวๆ พรอมขอ

บันทึกภาพกันเพียบ ซึ่งเจาตัวก็ยืนใหส� อบันทึกภาพกันครบถวน ทุก

มุมตามตองการ 

ครั้นใหสัมภาษณกันเสร็จเรียบรอย รองอน แอบมากระซิบส� อ

มวลชนหลังไมคอยางอารมณดีดวยวา “หนูต� นเตนมาก ไมรูพูดผิด

พูดถูกหรือเปลา ไมเคยเจอไมคสัมภาษณเยอะขนาดนี้!@” 

แหม..ชวงแรกๆ ก็อาจมีต� นเตนบาง อะไรบาง แตผานไป

เพียงไมกี่วัน รองอน ก็ปรับตัวไดดี ตอนนี้แถลงขาวคลองแคลวมาก

แลวจา ฮาๆๆ  

หนังบูลางผลาญ 

ผานพนไปแลว การอภิปราย พ.ร.บ.งบประมาณป 2566 ใน

วาระสอง เปนรายมาตรา แตชวงที่ นาย

ประเดิมชัย บุญชวยเหลือ ส.ส.กทม. 

พรรคเพ� อไทย กําลังอภิปรายโครงการ

กอสรางสะพานขามแมน้ําเจาพระยา 

บริเวณแยกเกียกกาย แถวๆ สภา 

ส.ส.กทม.แจกแจงถึงผลเสียเปนขอๆ เต็ม

ไปดวยความดุเดือด ตะโกนอยางเต็มเสียง 

พรอมกับออกมือไมประกอบเต็มที่           

ทําให ครูแกว-นายศุภชัย โพธ์ิสุ 

รองประธานสภาฯ ทําหนาท่ีประธานการ

ประชุมพูดแทรกข้ึนมาวา “ขอใหทานชวยลด

เสียงนิดไดไหมครับ” ทําให นายประเดิมชัย ตอบกลับทันที “ไมไดครับ

ทานประธาน น่ีมันหนังบูลางผลาญ ไมใชหนังหน�อมแนม หรือตบจูบๆ” 

พอพูดจบทําใหบรรดาเพ� อน ส.ส.ในพรรคหลายคนท่ีฟงถึงกับอมย้ิม 555

แหะๆ นาทีนั้นใครไปเบรก ประเดิมชัย คงไมอยูแลว เพราะ

ดวยอารมณ เนื้อหาพาไป จะใหลดโทนความเขมขนไดอยางไร (อิอิ) 

สุขอุราไทย

ระหวางที่ราง พ.ร.บ.สุรากาวหนา กําลังอยูระหวางพิจารณา

ในชั้นคณะกรรมาธิการ สภาผูแทนราษฎรอยูนั้น ภาคสวนตางๆ ก็

เคล� อนไหวควบคูกันไป แมกระทั่งพรรคกลา พรรคที่เพิ่งเกิดใหม แต

มีผูบริหารพรรคที่เชี่ยวชาญดานเศรษฐกิจและชํานาญการเมือง ก็ได

จัดงาน “KLA FEST : สุขอุราไทย” ขึ้น 

ที่ลานหนาพรรคกลา

เสี่ยเอ-อรรถวิชช สุวรรณภักดี 

เลขาธิการพรรคกลาและอดีต ส.ส.กทม. 

ฝากชวนผูสนใจมารวมงานไดในวันเสารที่ 

27 ส.ค. ตั้งแตเวลา 17.00 น.เปนตนไป 

ไดสาระจากงานเสวนาแลว ยังไดช็อปปง

ของดีพื้นบานกลับไปดวย  

เส่ียเอ บอกวา “เรามีสุราดีช้ันเลิศ 

ทําได แตขายไมออก เพราะรัฐหามขาย

ออนไลน  หามขาย 2 โมงถึง 5 โมงเย็น 

ท้ังท่ีไทยคือประเทศทองเท่ียว แลวรัฐยังหามบอกวาสุราชุมชนท่ีอยูใน

ขวดคืออะไร จิน วอดกา รัม ทําไมเราสงเสริมไปแลวสรางอุปสรรคไป

ดวย เสารน้ีเจอกัน งานน้ี ปุ-บุญสืบ จันทรแจมศรี ทีมเศรษฐกิจ วาท่ี

ผูสมัคร ส.ส.ลาดพราว เปนแมงาน ของดีชางเผือกซอนตัวในปา ออก

มาใหลอง จิบไปคิดไปแบบปญญาชน คนสุรา ทะลุปญหาดวยกัน”

เอา! ใครอยากลิ้มลองสุราดีชั้นเลิศของคนไทย อยาลืมไปรวม

งาน เสี่ยเอ รับประกัน สุขอุราแน�นวล อิอิ

วิษณุ เครืองาม 

ประเดิมชัย 

บุญชวยเหลือ

ทิพานัน ศิริชนะ

อรรถวิชช 

สุวรรณภักดี

รั้นเพลโทวตกลงปลงใจวาจะเปนทายาททางปรัชญาของ

ซาคเขรอถิสแลว ขั้นแรกก็ไดพยายามรวบรวมความคิด

ของซาคเขรอถิส ครั้นไดมาพอสมควรแลวก็ตระหนักวายัง

ไมพอ ตองขยายผลตอดวยปญญาของตนเอง เร� องน้ีเอดเวิรด แครด           

ในหนังสือ Edward Caird, The Evolution of Theology in the 

Greek Philosophers, p.109 ไดสรุปไวเปน 2 ประเด็นหลัก

ประเด็นแรกแกไขความสุดขั้วของซาคเขรอถิสในการแยก

ความฉลาดกับความโง คือฉลาดไดแกรูอยางสมบูรณ โงคือไมรู

อะไรเลย รูคือรูอยางสมบูรณไมมีที่ติ หากมีที่ติเพียงนิดเดียวก็นับ

วาไมรูหรือโงเงาไปเลย เพลโทวแกเปนวาระหวางความรูสมบูรณ

ซึ่งยากที่จะรูไดกับความไมรูมีระดับความรูกลางๆ มากมาย และ

คนสวนมากก็รูอยางนี้ เพราะยากที่จะหาผูตรัสรูและผูไมรูอะไรเลย

แมแตนิดเดียว และที่รูก็รูความจริงบางความเท็จบาง ยากที่จะรู

ความจริง 100% หรือเท็จหมดทั้ง 100% ความรูไมเต็มรอยเชนนี้

เพลโทวใหช� อวาความคิดเห็น (opinion) และผูรูระดับนี้ ไดช� อวาผูมี

ความคิดเห็น แตก็ถือไดวาเปนความรูระดับตนและเปนพื้นฐานให

ตอยอดขึ้นไปจนถึงความรูสูงสุดได

ประเด็นที่ 2 เร� องประเมินความสุขจากความเขมและความ

นานของความพึงพอใจ (pleasure) บทสนทนา Protagoras ใหนัก

ปรัชญาซาฟเฝสทเสนอกฎหมายเปนตัวควบคุมมิ

ใหเกิดการวิวาทระหวางพลเมือง ซึ่งเพลโทวเอา

มาพัฒนาตอวาปญญาตองทําการตอไปเพ� อหา

เอกภาพในความหลากหลายคือ จากกรณีเฉพาะ

หน�วยปญญาอนุมานไปถึงหลักเกณฑสากล (the 

Universal) ไดนิยามตางๆ มากมาย เชน เราทุก

คนมีประสบการณเหมือนกันวาไดเห็นคนตอง

ตายมามากจนปญญากลาสรุปวาเกิดมาเปนคน

ก็ตองตายสักวันหนึ่ง ทุกคนและปญญาก็เช� อ

วาที่เช� อนั้นตองจริงอยางไมมียกเวน ปญญาของ

เพลโทวรับรองวาเปนความจริงนิรันดร ไมใช

จากเหตุผลที่วาไดเห็นมาเยอะ แตมั่นใจวาจริง

จากการทํางานของปญญาเอง แสดงวาปญญา

มีสมรรถนะในตัวที่จะเช� อวามีความจริงนิรันดร 

มิใชเพราะไดมีประสบการณมาแมจะมากสักปาน

ใดก็ยังไมครบทุกหน�วย จะมากสักเทาใดก็ไมมีวัน

จะครบทุกหน�วยที่เปนไปได แตมั่นใจและเช� อได

ดวยสมรรถนะของปญญาเอง นอกจากนั้นเม� อได

ความจริงนิรันดรมากๆ เขาปญญาก็มีสมรรถนะ

ที่จะคิดตอไปวากฎเหลานั้นมีความสัมพันธกัน

และกันเปนเอกภาพของความจริงในความหลาก

หลายของความจริงทั้งปวง 

ในบทสนทนา Phaedo, 79c มีบันทึกไว

วา “เม� อเราตระหนักรูสิ่งใดๆ ปญญายอมใช

อวัยวะตางๆ ของรางกายเปนเคร� องมือ เชน 

เห็นโดยใชตา ไดยินโดยใชหู ฯลฯ ซึ่งลวนแลว

แตใหความรูเฉพาะหน�วย (particular) และเปน

ความรูระดับความคิดเห็น ซึ่งในปจจุบันเรียก

วามีประสบการณที่เช� อไดในระดับความน�า

จะเปน (probability) คนเรามีประสบการณใน

เร� องเดียวกันมากสักเทาใดๆ ก็ไมมีวันจะกลาย

เปนความรูหรือความเปนจริงสากล (universal 

reality) ไปได ปญญาของผูรูไมสมบูรณอาจจะ

หลงใหลในความสามารถของตน จึงดิ่งลงลาง

ใชรางกายเปนอุปกรณแสวงหาความรูเพิ่มเติม

ในเร� องเดิม ไดประสบการณที่แตกตางไปจากเดิม

มากมายจนกลายเปนความรูทวมหัว ยิ่งมากยิ่ง

สับสน หากไมมีใครหรืออะไรมาเตือนสติใหลองเปลี่ยนวิธีหาความ

รูแบบอ� นดูบางก็อาจจะสิ้นอายุขัยไปเปลาๆ บนกองแหงความรูเทา

ไมถึงการณนั้น ประเด็นสําคัญที่เพลโทวนึกไดในตอนนี้ก็คือ ตอง

เปลี่ยนทิศทางของการแสวงหาความรูของปญญา จากการมองลง

ลางเปนการมองขึ้นบน และ ณ จุดวิกฤตนี้เองคติพจนของซาค   

เขรอถิสก็เขามาชวยนําพาออกจากความมืดบอด จงรูจักตัวเอง 

เปนคําเตือนปญญาใหหยุดมองขางลางต่ํากวาตน ใหมองปญญาวา

เปนสวนสูงสุดของความเปนมนุษย จะพบแดนของปญญาวาตรง

ขามกับแดนของรางกายที่แตกตางออกไปอยางหาอะไรเปรียบมิได 

เพราะเปนแดนแหงความรูบริสุทธิ์ นิรันดร ไมเปลี่ยนแปลง ไมรู

ตาย ไมเส� อมสลาย เปนแดนที่สูงสงสมศักดิ์ศรีของปญญา ปญญา

ที่เขาถึงแดนนี้แลวจะรูจักใชรางกายเปนเคร� องมือชั่วคราวเพ� อ

บําเพ็ญตนเปนผูเดินทางสูความจริงนิรันดร และเม� อถึงเวลาสิ้น

อายุขัยของรางกายก็จะละรางไดอยางเต็มใจและมีศักดิ์ศรี เพ� อเขา

แทนแหงความสุขแทของปญญา

เพลโทวคิดเร� องนี้กอนมีการตั้งศาสนาคริสต อิสลาม ซิกข 

สวนศาสนาพราหมณ ฮินดูและศาสนาพุทธมีการเผยแผในทาง

ตะวันออกอยูแลว แตเช� อไดวายังไมเปนที่รูจักในประเทศกรีซสมัย

นั้น แตเพลโทวคิดและเขียนเปนภาษากรีกซึ่งเปนสาขาหนึ่งของ

กลุมภาษาอารยัน หากจะมีสํานวนโวหารใกลเคียงกันบางก็เปน

เร� องปกติของความพยายามใชภาษาใหไดความหมายที่ตองการ

เม� อเพลโทวคิดไดวาปญญาตองหาความรูแทในแดนของ

ปญญา โดยมีรางกายชวยในแดนของรางกายก็จะเริ่มพบจุดแหง

ความฉงน ชัดเจนที่สุดในประสบการณของคณิตศาสตร เชน วัว 2 

ตัวกับกระตาย 2 ตัว สรุปวามีอยางละ 2 เทากันพอดี มันเทากัน

ตรงไหนในประสบการณจริง มันเทากันที่เลข 2 แตเขียนเลข 2 สัก

กี่ครั้งก็ไมเห็นจะเทากัน ตกลงความเทากัน (equality) คืออะไร อยู

ที่ไหนในโลกแหงประสบการณ ไมมี

อีกตัวอยางหนึ่ง นี่เปนวัว นั่นก็เปนวัว นี่และนั่นเปนวัว

เหมือนกัน มันเหมือนกันตรงไหน เพลโทวคิด จากวัวสักลานตัวหา

มา 2 ตัวใหเหมือนกันจริงๆ ทุกประการก็ทําไมได แตก็พูดไดวาทั้ง

ลานตัวเปนวัวเหมือนกัน มันเหมือนกันตรงไหน เพลโทวคิด เพล

โทวคิดอยางแอรเริสทาทเถิลหรือไมวาเปนผลจากการถอดสิ่งสากล 

(abstraction) ขั้นสุดยอด (apothesis) กระมัง แครด (หนา 116) 

ไมคิดวาเปนการสรุปเอางายๆ สุกเอาเผากินอยางนั้น แตก็ใชวา

แอรเริสทาทเถิลจะคิดตื้นๆ กวาเพลโทว เพราะแอรเริสทาทเถิล

เปนลูกศิษยของเพลโทว น�าจะตอยอดและไปไกลกวาเพลโทว และ

เพลโทวก็ไดคิดเสนอเปนคําตอบในประเด็นนี้ ไวแลววา จิตมนุษย 

(human psyche) มีสมรรถนะที่จะรูไดถึง 3 ระดับตามสมรรถนะ

สัญชาตญาณที่สังเกตไดในคนทุกคน คือ ระดับเติบโต ระดับ

สืบพันธุและระดับปญญารูคิด สองระดับแรกตองผานทางรางกาย

เปนเคร� องมือเพ� อปฏิบัติการหาความสุข สวนระดับที่สามไมจําเปน

ตองผานรางกายเปนอุปกรณทั้งหมด ในชวงแรกตองอาศัยผัสสะ

ของรางกายเพ� อเก็บขอมูลสงใหปญญาถอดเอาสวนที่ตางกันในสิ่ง

เฉพาะหน�วยใหเหลือเพียงสิ่งที่เหมือนกันในสิ่งเฉพาะหลายๆ หน�วย 

และสรุปเปนความรูสากล ตามกระบวนการน้ีดูเหมือนวาปญญาจะมี

สมรรถนะสรางส่ิงสากลในตอนปลายของกระบวนการถอดส่ิงสากล 

ซ่ึงเพลโทวถือวากฎเหตุผลไมยอมรับใหปญญาสามารถสรางส่ิงสากล

จากความวางเปลา จึงตองเช� อวาปญญาไดมีความรูสากลท้ังหลายมา

กอนท่ีจะมีประสบการณส่ิงเฉพาะหน�วยแมแตหน�วยเดียว ปญหาก็

ผุดข้ึนมาทันทีวาปญญารูส่ิงสากลมาจากไหนและต้ังแตเม� อใด ก็มีทาง

เดียวสําหรับเพลโทวท่ีจะตอบได คือ ทุกอยางมีอยูกอนแลวแตนิรันดร

ในสารรวมรูปซ่ึงมีลักษณะเปนวจนะ (Logos) 

สําหรับเพลโทว ปญญามนุษยคิดไดเองก็จะเปนผลงาน

สรางสรรคของปญญาปจเจกของมนุษยแตละคน เปนสมมุติฐาน

สวนปจเจกปญญา มีน้ําหนักนอยมากในระดับความเปนจริงและ

คุณคาความจริงสากล แตถาเปนคุณภาพที่มีอยูในเนื้อในของ

ปญญา ก็จะทําใหคติพจนของซาคเขรอถิสที่วา จงรูในตัวเอง มี

น้ําหนัก เพลโทวจึงมีแนวโนมที่จะเช� อตามเฮสเสียดวาทุกอยาง

มีอยูแลวใน Chaos ซึ่งเฮสเสียดคิดวาเปนสารไรรูป เพราะมีทั้ง

พลังสรางสรรคและพลังทําลายปนคละกันจนเกิดผลอะไรไมได ซึ่ง

แอนเนิกแซกเกอเริสปรับเปนสารสารพัดรูปดีๆ ที่แขงขันกันทําการ 

ที่ใด พลังใดแข็งที่สุดก็จะชวยพลังอ� นๆ ทั้งหลายไดสําเร็จก็แสดง

ผลงานไดทีละอยาง แลวแตวาอยางไหนจะเขมแข็งพอ และซาค                                                                   

เขรอถิสปรับเปนสารรวมรูป คือ พลังทั้งหลายมิไดแขงขันกัน แต

รวมมือกันยกยองพลังหน่ึงเปนพลังชูโรงโดยมีพลังปญญาช้ีเปาหมาย 

การแสดงทุกอยางและทุกครั้งจึงมีเปาหมาย (purpose or end) 

ความคิดของซาคเขรอถิสไมเปนระบบ แตแทรก

กระจัดกระจายอยูในบทสนทนาตางๆ เพลโทวมีหนาที่ตองเก็บ

รวบรวมและเสนอใหมใหเปนระบบ Logos ภาษากรีกแปลวา

คําพูดหรือวจนะ และเพ� อใหสมบูรณแบบวจนะจึงเปนองคไมมี

ขอบเขตและนิรันดร โดยมีการแบงสวนเปนสวนยอยที่มีขอบเขต

ได เรียกวาการมีสวน (participation) ซึ่ง Whitehead นิยามวา

เปน Panentheism (ทุกสิ่งอยูในพระเจา ตางกับ Pantheism ที่

หมายความวาทุกสิ่งคือพระเจา) 

วจนะหรือโลกแหงความเปนจริงทั้งหมดประกอบดวยความ

เปนจริง 2 สวน คือ โลกแหงมโนคติ (World of Ideas, World of 

Forms, World of the Universals) รูไดเขาใจไดดวยปญญา กับโลก

แหงผัสสะ (World of the Sensibles) รูไดดวยผัสสะ โลกแหงผัสสะ

มีอยูอยางเปนระเบียบภายใตการจัดระเบียบของมโนคติแหงสิ่งดี 

(Idea of the Good)  โลกแหงผัสสะมีความเปนระเบียบอยูในตัว

แตจัดระเบียบใหตัวเองไมไดนอกจากจะไดรับการดูแลโดยปญญา

มโนคติแตละมโนคติมีความไมมีขอบเขตในตัวเอง และใน

ขณะเดียวกันก็มีความมีขอบเขตโดยถูกจํากัดขอบเขตจากมโนคติ

อ� นๆ ทั้งหมด

มโนคติแหงสิ่งดีเปนบอเกิดในนิรันดรของมโนคติสากลอ� นๆ 

ทั้งหมด และมโนคติทั้งหลายเปนบอเกิดในเวลาของสิ่งเฉพาะหน�วย

ทั้งหลายในขอบขายของมโนคตินั้นๆ เชน มโนคติแหงความเปน

มนุษยมีบอเกิดมาจากมโนคติแหงสิ่งดี และเปนบอเกิดของมนุษย

ทุกคนที่เกิดมาในโลกแหงผัสสะในฐานะที่ปญญามนุษยแตละหน�วย 

เปนการมีสวนโดยแบงสวน (participation) จากปญญาสากลใน

วจนะหรือสารรวมรูปเดิม

เพลโทวเปนผูคิดพบทฤษฎีโลกแหงมโนคติโดยพัฒนาจาก

คําสอนของซาคเขรอถิสและใหความสําคัญกับความคิดที่ตนคิด

ไดนั้นอยางมาก โดยถือวามโนคติแตละมโนคติคุมทั้งความเปนไป

และความรูเกี่ยวกับมโนคตินั้นๆ แลวก็ยังคิดตอไปถึงมโนคติสิ่งดี

วา นอกจากจะมีหนาที่ควบคุมความเปนไปและความรูเกี่ยวกับสิ่ง

ดีทั้งหมดแลว ยังมีบทบาทควบคุมความเปนไปและความรูเกี่ยวกับ

มโนคติทั้งหมดอีกดวย มโนคติแหงสิ่งดียังเปนบอเกิดของมโนคติ

ความจริง (truth) ความเปนจริง (reality, existing) และความ

สุนทรี (aesthetical) ดวย ทั้งนี้ก็เพราะคุณสมบัติการมีสวนรวม 

(participation) และคุณสมบัติอุตระ (transcendence) ของมโนคติ

แหงสิ่งดีที่แผกระจายความดีไปถึงทุกสิ่งโดยตัวเองมิไดสูญเสียพลัง

แหงความดีจนออนแอลงไปแมแตนอย 

ดังขอสังเกตของแครดใน Edward Caird, The Evolution of 

Theology in the Greek Philosophers, p.107 วา “ในบทสนทนา 

Gorgias อยางนอยก็ปรากฏชัดวาสิ่งสากลอยางนอยก็เขาใจได

วาเปนหลักการจัดระเบียบ (organizing principle of the whole) 

ของโลกแหงความเปนจริง (the world of reality, Logos ที่ปรับ

ความเขาใจจาก Chaos ของเฮสเสียด) ซึ่งเปนการจัดระเบียบให

ทุกสัดสวนของโลกแหงความเปนจริงมีความสัมพันธกันอยางทั่ว

ถึง ไมมีอะไรถูกละเลยใหอยูนอกกรอบความสัมพันธนี้เลย ที่สําคัญ

ที่สุดสําหรับเพลโทวก็คือความสัมพันธระหวางความเปนจริงของ

อภิปรัชญากับความดีของจริยศาสตร ประเด็นนี้เปนเร� องสําคัญที่จะ

ใหเพลโทวชี้ออกมาไดชัดวาจะหาความสุขตองหา

ในปญญาเทานั้นจึงจะไดความสุขแท บทบาทของ

มโนคติแหงสิ่งดีจึงมิไดจํากัดอยูแคบทบาทของ

ความจริงเชิงญาณปรัชญาเทานั้น แตที่สําคัญยิ่ง

กวานั้นก็คือ บทบาทเชิงอภิปรัชญาในการเปนบอ

เกิดจําเปนของความมีอยูและเปนแหลงบันดาลให

ไดความสุขสมบูรณแบบและไมเส� อมสลายตลอด

นิรันดรดวย 

ในบทสนทนา Republic เพลโทวอธิบาย

เพิ่มเติมมากกวานั้นอีกวา ความตองการความดี

ในฐานะความดีของบุคคลอยูเบื้องหลังของความ

ปรารถนาทั้งหลายของปญญา โดยสิ่งที่ปญญา

ปรารถนาทั้งหลายคือความดีซึ่งแยกออกไดชัดเจน

จากความปรารถนาของกิเลส ปญญาทุกปญญามุง

หาความดีเปนเปาหมาย ที่บางครั้งลังเลใจหรือหลง

ผิดก็เพราะสําคัญผิดวาเปนความดีแท” (505 e) 

หากไดรับการอบรมสั่งสอนใหรูอยางถูกตองแลว

เขาก็จะมุงทําแตความดี เพราะความดีมิใชเพียง

คุณภาพสูงสุดของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง แตเปนสิ่งดีสูงสุด

ที่มีความดีเปนคุณภาพสูงสุดในตัว ดังที่แครดได

บรรยายไวในหนา 110 วา “ตองเขาใจเปนพื้น

ฐานเบื้องตนวาความดีในจริยศาสตรนั้นเปนหลัก

การแหงเอกภาพและระเบียบการที่เปนจริงแทรก

อยูกับการตัดสินทุกครั้งทางจริยศาสตร แมจะซอน

อยูเบื้องหลังจนมองไมเห็นก็ตาม เห็นเม� อใดก็พบ

วามันทําหนาที่อยางเต็มที่ทุกที…มันทําหนาที่อยาง

นี้มิใชแตในดานจริยศาสตรเทานั้น แมในดานอ� นๆ 

ทุกเร� องก็ทําหนาที่เดียวกัน เชน ในเร� องของความ

เทากัน ความใหญ ความงาม ซึ่งรวมแลวก็คือทุก

เร� องที่เปนความรูไมวาดานใดของปญญา

แครดในหนังสือ The Evolution of 

Theology in the Greek Philosophy, pp.111-2 

เสนอจุดยอดของปรัชญาเพลโทวดวย Highest 

Principle of Unity เอกภพคือภพที่เปนเอกะ โดย

พัฒนาจากจุดเริ่มตนของเฮสเสียดวา แตแรกเริ่ม

มีแต Chaos ซึ่งหมายถึงความเปนจริงทั้งหมดรวม

กันตั้งแตเทพจนถึงผงละอองที่เล็กที่สุด แอนเนิก

แซกเกอเริสพัฒนามาเปน Chaos แหงสารพัดสิ่งดีที่มีคุณภาพตาง

กันที่อยูรวมกันโดยบังเอิญอยางไรระเบียบ ซาคเขรอถิสพัฒนาเปน 

Logos ที่มีระเบียบโดยตองอาศัยปญญาชวยจัด มาอยูในมือของ

เพลโทว กลายเปนเอกภพที่มีความเปนเอกะ คือความหนึ่งเดียวที่

ไมมีความเปนสุญตาแทรกอยูเลย เอกภพหนึ่งเดียวนี้มีเอกลักษณ 

4 ประการเหมือนกันในทุกสัดสวน คือ เปนความเปนจริง (real) มี

ความจริง (true) มีความดี (good) และมีความสุนทรี (aesthetic} 

คุณสมบัติทั้ง 4 ประการนี้มีลักษณะเปน transcendental คือ มี

ฐานะสูงสุดเสมอกันและไมทับซอนกัน คือทุกสิ่งในเอกภพตองเปน

สิ่งที่มีอยู มีความจริง มีความดี และมีความสุนทรี โดยการมีสวน

จากความมีอยูสูงสุด มีสวนจากความจริงสูงสุด มีสวนจากความดี

สูงสุด มีสวนจากความสุนทรีสูงสุด การมีสวนหมายความวามีใน

ระดับไมสมบูรณ โดยสิ่งสมบูรณที่แบงสวนไปนั้นมิไดสูญเสียความ

สมบูรณของตนแมแตนอย เพราะสมบูรณอยางไมมีขอบเขต” 

เม� อปญญาของเพลโทวเขาถึงมโนคติสากลเปนเร� องๆ ไดแลว 

ก็ยังไมยอมหยุดย้ังอยูเพียงระดับน้ัน โดยท่ีแตละส่ิงสากลมีความ

สมบูรณในตัวก็จริง แตยังมองไมออกวามันสัมพันธเก่ียวของกัน

อยางไรหรือไม จึงไดคิดสูงข้ึนอีกระดับหน่ึงวาส่ิงสากลทุกส่ิงลวนแต

เปนความเปนจริงตองมีอยู ความมีอยูจึงเปนลักษณะรวมของส่ิงสากล

ท้ังหลาย เปนส่ิงสากลของส่ิงสากลท้ังหลาย ย่ิงกวาน้ันความมีอยูยัง

เปนคุณลักษณะของส่ิงเฉพาะหน�วยท้ังหลายภายในส่ิงสากลทุกขออีก

ดวย ความมีอยูจึงเปนมโนคติสากล เพราะเปนคุณสมบัติรวมของส่ิง

สากลท้ังหลาย ท้ังยังเปนคุณสมบัติรวมของแตละเฉพาะหน�วยของ

ส่ิงสากลท้ังหลายอีกดวย ในทํานองเดียวกันน้ีจะกลาวไดกับมโนคติส่ิง

สุนทรีและมโนคติแหงความดี (Idea of the Good) เพลโทวจึงใหช� อ

พิเศษแกมโนคติแหงความมีอยู มโนคติแหงความสุนทรี และมโนคติ

แหงความดีวาเปนมโนคติขามประเภท (Transcendental Ideas) โดย

ถือวา 4 มโนคติน้ีเปน 4 ดานของมโนคติเดียวกัน แตปญญามนุษย

จะเขาใจไดยากหากไมแยกเขาใจเปนสวนๆ และเม� อเขาใจเปนสวนๆ 

แลวปญญามนุษยก็ยังมีความโนมเอียงท่ีจะเขาใจวามโนคติแหงส่ิงดี

เปนตัวการนําใหมนุษยพัฒนาคุณภาพชีวิต

คําอธิบายของเพลโทวเปนเพียงตัวอยางหนึ่งของผูใชปญญา

แสวงหาความเขาใจความเปนมาของสรรพสิ่งโดยไมมีวิวรณการ

เปดเผยจากเบื้องบนหรือการตรัสรูของศาสดาเปนแนวทางชวย แม

ตอมาจะมีศาสดามาเปดเผยประเด็นตรัสรูและประเด็นวิวรณแลว

ก็ยังมีปญหาในระดับปรัชญาใหคิด การวิเคราะหของนักปรัชญา

ก็ยังเปนประโยชนที่ผูสนใจปรัชญาศาสนาจะใชเปนเคร� องมือ

ชวยนําทางไปสูความเขาใจที่ควรสนใจในศาสนาตางๆ อยางเปน

ประโยชนมาจนทุกวันนี้ ดังที่แครดไดสรุปไวอยางน�าคิดวา “การ

ถกปญหาปรัชญาเริ่มจากความคิดเห็นไปสูความจริง มิเพียงแตใน

สาขาปรัชญา แตทุกสาขาของความเปนจริงรวมทั้งความเปนจริง

ทางศาสนาดวย โดยชักใยความจริงเขาดวยกันใหเปนระบบ”. 

ที่มาภาพ : https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/61Gp8eL7diL.jpg

Tropical Storm คือ พายุที่กอตัวขึ้นเหนือน�านน้ํา

ทะเลในมหาสมุทรแถบเสนศูนยสูตร มีความเร็วลมสูงสุด

อยูในชวง 64 ถึง 118 กิโลเมตรตอชั่วโมง มีขนาดเสน

ผานศูนยกลางมากกวา 100 กิโลเมตร เปนพายุหมุนเขต

รอน (Tropical Cyclone) ระยะกลางที่มีกําลังมากกวาพายุ

ดีเปรสชัน (Tropical Depression) แตยังไมพัฒนาจนมีระดับ

ความรุนแรงเทียบเทาพายุไตฝุน ไซโคลน หรือเฮอริเคน.

พายุโซนรอน



นขณะที่ทุกฝ่ายรอลุ้นผลการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรม 

นูญ ปมวาระ 8 ปีนายกรัฐมนตรี ของ พล.อ.ประยุทธ์  

จันทร์ โอชา หลังศาลรับคำาร้องและสั่ง “บิ๊กตู่” หยุด

ปฏิบัติหน้าที่ 

หนึ่งใน 9 ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ คือ นายทวีเกียรติ  

มีนะกนิษฐ จะครบวาระการดำารงตำาแหน่ง 9 ปี ในวันที่ 21  

ต.ค.65 ซึ่งสำานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้เปิดรับสมัครบุคคล

เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็น

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ แทนตำาแหน่งท่ีว่าง ระหว่างวันท่ี 8-22 

ส.ค.ที่ผ่านมา

ปรากฏว่ามีผู้มาสมัครเพียง 1 คน คือ ศ.ดร.อุดม รัฐอมฤต 

ศาสตราจารย์ประจำาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

อดีตกรรมการยกร่างรัฐ 

ธรรมนูญ อดีตกรรมการ

ตุลาการศาลปกครองผู้ทรง                                      

คุณวุฒิ และอดีตคณบดี                                   

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยา 

ลัยธรรมศาสตร์  

โ ดยขั้ น ตอนหลั ง

จากนี้ จะมีการตรวจสอบ

คุณสมบัติ และลั กษณะ

ต้องห้ามของผู้เข้ารับการ

สรรหา รวมถึงตรวจสอบ

ประวัติและพฤติกรรมของ

ผู้เข้ารับการสรรหา ก่อน

รายงานผลการตรวจสอบ

ต่อคณะกรรมการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อเห็นชอบ

และเปิดนัดให้มีการแสดงความคิดเห็น เข้ารับการสัมภาษณ์ 

และลงคะแนนเลือก เพื่อเสนอเป็นรายงานไปยังที่ประชุมวุฒิ 

สภาเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบต่อไป 

อย่างไรก็ตาม สำานักงานเลขาธิการวุฒิสภาเปิดเผยว่า กรณี                                                                                          

มีผู้สมัครเพียงรายเดียว อาจจะขอมติต่อท่ีประชุมคณะกรรมการ

สรรหาที่มีประธานศาลฎีกาเป็นประธาน ให้ความเห็นชอบก่อน 

หรือขยายเวลารับสมัครออกไป

สำาหรับ ศ.อุดม รัฐอมฤต ปัจจุบันอายุ 63 ปี จบการ

ศึกษานิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, นิติศาสตร

มหาบัณฑิต (กฎหมายมหาชน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ประ 

กาศนียบัตรชั้นสูงทางกฎหมายอาญา มหาวิทยาลัย Paris II 

ประเทศฝรั่งเศส, ปริญญาโททางกฎหมายอาญา มหาวิทยาลัย 

Nancy II ประเทศฝรั่งเศส  และปริญญาเอกทางกฎหมายอาญา 

มหาวิทยาลัย Nancy II ประเทศฝรั่งเศส 

ทั้งนี้ ช่วงเดือน ก.ย.2564 ในฐานะอดีตกรรมการร่างรัฐ 

ธรรมนูญฉบับปี 2560 เคยให้ความเห็นกรณีวาระ 8 ปี ของ 

พล.อ.ประยุทธ์ ไว้ตอนหนึ่งว่า “ต้องนับวาระนายกรัฐมนตรี

หลังจากได้รับการโปรดเกล้าฯ ตามรัฐธรรมนูญฉบับปี 2560 

ทั้งนี้ พล.อ.ประยุทธ์ มาตามรัฐธรรมนูญฉบับปี 2560 และต้อง

อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ มาตรา 158 ส่วนมาตรา 264 เป็นเพียง

บทเฉพาะกาลไม่ได้เกี่ยวข้องกับมาตรา 158 แต่อย่างใด

อีกท้ังต้ังแต่สมัยยกร่างรัฐธรรมนูญในมาตรา 158 ก็ไม่ได้คิด

ว่าจะมีปัญหาน้ี เพราะเป็นเรื่องท่ีจะเกิดข้ึนในภายภาคหน้า มาตรา 

158 เป็นเกณฑ์ใหม่ แม้คล้ายรัฐธรรมนูญปี 2550 ท่ีห้ามดำารง

ตำาแหน่งนายกฯ ติดต่อกันเกิน 8 ปี หลักเกณฑ์ใหม่กระบวนการใหม่

เกิดข้ึนใหม่ในรัฐธรรมนูญฉบับปี 2560 บังคับใช้ ถ้าบังคับใช้ย้อนหลัง

คงไม่มีอดีตนายกฯ คนไหนมาเป็นนายกฯ ได้อีก อีกท้ังนายกฯ สมัย 

คสช.มาจากกรณีพิเศษ ไม่ได้มาจากรัฐธรรมนูญฉบับปี 2560”.

ฉบับท่ี ๖ เป็นของ พระยาเพ็ชรคีรีศรีสงคราม (พระยาทุกราช 

หรือนัยหน่ึง ท่านเก็จ หลังจากท่ีได้รับพระราชทานตำาแหน่งเป็นเจ้าเมือง

ถลาง สำาเร็จราชการหัวเมืองตะวันตกแล้ว) มีไปถึง กัปตันฟรานซิส ไลท์ 

เป็นท่ีประจักษ์ว่า จดหมายเหตุท้ัง ๖ ฉบับน้ี ล้วนแล้วแต่เป็นจด 

หมายเหตุบุคคลสำาคัญของไทยมีไปถึงผู้รับเพียงคนเดียวคือ “พระยาราช

กัปตัน (ฟรานซิส ไลท์) ในวาระท่ีแตกต่างกันระหว่าง พ.ศ.๒๓๒๘-๒๓๓๓

ฉะน้ัน จดหมายท้ัง ๖ ฉบับ น้ี จึงตกค้างอยูท่ีเมืองปีนังตลอดมา จน

กระท่ังเมื่ออังกฤษได้เกาะปีนังเข้าไว้ในการปกครอง จดหมายท้ัง ๖ ฉบับจึงกลาย                                                                                              

เป็น “เอกสารทางประวัติศาสตร์ และโบราณคดี” เก่ียวกับเรื่องราวของดิน                                                                                            

แดนตะวันออกของจักรภพอังกฤษ และถูกโยกย้ายจากเกาะปีนังไปยังมหาวิท 

ยาลัยลอนดอน ประเทศอังกฤษ เพื่อประ โยชน์ของนักศึกษาท่ีสนใจสืบมา

เมื่ออดีตผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต อ้วน สุระกุล (๒๕๐๒-๒๕๑๑) 

ได้รับโอกาสจากทางราชการให้เดินทางไปทัศนาจรประเทศอังกฤษ ใน

ปี พ.ศ.๒๕๐๕ ในขณะที่แวะไปชมกิจการของ มหาวิทยาลัยลอนดอน 

นั้นได้เห็น จดหมายทั้ง ๖ ฉบับนี้ โดยความเอื้อเฟื้อของ ศาสตราจารย์ 

อี.เอช.สจ๊วต ซิมมอนด์ (อาจารย์สอนภาษาไทย ณ มหาวิทยาลัยแห่ง

นี้) ผู้เชี่ยวชาญวิชาประวัติศาสตร์ฝ่ายดินแดนเอเชียและแอฟริกา “นาย

อ้วน สุระกุล” ก็มีความคิดที่จะนำาจดหมายทั้ง ๖ ฉบับนี้มาไว้ในจังหวัด

ภูเก็ตเพื่อเป็นหลักฐานและเป็นประโยชน์ในการศึกษาประวัติศาสตร์

และพงศาวดารเมืองถลางสืบไป จึงได้ติดต่อแจ้งความประสงค์ให้ท่าน 

ศาสตราจารย์ อี.เอช.สจ๊วต ซิมมอนด์ ได้ทราบ ซึ่งท่านศาสตราจารย์ฯ 

ก็ยินดีทำาการถ่ายต้นฉบับมอบมาให้ทั้ง ๖ ฉบับ เป็นเสำาเนาที่มีลักษณะ

เหมือนตัวจริงทุกอย่าง เว้นไว้แต่เนื้อกระดาษเท่านั้นที่ไม่เป็น “สมุด

ข่อย” เหมือนต้นฉบับ หากเป็นกระดาษอาร์ตตามความเจริญของวิทยา 

ศาสตร์ของการถ่ายทำาสำาเนาในยุคปัจจุบันนี้ ไป แม้กระนั้นก็จัดได้ว่าเป็น

ภาพถ่ายสำาเนาที่เหมือนต้นฉบับเลยทีเดียว

เมื่อจดหมายท้ัง ๖ ฉบับน้ีมาถึงจังหวัดภูเก็ต “นายอ้วน สุระกุล” ได้

นำาไปต้ังแสดงไว้ท่ี ห้องสมุดประชาชน จังหวัดภูเก็ต เพื่อกุลบุตรกุลธิดา 

ตลอดจนผู้ท่ีสนใจได้ทำาการศึกษาค้นคว้าสืบต่อไปตามอัธยาศัย “นับเป็น

วิทยาทานอันดีงามอย่างหน่ึงซ่ึงควรแก่การจารึก และยกย่องอยู่เป็นนิจ

กาล” เพราะว่าจดหมายท้ัง ๖ ฉบับน้ี เป็นเอกสารท่ีมีค่าทางประวัติศาสตร์ 

ซ่ึงหาได้ยากและ “เป็นสมบัติช้ินสุดท้าย” ของบรรดาบุคคลสำาคัญของเมือง

ถลาง  อาทิ “ท้าวเทพกระษัตรี” และ “บุตร” ท่ีได้ตกทอดไว้ให้เยาวชนรุ่น

หลังได้เห็น และจับถือได้เป็นตัวตน ในยามท่ีเราหวนรำาลึกถึงคุณงามความ

ดีอันเป็นยอดของการเสียสละท่ีท่านเหล่าน้ันได้ปฏิบัติมาแต่เบ้ืองบรรพ์ 

เป็นสมบัติอันล้ำาค่าเหนือกว่าแก้วแหวนเงินทองและทรัพย์ศฤงคารท้ังปวง 

ท่ีได้วิบัติและสูญหายไปส้ินแล้วตามอายุขัยและเหตุการณ์

แต่เป็นท่ีน่าตกใจและน่าเสียใจเป็นอย่างย่ิงว่า บัดน้ีจดหมายท้าวเทพ

กระษัตรี ฯลฯ ท้ัง ๖ ฉบับได้อันตรธานหายไปจากจังหวัดภูเก็ต โดยไม่ทราบ

สาเหตุว่าหายไปได้อย่างไร ใครเป็นผู้เอาไป หรือบัดน้ีไปอยู่ ณ ท่ีแห่งใด

ภายหลังที่ผมได้ทราบข่าวนี้ผมได้สอบถามไปยัง  “ภัณฑารักษ์” 

พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ถลาง และ “บรรณารักษ์” ห้องสมุดจังหวัด

5บทความ

งมึนๆ กันอยู่

สรุปแล้ว “นายกฯ ลุงป้อม” ทำาอะไรได้บ้าง  

หรืออะไรที่ทำาไม่ได้ 

เห็นบอกว่า ยุบสภาก็ได้ ปรับ ครม.ก็ได้ โยก

ย้ายทหาร ตำารวจ ก็ได้

กางตำาราดูแล้วนักกฎหมายเถียงกันหัวร้างข้างแตก  ได้ 

ไม่ได้ ว่ากันไปตามแต่ละสำานัก 

ลำาดับแรกคงต้องย้อนกลับไป คำาสั่งสำานักนายกรัฐมนตรี

ที่ ๒๓๗/๒๕๖๓ เรื่องมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีรักษาราช                                                                            

การแทนนายกรัฐมนตรี และปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี 

กันก่อน 

ท้ายคำาสั่งบอกว่า

“ในระหว่างการรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี ผู้รักษา                                                                            

ราชการแทนข้างต้น จะสั่งการใดเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล

และการอนุมัติเงินงบประมาณอันอยู่ ในอำานาจของนายก

รัฐมนตรีได้ต้องได้รับความเห็นชอบจากนายกรัฐมนตรีเสีย

ก่อน”

มาตีความกันก่อนมันหมายความว่าอย่างไร 

เรื่องเกี่ยวกับ “คน” และ “เงิน” “นายกฯ ลุงป้อม” ต้อง

ไปถาม “นายกฯ ลุงตู่” ก่อน

ถ้า “นายกฯ ลุงตู่” บอกว่า โอเค “นายกฯ ลุงป้อม” จัด

ไปเลย 

มันจะขัดคำาสั่งศาลรัฐธรรมนูญหรือเปล่า 

เพราะศาลรัฐธรรมนูญสั่งให้ “นายกฯ ลุงตู่” หยุดปฏิบัติ

หน้าที่ 

หยุดปฏิบัติหน้าที่ คือหยุดหมดหรือเปล่า 

การให้ความเห็นชอบ ตามคำาสั่งสำานักนายกรัฐมนตรีที่ 

๒๓๗/๒๕๖๓ ถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ใช่ 

ปวดขมอง!

ช่วงน้ีอยู่ในช่วงของการโยกย้ายข้าราชการตำารวจ  ทหาร 

พลเรือน “นายกฯ ลุงป้อม” จัดการเองโดยไม่ได้รับความเห็น

ชอบจาก “นายกฯ ลุงตู่” ได้หรือไม่ 

หรืออีกที คำาสั่งสำานักนายกรัฐมนตรีที่ ๒๓๗/๒๕๖๓  ที่

ไม่ออกมาเพื่อรองรับกรณี นายกรัฐมนตรีถูกศาลรัฐธรรมสั่ง

บ้านใหญ่ชินวัตร

หยุดปฏิบัติหน้าที่ 

แต่ใช้ในกรณีท่ัวไป อาทิ นายกฯ ไปต่างประเทศ  นายกฯ ป่วย 

ไปต่างประเทศลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ 

ป่วยก็ยกแฟ้มไปเซ็นที่โรงพยาบาลได้ 

แต่หากถูกศาลส่ังให้หยุดปฏิบัติหน้าท่ี เซ็นไม่ได้ จะทำาอย่างไร 

ต้องอ้างอิงนักกฎหมายใหญ่ “วิษณุ เครืองาม” ครับ 

เรื่องแต่งต้ังโยกย้าย นายกฯ รักษาราชการแทน ทำาได้เหมือน

กับนายกรัฐมนตรีทุกอย่าง 

คนไม่ใช่แฟนก็ทำาแทนได้ทุกเรื่อง 

ยุบสภาก็ได้! 

งงซิครับ ได้ด้วยหรือ?

แล้วปรับ ครม.ได้หรือเปล่า เพราะ ๒ เก้าอี้ทำาท่าจะว่าง 

“กนกวรรณ วิลาวัลย์” รมช.ศึกษาธิการ ถูกศาลฎีกาสั่งหยุด

ปฏิบัติหน้าที่ 

“นิพนธ์ บุญญามณี” รมช.มหาดไทย ถูก ป.ป.ช.ยื่นฟ้องสมัย

ยังเป็นนายก อบจ.สงขลา 

โอกาสเล่นเก้าอี้ดนตรีมาแล้ว จะปรับ ครม.หรือเปล่า 

ครับ...นั่้นคือข้อสงสัย ตกลง “นายกฯ ลุงป้อม” ทำาอะไร

แทน “นายกฯ ลุงตู่” ได้บ้าง 

ขณะที่ชาวบ้านอย่างเราๆ ท่านๆ นั่งเกาหัวแกรกๆ เพราะ

สงสัย แต่อีกฟาก คนใกล้ชิดของบรรดา ๓ ป. ซื้อมีดเป็นโหล 

เหน็บหลังไว้ 

โผโยกย้ายนายตำารวจน่าจะป่วนสุด เพราะแขกไม่ได้รับเชิญ

มาป้วนเปี้ยนตลอดเวลา 

งานนี้ นายกฯ ลุงตู่ ไม่ได้คุมด้วยตัวเอง เห็นทีอาจจะแย่ 

เพราะคนที่ป้วนเปี้ยนสนิทแนบแน่นกับ โทนี่ วูดซัม

เห็นว่า เป็น ป.ที่ ๔ 

ที่แน่ๆ คนนี้ ไม่ป๊อด เพราะแอบชนกับ “นายกฯ ลุงตู่” มา

แล้ว 

ไม่เชื่อลองไปถาม “ธรรมนัส พรหมเผ่า” ดูได้ 

ความสัมพันธ์แบบพี่ใหญ่ พี่รอง น้องเล็ก บางทีมันสู้ พี่น้อง

คลานตามกันมาไม่ได้

สรุปง่ายๆ คือ มีคนพยายามให้ “นายกฯ ลุงป้อม” ใช้ โอกาส

นี้รวบอำานาจ “นายกฯ ลุงตู่” ดึงโผโยกย้ายไปจัดการเองทั้งหมด

ส่วน “นายกฯ ลุงป้อม” จะเอาด้วย หรือ เอาแต่บ่นพึมพำา 

ไม่รู้ ไม่รู้ ไม่รู้ อันนี้ ไม่รู้จริงๆ 

การปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี คืออะไรกันแน่ 

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พุทธศักราช 

๒๕๓๔ บัญญัติเรื่องนี้เอาไว้ 

มาตรา ๔๑ บอกว่า...ในกรณีที่นายกรัฐมนตรีไม่อาจปฏิบัติ

ราชการได้ ให้รองนายกรัฐมนตรีเป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้ามี

รองนายกรัฐมนตรีหลายคน ให้คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้รองนายก

รัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้าไม่มีผู้ดำารงตำา                                                                          

แหน่งรองนายกรัฐมนตรีหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้คณะ

รัฐมนตรีมอบหมายให้รัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการ

แทน...

คำาสั่งสำานักนายกรัฐมนตรีที่ ๒๓๗/๒๕๖๓ ล้อไปตามมาตรา 

๔๑ นี้ครับ 

ก็หมายความว่า สิ่งที่ “นายกฯ ลุงป้อม” ทำาแทน “นายกฯ 

ลุงตู่” ได้คือการบริหารราชการแผ่นดินตาม พระราชบัญญัติระเบียบ

บริหารราชการแผ่นดิน พุทธศักราช  ๒๕๓๔ 

ยุบสภา ปรับ ครม. เป็นเรื่องทางการเมือง และเกี่ยวข้องกับ

อำานาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ 

อยู่ในข่ายที่ “นายกฯ ลุงป้อม” ทำาได้หรือไม่? 

โดยเฉพาะอำานาจยุบสภา เป็นอำานาจเฉพาะตัว ของนายกฯ 

ตัวจริง ใช่หรือเปล่า?

ครับ...ระหว่างยืนงงในดงกฎหมาย ไปดูพรรคเพื่อไทยกัน

หน่อย 

ขยันสร้างกระแสจริงๆ 

วานนี้ (๒๖ สิงหาคม) เด็กๆ ในครอบครัวเพื่อไทยนำา

โดย คุณชลน่าน ศรีแก้ว เปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.ภาคกลาง ๑๕ 

จังหวัด รวมทั้งหมด ๓๖ คน

มีอยู่ท่อนหนึ่ง คุณหมอชลน่าน บอกว่า 

“พื้นที่ภาคกลางเป็นพื้นที่ที่มีการแข่งขันสูงมาก  ปัจจุบัน

ที่ส่งผล และมีผลการตัดสินใจแตกต่างจากภาคอื่นๆ เพราะ

วิธีและธรรมเนียมประเพณีเป็นการเมืองระบบบ้านใหญ่ค่อน

ข้างมาก เราเองต้องต่อสู้เพื่อได้มาซึ่งที่นั่ง และใช้กลไกวิธีไม่

เหมือนภาคอื่น”

มาเป็นครอบครัว แต่ดันกลัวบ้านใหญ่ซะงั้น

คุณหมอชลน่าน น่าจะเข้าใจอะไรบางอย่างผิดไป 

หรือไม่ก็แกล้งทำาเป็นว่าไม่เข้าใจ 

บ้านใหญ่แถวๆ ชลบุรี นครปฐม มันก็คือตระกูลการเมือง 

ผู้มีอิทธิพล เจ้าพ่อ เหมือนในภาคอื่นนั่นแหละครับ  ไม่ได้แตก

ต่างอะไรกัน 

ฉะนั้น วิธีและธรรมเนียมประเพณี มันเหมือนกัน ถ้า

บอกว่านี่คือการเมืองเลวทราม มันมีเลวทรามกว่านี้อีก 

เอาแค่ที่เชียงราย ที่พรรคเพื่อไทยไปเปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร 

ส.ส.วันก่อนโน้น ไปนับหัวซิครับว่า บ้านใหญ่กี่บ้าน 

เตชะธีราวัฒน์, ติยะไพรัช, จงสุทธานามณี 

บ้านใหญ่แห่งเพื่อไทยทั้งนั้น 

สมัยก่อนไทยรักไทย ยิ่งกว่าบ้านใหญ่ เพราะกางมุ้งกัน

เต็มพรรค

วังน้ำาเย็น วังน้ำายม วังบัวบาน 

แต่ละวังเป็นศูนย์กลางของบ้านใหญ่ 

อย่างวังน้ำาเย็น มีบ้านใหญ่เล็กๆ หลายบ้าน อยู่ในอาณัติ 

บ้านใหญ่เทียนทอง 

ปกครองกันเป็นทอดๆ 

แต่ที่อยู่บนสุดของห่วงโซ่อาหารคือ บ้านใหญ่ชินวัตร

ครอบครัวเพื่อไทยวันนี้ อยู่ในกำามือบ้านใหญ่ชินวัตร.

ของฝากจากฟ้า

กรุงเทพฯ ท่วมท้น ฝนฟ้า

รองน้ำา เถิดหนา รับฟ้าฝน

เก็บให้มากที่สุดสิหลุดพ้น

ทุกข์ทน คลอรีน น้ำาประปา

อาม่า กิมน้อย อยู่อ่อนนุช

ใช้น้ำาฝน บริสุทธิ์ น่าศึกษา

ดื่มน้ำาฝนอย่างเดียวเยียวยา

เก้าสิบสาม ปีกว่า ไม่น่าจะมี

จดหมายท้าวเทพกระษัตรี ฯลฯ ‘หายไปไหน’

เรียน คุณอัตถ์ อัตนัย ที่นับถือ

เมื่อปีมะเส็ง สัพศก จุลศักราช ๑๑๔๗ ซึ่งตรงกับปี  พ.ศ.๒๓๒๘ 

เมืองถลางมีเจ้าเมืองผู้ปกครองชื่อ “พระยาถลางภักดีภูธร” เดิมชื่อ 

“หม่อมศรีภักดี” เป็นบุตรของ  “จอมพลนายกอง” ผู้สำาเร็จราชการหัว

เมืองฝั่งทะเลตะวันตกแปดหัวเมือง คือ ถลางบางคลี ตะกั่วป่า ตะกั่วทุ่ง 

เกาะรา คูระ คูรอด พังงา และภูเก็ต

พระยาถลางภักดีภูธรมี “ท่านผู้หญิงจัน” น้องท่านผู้หญิงจันชื่อ 

“มุก” มีบุตรชาย ซึ่งต่อมาได้เป็นบุคคลสำาคัญของเมืองถลางคนหนึ่งชื่อ 

“ท่านเก็จ” หรือ “พระยาภูเก็ต” หรือ “พระยาทุกราช” หรือ “พระยา

เพ็ชรคีรีศรีสงคราม”

ครอบครัวของพระยาถลางภักดีภูธรนี้ รู้จักสนิทสนมกับฝรั่งชาว

อังกฤษผู้หนึ่งชื่อ “กัปตันฟรานซิส ไลท์” เป็นนายพานิช สังกัดบริษัท 

อีสต์ อินเดีย มีสำานักงานใหญ่อยู่ที่เมืองเบงกอล ประเทศอินเดียตอนใต้ 

ท่านผู้นี้ ไปมาค้าขายทางเรือติดต่อกับเมืองถลาง จนสนิทสนมรักใคร่กับ

พระยาถลางและครอบครัวมาก และยังได้แต่งงานมีภรรยาเป็นคนไทย

เชื้อสายโปรตุเกส ซึ่งเป็นชาวเมืองถลางอีกด้วย ต่อมาท่านผู้นี้ ไปเช่า 

“เกาะปีนัง” จาก “พระยาไทรบุรี” และตั้งตัวเป็นเจ้าเมืองปีนังอยู่ โดย

นำาเครื่องราชบรรณาการมาทูลเกล้าฯ ถวาย สมเด็จพระพุทธยอดฟ้า

จุฬาโลก จึงได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นขุนนางไทยว่า “พระยา

ราชกัปตัน”  ปกครองเมืองปีนังต่อมาอีกหลายปี 

ระหว่างปีมะเส็ง สัพศก จุลศักราช ๑๑๔๗ ดังกล่าวแล้วนั้น พม่า

ยกทัพเรือมาตีหัวเมืองฝั่งทะเลตะวันตก และหัวเมืองปักษ์ใต้ของไทย 

ได้ชัยชนะไปหลายเมือง ทั้งได้ยกมาตีเมืองถลางด้วย ซึ่งประจวบกับที่ 

“พระยาถลาง” ถึงอนิจกรรม และท่านผู้หญิงจันก็เกิดเรื่องบาดหมาง

กับ “พระยาธัมไตรโลก” ผู้สำาเร็จราชการหัวเมืองฝั่งตะวันตกคนใหม่ 

ผู้ยกกำาลังมาตั้งอยู่ที่ท่านุ่น หรือช่องปากพระเมืองตะกั่วทุ่ง ท่านผู้หญิง

จันจึงถูกพระยาธัมไตรโลกมาจับกุมเอาตัวไปเพื่อจะส่งไปกรุงเทพฯ ใน

ฐานะของผู้กระทำาผิด  แต่บังเอิญพม่ายกทัพมาตีตะกั่วทุ่งแตกเสียก่อน 

พระยาธัมไตรโลก เจ้าเมืองตะกั่วทุ่งเสียชีวิตในที่รบ แต่ท่านผู้หญิงจัน

กับพรรคพวกทหารส่วนน้อยหนีเล็ดลอดมาได้ จึงได้ตั้งกองทัพสู้ที่เมือง

ถลางต่อไป จนพม่าหมดปัญญาที่จะตีหักเอาเมืองถลาง ต้องถอยทัพกลับ

ไปเมื่อวันจันทร์ ขึ้น ๑๔ ค่ำา เดือน ๔ ปีมะเส็ง จุลศักราช ๑๑๔๗ นั่นเอง

“จดหมายทั้ง ๖ ฉบับ” ซึ่งได้ถ่ายภาพนำามาสกัดแม่พิมพ์ตีพิมพ์

พร้อมด้วยเน้ือความท่ีเขียนใหม่น้ี เป็นจดหมายของบุคคลสำาคัญทางประ 

วัติศาสตร์เมืองถลาง ซึ่งเป็นยุคสำาคัญของเมืองถลางทั้งสิ้น คือ

ฉบับที่ ๑ เป็นจดหมายของ ท่านผู้หญิงจัน (ท้าวเทพกระษัตรี) 

มีไปถึง กัปตันฟรานซิส ไลท์ ในเรือกำาปั่นบรรทุกสินค้าที่จอดอยู่ที่ท่า

ตะเภา เมืองถลาง

ฉบับที่ ๒ เป็นจดหมายของ พระยาสุรินทรราชา ผู้สำาเร็จราชการ

หัวเมืองฝั่งทะเลตะวันตกคนที่ ๓ (ถัดจากจอมนายกอง หรือเจ้าพระยา

อินทวงศ์ศา) พระยาธัมไตรโลก ดังกล่าวแล้วมีไปถึง พระยาราชกัปตัน 

(ฟรานซิส ไลท์) ที่เกาะปีนัง

ฉบับที่ ๓ เป็นจดหมายของ ท่านผู้หญิงจัน (ท้าวเทพกระษัตรี) มี

ไปถึง พระยาราชกัปตัน (ฟรานซิส ไลท์) ที่เมืองปีนัง

ฉบับที่ ๔ เป็นของ พระยาทุกราช (ท่านเก็จ) บุตรท่านหญิงจัน 

(ท้าวเทพกระษัตรี) มีไปถึง กัปตันฟรานซิส ไลท์ 

ฉบับที่ ๕ เป็นของ ท่านผู้หญิงจัน (ท้าวเทพกระษัตรี) มีไปถึง  

กัปตันฟรานซิส ไลท์ 

ผู้สมัครหนึ่งเดียว

ภูเก็ต (หลังใหม่) ว่าจดหมายเหตุทั้ง ๖ ฉบับดังกล่าวได้มีการเก็บรักษา

เอาไว้ยังสถานที่ทั้ง ๒ แห่งนี้หรือไม่ คำาตอบที่ได้ตรงกันคือ “ไม่มี” แล้ว

จดหมายทั้ง ๖ ฉบับนี้ “หายไปได้อย่างไร”

ขอความกรุณา “ท่านสุทา ประทีป ณ ถลาง” ส.ส.เขต  ๑ พรรค

พลังประชารัฐ “ท่านนัทธี ถิ่นสาคู” ส.ส.เขต ๒  พรรคพลังประชารัฐ 

จังหวัดภูเก็ต ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต (อบจ.ภูเก็ต) 

ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต และผู้ที่สนใจประวัติศาสตร์เมืองถลาง

ได้ โปรดร่วมมือกันค้นหา “จดหมาย ๖ ฉบับ” นี้ให้กลับคืนมาโดยเร็ว

พลัน เพราะนี่คือ “ประวัติศาสตร์ของเมืองถลาง”.

ขอแสดงความนับถือ

สมโชค  พลรักษ์

** หมายเหตุ...ขอขอบคุณ หอสมุดแห่งชาติ ที่กรุณาอนุเคราะห์

ข้อมูลในการค้นคว้าคร้ังน้ี โดยเฉพาะเจ้าหน้าท่ีห้องหนังสือหายาก (ช้ัน ๓) 

และ คุณประสพโชค  บุญมี, คุณฤทธิรอน  ทวีทรัพย์

จดหมายที่ ‘หาย’ ไป

 * เมื่อปี “สองห้าศูนย์ห้า”

อดีตผู้ว่าฯ “อ้วน  สุระกุล”

ได้ไป “อังกฤษ” ด้วยทุน

ของกระทรวงมหาดไทย

 * เพื่อให้เดินทางไปดู-

งานกับผู้ว่าฯ สมัย-

นั้นอีก ๕ ท่านหวังให้

กลับมาพัฒนาเมือง

 * ก่อนกลับได้เดินทางไป

มหา’ลัยชื่อลือเลื่อง

ของอังกฤษนามกระเดื่อง

คือ “มหา’ลัยลอนดอน”

 * ได้เข้าไป “ห้องสมุด”

พบชุด “๖ จดหมาย” ตอน

“ท้าวเทพฯ” ได้เขียนอ้อนวอน

“ฟรานซิส ไลท์” ให้ช่วย “ถลาง”

 * ก่อนหลัง “สงคราม ๙ ทัพ” 

ตอนนั้นอับจนหนทาง

ในหลายหลายสิ่งหลายอย่าง

ยาม “พม่า” ยกมาตีเมือง

 * จึงขอถ่าย “สำาเนา” มา

เพราะเห็นว่านี่คือเรื่อง

เป็น “ประวัติศาสตร์” ของเมือง

“ภูเก็ต” ควรรักษาไว้

 * แต่บัดนี้อนิจจา

ได้ข่าวว่า “จดหมาย” หาย

หลังจากอยู่ “ภูเก็ต” ได้

เกินกว่าครึ่งหนึ่งร้อยปี

 * วิงวอน “ขอคนบ้านเรา”

รีบตามเอามาคืนที

ช่วยกันให้ไวเร็วรี่

เพราะนี่เป็นเรื่อง “เมืองเรา”

สมโชค พลรักษ์

ยั

ใ

ศ.ดร.อุดม รัฐอมฤต



ส่งออกก.ค.แกร่งโต4.3%!

ลุ้นปี 67 ปิดตำ�น�นถนน 7 ชั่วโคตร ‘พระร�ม 2’ 

KTCฟุ้ง65กำ�ไรแจ่ม/ศก.ฟื้นดันใช้จ่�ยพุ่ง 
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6 เศรษฐกิจ

‘จุรินทร์’บี้ทูตพาณิชย์อัดกิจกรรมปั๊มยอดกระฉูด

จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์

ไทยโพสต์ • “จุรินทร์” สุดปลื้มส่งออก ก.ค.65 ยังโต 4.3% บวกต่อ

เนื่อง 17 เดือนติด โชว์ 7 เดือนขย�ยตัว 11.5% พร้อมสั่งทูตพ�ณิชย์

อัดกิจกรรมปั๊มยอดส่งออกทั้งปี รับร�ค�น้ำ�มันทะย�นทำ�ไทยข�ด

ดุลก�รค้�พุ่งเฉียดหมื่นล้�น

เรียกได้ว่�สร้�งคว�มอกสั่นขวัญแขวน กรณีเกิดอุบัติเหตุ

บนถนนพระราม 2 ที่เกิดเหตุขึ้นในระยะเวลาไล่เลี่ยกัน

หลายครั้ง แน่นอนว่าทำาให้ประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนต่างตั้ง

คำาถามถึงความปลอดภัยบนท้องถนน โดยเฉพาะบนถนน

พระราม 2 ที่หลายคนได้ขนานนามว่าเป็นถนนเจ็ดชั่วโคตร ด้วย

เหตุผลที่ว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามักจะมีการซ่อมและสร้างมา

เป็นเวลานาน เรียกได้ว่าเป็นมหากาพย์กันเลยทีเดียว

คงต้องร่ายยาวถึง โครงก�รก่อสร้�งบนถนนพระร�ม 2 ซึ่ง

เป็นโครงการของกระทรวงคมนาคมที่มีนโยบายในการช่วยเสริม

ศักยภาพระบบการขนส่งทางถนนพื้นที่กรุงเทพฯ เชื่อมต่อภาคใต้

ให้มีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย เพิ่มขีดความ

สามารถในการแข่งขันด้านโลจิสติกส์ของประเทศ ที่สำาคัญเมื่อ

ก่อสร้างแล้วเสร็จจะมีส่วนช่วยแบ่งเบาการจราจรบนถนนพระราม 

2 ปัจจุบันมีปริมาณจราจรมากกว่าแสนคันต่อวัน

ถนนพระราม 2 หรือทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 35 สาย

ดาวคะนอง-วังมะนาว เป็นถนนที่ตัดผ่านกรุงเทพฯ จ.สมุทรสาคร 

และราชบุรี เป็นเส้นทางหลักที่มุ่งสู่ภาคใต้ของประเทศไทย เริ่ม

จากแยกถนนสุขสวัสดิ์ (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 303) ในพื้นที่

เขตจอมทอง และตัดผ่านพื้นที่เขตบางขุนเทียน ผ่าน จ.สมุทรสาคร 

จ.สมุทรสงคราม แล้วสิ้นสุดที่ถนนเพชรเกษม (ทางหลวงแผ่น

ดินหมายเลข 4) บริเวณทางแยกต่างระดับวังมะนาว อ.ปากท่อ 

จ.ราชบุรี

โดยเริ่มก่อสร้างในสมัยรัฐบาลจอมพลถนอม กิตติขจร 

ตั้งแต่ พ.ศ.2513 แล้วเสร็จและเปิดใช้อย่างเป็นทางการในวันที่ 1 

  

เม.ย.2516 ซึ่งเป็นเส้นทางหลักมุ่งสู่ภาคใต้ ช่วยร่นระยะทางสั้น

กว่าถนนเพชรเกษมประมาณ 40 กม. จึงทำาให้ประชาชนใช้เส้น

ทางนี้แทนถนนเพชรเกษมเป็นต้นมา แต่ปริมาณรถที่ใช้เพิ่มขึ้น

อย่างต่อเนื่อง จึงต้องมีการขยายเพื่อรับปริมาณการจราจร ทำาให้

การก่อสร้างและขยายถนนกันอย่างไม่มีที่สุดสิ้นนับตั้งแต่ปี 2513 

จนถึงปัจจุบัน 

และด้วยมีผู้สัญจรเส้นทางดังกล่าวจำานวนมาก ทำาให้มี

การก่อสร้างทั้งการขยายถนน จาก 2 เลนเป็น 4 เลนในปี 2532 

ใช้เวลาก่อสร้าง 4 ปี จนถึงปี 2537 ซึ่งได้ดำาเนินการก่อสร้าง

ไปพร้อมๆ กับการก่อสร้างทางแยกต่างระดับ 4 แห่ง ได้แก่ 

บางขุนเทียน สมุทรสาคร สมุทรสงคราม และวังมะนาว ใน

ระหว่างการก่อสร้างนั้นทำาให้การจราจรติดขัดในหลายช่วงของถนน

พระราม 2 รวมถึงการซ่อมแซมถนนที่มาโดยตลอด

และในปี 2539 ซ่ึงเป็นคร้ังท่ี 3 ท่ีได้มีการปรับปรุงถนนอีก

คร้ัง โดยขยายถนนช่วงสามแยกบางปะแก้วถึงทางแยกต่างระดับ

บางขุนเทียน เป็น 14 เลน แบ่งออกเป็นทางหลัก 8 เลน และทาง

ขนานข้างละ 3 เลน การก่อสร้างใช้เวลาถึง 4 ปี แล้วเสร็จในปี 2543 

ครั้งที่ 4 ปี 2544-2546 ขยายช่องจราจรจาก 4 เลน เป็น 8 

และ 10 เลนตามลำาดับ ระหว่างทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน-

นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร ระยะทาง 22 กม. รองรับการจราจร

ที่เพิ่มขึ้นจากการขยายการก่อสร้างช่วงดาวคะนอง และถนน

วงแหวนรอบนอกฝั่งตะวันตก จากบางบัวทอง-บางขุนเทียน ตอน 

1, 2 และ 3 ให้สอดคล้องต่อเนื่องกันตลอดสาย    

แม้ว่าจะมีการขยายถนนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ก็ยังไม่

เพียงพอกับการสัญจรที่ยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยเฉพาะในช่วงวัน

หยุดสุดสัปดาห์และเทศกาล ทำาให้มีการตัดสินใจก่อสร้างโครงการ

ส่วนต่อขยายจนถึงทางแยกต่างระดับวังมะนาว จากเดิม 4 เลน 

เป็น 6-8 เลน อีกครั้งในปี 2549-2552 ซึ่งเป็นครั้งที่ 5 สำาหรับการ

ก่อสร้างและขยายถนนสายดังกล่าว แต่ก็ยังไม่เพียงพออีก ทำาให้

ต้องมีการขยายถนนในช่วงแยกต่างระดับบางขุนเทียน-แยกเอกชัย 

จาก 10 เลน เป็น 14 เลน ในระหว่างปี 2561-2563

อย่างไรก็ตาม ต้องยอมรับว่า ท่ีผ่านมาต้ังแต่ปี 2513 จนถึง

กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เข้มงวด โดยเฉพาะกรมทางหลวง 

ให้เคร่งครัดกับมาตรการความปลอดภัยในระหว่างการก่อสร้าง 

ให้มีความรัดกุมในทุกๆ ด้าน และพิจารณามาตรการเสริมความ

ปลอดภัยในด้านต่างๆ  

ก็ได้แต่หวังว่าหลังจากนี้ ทั้งหน่วยงานภาครัฐ รวมไปถึงผู้รับ

เหมาจะมีการจัดการที่รอบคอบรัดกุม สกัดกั้นไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ

ซ้ำารอยเดิมอีก..เพราะในขณะนี้กระทรวงคมนาคมยังมีอีกหลาย

โครงการที่มีการก่อสร้างเกี่ยวเนื่องกับถนนพระราม 2 ไม่ว่าจะเป็น

ทางยกระดับบางขุนเทียน-มหาชัย เริ่มก่อสร้างตั้งแต่เดือนสิงหาคม 

2562-ปี 2565 หรือทางพิเศษสายพระราม 3-ดาวคะนอง-

วงแหวนรอบนอกตะวันตก ที่เริ่มก่อสร้างตั้งแต่กลางเดือน

มิถุนายน 2563 ไปจนถึงปี 2566 และในอนาคตจะมีการก่อสร้าง 

มอเตอร์เวย์ หมายเลข 8 (นครปฐม-ปากท่อ/ปากท่อ-ชะอำา) ซึ่งยัง

ไม่นับรวมงานซ่อมแซมพื้นผิวก่อสร้างสะพานกลับรถ 

คงต้องลุ้นและติดตามกันอย่างใกล้ชิดว่า เมื่อมีประกาศิต

สั่งกำาชับกันขนาดนี้แล้ว จะเกิดอุบัติเหตุที่ไม่คาดฝันจากความ

บกพร่องในการทำางานอีกหรือไม่ และที่สำาคัญ ถนน 7 ชั่วโคตรจะ

มีโอกาสปิดตำานานในปี 2567 ตามที่ นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดี

กรมทางหลวง ได้ยืนยันไว้หรือไม่.

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ 

รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.พาณิชย์                                                

เปิดเผยว่า การส่งออกเดือน ก.ค.

2565 ยังขยายตัวได้ต่อเนื่อง มี

มูลค่า 23,629.3 ล้านเหรียญสหรัฐ

เพ่ิมข้ึน 4.3% เป็นการขยายตัวเป็น                                                

บวกติดต่อกันเป็นเดือนที่ 17 คิด

เป็นเงินบาทมีมูลค่า 829,028.8 

ล้านบาท เพิ่มขึ้น 17% ส่วนยอด

รวม 7 เดือนของปี 2565 (ม.ค.-

ก.ค.) มีมูลค่า 172,814.1 ล้าน

เหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 11.5% คิด

เป็นเงินบาท มูลค่า 5,774,277.2 

ล้านบาท เพิ่มขึ้น 22.2% ส่วน

การนำาเข้ามีมูลค่า 27,289.8 ล้าน

เหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 23.9% ขาด                                            

ดุลการค้า 3,660.5 ล้านเหรียญ

สหรัฐ รวม 7 เดือน นำาเข้ามูลค่า 

182,730.4 ล้านเหรียญสหรัฐ ขาด 

ดุลการค้า 9,916.3 ล้านเหรียญ

สหรัฐ

ท้ังน้ี ปัจจัยท่ีช่วยสนับสนุน

การส่งออกมาจากความต้องการ

อาหารจากทั่วโลกยังเติบโตต่อ

เนื่อง ทำาให้สินค้าเกษตร อาหาร 

ยังส่งออกได้ดี โดยเฉพาะการส่ง

ออกเนื้อสัตว์ปีก การผ่อนคลาย

มาตรการควบคุมโควิด-19 ทำาให้

สินค้าบางส่วน เช่น อัญมณี

เครื่องประดับ อุปกรณ์การเดิน

ทางขยายตัวได้ดีขึ้น ค่าระวาง

เรือมีแนวโน้มลดลง ความหนา

แน่นและความล่าช้าลดลงในการ                                    

ขนส่งบริเวณท่าเรือสำาคัญของ

โลก ที่ทำาให้ระบบการขนส่งคล่อง                                               

ตัว ไม่เป็นอุปสรรคในการส่งออก 

และค่าเงินบาทยังอ่อนค่า ช่วย

เพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันด้าน

ราคาของสินค้าไทยในตลาดโลก 

โดยเฉพาะสินค้าเกษตรและอาหาร

ด้านการส่งออกชายแดน

ไปยัง 4 ประเทศ มาเลเซีย เมียน                   

มา สปป.ลาว และกัมพูชา มี

มูลค่า 51,665 ล้านบาท เพิ่ม

ขึ้น 27.80% และรวม 7 เดือน 

มีมูลค่า 376,074 ล้านบาท เพิ่ม 

19.9% ส่วนการส่งออกผ่านแดน

ไปจีน เวียดนาม และสิงคโปร์ 

มีมูลค่า 36,123 ล้านบาท ลด

ลง 27.30% รวม 7 เดือนมูลค่า                                         

218,541 ล้านบาท ลดลง 21.16% 

เพราะสามารถแก้ปัญหาระบบ

การขนส่งได้ดี โดยแทนที่จะส่ง

ออกทางบก ก็หันไปส่งออกทาง

เรือ ทางอากาศแทน ไม่ต้องมี

ปัญหาเรื่องติดขัดที่ด่าน

ขณะที่ ตั ว เลขการขาด

ดุลการค้าเดือน ก.ค.2565 มี

มูลค่า 3,660.5 ล้านเหรียญสหรัฐ 

และ 7 เดือนมูลค่า 9,916.3 ล้าน

เหรียญสหรัฐ ส่วนใหญ่เป็นการ

นำาเข้าสินค้าที่มี ราคาสูงตาม

ความต้องการที่สูงขึ้นของตลาด

โลก เช่น น้ำามันและทองคำา และ

หากราคาพลังงานโลกยังสูงอีก 

ก็ยังมีโอกาสที่จะขาดดุลอีก แต่

ในนี้ก็มีการนำาเข้าสินค้าทุนและ

วัตถุดิบ ซึ่งจะส่งผลดีต่อการส่ง

ออกในอนาคต

“ประเมินว่าทั้งปียังเป็น

บวก โดยได้สั่งให้ทูตพาณิชย์ทั่ว                    

โลกเร่งรัดทำาแผนส่งออกทั้งเชิง

รุกและเชิงลึก มายังกรมส่งเสริม

การค้าระหว่างประเทศแล้ว 

ขณะนี้แผนงานทั้งหมดทำาเสร็จ

สิ้นแล้ว ได้ดำาเนินการทางปฏิบัติ

แล้ว โดยเพิ่มอีก 345 กิจกรรม 

รวมเป็น 530 กิจกรรม เพื่อเร่ง

ทำาเงินเข้าประเทศและทำาราย

ได้ให้ประเทศ ซึ่งวันที่ 14 ก.ย. 

นี้ ได้สั่งการให้มีการนัดประชุม

ทูตพาณิชย์ทั่วโลกอีกครั้ง เพื่อ

ติดตามผลและเร่งรัดการดำาเนิน

กิจกรรม เพื่อทำาให้ตัวเลขการ

ส่งออกปี 2565 ดีที่สุด” นาย          

จุรินทร์กล่าว.

‘SENA’ปลื้ม

ร�ยได้ทะลัก

ลุยครึ่งปีหลัง

GCปิดดีลM&Aมุ่งสู่Net Zero 

เ

ไทยโพสต์ • นางสาวอธิกา 

บุญรอดชู ผู้ช่วยกรรมการผู้

จัดการ สายงานจัดสรรเงินทุน

และการลงทุน บมจ.เสนา    ดี

เวลลอปเม้นท์ เปิดเผยว่า ภาพ

รวมผลประกอบการครึ่งปีแรก 

2565 ของบริษัทและบริษัทย่อย

มีรายได้รวม 2,568 ล้านบาท 

แบ่งเป็นยอดโอนกรรมสิทธ์ิ

ของโครงการบ้านจัดสรรและ

คอนโดมิเนียมของบริษัทและ

บริษัทร่วมทุน รายได้รวมอย่าง

ต่อเนื่องอยู่ที่ 2,270 ล้านบาท 

และรายได้จากธุรกิจในเครือ

อื่นๆ เช่น ธุรกิจค่าเช่าและ

บริการ, ธุรกิจกลุ่มโซลาร์ ส่ง

ผลให้บริษัทมีกำาไรสุทธิสะสม 

616 ล้านบาท คิดเป็น 31.6% 

ของรายได้รวม ขณะเดียวกัน

กลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

บริษัทร่วมทุนรับรู้รายได้จากโครง 

การคอนโดฯ 6 โครงการ และ

โครงการแนวราบ 1 โครง  

การ

ทั้งนี้ ในช่วงครึ่งปีหลัง 

2565 ยังคงวางแผนพัฒนาโครง                                        

การใหม่อย่างระมัดระวัง พร้อม                                          

วางกลยุทธ์การพัฒนาโครง 

การใหม่กระจายหลายทำาเล

รอบกรุงเทพฯ และปริมณฑล 

เปิดโอกาสสำาหรับลูกค้าท่ีต้อง 

การซ้ืออยู่เองและลูกค้าซ้ือเพ่ือ                                     

ลงทุน วางแผนพัฒนาโครง 

การใหม่ไว้อีกประมาณ 10 

โครงการ มูลค่ารวม 5,866 

ล้านบาท แบ่งเป็นโครงการ

แนวสูง 6 โครงการและแนว

ราบ 4 โครงการ พร้อมวางยอด 

ขาย 6,636 ล้านบาท และยอด                                       

โอน 7,595 ล้านบาท อย่างไร

ก็ตามทางเสนายังคงเป้าหมาย

ยอดขายไว้ 13,979 ล้านบาท                                     

และรายได้จากการโอน 12,188 

ล้านบาท ปัจจุบันบริษัทมี Backlog 

ยอดขายรอโอน 8,702 ล้าน

บาท โดยปีนี้สามารถรับรู้อยู่ที่ 

6,345 ล้านบาท และทยอยรับ

รู้ในปีถัดไป.

ไทยโพสต์ • “GC” รุกครึ่ง

ปีหลังดันยอดขายโตตามเป้า 

รับมาร์จิ้นถูกกดดันจากภาวะ

เศรษฐกิจถดถอย การลงทุน

ต้องรอบคอบโดยเฉพาะการ

ปิดดีล M&A หนุนเสริมความ

เข้าใจคนไทยช่วยดันเป้าหมาย 

“Net Zero”  

นายคงกระพัน อินทร

แจ้ง ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร

และกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

(CEO) บริษัท พีทีที โกลบอล 

เคมิคอล จำากัด (มหาชน) 

หรือ GC เปิดเผยว่า ภาวะ

โลกร้อนเป็นความท้าทายเร่ง                          

ด่วนที่โลกต้องเผชิญ GC ใน                        

ฐานะผู้ผลิตเคมีภัณฑ์ในระดับ                               

สากล เพื่อสร้างสรรค์คุณภาพ

ชีวิต เราเล็งเห็นถึงความสำาคัญ

เร่งด่วนของการแก้ปัญหาโลก

ร้อนเพื่อให้เผ่าพันธุ์มนุษย์

สามารถอยู่รอดได้ 

“เรื่องน้ีเป็นเรื่องสำาคัญ 

GC จึงได้จับมือกับพันธมิตร

ไทยโพสต์ • “KTC” ปักธงธุรกิจบัตร                                                         

เครดิตคร่ึงปีหลังยังโตต่อเนื่อง หลัง

เศรษฐกิจเร่ิมฟ้ืน โควิด-19 คล่ีคลาย 

หนุนความเช่ือม่ันในการจับจ่ายใช้     

สอยกลับมา ดันกำาไรปี 65 โตสูงกว่า

ปีก่อน จ่อออกหุ้นกู้ 3-4 พันล้าน

นายระเฑียร ศรีมงคล ประ 

ธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร บริษัท บัตร

กรุงไทย จำากัด (มหาชน) หรือ 

3.6 พันล้านบาท และมั่นใจว่า

ในปีนี้พอร์ตสินเชื่อรวมจะขึ้นไป

แตะระดับ 1 แสนล้านบาท หลัง

จากครึ่งปีแรกพอร์ตสินเชื่อของ 

KTC อยู่ที่ 9.5 หมื่นล้านบาท 

พร้อมกับควบคุมสัดส่วนหนี้ที่ ไม่

ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) ไม่เกิน 

3.6% จากครึ่งปีแรกที่ 3.5%

สำาหรับสินเช่ือส่วนบุคคล 

ยอมรับว่ายังมีการเติบโตท่ีค่อนข้าง                                                       

ช้าอยู่บ้าง เนื่องจากกลุ่มลูกค้าท่ีเป็น    

กลุ่มสินเช่ือส่วนบุคคลยังมีความ

ระมัดระวังในการจับจ่ายใช้สอย 

และยังไม่ฟ้ืนตัวกลับมาอย่างเต็มท่ี 

ทำาให้การเบิกใช้สินเชื่อยังคงชะลอ

ตัว ซ่ึงอาจต้องรอความม่ันใจของ

กลุ่มลูกค้าดังกล่าวกลับมา และจะ

เร่ิมเห็นการเบิกใช้และสมัครใช้สิน

เชื่อส่วนบุคลกลับมาเติบโต ซ่ึงในปี

น้ีบริษัทคาดว่าสินเชื่อส่วนบุคคลจะ

เติบโตในระดับ 5-7% โดยท่ีคร่ึงปี

แรกเติบโตไปเพียง 3.3%

ด้านการออก หุ้น กู้ของ

บริษัทคาดว่าในช่วง 1-2 เดือนน้ีจะ                                                          

ยังมีการออกหุ้นกู้ชุดใหม่ออกมา

อีก 1 ชุด วงเงินรวม 3-4 พันล้าน

บาท ซ่ึงบริษัทยังมองว่าต้นทุนทาง                                                   

การเงินของบริษัทในปีน้ียังสามารถ 

ควบคุมได้ท่ีระดับ 2.4-2.5% แม้ว่า

แนวโน้มของทิศทางอัตราดอกเบ้ีย

จะเพ่ิมข้ึนก็ตาม.

ท้ังในประเทศและต่างประเทศ ร่วม 

กันจัดงาน “GC Circular Living 

Symposium 2022 : Together to                          

Net Zero” เพื่อเป็นเวทีแบ่งปัน

ความรู้และต่อยอดแนวคิดเกี่ยว

กับเศรษฐกิจหมุนเวียนและการ

ลดการปล่อยคาร์บอนให้เป็นศูนย์ 

ซึ่งเป็นรากฐานสำาคัญในการขับ                                      

เคลื่อนแนวคิด และที่สำาคัญคือ                                   

สร้างแรงบันดาลใจและการมีส่วน 

ร่วมของทุกภาคส่วน ในฐานะ

พลเมืองของโลกที่มี เป้าหมาย

เดียวกัน Together to Net Zero 

ภายในปี 2050 เพื่อส่งต่อโลก

ที่ดีกว่าไปสู่คนรุ่นต่อไป” นาย

คงกระพันกล่าว 

สำาหรับทิศทางการดำาเนิน

งานคร่ึงปีหลังยังเป็นไปตามแผน                                                 

โดยจะผลัก ดันใ ห้รายไ ด้จาก

ปริมาณการขายท่ีเติบโต ขณะท่ี                                                  

มาร์จ้ินอาจถูกดันจากความผัน 

ผวนของภาวะเศรษฐกิจท่ัวโลก ท้ัง

โควิด-19 ท่ียังไม่ส้ินสุดลง ปัญหา

การเมืองระหว่างประเทศ จีน

ล็อกดาวน์ประเทศ และอัตรา

เงินเฟ้อท่ีอยู่ในระดับสูง ส่งผล

ให้เศรษฐกิจโลกถดถอย แต่ 

GC จะมองหาโอกาสในการ

เข้าควบรวมหรือเข้าซ้ือกิจการ 

(M&A) เพื่อสร้างการเติบโตใน                        

อนาคต โดยเฉพาะการซ้ือ

ของดี ราคาถูก และได้กำาไรดี 

นายคงกระพันกล่าว

ว่า ทิศทางธุรกิจปิโตรเคมี 

เริ่มฟื้นตัว โดยส่วนต่างราคา

ผลิตภัณฑ์ในธุรกิจโอเลฟินส์

และอะโรเมติกส์ยั งอยู่ ใน   

ระดับทรงๆ แต่จะมีรายได้มา

จากการลงทุนโครงการในต่าง                                 

ประเทศของ Allnex ซึ่งเดิม                                   

คาดว่าจะมี EBITDA ปีละ                                 

ราว 400 ล้านยูโร แต่

สามารถลงทุนเพิ่มเติมในจีน

และภูมิภาคเอเชียตะวันออก

เฉียงใต้ ส่งผลให้ EBITDA จะ

เพิ่มขึ้นเป็น 600 ล้านยูโรใน

ปี 2569 ดีกว่าที่คาดการณ์                        

ไว้. 

กยศ.มอบร�งวัลเชิดชูคนดี

นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้

ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) กล่าวในงานมอบรางวัลกิจกรรม

เชิดชูคนดี กยศ. ให้แก่นักเรียน นักศึกษา ศิษย์เก่า กยศ. 

และสถานศึกษา ว่า ทุกคนถือเป็นผู้มีคุณงามความดี และ

เป็นต้นแบบที่ดีให้กับรุ่นน้องได้เห็นคุณค่าของเงินกู้ยืม มี

ทัศนคติที่ดี ถูกต้องต่อการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา มีคุณธรรม 

จริยธรรม จิตสำานึกความรับผิดชอบต่อสังคม โดยตลอด 25 

ปีที่ผ่านมา กยศ.ได้มีการให้เงินกู้แก่นักเรียน นักศึกษาไป

แล้วกว่า 7 แสนล้านบาท ครอบคลุม 6.2 ล้านคน โดยให้กู้

ยืมแก่นักเรียน นักศึกษา ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ระดับอาชีวศึกษา จนถึงระดับอุดมศึกษา ผ่านสถานศึกษา

มากกว่า 4 พันแห่ง

บีเจซี โชว์ ไตรม�ส 2/2565 กำ�ไรพุ่ง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำากัด (มหา                                                                                     

ชน) หรือ BJC เผยผลประกอบการไตรมาสที่ 2/2565 ต่อ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) มีกำาไรสุทธิ 1,203 

ล้านบาท เพิ่มขึ้น 46.3% ในขณะที่กลุ่มธุรกิจส่วนใหญ่มียอด

ขายเติบโตขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจ

บรรจุภัณฑ์ที่มีผลการดำาเนินงานเติบโตอย่างแข็งแกร่ง จาก

การฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องในประเทศไทยและเวียดนาม รวม

ถึงธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ จากการเติบโตอย่างแข็งแกร่งของ

ยอดขายต่อสาขาเดิม (SSSG) โดยได้แรงหนุนจากยอดขาย

ที่กลับมาฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องของกลุ่มสินค้าอุปโภคและ

กลุ่มสินค้าอาหารแห้ง หลังสถานการณ์ โควิดคลี่คลายลง

และเทศกาลตามฤดูกาลที่ดีขึ้น เช่น วันหยุดสงกรานต์ และ

เทศกาลเปิดภาคเรียนในช่วงไตรมาสนี้

GULF ผนึก AIS รุกโซล�ร์เซลล์  

นางสาวยุพาพิน วังวิวัฒน์ กรรมการและประธานเจ้า

หน้าที่บริหารด้านการเงิน บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอป

เมนท์ หรือ GULF เปิดเผยว่า ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงกับ 

บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เนทเวิร์ค จำากัด ในเครือ บมจ.

แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส หรือ AIS เพื่อร่วมวางแผน

พัฒนาโครงการติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับสถานี

ฐานและเสาส่งสัญญาณเครือข่าย AIS ทั่วประเทศ ตั้งเป้า

ติดตั้งให้ครบทั้ง 30,000 แห่ง ภายใน 3-5 ปี ซึ่งคิดเป็นกำาลัง

ผลิตติดต้ังพลังงานแสงอาทิตย์รวมท้ังส้ินกว่า 100 เมกะวัตต์ 

ตอบโจทย์เป้าหมายพัฒนาสู่ความย่ังยืนของท้ัง AIS และ GULF 

อีกทั้งยังเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจให้กับทั้งสองกลุ่ม

บริษัทอีกด้วย

MC ปิดงบปีบัญชี 65 กำ�ไร 486 ล้�นบ�ท

นายเจมส์ ริชาร์ด อมตวิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่

บริหาร บมจ.แม็คกรุ๊ป หรือ MC เปิดเผยถึงภาพรวมผลการ

ดำาเนินงานปีบัญชี 2565 (1 กรกฎาคม 2564-30 มิถุนายน 

2565) ว่า กลุ่มบริษัทมีกำาไรสุทธิ 486 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่ม

ขึ้น 9% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ที่มีกำาไร

สุทธิ 446 ล้านบาท และมีอัตรากำาไรสุทธิที่สูงขึ้นเป็น 16.5% 

สูงกว่าปีก่อนที่อยู่ที่ 13.7% แม้ว่าอัตราภาษีที่แท้จริงจะเพิ่ม

ขึ้นเป็น 18% จากปีบัญชีก่อนหน้าที่ 14.9% ทั้งนี้ บริษัทยัง

คงรักษาความสามารถการทำากำาไรได้ดี โดยมีอัตรากำาไรขั้น

ต้น (มาร์จิ้น) ในระดับ 64.7% เพิ่มขึ้น 5.1% จากปีก่อนอยู่

ที่ 59.61% เป็นผลจากการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การตลาด 

สัดส่วนของสินค้า และการบริหารช่องทางจัดจำาหน่าย ควบ 

คุมค่าใช้จ่ายรอบด้าน ทั้งยังมีการป้องกันความเสี่ยงจากการ

ขึ้นราคาวัตถุดิบ ส่งผลให้กำาไรขั้นต้นพุ่งสูงขึ้น แม้รายได้จาก

การขายสินค้ารวมลดลง.

68,733.12

26/8/65

1,644.78
+1.26

นักลงทุนสถาบนั
บัญชีบริษัทหลักทรัพย
นักลงทุนตางประเทศ
นักลงทุนรายยอย

ประเภทนักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ

 4,581.90 5,339.98 -758.08
 7,729.67 7,751.62 -21.96
 30,577.03 31,243.57 -666.54
 25,844.52 24,397.95 +1,446.58

 ซื้อ ขาย
ดอลลารสหรัฐ 35.54 36.27
ยูโร 35.20 36.30
ปอนดสเตอรลิง 41.56 43.14
เยน (100 เยน) 25.74 26.85
หยวนจีน 4.93 5.32
ที่มา : ธนาคารกรุงเทพ

 ซื้อ ขาย
ทองแทง 29,750 29,850
ทองรูปพรรณ 29,213 30,350
ที่มา : สมาคมคาทองคำ

ปัจจุบัน น้ัน ถนนพระราม 3 ได้มีการก่อสร้างและซ่อมแซมมาโดย

ตลอด โดยเฉพาะในปี 2562 ท่ีถูกร้องเรียนจากประชาชนท่ีอาศัยใน

บริเวณใกล้เคียงและผู้สัญจรอย่างหนัก เพราะนอกจากจะเกิดปัญหา

รถติดเป็นระยะเวลานานแล้ว ยังเกิดปัญหาฝุ่นละอองมาโดยตลอด

จนล่าสุดในปี 2565 ช่วงเดือน ก.ค.-ส.ค.เกิดอุบัติเหตุอย่างไม่

คาดคิดติดต่อกัน คร้ังแรก เมื่อวันท่ี 31 ก.ค.2565 เกิดเหตุคานสะพาน

กลับรถพังถล่มบนทางหลวงหมายเลข 35 ตอนสะพานข้ามแม่น้ำาท่า

จีน-นาโคก ท่ี กม.34 (หน้าโรงพยาบาลวิภาราม) จ.สมุทรสาคร ทำาให้

มีผู้เสียชีวิต 2 ราย โดยกรมทางหลวงได้ร้ือย้ายคานสะพานแล้วเสร็จ 

ข้ันตอนต่อไปจะตรวจสอบความแข็งแรงของโครงสร้างสะพาน 

คร้ังท่ี 2 เมื่อวันท่ี 11 ส.ค.65 กรณีอุบัติเหตุมวลน้ำาร่วงหล่น

จากท้องคานขวางลงมาใส่รถยนต์ในพ้ืนท่ีโครงการก่อสร้างทาง

ยกระดับ บนทางหลวงหมายเลข 35 สายธนบุรี-ปากท่อ (ถนน

พระราม 2) ตอนทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน-เอกชัย ตอน 1 

กรุงเทพมหานคร หลังจากเกิดเหตุโครงการได้เข้าประสานกับผู้เสีย

หายเพื่อชดใช้ค่าเสียหาย รวมถึงการซ่อมแซมรถยนต์ให้สามารถใช้

งานได้ดังเดิม ในส่วนค่าทำาขวัญและค่าซ่อมรถอยู่ระหว่างการเจรจา 

และล่าสุด เมื่อวันที่ 16 ส.ค.2565 กรณีอุบัติเหตุท่อนเหล็ก

ไหลลอดม่านบังตาออกมาใส่รถยนต์บนทางหลวงหมายเลข 35 ช่วง 

กม.13+200 (ขาออก กทม.) ช่องทางหลัก ใน

พื้นที่โครงการก่อสร้างทางยกระดับบนทางหลวง

หมายเลข 35 สายธนบุรี-ปากท่อ (ถนนพระราม 

2) ตอน ทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน-เอกชัย 

ตอน 1 กรุงเทพมหานคร หลังจากเกิดเหตุ

โครงการได้เข้าประสานกับผู้เสียหายทันที 

อย่างไรก็ตาม อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนั้นทาง

กระทรวงคมนาคมในฐานะหน่วยงานที่กำากับ

ดูแลก็ไม่นิ่งนอนใจ ล่าสุด น�ยพิศักดิ์ จิตวิริยะ

วศิน รองปลัดกระทรวงคมน�คม ในฐ�นะ

ประธ�นคณะกรรมก�รพิจ�รณ�ตรวจสอบข้อ

เท็จจริง ได้ลงพื้นที่ติดตามปัญหาและความคืบ

หน้าอุบัติเหตุบนถนนพระราม 2 พร้อมเน้นย้ำา

KTC เปิดเผยว่า ยังม่ันใจว่าภาพ

รวมธุรกิจในช่วงคร่ึงหลังของปี          

2565 ยังดีต่อเนื่อง โดยเฉพาะธุรกิจ                                 

บัตรเครดิตท่ียอดการใช้จ่ายผ่าน

บัตรมีการเติบโตมากกว่าท่ีบริษัท

เคยประเมินไว้ เนื่องจากความม่ัน                                  

ใจในการกลับมาใช้จ่าย หลังจาก

เศรษฐกิจเร่ิมทยอยกลับมาฟ้ืนตัว                                                

จากสถานการณ์โควิด-19 ท่ีคล่ีคลาย 

ลง มีการเปิดประเทศ เปิดเมือง

“จะเห็นว่ากลุ่มลูกค้าที่มี

รายได้สูงจะมีการจับจ่ายใช้สอย

ผ่านบัตรเครดิตเพิ่มมากขึ้น ส่วน

ลูกค้าที่มีรายได้ระดับกลางยังคง

มีการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตคงที่ 

โดยบริษัทคาดว่ายอดการใช้จ่าย

ผ่านบัตรเครดิต (Spending) ใน

ปีนี้จะเติบโต 15% จากเดิมที่ตั้ง                                                

ไว้ 10% โดยในครึ่งปีแรกยอด

การใช้จ่ายผ่านบัตรเติบโตไปแล้ว                                           

กว่า 16% ในช่วงครึ่งหลังของปี

นี้บริษัทยังคงเดินหน้าแคมเปญ

การตลาดและโปรโมชั่นร่วมกับ

พันธมิตรอย่างต่อเนื่อง เพื่อกระ 

ตุ้นให้เกิดการใช้จ่ายผ่านบัตรที่ดี

ต่อเนื่อง” นายระเฑียรกล่าว

นายระเฑียรกล่าวอีกว่า ปี                                               

2565 บริษัทยังม่ันใจว่าจะสามารถ 

ทำากำาไรได้สูงกกว่าปีก่อนที่มีกำาไร

อยู่ที่ 6.2 พันล้านบาท โดยที่ใน

ช่วงครึ่งปีแรกบริษัทมีกำาไรอยู่ที่ 
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7เศรษฐกิจ-สตรี-สังคม

marrygun55@gmail.com

ฏิเสธไม่ได้ว่า สุขภาพที่ดีนั้น นอกจากอาหารการกิน                                                         

พฤติกรรมการใช้ชีวิตแล้ว เรื่องของการออกกำาลังกาย

ก็เป็นองค์ประกอบ แม้ว่าคุณจะป่วยด้วยโรคหัวใจ

ก็ตาม  

จากคำาแนะนำาของ นพ.เอนก กนกศิลป์ ผู้อำานวยการ

สถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย์  ระบุว่า การออกกำาลัง

กายเพื่อสุขภาพในผู้ป่วยโรคหัวใจ สามารถทำากิจกรรมต่างๆ 

รวมถึงการออกกำาลังกายได้ โดยการเลือกออกกำาลังกายที่

เหมาะสม จะทำาให้ผู้ป่วยมีหัวใจที่แข็งแรงขึ้น แต่ถ้าไม่เหมาะ

สมหรือมากเกินไป ก็อาจเป็นอันตรายต่อหัวใจได้ 

โดยเราสามารถวางแผนก่อนการออกกำาลังกายได้ ดังนี้ 

1.เลือกกิจกรรมที่เหมาะสมกับตนเอง เริ่มจากกิจกรรมเบาๆ 

เช่น ยืน เดิน แล้วค่อยๆ เพิ่มเป็น แกว่งแขน เดินเร็ว วิ่ง 

หรือปั่นจักรยาน ควรอบอุ่นร่างกาย และมีการยืดหยุ่นกล้าม

เนื้อก่อนและหลังออกกำาลังกายทุกครั้ง 2.ในระหว่างออกกำาลัง 

กายพยายามหายใจให้ปกติ ควรสังเกตการหายใจไม่ให้ติดขัด 

และสามารถพูดคุยได้ โดยไม่เหนื่อยหอบ ไม่ควรออกกำาลังกาย

หนักจนเกินไป แต่ควรเน้นที่ระยะเวลาในการออกกำาลังกาย

ที่เหมาะสม 3.ระยะเวลาอาจค่อยๆ เริ่มจาก 5-10 นาที แล้ว

เพิ่มระยะเวลาขึ้นเรื่อยๆ และควรออกกำาลังกายอย่างต่อเนื่อง 

20-30 นาที 

4.ออกกำาลังกายอย่างสม่ำาเสมอ 3-5 วัน/สัปดาห์ 5.ไม่

ควรออกกำาลังกายหรือหยุดออกกำาลังกายทันทีเมื่อมีอาการ 

ดังนี้ คือ เจ็บหน้าอก ใจสั่น คลื่นไส้ อาเจียน เวียนศีรษะ 

อ่อนเพลีย เหงื่อออกมาก มือเท้าเย็นซีด เหนื่อยผิดปกติ ดัง

นั้นผู้ป่วยจึงควรออกกำาลังกายด้วยความระมัดระวัง และ

ปฏิบัติตามคำาแนะนำาของแพทย์อย่างเคร่งครัด เพื่อทำาให้

ร่างกายมีสุขภาพที่ดีห่างไกลโรค ส่งผลให้การดำารงชีวิตและ

การทำางานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกด้วย.

ป

เปิดตัว GUCCI TOWARDS THE SUN

จังหวะสบายๆกับวันพักผ่อนแสนสดใส
เป็นโรคหัวใจ.. ออกกำาลังได้

ส่งเสริมการบริการ

สฤษดิ์ จิณสิทธิ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ  ซาร่า เชิง กรรมการผู้จัดการด้านการ

เดินรถ พร้อมด้วย สุเทพ พันธุ์เพ็ง กรรมการผู้อำานวยการใหญ่ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำากัด 

จับมือพันธมิตรภาครัฐ กรมการขนส่งทางราง กระทรวงคมนาคม กรมส่งเสริมและพัฒนา

คุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และภาคีเครือ

ข่ายผู้พิการ นำาโดย ชูศักดิ์ จันทยานนท์  นายกสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย ร่วม

นำาร่อง “โครงการความร่วมมือส่งเสริมการบริการและการเข้าถึงสิ่งอำานวยความสะดวกด้าน

คมนาคมของผู้พิการ” จัดอบรมให้ความรู้พ้ืนฐานภาคทฤษฎีและปฏิบัติด้านการให้บริการผู้พิการ

แต่ละประเภทอย่างถูกต้องแก่พนักงานให้บริการลูกค้าบนสถานีรถไฟฟ้า แอร์พอร์ต เรล ลิงก์

สุภาพบุรุษนักขับ

อุดม สดใส กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไลน์ ทรานสปอร์ต จำากัด ในกลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์                   

เอสวีแอล กรุ๊ป หรือ SVL Group ร่วมแสดงความยินดีกับพนักงานขับรถขนส่งสินค้าของบริษัท เนื่อง

ในโอกาสที่ได้รับรางวัลจากโครงการ “SCG Logistics สุภาพบุรุษนักขับ” หรือ “Smart Driver 

Contest” ในการขนส่งสินค้าให้กับ SCG ได้คุณภาพตามมาตรฐาน ตอกย้ำานโยบาย ไลน์ ทรานสปอร์ต 

ธุรกิจการขนส่งสินค้าทางบก-ขนส่งปลอดภัย ใส่ใจชุมชน

บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย

กฤษณ์ จันทโนทก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ จำากัด (มหาชน) 

จัดเตรียมถุงยังชีพ ภายใต้ โครงการ “ช่วยผู้ประสบภัยกับไทยพาณิชย์” จำานวน 2,000 

ถุง ภายในบรรจุสิ่งของจำาเป็นในชีวิตประจำาวัน ได้แก่ ข้าวสาร ข้าวสวยพร้อมรับประทาน 

อาหารสำาเร็จรูป น้ำาพริก กระดาษชำาระ เป็นต้น เพื่อนำาไปช่วยเหลือบรรเทาทุกข์เป็นการ

เร่งด่วนให้แก่พี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างทันท่วงที ในโอกาสนี้ กองทัพ

อากาศ โดยพลอากาศตรีธรรมรงค์เดช เจริญสุข รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ 

นำาข้าราชการและทหารกองประจำาการร่วมจัดเตรียม พร้อมนำาถุงยังชีพส่วนหนึ่งไปช่วย

เหลือพี่น้องในจังหวัดเชียงใหม่ พิษณุโลก อุบลราชธานี อุดรธานี และพระนครศรีอยุธยา 

ซึ่งกำาลังได้รับความเดือดร้อนโดยเร็วที่สุด

ชวนเดินเพื่อสุขภาพ 

สิงห์ คอมเพล็กซ์ ร่วมกับ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำากัด (มหาชน) หรือ 

BEM GARMIN และ Celebrity Fitness จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพแห่งปีกับโครงการ “The                                  

Ultimate Mover” ชวนคนรักสุขภาพและผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า MRT มาฟิตแอนด์เฟิร์มกัน

ง่ายๆ ด้วยการเดินนับก้าวเพื่อชิงรางวัลใหญ่ ‘แพ็กเกจที่พัก SAii LAGOON MALDIVES - 

CURIO COLLECTION BY HILTON 3 วัน 2 คืน’ และของรางวัลสุดเอ็กซ์คลูซีฟอื่นๆ อีก

มากมาย รวมมูลค่ากว่า 300,000 บาท ตั้งแต่วันนี้–31 ตุลาคม 2565

ออกบูธให้ข้อมูลธุรกิจ 

ตวงรัตน์ วงศ์พิวัฒน์ ผู้ช่วยผู้อำานวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน (แผนก

นักลงทุนสัมพันธ์) บมจ.ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ หรือ WP ร่วมออกบูธให้ข้อมูล

ธุรกิจ และโชว์ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มบริษัท ในงาน “มหกรรมหุ้น Investment 

2022” ครั้งที่ 1 จัดขึ้นโดยนิตยสาร Stock Focus ซึ่งได้รับความสนใจจาก

ผู้ร่วมงานเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นงานที่มีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลัก

ทรัพย์ฯ กว่า 50 แห่งมาร่วมแลกเปลี่ยน นำาเสนอข้อมูลที่น่าสนใจของบริษัท

และอัปเดตเทรนด์การลงทุนใหม่ๆ ที่เตรียมไว้สำาหรับผู้มาร่วมงานโดยเฉพาะ 

โดยงานดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้

แอปหมอดี ส่งความห่วงใย  

ดั๊บเบิ้ล เอ จับมือ แอปพลิเคชันหมอดี มอบความห่วงใยให้ลูกค้า จัดกิจกรรมฟรี   

3 ต่อ เพียงปรึกษาสุขภาพผ่านแอปพลิเคชันหมอดี แอปหาหมอออนไลน์ที่มีหมอกว่า 500 

ท่าน ครอบคลุมกว่า 20 สาขา เคลมประกันได้ ตอบโจทย์การหาหมอยุคใหม่ครบในแอป

เดียว รับฟรีต่อที่ 1 

เมื่อพบหมอที่แอป

หมอดี จะได้รับทิชชู                                

เปียกสูตรอ่อนโยน 

Double A Care Pure 

Wipes 1 แพ็ก พร้อม

ออเดอร์ยาจากแพทย์

สั่ง ส่งตรงถึงบ้าน  

รับฟรีต่อที่ 2 ลง

ทะเบียนรับหน้ากาก

อนามัย KN95 จาก Double A Care รุ่น Willow-Leaf และรับฟรีต่อที่ 3 แจกโค้ดปรึกษา

หมอฟรี ที่แอปหมอดี เพียงถ่ายรูปหรือถ่ายคลิปโชว์ทิชชูเปียก Double A Care ที่ได้รับจาก

แอป หรือแชร์ประสบการณ์ใช้แอปหมอดี “ดี๊ดีอย่างไร” บน TikTok สามารถร่วมกิจกรรม

ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 16 ต.ค.65

นก-จินตนา เจี่ยดำารง ผู้บริหารคนสำาคัญ เบอร์ต้นๆ ของ

ค่ายกาแฟของคนไทย-แบล็คแคนยอน ที่เราพบว่า ท่ามกลาง

วิกฤต ค่ายนี้ยังยืนหยัด ต่อสู้ ลู่ตัวเองได้ไปต่ออย่างน่าชื่นชม 

และร่วมทระนงไปกับกำาลังใจของพนักงานกว่า 3,000 ชีวิต ของ

กว่า 400 สาขา    

เล่าเรื่องราวที่เป็นความทรงจำาที่แสนตื่นเต้น ผ่านหน้าไป

แบบ “รอด” มาได้ เป็นประสบการณ์ตลอดมากว่า 20 ปี เทียบไม่

‘นายเดียว’

ได้กับการมีโควิด-19 ในครั้งนี้ แม้ไม่ทันได้ตั้ง

ตัว แต่พวกเราก็ผ่านกันมาได้อย่างเฉียดๆ  

โควิด-19 เริ่มต้นราวปลายๆ ปี 2562 

เริ่มเครื่องติดแบบโรคร้ายตัวใหม่ของชาวโลก 

อกสั่น ขวัญบิน ทำาอะไรกันไม่ถูก ตายเป็น

ใบไม้ร่วง รายงานคนตายกันทุกวัน 

ตลอดปี 2563 แทบจะต้องเว้นวรรค

ชีวิต แบบไม่อยากเล่าถึงว่า ทุกคนล้วนมี

ผลกระทบ โดยเฉพาะร้านอาหาร ภัตตาคาร 

โรงแรม ธุรกิจท่องเที่ยว ที่ต้องหยุดชะงัก เมื่อ

ต้องปิดบ้าน ปิดเมือง ปิดน่านฟ้า 

พนักงานเดินเข้าไปคุยกับผู้บริหาร

ว่า พวกเขาเข้าใจสถานการณ์ดี และพร้อม

ให้ความร่วมมือในการปรับองค์กร เพราะ

พวกเขากลัวภาวะ “การตกงาน” ทัศนคติในการทำางานเปลี่ยนไป 

แคชเชียร์ ไม่ได้มีเพียงหน้าที่เก็บเงิน ในยามลูกค้าน้อย สามารถไป

ช่วยงานแผนกอื่นได้ หรือใครอยากชงกาแฟเป็น

บาริสต้า บริษัทยินดีให้พวกเขาไปฝึกฝน  

ผู้นำาองค์กรมีบทบาทสำาคัญอย่างยิ่งยวด

กับสถานการณ์เช่นนี้ หลักการบริหารถูกหยิบมา

ใช้ ถูกที่ถูกเวลา Tone to the Top 

“ผู้นำ�” ส่งผ่านนโยบายเรื่องการ

บริหารสภาพคล่อง และบอกพนักงานว่า 

1.ลดค่าตอบแทนผู้บริหารตั้งแต่ 10-30% 2.ค่า

ตอบแทนพนักงานระดับปฏิบัติการยังคงระดับ 

เดิม 3.อนุญาตให้คนที่ประสงค์จะกลับบ้านต่าง

จังหวัดก็สามารถทำาได้  และมีสัญญาใจว่า จะ

เรียกกลับเมื่อชาติต้องการ  ตามความสมัครใจ  

“อาหาร” ยังเป็นปัจจัยสำาคัญของการ

ดำารงชีพ แต่เมื่อ “ปิดเมือง” ร้านอาหารจะอยู่

อย่างไร โชคช่วยเมื่อมีนโยบายของรัฐดูแลประชาชน อาทิ การฉีด

วัคซีน การให้ยา การให้อาหาร เมื่อต้องกักตัวอยู่บ้าน แต่การทำางาน

พี่

ucci เปิดตัวเสื้อผ้ารับฤดูร้อน กับ

ชุด ready-to-wear และแอกเซสเซอรี                          

ที่คัดสรรมาจากคอลเลกชันใหม่

ล่าสุด ซึ่งได้แรงบันดาลใจจาก

ช่วงเวลาซัมเมอร์ โดยผสม

ผสานเนื้อผ้าบางเบาเข้า

กับสีสันสดใสบาดตา ใน

ชื่อว่า Towards the 

Sun ที่ชวนให้

นึกถึงดนตรีจัง

หวะสบายๆ ที่มาพร้อมกับ

เวลาพักผ่อนในวันสดใส 

ไม่ว่าจะเป็น 

กระเป๋า รองเท้า 

หรือแอกเซสเซอรี                            

ต่างๆ ในคอลเลกชัน                                

ล้วนมาพร้อมลวดลายและโมโนแกรม                                                  

GG บนวัสดุปาล์มถักทอ ลายผ้าทั้ง 

ต้องมีความระวังตัวเพิ่มขึ้นอีกหลายเท่า เพราะต่างก็มีความเสี่ยง 

และไม่ต้องการติดเชื้อเช่นกัน   

ออเดอร์การทำาอาหารกล่องจึงถูกวางแผนงาน รัดกุม และกลาย

เป็นการถอดบทเรียนท่ีมีคุณค่าย่ิงนัก ในยามวิกฤตเราจะพบเพื่อนแท้ 

กับเจ้านายก็เช่นกัน จากที่อุ่นใจ มั่นใจกับการทำางานร่วม

กันมามากกว่า 20 ปี ยิ่งตอกย้ำาและยืนยันว่า เราคิดถูกมั่กมากกับ

การทำางานที่ออฟฟิศแห่งนี้ที่เดียวหลังเดินออกจากรั้วมหาวิทยาลัย 

โดยไม่เคยเดินไปสมัครงานที่ไหนอีกเลย 

พูดถึงเจ้านายแบบอมย้ิม น่ีเป็นเหตุผลหลักท่ีทำาให้เธอทำางาน

กับเจ้านายแบบเป็น “One Boss”  คือชีวิตน้ีมี “เจ้านาย” เพียงคน

เดียว “เธอเป็นคนท่ีดูแลคนรอบข้าง ไม่เพียงลูกน้อง แต่เป็นท้ังครอบ 

ครัว จึงเป็นความผูกพัน ซาบซ้ึงใจ จึงทำางานกันแบบถวายหัวเรื่อย

มา และไม่เคยนับเวลาว่าผ่านมาก่ีปีมาแล้ว รู้แต่ว่าทำางานสนุกทุกวัน” 

คนที่อมยิ้มไปถึงหัวใจน่าจะเป็น “เจ้านายคนนั้น”  สืบไม่

ยากว่าเขาคือใคร....อิอิอิ...

ด�วเต็มฟ้�

Houndstooth และ 

Seersucker ก็มีให้

เลือกสรรกับสินค้าซิก

เนเจอร์ เช่น กระเป๋า

จากไลน์ Beloved 

เสื้อผ้า ready-to-wear 

ของสตรีที่มีความเป็น 

เฟมินีนและเลือกใส่

ได้ง่าย  ด้วยชุดสลิป

เดรสผ้ามัสลินตกแต่ง

ด้วยลูกไม้ รวมไปถึงชุดว่ายน้ำาหลายรูปแบบ 

ทางด้านเสื้อผ้าบุรุษมีตั้งแต่สไตล์แคชชวล

ไปจนถึงเสื้อผ้าหรูในสไตล์เป็นทางการ มีทั้ง

กางเกงออกกำาลังกายขาสั้น กางเกงขายาว

ลายตาราง แจ็กเกตผ้าไนลอน และเสื้อเบล

เซอร์กระดุมสองแถว 

คอลเลกชัน Towards the Sun นั้นถูก                                                 

นำาเสนอในแคมเปญพิเศษที่ถ่ายทำา ณ ชาย                           

ทะเลแห่งโพรวินซ์

ทาวน์ แหล่งตาก

อากาศที่บรรดาศิลปิน

และผู้ทำางานสร้างสรรค์ โปรดปราน ภาพนิ่งและวิดีโอใน

แคมเปญนี้จับภาพของผู้คนที่กำาลังทำากิจกรรมต่างๆ บน

ปลายแหลมทางตอนเหนือของเคปก๊อด ไม่ว่าจะเป็นการว่าย

น้ำา นอนอาบแดด และเดินเล่นรอบๆ ประภาคาร นอกจาก

นี้ยังมีภาพที่เป็นเสมือนสัญลักษณ์ของการพักผ่อนหย่อนใจ 

นั่นก็คือ กระเป๋าเดินทาง Gucci Ophidia ซึ่งสะท้อนให้เห็น

ถึงประวัติอันยาวนานนับร้อยปีของ Gucci ในด้านของการ

เดินทางได้เป็นอย่างดี. 

G
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8 ท่องเที่ยว

วงนี้ สาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว (สปป.ลาว) 

ประเทศบ้านใกล้เรือนเคียงของ

เรา เรียกได้ว่าเนื้อหอมสุดๆ เพราะการ

พัฒนาเส้นทางคมนาคมระบบราง รถไฟ

ลาว-จีน ซึ่งเป็นรถไฟความเร็วปานกลาง 

ไม่ใช่ความเร็วสูงอย่างที่หลายคนเข้าใจ

นะ มาช่วยเติมสีสันการเดินทางท่องเที่ยว

ข้ามแขวงเวียงจันทน์-วังเวียง-หลวงพระ

บาง สถานที่เที่ยวยอดฮิต เพราะย่นระยะ

เวลาการเดินทางได้มากเลยทีเดียว แถมยัง

ได้นั่งชมวิวสภาพบ้านเมือง สลับกับภูเขาไป

เพลินๆ ไม่ต้องลำาบากนั่งรถจนก้นชา 8-9 

ชั่วโมงอีกแล้ว

และเมื่อเร็วๆ นี้ เราก็ได้มีโอกาส

เดินทางไปยังเวียงจันทน์กับกรมความร่วม

มือระหว่างประเทศ ได้ใช้บริการรถไฟ

ลาว-จีน สำาหรับใครที่ยังไม่เคยนั่ง หรือเคย

ไป และกำาลังตัดสินใจจะมีแพลนเดินทาง

โดยรถไฟ ก็อยากจะขอแชร์ประสบการณ์

และคำาแนะนำาเพื่อเตรียมความพร้อมในการ

เดินทาง

ข้อมูลเบื้องต้นที่นักท่องเที่ยวควรรู้ 

วศิน เกียรติปริทัศน์ เลขานุการโท สถาน

เอกอัครราชทูตไทย ณ เวียงจันทน์ สปป.

ลาว ได้มาให้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการ

เดินทางโดยรถไฟลาว-จีนว่า จุดประสงค์

ของการสร้างรถไฟเส้นทางนี้เพื่อใช้ขนส่ง

ทั้งผู้ โดยสารและสินค้า ซึ่งรถไฟสำาหรับ

ขนส่งผู้ โดยสารมี 2 แบบ ได้แก่ ขบวน

ธรรมดา ความเร็วสูงสุด 120 กม./ชม. 

และขบวนพิเศษ EMU (Electric Multiple 

Unit) ความเร็วสูงสุด 160 กม./ชม. แต่

ทั่วๆ ไปความเร็วจะอยู่ที่ 150 กม./ชม. โดย

ความเรว็อาจปรบัลดลงในกรณสีภาพอากาศ

แปรปรวนหรือตามลักษณะภูมิประเทศไม่

เอื้ออำานวย เพราะรถไฟความเร็วสูงจะ

ทำาความเร็วสูงสุดได้ประมาณ 250 กม./ชม.

สำาหรับรถไฟแบบขนส่งผู้ โดยสาร

แบ่งเป็น 3 ชั้น ได้แก่ ชั้นธุรกิจ ชั้น 1 และ

ชั้น 2 ผู้ โดยสารชั้นธุรกิจจะมีห้องพักรับรอง

สำาหรับผ่อนคลายตามอัธยาศัยก่อนเดิน

ทาง และมีที่ว่างระหว่างที่นั่งกว้างกว่าที่

นั่งโดยสารชั้นอื่นๆ ชั้น 1 จะมีที่นั่งโดยสาร

ประมาณ 40 ที่นั่ง แถวละ 4 ที่นั่ง ส่วน

ชั้น 2 มีประมาณ 60 ที่นั่ง แถวละ 5 ที่

นั่ง ผู้เดินทางสามารถเลือกชั้นที่นั่งตาม

ความเหมาะสมของงบประมาณแต่ละบุคคล 

ปัจจุบันรถไฟเปิดให้บริการเฉพาะฝั่ง สปป.

ลาว มี 10 สถานี ได้แก่ เวียงจันทน์-โพน

โฮง-วังเวียง-กาสี-หลวงพระบาง-เมือง

งา-เมืองไซ-นาหม้อ-นาเตย-บ่อเต็น หาก

เป็นขบวน EMU จะจอดเฉพาะสถานี

เวียงจันทน์-วังเวียง-หลวงพระบาง-เมือง

ไซ-นาเตย-บ่อเต็น

“ขณะนี้ทางการลาวยังไม่ได้เปิด

จำาหน่ายบัตรโดยสารแบบออนไลน์ แต่

สามารถซื้อบัตรโดยสารได้ที่สถานีรถไฟ

ต้นทางตั้งแต่เวลา 07.00 น.ของทุกวัน 

หรือที่เคาน์เตอร์จำาหน่ายบัตรโดยสารที่

ช่

เปิดประสบการณ์‘นั่งรถไฟความเร็วปานกลางลาว-จีน’

เวียงจันทน์ เซ็นเตอร์ ซื้อล่วงหน้าได้ไม่เกิน 

3 วันก่อนวันเดินทาง โดย 1 คนสามารถซื้อ

บัตรโดยสารได้เพียง 3 ใบ และต้องชำาระ

ค่าบัตรโดยสารด้วยเงินสด พร้อมแสดง

หนังสือเดินทางและหลักฐานการฉีดวัคซีน

โควิด-19 ในการซื้อบัตรโดยสารด้วย ซึ่งใน

แต่ละวันจะมีผู้รอซื้อบัตรโดยสารจำานวน

มากตั้งแต่ก่อนเปิดจำาหน่าย หากเป็นไปได้

แนะนำาให้ซื้อผ่านบริษัทนำาเที่ยวหรือเอเยน

ซี” วศินแนะนำาการจองตั๋ว

ส่วนคณะเดินทางได้บินจากไทยมายัง

เวียงจันทน์ และจองตั๋วผ่านเอเยนซี เป็นชั้น 

1 first class เวลาเดินทาง 15.05 น. ซึ่งก็

เราได้เกร็ดเล็กๆ น้อยๆ มาจากเอเยนซีด้วย

ว่า การจำาหน่ายตั๋วก็มีทั้งสำาหรับการจอง

ล่วงหน้าและจองในวันที่จะเดินทาง ซึ่งใน

วันธรรมดาหากใครอยากลองไปจองตั๋วเองก็

สามารถเดินทางไปซื้อตั๋วล่วงหน้าได้ที่สถานี

ต้นทางเพราะคนไม่เยอะมาก แต่จะต้อง

สังเกตแถวดีๆ เพราะจะมีแถวคนที่มาจอง

ตั๋วล่วงหน้าด้วย ให้ชัวร์ก็ถามเจ้าหน้าที่ดีกว่า 

ส่วนเวลาเปิดจองตั๋วที่สถานีเวียงจันทน์ แบ่ง

เป็นรอบที่ 1 เวลา 06.30-10.00 น. รอบที่ 

2 เวลา 13.30-16.30 น. และรอบที่ 3 เวลา 

18.30-20.00 น. ทั้งนี้ทั้งนั้นตั๋วก็อาจจะหมด

ได้ โดยเฉพาะวันศุกร์-อาทิตย์ เพราะคน

จะเยอะเป็นพิเศษ ถ้าอยากได้ความสะดวก

สบายก็แนะนำาให้ซื้อผ่านเอเยนซี อีกข้อควร

รู้สำาหรับการจองตั๋วผ่านเอเยนซีคือ อาจจะ

ยังไม่สามารถทราบที่นั่งได้ทันที (แต่จะทราบ

เร็วที่สุดก่อนวันเดินทางแน่นอน)

ชั้นให้บริการรถไฟลาว-จีนมี 3 ชั้น 

คือ ชั้น 1 first class (ที่นั่งซ้ายขวาฝั่งละ 2)                       

ชั้น 2 second class (ที่นั่งฝั่งซ้าย 2 ฝั่ง

ขวา 3) ส่วนชั้น business class (ช่วงนี้

ไม่ได้เปิดให้บริการทุกวัน ส่วนใหญ่จะเป็น

ศุกร์-อาทิตย์) สำาหรับราคา ณ ปัจจุบันซึ่ง

อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามอัตราการแลก

เปลี่ยนค่าเงินกีบ เราขอบอกเป็นค่าเงินกีบ

เพื่อเข้าใจง่ายๆ เที่ยวรถไฟ EMU ยอดนิยม 

เส้นทางจากเวียงจันทน์-หลวงพระบาง จะมี

เวลา 09.20 น. และ 15.05 น. ใช้เวลาราว 

2 ชั่วโมงถึงสถานีปลายทาง ชั้น 1 ราคา 

383,000 กีบ ชั้น 2 ราคา 242,000 กีบ 

และชั้น business ราคา 715,000 กีบ เส้น

ทางเวียงจันทน์-วังเวียง ออกเวลาเดียวกับ

เส้นทางหลวงพระบาง แต่จะจอดที่วังเวียง

เวลาประมาณ 10.15 น. และ 16.11 น. 

ตั๋วชั้น 1 ราคา 200,000 กีบ ชั้น 2 ราคา 

125,000 กีบ และชั้น business ราคา 

370,000 กีบ ส่วนอัตราแลกเปลี่ยนเงินกีบ

กับเงินบาท ล่าสุดอยู่ที่ประมาณ 100 กีบต่อ 

0.2355 บาท ค่าโดยสารคิดเป็นเงินบาทเท่า

ไหร่ก็ลองคำานวณดู

เมื่อได้รับตั๋วมาเรียบร้อยแล้วเราต้อง

ดูแลตั๋วให้ดี เพราะจะต้องใช้ยืนยันทั้งขาเข้า

และขาออก ห้ามหายเด็ดขาดเพราะในตั๋ว

จะไม่ได้ระบุชื่อเราเหมือนตั๋วเครื่องบินนะ

จ๊ะ ควรเดินทางไปก่อนเวลา 1 ชั่วโมงจะดี 

ที่สำาคัญอย่าลืมนำาหนังสือเดินทางและหลัก

ฐานการฉีดวัคซีนโควิด-19 ไปด้วยเพื่อแสดง

พร้อมบัตรโดยสารต่อเจ้าหน้าที่ก่อนขึ้นรถไฟ 

เมื่อถึงสถานีเวียงจันทน์เราก็มีความตื่นเต้นที่

จะได้นั่งรถไฟลาว-จีนครั้งแรก สายตากวาด

มองตัวสถานีที่มีความอลังการแบบโมเดิร์น 

ลานจอดรถกว้างขวาง ด้านห้องจำาหน่าย

ตั๋วเราก็ยังเห็นคนลาวและชาวต่างชาติมา

ยืนรอซื้ออยู่พอสมควร เพื่อไม่ให้พลาดเรา

กลับมาจัดการตัวเองให้เรียบร้อย ไปเช็กอิน

ยื่นตั๋วให้เจ้าหน้าที่พร้อมตรวจตรวจสแกน

สัมภาระ แล้วก็เข้าไปนั่งรอที่โถงด้านในซึ่งมี

ความโปร่งโล่งสบาย เก้าอี้นั่งรอก็มีเพียงพอ

รองรับ ด้านบนเพดานมีความเว้าโค้งตาม

การออกแบบ ตกแต่งลวดลายฉลุงดงาม มี

จุดกดน้ำาดื่ม และห้องน้ำาให้บริการ

ถึงเวลาที่รอคอย เจ้าหน้าที่ประกาศ

เรียกให้เตรียมตัวขึ้นรถไฟ ผู้คนเริ่มทยอยไป

เข้าแถวรอด้านหน้าประตูทางออก เมื่อประตู

เปิดก็เช็กตั๋วอีกทีเพื่อเดินไปยังตู้ โดยสาร 

ด้านในห้องโดยสารค่อนข้างกว้าง แล้วเบาะ

ก็ใหญ่นั่งสบาย มีโต๊ะพับสำาหรับทำางาน หรือ

ทานอาหาร บนรถไฟจะมีน้ำาดื่มแจกให้ด้วย

นะ พอรถไฟแล่นออกจากราง ความตื่นเต้น

ทำาให้เราไม่หยุดที่จะถ่ายรูป เพราะวิวสอง

ข้างทางทำาให้ได้แต่อุทานในใจว่าสวยมาก

จริงๆ ท้องนาเขียวขจี ฉากหลังคือทิวเขาที่มี

ความสวยดิบๆ และบ้านเรือนของชาวลาว

นั่งไปได้สักพักก็จะเห็นทางด่วนลาว-

จีน โรงไฟฟ้า โรงเรียน แดดอ่อนๆ ในช่วง

บ่าย 3 หากร้อนมากๆ ก็ดึงม่านบังแดดลง

มาได้ รถไฟจะแล่นไปจอดจุดแรกที่สถานีวัง

เวียง และแล่นไปต่อจนถึงจุดหมายปลายทาง

ที่สถานีหลวงพระบาง เช็กสัมภาระพร้อมกับ

ตั๋วเพื่อให้เจ้าหน้าที่ยังประตูทางออก

ที่สถานีหลวงพระบางต่างจากที่

เวียงจันทน์ เพราะให้ความรู้สึกสดชื่น

เนื่องจากอยู่ท่ามกลางธรรมชาติที่โอบกอดไป

ด้วยขุนเขา แต่ได้ยินว่าสถานีนี้ยังไม่แล้วเสร็จ

เรียบร้อยดีนัก เพราะหากมีกระเป๋าลากใบใหญ่

จะยังไม่มีบันไดเลื่อน หรือทางสำาหรับกระเป๋า

ลากให้บริการ อาจจะโดยสารลิฟต์ซึ่งคนรอต่อ

แถวเยอะมากๆ ฉะนั้นเราต้องอาศัยพละกำาลัง

ค่อยๆ ยกกระเป๋าลงบันได ซึ่งก็เหนื่อยได้การ

อยู่ทีเดียว และเรื่องรถให้บริการไม่แน่ใจมาก

นัก แต่จากการสอบถามยังไม่มีรถโดยสาร

สาธารณะให้บริการ ส่วนใหญ่จะเป็นการนัด

หมายรถเช่าหรือญาติให้มารับที่สถานี

จบการเดินทางด้วยรถไฟลาว-จีน 

ส่วนตัวเราว่าก็ดีเลยทีเดียว เพราะช่วย

ประหยัดเวลา แถมนั่งชมวิวเพลิน สะอาด ที่

นั่งสบาย ส่วนเรื่องระบบการจองตั๋วที่ติดๆ 

ขัดๆ ไปบ้างในช่วงนี้ แต่เชื่อว่าอีกไม่นาน

ทางรถไฟจะต้องพัฒนาเพื่อรองรับนักท่อง

เที่ยวจำานวนมากอย่างแน่นอน หวังว่าทุกคน

ที่กำาลังจะไปเปิดรับประสบการณ์ขึ้นรถไฟ

ลาว-จีนจะสนุกกับการเดินทางเหมือนกับ

คณะของเรานะ.

บรรยากาศเข้าสู่สถานีเวียงจันทน์

ทางเข้าด้านในอาคารสถานีเวียงจันทน์

ตั๋วเดินทางจะระบุวันเดินทาง ที่นั่ง เวลา และต้นทาง-

ปลายทาง

ผู้ โดยสารนั่งรอด้านในเย็นสบาย

รถไฟความเร็วปานกลางลาว-จีน

ผู้ โดยสารชมวิวระหว่างเดินทางเพลินๆ

เจ้าหน้าที่ดูแลระหว่างการโดยสาร

เก็บกระเป๋าสัมภาระได้ที่ด้านบนที่นั่ง ผู้ โดยสารถึงสถานีหลวงพระบาง

สถานีหลวงพระบาง ทิวเขาโอบล้อม บรรยากาศดีมาก



เซน (เยอรมนี), คลับ บรูซ (เบลเยียม)

กลุ่มซี : บาเยิร์น มิวนิก (เยอรมนี), บาร์เซโลนา, อินเตอร์ มิ

ลาน (อิตาลี), วิกตอเรีย พิลเซน (เช็ก)

กลุ่มดี : แฟรงก์เฟิร์ต (เยอรมนี), สเปอร์ส (อังกฤษ), สปอร์ติง 

ลิสบอน (โปรตุเกส), โอลิมปิก มาร์กเซย (ฝรั่งเศส)

กลุ่มอี : เอซี มิลาน (อิตาลี), เชลซี (อังกฤษ), ซัลซ์บวร์ก 

(ออสเตรีย), ดินาโม ซาเกร็บ (โครเอเชีย)

กลุ่มเอฟ : เรอัล มาดริด (สเปน), แอร์เบ ไลป์ซิก (เยอรมนี), 

ชัคตาร์ โดเนตส์ก (ยูเครน), เซลติก (สกอตแลนด์)

กลุ่มจี : แมนเชสเตอร์ ซิตี (อังกฤษ), เซบีญา (สเปน), ดอร์ต 

มุนด์ (เยอรมนี), โคเปนเฮเกน (เดนมาร์ก)

กลุ่มเอช : ปารีส แซงต์ แชร์แม็ง (ฝรั่งเศส), ยูเวนตุส (อิตาลี), 

เบนฟิกา (โปรตุเกส), มัคคาบี ไฮฟา (อิสราเอล)

นอกจากนี้ภายในงานยังมีการประกาศผลรางวัลนักฟุตบอล

และโค้ชยอดเยี่ยม ปรากฏว่า คาริม เบนเซมา หัวหอกตัวเก่งของทีม 

“ราชันชุดขาว” เรอัล มาดริด ผงาดคว้ารางวัลนักเตะยอดเยี่ยมแห่งปี

ของสหพันธ์ฟุตบอลยุโรป หรือยูฟ่า หลังมีส่วนสำาคัญช่วยให้ต้นสังกัด

คว้าแชมป์ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก มาครองได้สำาเร็จ

ศูนย์หน้าทีมชาติฝรั่งเศสมีผลงานที่

คงเส้นคงวาเป็นอย่างมากในช่วงหลัง และ

เจ้าตัวก็ซัดไปถึง 15 ประตูในยูฟ่า แชมเปียนส์                                                    

ลีก ซีซั่นก่อน ช่วยให้ “ราชันชุดขาว” คว้า

แชมป์ถ้วยใหญ่ของยุโรปเป็นสมัยที่ 14

จากผลงานอันร้อนแรงก็ทำาให้เขา

ได้รับรางวัลดังกล่าวไปครอบครอง เหนือคู่

แข่งที่เข้าชิงด้วยกัน ทั้งเควิน เดอ บรอยน์ 

จากแมนเชสเตอร์ ซิตี และธิโบต์ กูร์ตัวส์ 

นายทวารเพื่อนร่วมทีม

ขณะที่กุนซือยอดเยี่ยมของยูฟ่า ตก

เป็นของ คาร์ โล อันเชล็อตติ ของเรอัล มาดริด ที่ได้รับการโหวต

ให้เป็นผู้ชนะด้วยแต้มที่สูงถึง 526 คะแนน เหนือเจอร์เกน คล็อปป์ 

นายใหญ่ลิเวอร์พูล ที่ได้ 210 คะแนน และเป๊ป กวาร์ดิโอลา เฮด

โค้ชแมนฯ ซิตี ที่ได้ 108 คะแนน .
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9กีฬา

‘โนเล’  ยืนยันแล้วไม่ร่วมหวดศึกยูเอสโอเพ่น

สหรัฐ • โนวัก ยอโควิช นักเทนนิสอดีตมือ 1 ของโลกจากเซอร์เบีย 

ยืนยันว่าเขาจะไม่เข้าร่วมการเเข่งขันแกรนด์สแลมรายการสุดท้าย

ของปีอย่าง ยูเอส โอเพ่น ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยนักหวดชาว

เซิร์บยังคงยึดมั่นในแนวทางที่จะไม่ยอมฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 

ขณะที่อเมริกาก็ไม่สนใจความดัง ยืนยันให้เฉพาะผู้ที่ฉีดวัคซีนเข้า

ประเทศ แต่หลายฝ่ายก็หวังว่าเรื่องนี้จะมีการประนีประนอมเพื่อ

ให้วินวินทั้งสองฝ่ายก่อนการแข่งขันจะเริ่มขึ้น อย่างไรก็ตามล่าสุด

แร็กเกตวัย 35 ปีออกมายืนยันแล้วว่าจะไม่เข้าร่วมการแข่งขัน 

“เป็นเรื่องน่าเศร้าที่ผมจะไม่เดินทางไปนิวยอร์กเพื่อแข่งขันยูเอส 

โอเพ่น ขอให้ทุกคนโชคดี เพื่อนๆ ของผม หวังว่าจะได้กลับมาแข่ง

สักวัน แล้วเจอกัน”

‘ปรัชญา-ฐานทัพ’ พ่ายคู่เต็ง 3 ตกรอบรอง 

เมืองทองฯ • การแข่งขันเทนนิสอาชีพชายระดับนานาชาติ เอที

พี ชาเลนเจอร์ ทัวร์ 2022 เก็บคะแนนสะสมอันดับโลก รายการ 

“บางกอก โอเพ่น ชาเลนเจอร์” สนามที่ 1 (ชาเลนเจอร์ 50) ชิง

เงินรางวัลรวม 37,520 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 1,313,200 

บาท ณ ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ เมืองทองธานี จ.นนทบุรี 

เมื่อวันที่ 26 ส.ค.2565 ในประเภทคู่เข้าสู่รอบรองชนะเลิศ 2 นัก

เทนนิสไทย “ณัฐ” ปรัชญา อิสโร วัย 26 ปี และ “แซค” ฐานทัพ 

สุขสำาราญ วัย 21 ปี คู่มืออันดับ 727 และ 729 ของโลกตาม

ลำาดับ ที่ได้ไวลด์การ์ดและฝ่าด่านเข้ามาตัดเชือกกับคู่นักหวดจาก

เกาหลีใต้ “เต็ง 3” นัม จีซุง วัย 29 ปี และซง มินคยู วัย 32 ปี 

คู่มืออันดับ 253 และ 232 ของโลกตามลำาดับ ปรากฏว่า ปรัชญา

และฐานทัพพยายามสู้อย่างเต็มที่ แต่ก็ต้านไม่ไหว พ่ายไป 0-2 เซต 

5-7, 5-7 ตกรอบไปอย่างน่าเสียดาย ส่งให้คู่เต็ง 3 ของรายการได้

เข้าไปชิงชนะเลิศกับคู่ชนะระหว่าง ตริสตัน สคูลเกต และเดน สวี

นีย์ คู่มือวาง 2 จากออสเตรเลีย กับเยฟเกนี ดอนสคอย และอลิ

เบ็ก คัชมาซอฟ, ประเภทเดี่ยว เป็นรอบก่อนรองชนะเลิศ อลาส

แตร์ เกรย์ นักหวดหนุ่มวัย 24 ปี จากสหราชอาณาจักร มือวาง

อันดับ 1 ของรายการ มืออันดับ 256 ของโลก พบกับลี นัม ฮวง 

นักหวดเวียดนาม วัย 25 ปี มือ 328 ของโลก ปรากฏว่า ลี นัม ฮวง 

โชว์ฟอร์มการเล่นได้ดี ล้มเต็ง 1 ของรายการ 2-0 เซต 6-4 และ 

7-5 ทะยานสู่รอบรองชนะเลิศไปพบเดน สวีนีย์ จากออสเตรเลีย 

วัย 21 ปี มือ 341 ของโลก ที่ชนะอลิเบ็ก คัชมาซอฟ วัย 20 ปี มือ 

324 ของโลก 2-1 เซต 4-6, 6-1 และ 6-2

พีพีทีวียิงสดไทยลีก ‘สุโขทัย-ขอนแก่น’, บุนเดสฯ

กรุงเทพฯ • พีพีทีวี เอชดี ช่อง 36 ถ่ายทอดสดศึกฟุตบอลลีกทั้ง

บุนเดสลีกา เยอรมัน และไทยลีก รวม 4 แมตช์ อัดแน่นตลอดทั้ง

เสาร์-อาทิตย์นี้ เริ่มด้วยวันเสาร์ที่ 27 ส.ค. เวลา 18.00 น. สุโขทัย 

เอฟซี พบ ขอนแก่น ยูไนเต็ด ต่อด้วยเวลา 20.30 น. แฮร์ธา 

เบอร์ลิน พบ โบรุสเซีย ดอร์ตมุนด์ จากนั้นวันอาทิตย์ที่ 28 ส.ค. 

เวลา 19.00 น. ลีโอ เชียงราย ยูไนเต็ด พบ หนองบัว พิชญ เอฟซี 

ปิดท้ายด้วยเวลา 23.30 น. บาเยิร์น มิวนิก พบ โบรุสเซีย มึนเชน

กลัดบัค” โดย “ค้างคาวไฟ” สุโขทัย เอฟซี เปิดบ้านทำาศึกหนีบ๊วย

กับ “จงอางผยอง” ขอนแก่น ยูไนเต็ด โดยทั้ง 2 ทีมต่างพ่ายแพ้

มาใน 2 นัดแรกของฤดูกาล และจมอยู่โซนท้ายตารางด้วยกันทั้ง

คู่ เมื่อต้องโคจรมาเจอกันเอง ชัยชนะแรกจึงเป็นสิ่งที่ทั้งคู่ต้องการ

คว้าไว้ ส่วนอีกคู่ วันอาทิตย์ “กว่างโซ้งมหาภัย” ลีโอ เชียงราย 

ยูไนเต็ด ทีมฟอร์มแรงที่เปิดฤดูกาลด้วย 6 แต้มเต็ม แถมยังไม่เสีย

ประตูให้ใคร จะเปิดบ้านรอซด “พญาไก่ชน” หนองบัว พิชญ เอฟ

ซี ทีมอันดับ 13 ที่ยังไม่มีแต้มในฤดูกาลนี้ มาดูกันว่าทัพเชียงรายจะ

สามารถรักษาฟอร์มแรงต่อเนื่องได้หรือไม่ ข้ามมาดูกันที่ศึกบุนเดส 

ลีกา เยอรมัน เกมแรกที่จะยิงสดกันในวันเสาร์ถือเป็นเกมสำาคัญ

ของ “เสือเหลือง” โบรุสเซีย ดอร์ตมุนด์ เมื่อพวกเขาพลาดท่าสะดุด

แพ้ให้กับแวร์เดอร์ เบรเมน เมื่อสัปดาห์ก่อน ทำาให้ร่วงจากตำาแหน่ง

รองจ่าฝูงมาอยู่อันดับที่ 7 มี 6 คะแนน ถูกจ่าฝูงทิ้งห่างไป 3 แต้ม 

โดยสัปดาห์นี้ทัพเสือเหลืองก็ดูจะต้องเจองานยากอีกครั้ง เมื่อพวก

เขาต้องบุกไปเยือน “หญิงชรา” แฮร์ธา เบอร์ลิน ทีมอันดับ 16 ที่

พร้อมจะทำาทุกอย่างเพื่อหาชัยชนะแรกของฤดูกาล และทะยานขึ้น

จากโซนท้ายตาราง ส่วนอีกคู่วันอาทิตย์ ชมเกมบิ๊กแมตช์ประจำา

สัปดาห์ เมื่อจ่าฝูงฟอร์มร้อนแรงอย่าง “เสือใต้” บาเยิร์น มิวนิก ที่

ชนะรวดแบบถล่มทลาย จะต้องเปิดบ้านฟัดกับ “สิงห์หนุ่ม” โบรุส

เซีย มึนเชนกลัดบัค รองจ่าฝูงฟอร์มสดที่ยังไม่แพ้ใครใน 3 แมตช์

แรก ใครจะถูกเบรกฟอร์มไว้ที่แมตช์นี้ ต้องลุ้นไปด้วยกัน.

กรุงเทพฯ • ความเคลื่อนไหวก่อนการแข่งขันฟุตบอลรีโว่ ไทย

ลีก ฤดูกาล 2022/23 สัปดาห์ที่ 3 ที่สนามกีฬากลางจังหวัดลำาปาง 

ลำาปาง เอฟซี ทีมน้องใหม่ เปิดบ้านพบกับทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด ใน

วันที่ 27 สิงหาคม 2565 เวลา 18.30 น. สำาหรับแบงค็อกชนะมา 

สองเกมรวดเกาะกลุ่มผู้นำา ณ ตอนนี้ ส่วนลำาปางออกสตาร์ทได้แบบ

เซอร์ไพรส์หลังชนะ 1 เสมอ 1 

ก่อนการแข่งขัน ออเรลิโอ วิดมาร์ หัวหน้าผู้ฝึกสอน ทรู 

แบงค็อก ยูไนเต็ด กล่าวถึงความพร้อมก่อนเกมว่า “ผมพอใจมากที่

เราออกสตาร์ทสองเกมแรกด้วยชัยชนะ โดยเฉพาะเกมล่าสุดที่เรา

เจออุปสรรคหลายอย่าง มันเป็นเกมที่ยาก บวกด้วยสภาพอากาศ ผม

คิดว่าสองเกมแรกเราแสดงให้เห็นเกมฟุตบอลทั้งสองด้าน ทั้งกับ

ขอนแก่น ยูไนเต็ด และหนองบัว พิชญ เอฟซี”

“การที่เรายังไม่เสียประตูเลยถือว่าเป็นเรื่องที่สำาคัญ ผม

พยายามทำาให้ทุกคนมั่นใจซึ่งกันและกัน ทั้งผู้รักษาประตู รวมถึงกอง

หลังทุกคน และหากเราไม่เสียประตูมันก็มีโอกาสมากมาย ยิ่งฤดูกาล

ที่แสนยาวนานแบบนี้ แต่ถ้าเราไม่เสียประตูแบบนี้และยิงได้สักประตู 

เราก็คงมีความสุขกับมัน”

“เฮแบร์ตี้เป็นนักเตะที่สำาคัญกับทีมของเรามาก แน่นอนว่า

เขาช่วยทีมของเราได้เยอะมาก และแน่นอนว่าเขาอาจจะโดนจับตาย 

ประกบตัว หรือโดนจับตามองเป็นพิเศษในแต่ละเกม แต่เราก็ยังมีตัว

ตุรกี • ฟุตบอลยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก ฤดูกาล 2022/23 มีการจับ

สลากแบ่งกลุ่มออกมาเป็นที่เรียบร้อย ที่เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี 

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคมที่ผ่านมา ปรากฏว่ามีกรุ๊ปออฟเดธเกิดขึ้น เมื่อ

บาร์เซโลนาต้องอยู่ร่วมสายกับบาเยิร์น มิวนิก และอินเตอร์ มิลาน

ขณะที่ตัวแทนจากอังกฤษ อย่างลิเวอร์พูล อยู่ในสายที่ไม่แข็ง

เท่าไหร่นัก เมื่อต้องพบกับอาแจ็กซ์ 

อัมสเตอร์ดัม, นาโปลี และเรนเจอร์ส 

ส่วนแมนฯ ซิตี ถือว่างานเบาเช่นกัน 

เมื่ออยู่กับโบรุสเซีย ดอร์ตมุนด์, เซบีญา 

และเอฟซี โคเปนเฮเกน

ด้านเชลซีอีกหนึ่งตัวแทนจาก

อังกฤษ อยู่ร่วมสายกับเอซี มิลาน, ซัลซ์

บวร์ก และดินาโม ซาเกร็บ ปิดท้ายที่

ท็อตแนม ฮอตสเปอร์ ก็ไม่ได้อยู่ในสาย

ที่แข็ง เมื่อต้องพบกับสปอร์ติง ลิสบอน, 

แฟรงก์เฟิร์ต และโอลิมปิก มาร์เซย

ผลการจับสลากยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก รอบแบ่งกลุ่ม

กลุ่มเอ : ลิเวอร์พูล (อังกฤษ), อาแจ็กซ์ (ฮอลแลนด์), นาโปลี 

(อิตาลี), เรนเจอร์ส (สกอตแลนด์)

กลุ่มบี : ปอร์ โต (โปรตุเกส), แอตฯ มาดริด (สเปน), เลเวอร์คู

ออเรลิโอ วิดมาร์ หัวหน้าผู้ฝึกสอน ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด

รุกอีกหลายคน ทั้ง วานเดอร์ หลุยส์, มาห์มูด รวมถึงปกเกล้า ที่เป็นอีก

ทางเลือกที่จะช่วยทีมเล่นเกมรุกได้ ฟุตบอลเราไม่ได้เน้นที่ใครเป็นพิเศษ 

เพราะเกมรุกของเราต้องใช้ทั้งกองหน้า กองกลาง ตัวริมเส้น ฟูลแบ็ก”

“การเจอกับลำาปาง ผมคิดว่ามันคงยากไม่ต่างกับเกมสัปดาห์ที่

ผ่านมาที่เราต้องเดินทางไกล พวกเขาเริ่มต้นฤดูกาลนี้ ได้ดีมากๆ พวกเขา

มีความแข็งแกร่งและดุดัน นี่เป็นอีกเกมที่เราต้องทำาผลงานออกมาให้ดี

ที่สุด และแสดงทีมสปิริตออกมาเพื่อคว้าแต้มในเกมนี้”

“ผมไม่ได้รู้สึกกดดันกับการต้องพาทีมเป็นแชมป์ เมื่อเปรียบกับ

บุรีรัมย์และบีจี ที่พวกเขาลงทุนสูงมากในปีนี้ ผมจึงไม่ได้กังวล เพราะ

ความกดดันคืองานของผมอยู่แล้ว เราต้องเดินหน้า ทำางานของเราต่อไป 

พยายามให้ข้อมูลกับนักเตะ และหวังว่าทุกอย่างจะออกมาดี”

“เราต้องเล่นเกมเยือนสองนัดติด ซึ่งเราไม่ได้เป็นคนกำาหนดเรื่อง

นี้ และผมเองก็อยากให้แฟนตามไปให้กำาลังใจพวกเรา พวกคุณสุดยอด

มากสำาหรับเรา ในเกมแรกกับขอนแก่นในบ้าน และแฟนที่ตามไปเชียร์

เราที่หนองบัวฯ มันพิเศษมากที่ต้องกล่าวถึง เพราะพวกเขาต้องเชียร์เรา

ท่ามกลางสายฝนตลอด 90 นาที พวกเรารับรู้ได้ถึงกำาลังใจจากพวกเขา

เหล่านั้น”

สำาหรับโปรแกรมรีโว่ ไทยลีก ฤดูกาล 2022/23 สัปดาห์ที่ 3 มี

ดังนี้

วันที่ 27 สิงหาคม 2565 เวลา 18.00 น. สุโขทัย เอฟซี พบ 

ญี่ปุ่น • การแข่งขันแบดมินตัน “โททาล บีดับเบิลยูเอฟ เวิลด์ แชมเปียน

ชิพ 2022” หรือศึกชิงแชมป์โลกที่ โตเกียว เมโทรโพลิตัน ยิมเนเซียม ที่

กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2565

รอบ 8 ทีมสุดท้าย ประเภทหญิงคู่ “ปอป้อ” ทรัพย์สิรี แต้รัตน

ชัย และ “เอิร์ธ” พุธิตา สุภจิรกุล หญิงคู่มืออันดับ 20 ของโลก สามารถ

เอาชนะ จาง ชูเสียน กับ เจิ้ง หยู มืออันดับ 13 ของโลกจากจีน 2-1 

เกม 15-21, 21-18, 22-20

จากชัยชนะของ “ปอป้อ-เอิร์ธ” ในวันนี้ ทำาให้ทั้งคู่ผ่านเข้ารอบ

รองชนะเลิศ (4 คู่สุดท้าย) การแข่งขันแบดมินตันชิงแชมป์โลก 2022 ไป

พบกับ คิม โซยอง กับ กง ฮียง มือ 4 ของโลกจากเกาหลีใต้ และทำาให้ 

“ปอป้อ-เอิร์ธ” การันตีคว้าเหรียญทองแดงแล้วเป็นอย่างน้อย

ทั้งนี้ ชัยชนะครั้งนี้ยังทำาให้ “ทรัพย์สิรี-พุธิตา” เป็นทีมหญิงคู่ไทย

คู่แรกที่สามารถคว้าเหรียญรางวัลจากการแข่งขันชิงแชมป์โลกได้อีกด้วย

นอกจากนี้ “ปอป้อ” ยังเป็นนักแบดมินตันไทยคนแรกที่คว้า

เหรียญรางวัลจากการแข่งขันชิงแชมป์โลกได้ 3 ครั้ง โดยครั้งแรกในปี 

2019 ได้เหรียญเงินจากประเภทคู่ผสม คู่กับ “บาส” เดชาพล พัววรานุ

เคราะห์ ครั้งที่ 2 ในปี 2021 ได้เหรียญทอง (แชมป์โลก) จากคู่ผสม โดย

คู่กับ “บาส” เดชาพล พัววรานุเคราะห์ อีกเช่นกัน

ส่วนนักกีฬาไทยคนอื่นๆ ที่จะลงสนามในรอบ 8 คน-คู่ มีดังนี้

หญิงคู่ จงกลพรรณ กิติธรากุล/รวินดา ประจงใจ มือ 8 โลกลง

แข่งขันในรอบ 8 คู่ แพ้ เฉิน ชิงเชน / เจี่ย ยี่ฟาน  คู่ของจีน 2-0 เกม 

21-16, 21-7 

‘ปอป้อ-เอิร์ธ-วิว’มีเหรียญทองแดงการันตี

ขอนแก่น ยูไนเต็ด สนามทะเลหลวง PPTV HD 36 และ AIS 

PLAY/18.30 น. ลำาปาง เอฟซี พบ ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด สนาม 

หนองกระทิง AIS PLAY/19.00 น. ชลบุรี เอฟซี พบ บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด 

ชลบุรี สเตเดียม AIS PLAY

วันที 28 สิงหาคม 2565 เวลา 18.00 น. ราชบุรี เอฟซี พบ 

ลำาพูน วอริเออร์ส ราชบุรี สเตเดียม TV5 HD1 และ AIS PLAY/18.30 น.                                                                         

นครราชสีมา มาสด้า เอฟซี พบ เมืองทอง ยูไนเต็ด สนามเฉลิมพระ 

เกียรติ 80 พรรษา AIS PLAY และ 19.00 น. ลีโอ เชียงราย ยูไนเต็ด 

พบ หนองบัว พิชญ เอฟซี ลีโอ สเตเดียม AIS PLAY.

หญิงเดี่ยว “ครีม” บุศนันทน์ อึ๊งบำารุงพันธุ์ มือ 12 ของโลก เข้า

รอบ 8 คน แพ้ ไต่ ซื่อหยิง อดีตมือ 1 ของโลก และมือ 2 ของโลกคน

ปัจจุบัน จากไต้หวัน 0-2 เกม 9-21, 16-21 “ครีม” ตกรอบ 8 คน ส่วน 

ไต่ ซื่อ หยิง เข้ารอบรอง (4 คน) ไปพบกับ ยู่ เฟย

ชายเดี่ยว “วิว” กุลวุฒิ วิทิตศานต์ มือ 17 ของโลก ลงแข่งขัน

รอบ 8 คน พบกับ โลว เคียง ยิว มืออันดับ 38 ของโลก จากสิงคโปร์ 

‘วิดมาร์’กระตุ้นแข้งเทพเจอลำาปาง

ไม่ง่ายต้องเกินร้อยเพื่อ9แต้มเต็ม

ปรากฏว่า “วิว” กุลวุฒิ เข้าสู่รอบรองฯ ได้สำาเร็จ หลังจากชนะ 2-1 เกม 

21-12, 17-21, 21-8 กุลวุฒิเข้ารอบรองฯ ไปพบกับ เจ้า จุ้นเผิง จาก

จีน และการเข้ารอบรองฯ ครั้งนี้ยังทำาให้กุลวุฒิการันตีมีเหรียญทองแดง

ติดมือแล้วเป็นอย่างน้อย และเป็นเหรียญแรกในการแข่งขันชิงแชมป์

โลก ด้วยวัย 21 ปี และเป็นชายเดี่ยวคนที่ 2 ของประเทศไทยที่ทำาได้ต่อ

จาก “กัน” กันตภณ หวังเจริญ ที่ได้เหรียญทองแดง ในปี 2019. 

แบ่งกลุ่มชปล.ทีมอังกฤษงานเบา

‘เบนซ์-อันเช’ คว้ายอดเยี่ยมยูฟ่า

โปรตุเกส • คริสเตียโน โรนัลโด ซูเปอร์สตาร์

ของทีม “ปีศาจแดง” แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 

อาจหวนคืนถิ่นเก่า สปอร์ติง ลิสบอน ทีมที่

ปลุกปั้นเขาขึ้นมาในลีกโปรตุเกสอีกครั้ง ตาม

รายงานจากสื่อกีฬาในแดนฝอยทอง

หัวหอกชาวโปรตุกีสมาฝึก

ซ้อมกับทีม “ปีศาจแดง” ใน

ช่วงปรีซีซั่นช้ากว่านักเตะ

คนอื่นๆ โดยอ้างเหตุผล

ทางครอบครัว ท่ามกลาง

กระแสข่าวที่บอกว่า

เขาอยากย้ายไปอยู่

กับทีมที่ได้เล่นยูฟ่า                     

แชมเปียนส์ลีก

ล่าสุดสื่อกีฬา

ในประเทศโปรตุเกส

ตีข่าวว่า จอร์จ เมน

เดส เอเยนต์ส่วน

ตัวของ คริสเตียโน 

โรนัลโด มีการพูดคุยกับ สปอร์ติง ลิสบอน ต้น

สังกัดเก่าของนักเตะมาได้สักพักหนึ่งแล้ว และ

การเจรจาดังกล่าวก็ลุล่วงไปด้วยดี

นอกจากนี้แม่ของ คริสเตียโน โรนัลโด ก็

ยังเคยผลักดันให้ศูนย์หน้าจอมเก๋ารายนี้ย้ายกลับ

ไปเล่นกับทีมเก่าที่บ้านเกิดของตัวเองตั้งแต่ 2 ปี

ที่แล้ว ก่อนที่เจ้าตัวจะตัดสินใจออกจากยูเวนตุส 

และคัมแบ็กกลับมาที่แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ดแทน

มีรายงานเพิ่มเติมว่า ดีลดังกล่าวอาจเป็น

ในรูปแบบของการยืมตัวไปใช้งาน 1 ฤดูกาล ซึ่ง

จะทำาให้ คริสเตียโน โรนัลโด หมดสัญญากับ

แมนฯ ยูไนเต็ด พอดีในช่วงซัมเมอร์หน้า แม้จะ

มีออปชันขยายเพิ่มอีก 1 ปี แต่เชื่อว่าเจ้าตัวอาจ

ไม่เลือกที่จะใช้หาก “ปีศาจแดง” ไม่ได้เล่นในยู

ฟ่า แชมเปียนส์ลีก ซีซั่นหน้า

โดยก่อนหน้านี้ คริสเตียโน โรนัลโด ตก

เป็นข่าวกับสโมสรอื่นอีกหลายทีม ไม่ว่าจะเป็น 

เอซี มิลาน, เชลซี, โอลิมปิก มาร์กเซย รวมไป

ถึงล่าสุด คือ แอตเลติโก มาดริด.

“วิว” กุลวุฒิ วิทิตศานต์ มือ 17 ของโลก

เข้าตัดเชือกชายเดี่ยว

“ปอป้อ” ทรัพย์สิรี แต้รัตนชัย และ “เอิร์ธ” พุธิตา สุภจิรกุล

หญิงคู่มืออันดับ 20 ของโลก

‘โรนัลโด’ ส่อลา‘ผีแดง’

 หวนซบทีมเก่า

สุพรรณบุรี • การแข่งขันจักรยานประเภทลู่นานาชาติ รายการ 

“แทร็ก เอเชีย คัพ 2022” และรายการฉลองครบรอบ 62 ปี สมาคม

กีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยฯ ระหว่างวันที่ 26-30 สิงหาคม ที่

เวลโลโดรม สนามกีฬาแห่งที่ 2 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งได้

รับการลงทะเบียนอยู่ในปฏิทินของสหพันธ์จักรยานนานาชาติ (ยูซีไอ) 

ในระดับคลาส 2 สำาหรับการแข่งขันเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม เป็นการ

ชิงชัยในวันแรก โดยพิธีเปิดการแข่งขันได้รับเกียรติจากนายณัฐภัทร 

สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธี 

พร้อมด้วย “เสธ.หมึก” พลเอกเดชา เหมกระศรี นายกสมาคมกีฬา

จักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และดาโต๊ะ อมา

จิต ซิงห์ กิล คณะกรรมการบริหารของยูซีไอ และรองประธานสมา

พันธ์จักรยานแห่งเอเชีย ชาวมาเลเซีย มาร่วมเป็นสักขีพยาน รวมทั้ง

หัวหน้าหน่วยราชการในจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมในพิธีด้วย

ส่วนผลการแข่งขันรุ่นที่น่าสนใจมีดังนี้ คีริน รุ่นประชาชนชาย 

เหรียญทองตกเป็นของกัง ชีห์ เฟ็ง จากไต้หวัน เฉือนชนะ “ทีเจ” จาย 

อังค์สุธาสาวิทย์ นักปั่นทีมชาติไทยไปเพียงเสี้ยววินาที ส่งผลให้จายได้

เหรียญเงิน ส่วนเหรียญทองแดงเป็นของเซียว ชีห์ ซิน จากไต้หวัน

อิลิมิเนชั่น รุ่นประชาชนหญิง ฮวง ติง หยิง นักปั่นสาว

ไต้หวัน คว้าเหรียญทองไปครอง ส่วน “ผู้กองบีซ” ร้อยเอกหญิงจุฑา

ธิป มณีพันธุ์ ได้เหรียญเงิน และเหรียญทองแดง รินาตา ซัลตาโนวา 

จากคาซัคสถาน

พอยต์เรซ รุ่นเยาวชนหญิง ที่ 1 น.ส.จิตราพร สายสิงห์ ทีม

ชาติไทย ทำาได้ 34 คะแนน, ที่ 2 น.ส.สุพิชชา วรวงศ์ ทีมชาติไทย 

ทำาได้ 16 คะแนน, ที่ 3 เช็ง ลี ตง ทีมชาติฮ่องกง ได้ 10 คะแนน

พอนต์เรซ รุ่นเยาวชนชาย ที่ 1 ซุลการ์เนียน ซุลฟาห์มี ไอ

มาน บิน ทีมชาติมาเลเซีย ได้ 25 คะแนน, ที่ 2 นายรัชชานนท์ วงศ์

อินทร์ ทีมชาติไทย ได้ 13 คะแนน, ที่ 3 นายกฤตพัฒน์ ยุทธิวัฒน์ 

ได้ 12 คะแนน

ทีมเปอร์ซูต รุ่นประชาชนชาย ที่ 1 ทีมแอลเอ็กซ์ จาก

เกาหลีใต้, ที่ 2 ทีมอุยเจียงบู ซิตี ฮอล จากเกาหลีใต้, ที่ 3 ทีมชาติ

อุซเบกิสถาน ส่วนทีมชาติไทย ประกอบด้วย ร.ต.ท.เสฏฐวุฒิ ยอด

สุวรรณ, ส.ต.ทักษ์ แก้วน้อย, นายพงษ์สิน พลกล้า, เควิน อเล็กซานเดอร์ 

ได้อันดับ 4 ผลการแข่งขันทั้งหมดติดตามได้ที่เว็บไซต์ของสมาคมกีฬา

จักรยานฯ www.thaicycling.or.th

ด้าน จาย อังค์สุธาสาวิทย์ กล่าวว่า ตนวางแผนการแข่งขันเพื่อ

ต้องการจะคว้าเหรียญทองคีริน แต่ด้วยสภาพอากาศและปัจจัยหลาย

อย่างทำาให้ผลการแข่งขันออกมาอย่างที่เห็น ขณะที่คู่แข่งจากไต้หวัน 

2 คนเขาเตรียมตัวมาดีด้วย และช่วยกันเป็นทีมเวิร์ก แม้ว่าตนเองกับ

จตุรงค์ นิวันติ เพื่อนร่วมทีมจะช่วยกันแก้เกมแต่ก็ไม่สามารถเอาชนะนัก

ป่ันไต้หวันได้ อย่างไรก็ตาม ตนยังเหลือการแข่งขันอีก 2 รายการคือ สรินท์ 

บุคคล และทีมสปรินต์ ก็จะพยายามคว้าเหรียญทองมาฝากพี่น้องชาว

ไทยให้ได้ ขอแรงใจพี่น้องชาวไทยช่วยส่งใจมาเชียร์นักปั่นไทยทุกคนด้วย

ส่วนร้อยเอกหญิงจุฑาธิป มณีพันธุ์ กล่าวว่า ก่อนการแข่งขันตน

มองว่าการปั่น 10 รอบ น่าจะใช้จานใบใหญ่ แต่ในรอบท้ายๆ จานมัน

หนักเกินไปทำาให้เร่งเครื่องไม่ออก พลังขาก็ลดลงไปเรื่อยๆ โดยเฉพาะ

ตอนที่เหลือ 3 คน พยายามเร่งสปรินต์แล้ว แต่ด้วยความที่ยังพักไม่พอ

จากรอบก่อนหน้า พลังขาจึงยังไม่ฟื้น ประกอบกับการที่เรามีระยะเวลา

ฝึกซ้อมน้อยด้วย ก็จะขอแก้ตัวในการแข่งขันรายการต่อๆ ไป ขอให้พี่

น้องชาวไทยส่งกำาลังใจมาให้พวกเราด้วย.

‘จาย-จุฑาธิป’คว้าเหรียญเงินแทร็ก เอเชีย คัพ 2022

“ทีเจ” จาย อังค์สุธาสาวิทย์ (ชุดเหลือง) นักปั่นทีมชาติไทย ปั่น

ชิงชัยสู้กับคู่แข่งไทเปขณะเข้าเส้นชัย ก่อนพ่ายไปฉิวเฉียด ได้เหรียญ

เงินจากรายการคีริน รุ่นประชาชนชาย ในการแข่งขันจักรยาน

ประเภทลู่นานาชาติ “แทร็ก เอเชีย คัพ 2022” ที่เวลโลโดรม สนาม

กีฬาแห่งที่ 2 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อ 26 ส.ค.65.
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10 บันเทิงเทศ

คุณฐนิวรรณ กุลมงคล นายกสมาคมภัตตาคารไทยและ

เจาของโครงการขาวแกงกําลังใจในราคาอิ่มละ 25 บาท ได

แนะนําวาไดพบสถานที่ขายอาหารราคาถูก รสชาติอรอย สถาน

ที่หรูหราที่ถนนรมเกลา ช� อ หองอาหารทิพย โอชา อยูในโรงแรม 

KOS

ผมไมเคยไดผานที่แถวๆ ถนนรมเกลาเปนเวลานานมาก 

เดินทางไปก็ตองพึ่งพาอากู ปรากฏวาอากูพาหลบรถติดไปทางโนน 

เขาชองทางนี้ กวาจะหาพบเลนเอาเหน� อย ไปถึงโรงแรม KOS 

ที่เปนโรงแรมขนาดกลางมีที่จอดรถสะดวกสบาย เดินเขามาใน

โรงแรมจะมีพนักงานตอนรับสอบถามพาไปที่หองอาหาร ไดพบ

กับ คุณลือศักดิ์ พันธอุทัย ผูจัดการทั่วไป มืออาชีพที่คนในแวดวง

โรงแรมรูจักกันเปนอยางดี เพราะคร่ําหวอดคลุกคลีกับธุรกิจ

โรงแรมตั้งแตเปนหนุมๆ และคุณอมร รัศมีแสงเพชร ผูอํานวย

การฝายขายและการตลาดมืออาชีพดานการบริหาร เคยดูแล

รับผิดชอบหองอาหารทั้งหมดของสายการบินใหญของประเทศ 

สอบถามก็ไดความวาที่ถนนรมเกลานี้มีทั้งมหาวิทยาลัยและบริษัท

หางรานอยูมาก แตไมมีรานอาหารที่ขายเปนแบบบุฟเฟตใน

เวลากลางวันเลย จึงไดจัดขายอาหารเปนแบบบุฟเฟตขึ้นโดยคิด

ราคาถูกมากตามนโยบายของรัฐบาลคือ ราคาทานละ 99 บาท 

สอบถามวาจะไดกําไรหรือ คุณลือศักดิ์ก็ไดตอบวาถาคิดรวมตั้งแต

สถานที่ การบริการ ปริมาณรสชาติอาหาร ฯลฯ ก็คงจะไมไดกํา

รี้กําไรอะไรเลย จะมีไดบางนิดหน�อยก็ตรงที่น้ําด� มที่ไมรวมอยูใน

บุฟเฟตเทานั้น

อาหารบุฟเฟตมื้อเที่ยงราคาทานละ 99 บาท นั้น เมนู

อาหารจะเปลี่ยนแปลงทุกวัน วัน

ที่ไปชิมนั้น มีเมนูเชน สมตําเชค 

สลัดและยํา 4 ชนิด แกงรัญจวน 

ฟกทองยางซอสเทอริยากิ ไกยอ

ผัดพริกเผา ทะเลผัดฉา/ยากิโซบะ 

หมูผัดซอสเกาหลี ไกคาราเกะ 

ตุนฟกไกมะนาวดอง/ซุปเกาหลี ดู

เมนูทั้งหมดแลว คุมแสนที่จะคุม

ครับ แตบุฟเฟตมื้อเที่ยงนี้จะขาย

เฉพาะวันจันทร-วันศุกร ระหวาง

เวลา 11.30-14.30 น. เทานั้น

จากการขายบุฟเฟตมื้อเที่ยงวันธรรมดา

ประสบความสําเร็จเปนอยางมาก คุณลือศักดิ์ ผู

จัดการทั่วไป จึงเปดการใหบริการ Brunch Buf-

fet ในราคาทานละ 299 บาท ขึ้นมาอีก โดยเปด

ขายเฉพาะวันเสารและวันอาทิตย ตั้งแตเวลา 

10.00-14.00 น. โดยจัดเมนูอยางหรูหราเต็ม

อัตราทั้งอาหารจีน อาหารญี่ปุน อาหารยุโรป 

อาหารไทย ฯลฯ โดยมีเมนูใหเลือกมากมายและจะเปลี่ยนทุกวัน 

ตัวอยางเมนูเม� อวันเสารที่ 20 สิงหาคม ที่ผานมา ซึ่งเปดบริการ

เปนวันแรก คือ ขนมปง/เนย/แยม แฮม/ไสกรอก/ไขมวน ซุปครีม

ทรัฟเฟล ขนมปงกระเทียม ติ่มซํา ซูชิโรล สลัดบาร สปาเกตตี

ผัด แซลมอนซอสเพสโต ขาวตมปลาทรงเคร� อง ซุปเนื้อ บักกุด

เต ผัดบล็อกโคลี่ ลาซานญา ไกบารบีคิว สโตรกานอฟเนื้อวัว หมู

ผัดซอสโคชุจัง หมูหมักโรสแมรี่อบเสิรฟพรอมเกรวีซอสมัสตารด 

น้ําแข็งใส มินิเคก ผลไม ฯลฯ รับประกันความอรอยโดย เชฟเสก                                                                      

อธิวัฒน อัญพีระพงศ ที่มีประสบการณดานอาหารมาอยาง

มากมายจากโรงแรมตางๆ เคยทํางานเปน SOUS CHEF ที่

องคการสหประชาชาติ ทําอาหารใหฝรั่งหลายๆ ชาติที่ทํางาน

ภายในองคการไดชิม อาหารโดยฝมือของเชฟเสกที่ไดชิมแลว 

ประทับใจมาก ก็คือ ซุปครีมทรัฟเฟล ชิมเสียหลายถวยจนตอง

สอบถามกรรมวิธีการทําจากเชฟเสกก็ไดความวาในซุปนี้ตองนํา

ทั้งครีม นม เนย มาเคี่ยว แลวปรุงรสชาติใหกลมกลอม เม� อเดือด

แลวใสเห็ดทรัฟเฟลลงไปก็จะไดกลิ่นหอมชวนกินทันที เวลากิน

เชฟจะตักซุปครีมทรัฟเฟลใสแกวสวยงามมีขนมปงกระเทียมขาไก

วางดานใน กินพรอมๆ กันจะช� นอกช� นใจเปนอยางยิ่ง รับประกัน

ไดเลยวาจะตองขอเพิ่มอีกหลายแกวเหมือนตัวของผมเอง เพราะ

รสชาติอรอยมาก อีกเมนูฝมือของเชฟเสกที่ไดชิมแลวติดอก

ติดใจมากเชนกัน ซึ่งก็ไมแปลกใจเลย เพราะเชฟเสกทําอาหารให

ชาวตางชาติกินที่องคการสหประชาชาติ คือ Beef Storganolf 

สอบถามเชฟเสกก็ไดความวาเปนอาหารของชาวรัสเซียที่ตองนํา

เนื้อออสเตรเลียมาตัดแตงเศษตางๆ 

นํามาตุนใหนุม ผัดใสหอมแขก ปาป

กา กับเนยใสซอสมะเขือเทศเขมขน 

เติมนมและครีม ใสพริกไทยโรยดวย

ปาปกา ชิมรสชาติเนื้อจะนุมอรอย 

รสชาติจะเขมขน เอามาราดขาวสวย

รอนๆ กินอรอยกวาแพนงเนื้อนอก

ของไทยเยอะเลยครับ

อาหารรสชาติอยางนี้ สถานที่

ดีๆ อยางนี้ ราคาถูกมากอยางนี้ผม

วาหากินไดไมงายนัก คาดวาอีกไมนานหองอาหารทิพย โอชาคงจะ

ไดรับการยกยองจากทางราชการใหเปนรานอาหารตัวอยางของ

เขตรมเกลา ทุกวันนี้บุฟเฟตของโรงแรมมีลูกคามาอุดหนุนกันเต็ม

ตลอด เพราะมีที่นั่งเพียง 48 ที่ เทานั้น ทางที่ดีถาอยากจะไปชิม

อาหารควรจะจองลวงหนาก็จะเปนการดีที่สุด แตถาอยูไกลอยาก

จะเปลี่ยนบรรยากาศก็พักคางคืนเสียสักคืน เพราะหองพักของ

โรงแรมนั้น หองใหญขนาด 35 ตารางเมตร มีหองรับแขกแยก

จากหองนอน ราคาเพียงคืนละ 800 บาท เทานั้นครับ

ชิมบุฟเฟตอรอย ราคาไมแพงที่ 

หองอาหารทิพยโอชา 
โรงแรม KOS ถนนรมเกลา

ช� อหองอาหาร ทิพยโอชา (Thip Osha By Kos)

ผูจัดการท่ัวไป คุณลือศักด์ิ พันธอุทัย

หัวหนาเชฟ คุณอธิวัฒน (เชฟเสก) อัญพีระพงศ

สถานท่ี ถนนรมเกลา รานอยูภายในโรงแรม Kos ถนนรมเกลา กอนถึงมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขต

รมเกลา ประมาณ 100 เมตร เปดบริการบุฟเฟตม้ือเท่ียงต้ังแตเวลา 11.30-14.30 น. และ Brunch บุฟเฟตต้ังแตเวลา 

10.00-14.00 น. โทรศัพทสํารองท่ีน่ังท่ี 06-1387-1111 และ 0-2009-4040

คลีน รูนีย์ พรีเซนเตอร์และอินฟลู

เอนเซอร์ ภรรยาของเวย์น รูนีย์ อดีต

นักฟุตบอลทีมชาติอังกฤษและแมน

เชสเตอร์ ยูไนเต็ด ได้เซ็นสัญญามูลค่าหลาย

ล้านปอนด์กับ Disney+ ตอนนี้เธอกำาลังทำา

รายได้มากกว่าคุณสามี หลังจากแขวนสตั๊ด 

ก็ไปเป็นผู้จัดการทีมให้กับดีซี ยูไนเต็ด ใน

เมเจอร์ลีก ซอกเกอร์ ที่สหรัฐอเมริกา

ยักษ์ใหญ่สตรีมมิงจ่ายค่าลิขสิทธิ์ให้กับ

คุณแม่ลูก 4 สำาหรับสารคดี tell-all Wagatha 

Christie จากการเปิดเผยของสื่อดังอย่าง  

The Sun 

โคลีน วัย 36 ตกลงเซ็นสัญญาให้กับ 

Disney+ แล้วหลังสงครามบิดดิงระหว่าง

เครือข่ายต่างๆ ที่เป็นคู่แข่งกัน เช่น Amazon 

Prime, Netflix และ Discovery 

โปรดักชันทั้งหมดเกี่ยวกับความบาด 

หมางขัดแย้งกันกับอดีตเพื่อนซี้ รีเบกาห์  

วาร์ดี วัย 40 ที่เป็น WAG ด้วยกัน จะสร้าง

โดย Lorton Entertainment ซึ่งได้มีการเปิด

ตัวสารคดีเกี่ยวกับเวย์น รูนีย์ ไปในปีนี้ 

แหล่งข่าวเปิดเผยว่า “นี่เป็นข้อตกลง

ครั้งใหญ่สำาหรับโคลีนในทุกแง่มุม นับเป็น

ครั้งแรกในรอบ 20 ปี ที่เธอจะได้เป็นคนหา

เลี้ยงหลักของครอบครัว”

เวย์น อายุ 36 เวลานี้เป็นผู้จัดการ 

ทีมให้กับดีซี ยูไนเต็ด สโมสรในกรุงวอ 

ชิงตัน สหรัฐอเมริกา มีรายได้ต่อปีคือ 

800,000 ปอนด์

แหล่งข่าวเล่าต่อ “เธอกำาลังก้าวข้าม

เรื่องราวด้านของเธอในแง่ของวากาธา  

คริสตี ที่ผสมกันระหว่างอกาธา คริสตี  

นักเขียนนิยายแนวสืบสวนสอบสวนชื่อดัง 

ผู้ล่วงลับ ตามลีลาการสืบสวนของโคลีน กับ

คำาว่า WAGs (Wives and Girlfriends) ซึ่งก็

หมายถึงโคลีน และคู่กรณีคือ รีเบกาห์ วาร์ดี 

ที่เป็นภรรยาของเจมี วาร์ดี กองหน้าทีมชาติ

อังกฤษ ของทีมสโมสรเลสเตอร์ ซิตี

ประเด็นนี้เกิดขึ้นมาตั้งแต่ช่วงก่อน 

โควิด เป็นสงครามแม่บ้านนักฟุตบอลชื่อดัง

ของอังกฤษ ที่เล่นเอาสะเทือนไปทั้งวงการ 

โคลีน รูนีย์ ระแคะระคายว่ามีคนใกล้ตัว

เอาเรื่องส่วนตัวของเธอไปขายให้กับสื่อ ซึ่ง

ก็คือเดอะ ซัน แทบลอยด์ชื่อดังที่เอาเรื่อง

ราวต่างๆ มานำาเสนอหลายต่อหลายครั้ง จึง

วางแผนหาตัวคนที่เอาเรื่องไปขาย โดยการ

โพสต์อินสตาแกรมหลอกให้เห็นบางกลุ่มบางคน 

จนตีวงแคบลงมาได้ด้วยตนเองว่าเป็นรีเบกาห์

แม้รีเบกาห์ วาร์ดี จะอ้างว่าอาจมีบุคคล

ที่ 3 ล็อกอิน หรือแฮ็กแอคเคาต์ของเธอ 

รวมถึงแก้เกี้ยวด้วยการฟ้องต่อศาลเรียกค่า 

เสียหาย จากทางโคลีน รูนีย์ อ้างว่าได้รับ

ความเสื่อมเสียจากที่ โดนกล่าวหา แต่ก็ไม่

ช่วยอะไรได้

“นับตั้งแต่การโพสต์พาดพิงรีเบกาห์

ทางโซเชียลมีเดียครั้งแรก เธอก็นิ่งเงียบ

มาตลอด ตอนนี้ทุกคนจะได้รู้ ได้เห็น

ว่า เรื่องนี้ส่งผลกระทบต่อ

เธอและครอบครัวอย่าง 

ไร และทำาไมเธอถึง

ดำาเนินการในสิ่งที่

เธอได้ทำาไป”

“กล้องที่เคย

มี จะยังมีต่อไป 

การเข้ าถึ งบ้ าน

ของ เธอโดยไม่

ผ่านการคัดกรอง 

ผู้ชมจะได้เห็นสิ่ง

ที่ เกิดขึ้นในหัวของ

โคลีน ในช่วงหลาย

สัปดาห์หลังจากโพสต์ที่

สร้างความเสื่อมเสีย มันคือ

“ARTRILLA” หรือ “อาร์ท-ภคนันท์ พิมพ์ดี” เด็กใต้จังหวัดสุราษฎร์ 

เขาหลงใหลในดนตรีฮิปฮอป และเริ่มเข้าสตูดิโอทำาเพลงแรกเป็น

ของตัวเอง 

หลังจากนั้นเขาก็เริ่มก้าวเข้าสู่วงการฮิปฮอป จากการแข่งขัน

แรปกับทาง “Thai Rap TV” ในซีซั่น 2 และจุดเปลี่ยนที่ทำาให้เขา

ประสบความสำาเร็จ จนเป็นที่รู้จักในวงการฮิปฮอปมากขึ้น คือการได้

เข้าร่วมการแข่งขันในรายการ “Rap Is Now” ในซีซั่น 2 

และได้มีผลงานให้แฟนๆ ได้ติดตามอยู่ตลอดเวลาผ่านช่อง 

ยูทูบของเขาโดยใช้ชื่อว่า “ARTRILLA” 

 โดยในปีนี้ “ARTRILLA” ได้กลับมากับเพลงใหม่ ที่ขยี้ความ

ผิดหวังและความเจ็บปวด ถ่ายทอดออกมาเป็นเพลง “รักกับยา” 

ซึ่ง “ARTRILLA” เขียนเพลงนี้จากประสบการณ์ชีวิตจริงที่

ต้องรับมือกับความอกหัก เขาเล่าว่า 

“ผมคิดว่าหลายคนรู้สึกเช่นนี้เมื่อเวลาเราอกหัก เรามักจะหัน

ไปหาความสบายใจชั่วคราว เพื่อหาทางปลดปล่อย ระบายความ

เศร้า สำาหรับผมช่วงเวลานั้นคือการเลือกเส้นทางผิด 

ผมตัดสินใจแก้ปัญหาด้วยการเลือกยามารักษา และเยียวยา

จิตใจ ซึ่งผมยอมรับว่าผมขาดสติ และลืมรักตัวเอง” 

หากลองเปรียบเทียบ “รักกับยา” ความคล้ายคลึงของทั้งสอง

สิ่งนี้คือสิ่งที่ “ARTRILLA” ตั้งใจจะสื่อสารผ่านบทเพลงนี้

 “ความรักก็เหมือนกับยา บางคนยอมทำาทุกอย่างเพื่อความ

รัก ถึงแม้จะเจ็บปวด ถึงจะรู้ว่าความรักในครั้งนี้มันไม่ดี 

แต่ก็ไม่ยอมที่จะเสียมันไป ก็ไม่ต่างจากคนเสพติดยา เมื่อได้

ลองก็ขาดมันไม่ได้ อาการอกหักเหมือนกับการอาการลงแดง เวลา

เราถูกทิ้ง 

สิ่งที่เราต้องทำาคือการลืมเขาคนนั้นให้ได้ แต่เรากลับรัก และ

‘ARTRILLA’ส่งความเจ็บปวด

‘รักกับยา’ขยี้ความผิดหวัง

โหยหาเขามากกว่าเดิม 

ง่ายๆ “รักกับยา” สองอย่างนี้ทำาให้เราไม่สนใจความเป็นจริง 

และลืมที่จะรักตัวเองครับ” ARTRILLA เล่าถึงเพลง “รักกับยา”

พาร์ต MV เพลง “รักกับยา” (https://ARTRILLA.lnk.

to/LOVENDRUGSPR/youtube) ทางด้านผู้กำากับดี ไซน์ ให้ 

“ARTRILLA” สื่อสารอารมณ์ของคนที่ผิดหวัง และสูญเสียครั้ง

ยิ่งใหญ่ เฮิร์ตหนัก จนหลงทางหันไปแก้ปัญหา 

และหาทางออกของความรัก ด้วยการพึ่งพายาเสพติด เพื่อ

บรรเทาความเจ็บปวดให้น้อยลง เรียกได้ว่าเป็นการสื่อสารทาง

อารมณ์ 

และการแสดงครั้งแรกของ “ARTRILLA” ก็ไม่ทำาให้ผิดหวัง

จริงๆ เขาสามารถถ่ายทอดอารมณ์และแสดงสีหน้า ท่าทางออกมา

ได้สมบทบาท 

เข้าถึงอารมณ์ได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ “ARTRILLA” ยัง

บอกด้วยว่า ปีนี้แฟนเพลงจะได้เห็นผลงานเพลงของเขามากขึ้น รอ

ติดตามกันได้…

รวยๆๆ‘โคลนี’รายไดแ้ซง‘เวยน์’

หลังเซ็น Disney+ เล่าศึก WAGs

บัญชีของรี เบ

กาห์ วาร์ดี มัน

จะ เป็นระ เบิ ด

ทางทีวี”

โคลีนซึ่ งแต่ง

งานกับเวย์น รูนีย์ อดีต

นักฟุตบอลทีมชาติอังกฤษ

และแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ตั้งแต่อายุเพียง 

16 ปี ชนะคดีหมิ่นประมาทเมื่อเดือนที่แล้ว 

โดยคู่กรณีของเธอก็เป็นภรรยานักฟุตบอล

เหมือนกัน ซึ่งเธอกล่าวหาว่าแอบเอาเรื่อง

ราวส่วนตัวของเธอไปขายให้กับสื่อ

สาวคนดังทั้งสองคนมีเดิมพันคือค่า

ธรรมเนียมทางกฎหมาย 1.5 ล้านปอนด์ โดย

จะมีการพิจารณาคดีในวันที่ 21 กันยายน 

เพื่อตัดสินว่าใครจะต้องจ่าย

รีเบกาห์ยังคงยืนกรานในความบริสุทธิ์

ของเธอ และก็น่าจะกำาลังโดนตามจีบจาก

บริษัททีวีสำาหรับเรื่องราวในด้านของเธอ 

เช่นกัน.

Interthaipost69@gmail.com

โ

โคลีน รูนีย์

รีเบกาห์ วาร์ดี
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11บันเทิงไทย

ลุ่มบริษัท เดอะ วัน                           

เอ็นเตอร์ไพรส์ 

จำ�กัด (มห�ชน) ร่วม

กับบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำ�กัด 

(มห�ชน) และศูนย์บริก�รโลหิตแห่ง

ช�ติ สภ�ก�ช�ดไทย จัดกิจกรรมเชิญ

ชวนศิลปินนักแสดงในสังกัด พร้อม

ด้วยผู้บริห�รและพนักง�น ร่วมบริจ�ค

โลหิตถว�ยสดุดี 90 พรรษ� สมเด็จ

พระน�งเจ้�สิริกิติ์ พระบรมร�ชินีน�ถ 

พระบรมร�ชชนนีพันปีหลวง สภ�น�ยิก� 

สภ�ก�ช�ดไทย เนื่องในโอก�สมห�มงคล

เฉลิมพระชนมพรรษ� 90 พรรษ� 12 

สิงห�คม 2565 เพื่อน้อมสำ�นึกในพระ

ก
มห�กรุณ�ธิคุณ

และแสดงออกถึงคว�ม

จงรักภักดี  

พร้อมกันนี้ยัง

เป็นก�รช่วยเหลือส่งต่อ

โลหิตที่ปลอดภัยไปยัง

ผู้ป่วยทั่วประเทศ ซึ่ง

ปัจจุบันประเทศไทย

กำ�ลังเกิดภ�วะโลหิตสำ�รองไม่เพียงพอ 

เนื่องจ�กก�รระบ�ดของโควิด-19 ส่ง

ผลให้มีจำ�นวนผู้บริจ�คเลือดลดลงอย่�ง

ต่อเนื่อง โรงพย�บ�ลทุกแห่งทั่วประเทศ

ข�ดแคลนโลหิตสะสมย�วน�นกว่� 6 

เดือน ส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยที่รอรับก�ร

ผ่�ตัด รวมถึงผู้ป่วยที่มีภ�วะสูญเสียโลหิต

เฉียบพลัน และผู้ป่วยโรคเลือดที่ต้องใช้

พร, ช�ร์เลท ว�

ศิต�, โชแปง นุช

อินทร�, ทีม 

คุณ�กร

นอกจ�กนี้

ยังมี ดัง ณัฎฐ์ฐ

ชัย, จุง อ�เชน, ซี          

ปรัตถกร, อ�ย ปรี 

ย�นัฐ, ฝน อิศร�        

วรรณ, พิม พิมพ์

ลภัส, ด�ริส ธนัญช 

กร, แบมแบม ฐิต�      

รีย์, ไดมอนด์ Laz1, 

วิน ทรงสินธ์ิ, แต๊ง 

เอกดนัย, ปล้ืม               

ธยศทรณ์, บอส บูล

เศรษฐ์, ต้ังต้น จิณ

ภพ ฯลฯ ให้เกียรติ

ม�ร่วมบริจ�คโลหิต 

พร้อมรณรงค์เชิญ

ชวนให้ช�วไทยตระ          

หนักถึงคว�มสำ�คัญ

ของก�รบริจ�คโลหิต

อย่�งต่อเนื่องเป็น

ประจำ� เพื่อให้มีผู้

บริจ�คโลหิตร�ยใหม่

เพ่ิมม�กข้ึน และให้มี

ปริม�ณโลหิตคงคลัง

ท่ีเพียงพอ โดยง�น

จัดข้ึน ณ ห้องออดิ

ทอเรียม ช้ัน 21 ตึกจี

เอ็มเอ็ม แกรมม่ี เมื่อ

เช้�วันก่อน.

โลหิตเป็นประจำ�

โดยง�นนี้มีผู้

บริห�ร ศิลปินนักแสดง 

และพนักง�นจ�กกลุ่ม

เดอะ วัน เอ็นเตอร์

ไพรส์ นำ�ทีมโดย เดียว 

วรตั้งตระกูล ประธ�น

เจ้�หน้�ที่ฝ่�ยปฏิบัติ

ก�ร พร้อมด้วยเหล่�

นักแสดง อ�ทิ เจษ เจษฎ์พิพัฒ, แนท   

อนิพรณ์, กั้ง กรณ์, ก้อง วิทย�, ญิ๋งญิ๋ง                              

ศรุช�, หงษ์หยก ภ�วิก�, เพิร์ล ศัจกร, 

บูม-โอ-ภูมิ The Star Idol, ดีเจอ้อย นภ�

ปิดฉากไปอย่างสุด

ประทับใจ สำ�หรับมิวสิก

เฟสติวัลระดับโลกครั้ง

แรกของ 2 หนุ่ม บิวกิ้น-

พุฒิพงศ์ อัสสรัตนกุล 

และพีพี-กฤษฏ์ อำ�นวย

เดชกร กับเทศก�ล 

SUMMER SONIC 2022 

และ SUMMER SONIC 

EXTRA ซึ่งจัดขึ้น ณ กรุง

โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น 

เมื่อวันก่อน

สำ�หรับรอบก�ร

แสดงพิเศษ SUMMER 

SONIC EXTRA นั้น ถูก

จัดขึ้นเพื่อเอ�ใจแฟนๆ 

โดยเฉพ�ะ บิวกิ้นและ

พีพีได้เตรียมเพลงม�

ฝ�กแฟนๆ อย่�งจุใจถึง 

17 เพลงรวด โดยเป็น

เพลงฮิตจ�กซีรีส์แปล

รักฉันด้วยใจเธอ ซิงเกิลฮิตของแต่ละ

คนอย่�ง ชอบตัวเองตอนอยู่กับเธอ, I’ll 

do it how you like it ฯลฯ พร้อมโชว์

สุดพิเศษ เมดเลย์รวมเพลงดังในตำ�น�น                             

ของไอดอล T-POP ประเทศไทย

อย่�ง เบิร์ด-ธงไชย แมคอินไตย์ อ�ทิ                             

สบ�ยสบ�ย, หมอกหรือควัน, บูมเมอแรง, 

คู่กัด, พริกขี้หนู ฯลฯ เรียกเสียงกรี๊ดจ�ก

แฟนๆ ได้ทั่วทั้งฮอลล์ ก่อนจะปิดท้�ย                                                  

โชว์ด้วยเพลงที่ทำ�ให้ทุกคนรู้จักพวกเข�

อย่�ง กีดกัน เวอร์ชันภ�ษ�ญี่ปุ่น ที่สร้�ง

คว�มประทับใจให้กับแฟนๆ เป็นอย่�ง

ม�ก 

บิวกิ้นเผยว่� “สำ�หรับก�รโชว์

รอบนี้ยอมรับว่�ยังคงตื่นเต้นไม่แพ้รอบ

มีคว�มสุขม�กเช่นกัน”

ด้�นพีพีกล่�วว่� “ก�รม�โชว์ที่

ญี่ปุ่นครั้งนี้ถือว่�ได้ประสบก�รณ์ใหม่ๆ 

เยอะม�กๆ ก่อนม�ต้องบอกว่�กังวล

ม�กเลยตลอดเวล�เดือนหนึ่ง แต่ได้รับ

ก�รต้อนรับจ�กแฟนๆ เยอะม�กจริงๆ                  

ทั้งโปรเจ็กต์ที่ทุกคนทำ�ให้ เอ�จริงๆ                         

พีดีใจม�กๆ ไม่คิดว่�จะมีคนรักเร�ม�ก

ขน�ดนี้ บนเวทีมองลงม� เห็นส�ยต�ของ

ทุกคนที่ส่งผ่�นกำ�ลังใจม�ให้ เลยทำ�ให้

ส�ม�รถทำ�ในสิ่งที่ซ้อมม�ได้ อ�จจะมีผิด

พล�ดบ้�งเล็กน้อย แต่คิดว่�พีทำ�ดีที่สุด

แล้ว ณ ช่วงเวล�ตรงนั้น หวังว่�ทุกคน

จะมีคว�มสุขกับโชว์ที่เร�สองคนเตรียม

ม�มอบให้ครับ”

แรก เพร�ะรอบนี้คนที่ม�รอชมคือแฟนๆ 

ของพวกเร� หล�ยๆ คนเร�เจอกันครั้ง

แรก เป็นแฟนๆ ที่ญี่ปุ่น รวมถึงอินเตอร์

แฟนด้วย ผมมองลงไป ผมดีใจม�ก ดีใจ

ที่ได้ม�เจอทุกคนด้วยตัวเอง เป็นสิ่งที่ผม

และพีพีอย�กทำ�สิ่งนี้กันม�ตลอด อย�ก

ม�เจอ ม�ร้องเพลงให้ฟัง และอย�กม�

ขอบคุณทุกคนด้วยตัวเอง ที่สนับสนุนเร�

สองคนจนม�ถึงจุดนี้ รวมถึงแฟนๆ ช�ว

ไทย หล�ยคนคุ้นหน้�กัน เจอกันบ่อย แต่

ต้องขอบคุณม�กๆ ที่ต�มม�เชียร์กันถึงที่

นี่ รู้สึกอุ่นใจม�กครับสำ�หรับโชว์ทั้งสอง

รอบ โดยเฉพ�ะรอบ EXTRA นี้ เร�สอง

คนใส่จัดเต็มแบบสุดตัว หวังว่�ทุกคนจะ

ชอบ จะมีคว�มสุข เหมือนที่เร�สองคนก็

แม้จะมีภารกิจมากมาย แต่

ด้วยพื้นฐ�นที่ชอบช่วยเหลือสุนัขและ

แมวจรจัดของหนุ่มฮอต ภูมิ-ภูริพันธ์ 

ทรัพย์แสงสวัสดิ์ และเอ-วร�ภรณ์ 

แสนสุข ผู้ประก�ศข่�วช่อง 8 เลย

ชวนกันม�ทำ�กิจกรรมดีๆ เนื่องในวัน

สุนัขโลก 26 สิงห�คม เพื่อนำ�อ�ห�ร

สุนัขและแมวเกรดพรีเมียมจ�กไลฟ์

เมต จำ�นวนรวม 185 กิโลกรัม ม�

มอบให้กับบ้�นกัญญ�ภัทร-เพื่อหม�

แมวที่ถูกทอดทิ้งใน อ.หนองเสือ 

จ.ปทุมธ�นี ที่รับอุปก�ระหม�แมวจร 

กว่� 500 ชีวิต 

มีคุณเมสินี วิสิฐนรภัทร ผู้

อำ�นวยก�รฝ่�ยก�รตล�ดไลฟ์เมต, 

บริษัท ไลฟ์สต�ร์ จำ�กัด ในเครือ อ�ร์

เอส กรุ๊ป ร่วมนำ�ทีมส่งมอบให้กับ

คุณสุภ�นัน วิภ�รัตน�พร ผู้ดูแลและ

ให้ก�รต้อนรับ โดยคุณเมสินีกล่�วว่� 

“สำ�หรับสัตว์ที่ถูกทอดทิ้งเหล่�นี้ เร�

เองก็อย�กเป็นส่วนหนึ่งที่ได้ช่วยเหลือ 

จึงถือโอก�สเนื่องในวันสุนัขโลกนี้ม�

ร่วมบริจ�คอ�ห�รเพื่อแบ่งเบ�ภ�ระ

บ้�นพักพิงสุนัขและแมวจรต่อไป                                           

ค่ะ”

ส่วนภูมิ ภูริพันธ์ ด�ร�หนุ่ม

ฮอต บอกว่� “เวล�เห็นหม�แมวจร

ที่ไหน ผมก็อดไม่ได้นะครับที่จะไป

ทักท�ย หรือถ้�มีโอก�สจะช่วยเหลือ

ห�บ้�นที่อบอุ่นให้ได้ ผมก็จะทำ� อย่�ง

ในวันนี้ ก็ดีใจครับที่ได้ม�ร่วมมอบ

อ�ห�รไลฟ์เมตให้กับบ้�นหม�แมวที่

ถูกทอดทิ้ง อย่�งน้อยเร�ก็ได้ช่วยให้

เข�อิ่มท้องครับ”

ท�งด้�นผู้ประก�ศข่�ว เอ วร�

ภรณ์ เผยคว�มรู้สึกว่� “ที่บ้�นเอเลี้ยง

ทั้งสุนัขและแมวอยู่แล้วค่ะ ทุกตัวเอไป

ช่วยเข�ม� บ�งตัวบ�ดเจ็บ บ�ง

ตัวป่วย บ�งตัวถูกทิ้ง พ�ไปรักษ�

จนแข็งแรงแล้วเลี้ยงดูแบบใกล้

ชิดม�ก จนรู้สึกผูกพันรักเหมือน

สม�ชิกในครอบครัว เวล�เห็น  

สุนัขและแมวจรจัดก็รู้สึกสงส�ร 

แต่เอก็ไม่ส�ม�รถที่จะรับเลี้ยง

พวกเข�ได้ทุกตัว ก็จะใช้วิธีแบ่ง

ปัน ให้ข้�วให้น้ำ� อย่�งเวล�ไป                                        

ต่�งจังหวัดจะมีอ�ห�รสัตว์ติด

ไว้หลังรถ หรือบริจ�คค่�รักษ�

พย�บ�ลให้กับมูลนิธิสัตว์ ที่ช่วย

เข�เพร�ะสงส�รทั้งสุนัขและแมว

จรจัดไม่มีโอก�สได้รับคว�มรัก 

ไม่มีบ้�นที่อบอุ่น ไม่มีอ�ห�รให้

อิ่มท้อง ก็อย�กให้ทุกคนเมตต� 

ช่วยแบ่งปันให้กับสิ่งมีชีวิตเล็กๆ 

เพร�ะเข�พูดไม่ได้ แต่เร�ช่วยเข�ได้

ค่ะ”.

‘ภูริพันธ์-วร�ภรณ์’ร่วมแบ่งปัน

นำ�อ�ห�รให้บ้�นพักพิงหม�แมว

‘บิวกิ้น-พีพี’เอาใจแฟนคลับนับพัน

โชว์พิเศษSUMMER SONIC EXTRA

ศิลปินจาก‘วัน เอ็นเตอร์ ไพรส์’

แท็กทีมรวมพลัง‘บริจาคโลหิต’



12 ขาวประชาสัมพันธ

นายศรัญู พูลลาภ 

รองอธิบดีกรมหมอนไหม เปด

เผยวา เม� อเร็วๆนี้ ตนไดเปน

ประธานเปดงาน "Thai Textile 

Heroes 2022" ณ ไอคอน

คราฟต ชั้น 4 ไอคอนสยาม 

โดยการจัดงานในครั้ งนี้ มี

วัตถุประสงคเพ� อสงเสริม รักษา 

และตอยอด ผลงานผาไทย

ใหเปนที่รูจัก และเพิ่มมูลคา 

โดยภายในงานมีการเปดตัว

ของกระเปาผาไทยประจําปในคอลเลกชั่น 

S’Craft : Craftmanship 2022 จากแบรนด 

SIRIVANNAVARI ภายใตพระดําริของ สมเด็จ

พระเจาลูกเธอ เจาฟาสิริวัณณวรี นารีรัตน

ราชกัญญา ในการสืบสานภูมิปญญาผาไทย 

ดวยการพระราชทานผาไหมไทยใหชางฝมือ

ยกระดับผลงาน ผสมผสานเทคนิคการปกผา

ในระดับสากล พรอมทั้ง การแสดงผลงาน

จากศิลปนชั้นครูผูปลุกชีวิตผาไทยเขารวม

กรมหมอนไหม สืบสานผาไทยภูมิปญญาชาวบาน ยกระดับผลงานดี ไซเนอร ไทย

กรมหมอนไหม เดินหนาสงเสริม รักษา ตอยอดผลงานผาไทยใหเปนที่รูจัก และเพิ่มมูลคา 

พรอมเชิญชมผาไทยสุดอลังในงาน”Thai Textile Heroes 2022” วันนี้-31 ส.ค.65

จัดแสดง เชน ผลงานผายกของบานทาสวาง 

โดยอาจารยวีรธรรม ตระกูลเงินไทย ผูกอตั้ง

กลุมทอผายกทอง “จันทร โสมา” หมูบาน

ทาสวาง จังหวัด สุรินทร 

นอกจากนี้ ยังมีผลงานการออกแบบ

ของ Thai Designer จากแบรนดชั้นนํา อาทิ 

ASAVA, ISSUE, THEATRE, WISHARAWISH, 

Ek Thongprasert, HOME Studio SHOP, 

Indigoskin, KANAPOT, Termtem Studio, 

TIPA By Tipayaphong, Galerie de Himmapan 

เปนตน จึงขอเชิญชวนผูสนใจเขาเท่ียวชมงาน 

“Thai Textile Heroes 2022” ไดในระหวาง

วันที่ 10 – 31 ส.ค.65 ณ ไอคอนคราฟต ชั้น 

4 – 5 ไอคอนสยาม.

นายนิพนธ บุญญามณี รัฐมนตรีชวย

วาการกระทรวงมหาดไทย เปนประธาน

ในพิธีสรุปผลสัมฤทธิ์กิจกรรมบวร (บาน วัด 

โรงเรียน) จุดเร่ิมตนแหงการพัฒนาอยางย่ังยืน

ป 5 โดยมี นายนิสิต จันทรสมวงศ ประธาน

กรรมการ กปน. นายสัญญา แสงพุมพงษ 

ประธานอนุกรรมการธรรมาภิบาลและ

กิจกรรมเพ� อสังคม กปน.นายมานิต ปานเอม 

ผูวาการ กปน. นางสาวบุษกร พฤกษอาโนชา 

นางราชิรัช อุทาโย รองผูวาการ กปน.ผูบริหาร 

กปน. และผูแทนจากหน�วยงานตนแบบ รวมพิธี 

ณ อาคารอเนกประสงค กปน. สํานักงานใหญ 

นายนิพนธ กลาววา การประปา

นครหลวง (กปน.) เปนหน�วยงานภายใตการ

กํากับดูแลของกระทรวงมหาดไทย มีภารกิจหลัก

ในการผลิตน้ําประปาสะอาด ปลอดภัย ตาม

มาตรฐานองคการอนามัยโลก (World Health 

Organization : WHO) ใหบริการประชาชนใน

พื้นที่กรุงเทพฯ นนทบุรี และสมุทรปราการ 

กปน.สรุปผล“บวร” ป 5 ตนแบบการใชน้ําอยางรูคุณคา

กปน.สรุปผล“บวร” ป 5 ผนึกกําลัง บาน วัด โรงเรียนรวมเปนตนแบบการใชน้ําอยางรูคุณคา สนับสนุนการใชอุปกรณประหยัดน้ํา

เพื่อช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี ให้พี่น้อง

ประชาชนไดรับบริการน้ําประปา สะอาด 

ปลอดภัยอยางทั่วถึงและเทาเทียม และยัง

ใหความสําคัญกับการดูแลรักษาทรัพยากรนํ้า

ที่มีอยูอยางจํากัด โดยการจัดกิจกรรม บวร 

(บาน วัด โรงเรียน) จุดเริ่มตนแหงการพัฒนา

อยางยั่งยืน ป 5 เพ� อรณรงคใหประชาชนใช

น้ําอยางรูคุณคา ดูแลอุปกรณใชน้ําภายใน

บาน เลือกใชอุปกรณที่ไดรับการรับรองฉลาก

ประหยัดน้ําจาก กปน. ชวยลดน้ําสูญเสีย  

นายนิสิต จันทรสมวงศ ประธาน

กรรมการ กปน. กลาววา กปน. ไดนําหลักการ 

บวร (บาน วัด โรงเรียน) ซึ่งถือเปนสถาบัน

หลักที่มีบทบาทใกลชิดตอวิถีชีวิตของคนไทย

รวมขับเคล� อนและดําเนินกิจกรรมบวร (บาน 

วัด โรงเรียน) จุดเริ่มตนแหงการพัฒนาอยาง

ยั่งยืนตอเน� องเปนปที่ 5 ผานการประสาน

ความรวมมือกับหน�วยงานที่มีบทบาทสําคัญ

ทางสังคม คือ บาน วัด โรงเรียน เพ� อให

ชวยเผยแพรความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการ

ประหยัดน้ํา เพ� อใหประชาชนทุกคนมีน้ําใช

อยางเพียงพอและยั่งยืน

ดาน นายมานิต ปานเอม ผูวาการ กปน. 

กลาววา นอกจาก กปน. จะผลิตและบริการ

น้ําประปาสะอาดปลอดภัยใหประชาชนแลว 

กปน. ยังมุงเนนรณรงคการใชน้ําอยางรู

คุณคากับทุกภาคสวน รวมถึงสนับสนุนใหใช

อุปกรณประหยัดนํ้าท่ีไดรับรองฉลากประหยัด

นํ้าจาก กปน. ซ่ึง กปน. ไดจัดกิจกรรม “บวร” 

ตอเน� องมาต้ังแต ป 2561 กับหน�วยงาน บาน 

วัด โรงเรียน แลวรวม 47 แหง โดยมี

วัตถุประสงค ใหทุกหน�วยงานที่ เขารวม

กิจกรรมสามารถลดปริมาณการใชน้ําลงไม

นอยกวา 10%

สําหรับปนี้ กปน. ไดขยายผลโครงการ

ใหกับหน�วยงานตนแบบทางสังคมอีก 9 แหง 

ไดแก รพ.ภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทยทหาร

อากาศ สถาบันโรคทรวงอก สํานักงาน

ประกันสังคม จ.สมุทรปราการ วัดสระเกศ

ราชวรมหาวิหาร วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร 

วัดสาขลา รร.ดอนเมืองจาตุรจินดา รร.สวนกุหลาบ

วิทยาลัย นนทบุรี และรร.สมุทรปราการ 

โดย กปน. ไดจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ

ใหความรูเร� องการใชน้ําอยางรูคุณคาและรวม

อนุรักษทรัพยากรน้ํา รวมชมผานนิทรรศการ

ออนไลน ดวยเทคโนโลยีโลกเสมือน (Metaverse) 

รวมท้ังมอบตู้นํ้าด่ืมเย็นให้กับผู้แทนหน่วยงาน

ที่สามารถลดการใชน้ําไดสูงสุดในแตละ

ประเภทในกิจกรรม “บวร” ป 5 จํานวน 3 

หน�วยงาน ไดแก 1. รพ.ภูมิพลอดุลยเดช 

กรมแพทยทหารอากาศ 2. วัดเฉลิมพระเกียรติ

วรวิหาร 3. รร.ดอนเมืองจาตุรจินดา เพ� อลด

การใชผลิตภัณฑจากพลาสติก ตามนโยบาย

ของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย เพ� อรวมกัน

รักษาสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืนสืบไป

"เลอซาชา" จับมือ “สไมลีย” เปดตัวคอลเลกช่ันพิเศษแหงป      LESASHA ผูนําดานอุปกรณ

จัดแตงทรงผมของเมืองไทย นําโดย ธิติ รัตตมณี ประธานเจาหนาที่สายงานพัฒนาธุรกิจ 

บริษัท ดู เดย ดรีม รวมกับ แลปเคง หวอง (Mrs. Lapkeng Wong) ผูอํานวยการ ฝายพัฒนา

ธุรกิจ เอเซียแปซิฟค บริษัท สไมลีย  จัดแถลงขาวเปดตัวสินคาใหมคอลเลกชั่นพิเศษแหงป 

LESASHA X SMILEY LIMITED EDITION ภายใตแนวคิด “LET’S SMILE WITH YOUR 

HAIRSTYLES” โดยมี ไบรท นรภัทร วิไลพันธ และเฟรน นพจิรา ฤกษขจรนามกุล  เขารวมงาน 

ณ ลานกิจกรรม หางสรรพสินคาเซ็นทรัลเวิลด

“เดอะ คอฟฟ คลับ” จัดกิจกรรมขอบคุณลูกคา ชวนสมาชิกวาดลวดลายลาเตอารตบนแกว

กาแฟถวยโปรด     “เดอะ คอฟฟ คลับ” (The Coffee Club) รานกาแฟชั้นนําสัญชาติ

ออสเตรเลีย จัดกิจกรรม “The Coffee Club Latte Art Workshop” เปดประสบการณการ

เปนบาริสตามือสมัครเลน สําหรับลูกคาที่เปนสมาชิกระดับโกลด และผู โชคดีที่ไดรับคัดเลือก

ผานทางเฟซบุกแฟนเพจของ เดอะ คอฟฟ คลับ ไทยแลนด เพ� อรวมรังสรรคเมนูลาเตผาน

การวาดลวดลายจากฟองนมบนกาแฟแกวโปรด โดยภายในงานทุกคนไดเรียนรูเทคนิค และ

เคล็ดลับการทําลาเตอารต โดยมีบาริสตาเทรนเนอร ของ เดอะ คอฟฟ คลับ มารวมสอนทุก

ขั้นตอนอยางใกลชิดในบรรยากาศสนุกสนานและเปนกันเอง ณ ราน เดอะ คอฟฟ คลับ สาขา

โรงแรมมายเทรียณ สุขุมวิท 18 กรุงเทพฯ ทั้งนี้เตรียมพบกับกิจกรรมสุดพิเศษอีกมากมายที่ 

เดอะ คอฟฟ คลับ เตรียมจัดใหลูกคาใหไดมารวมสนุก โดยสามารถติดตามไดที่เฟซบุกแฟน

เพจ https://www.facebook.com/thecoffeeclubthailand  

บริษัท ทิพยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) 

ประกาศชวยเหลือคาครองชีพช่ัวคราวพนักงาน 

ชวยลดภาระคาใชจายดานอุปโภคบริโภคเพ� อ

ใหเพียงพอในการดํารงชีพตามภาวะเศรษฐกิจ

ที่ปรับสูงขึ้น ในอัตราเดือนละ 2,000 บาท 

ติดตอกันเปนเวลา 5 เดือน นับตั้งแตเดือน

สิงหาคมจนถึงเดือนธันวาคม 2565

นายนพพร บุญลาโภ ประธานเจาหนาท่ี

บริหาร กลาว “ดวยความหวงใยพนักงาน

ของทิพยประกันชีวิต ตอสถานการณเงินเฟอ

ในปจจุบันที่สงผลกระทบตอคาใชจายในการ

ดํารงชีวิตที่ปรับสูงขึ้น ไมวาจะเปนราคาสินคา

อุปโภค บริโภคตางๆ ตลอดจนคาใชจายใน

การเดินทาง ซึ่งสงผลตอการดํารงชีวิตของ

พนักงาน โดยเฉพาะพนักงานระดับปฏิบัติการ 

บริษัทจึงมีมติเห็นชอบรวมกันระหวางคณะ

กรรมการของบริษัทและฝายจัดการ ซ่ึงพิจารณา

เห็นควรใหชวยเหลือคาครองชีพชั่วคราว ให

กับพนักงานในระดับปฎิบัติการในอัตราเดือน

ละ 2,000 บาท เปนระยะเวลา 5 เดือน โดย

เริ่มตั้งแตเดือนสิงหาคมติดตอกันไปจนถึง

เดือนธันวาคม 2565 นี้”

ทิพยประกันชีวิต ชวยคาครองชีพพนักงาน 2,000 บาท ติดตอกัน 5 เดือน เริ่มสิงหาคม 65

บริษัทใหความสําคัญอยางย่ิงตอพนักงาน

ซ่ึงเปนทรัพยากรหลักในการขับเคล� อนองคกร 

เม� อพนักงานมีความสุข มีความเปนอยูที ่ดี 

ยอมมีพลังในการดูแลรับใชลูกคาไดอยางมี

ประสิทธิภาพ ยังความมั่นคงและยั่งยืนตอ

ธุรกิจประกันอยางแทจริง

สยามพิวรรธน รวมกับ กรมสงเสริม

การคาระหวางประเทศ,กระทรวงพาณิชย 

(DITP) สานฝนนักออกแบบไทยสูเวทีโลก 

นําโปรเจกตพิเศษ Qurated X ICONCRAFT 

สรางสรรคแฟชั่นโชวในธีม Sawasdee KL 

คอลเล็กชันมัลติแบรนดที่สวยงามและ

สุดพิเศษ ตอยอดงานศิลปภูมิปญญาไทย

และขยายโอกาสสูนานาชาติ เปดตัวเปนครั้ง

แรกใหเหลาแฟชั่นนิสตาชาวมาเลเซียรูจัก 

ภายในงานกัวลาลัมเปอรแฟชั่นวีค สิงหาคม 

2565

Qurated X ICONCRAFT เปนโปรเจ็กต

ความรวมมือดานการบมเพาะดีไซเนอรชาวไทย 

(Qurated Fashion Incubation project)  

ระหวาง ICONCRAFT รวมกับ นักออกแบบ

ชาวไทย และ กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ,

กระทรวงพาณิชย (DITP) โดยมุงเนนการ

สรางสรรคดานแฟชั่นที่เปนเอกลักษณจาก

ภูมิปญญาไทย งานฝมือที่มีความรวมสมัย 

และความคิดสรางสรรคที่เปยมไปดวยแรง

บันดาลใจ โดยบมเพาะแบรนดและเจาของ

กิจการมาแลวทั้งหมด 40 ราย สําหรับการ

สรางสรรคคอลเล็กชัน Spring/Summer 

สยามพิวรรธน จับมือ กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ กระทรวงพาณิชย (DITP) 

สงโชว Sawasdee KL รวมงานกัวลาลัมเปอรแฟชั่นวีค

2023 นักออกแบบมือใหมจากทั่วประเทศ 

ไดรับการคัดเลือกเพ� อเขารวมเวิรกชอปท่ีเขมขน 

และครอบคลุมทั้งแฟชั่นเทรนด การวิเคราะห

ตลาด การสรางแบรนด กระบวนการออกแบบ

คอลเล็กชัน และ การตลาดดิจิทัล โดยมี

ผู้ เชี่ยวชาญและกูรูด้านแฟชั่นที่มีชื่อเสียง

ร่วมให้คําปรึกษาเพื่อให้แนวทางและคํา

ปรึกษาแกนักออกแบบแตละคน ตั้งแตเริ่ม

ตนจนจบโปรเจกต

ความรวมมือคร้ังน้ี สอดคลองกับแนวคิด

ของสยามพิวรรธน ซึ่งรังสรรคไอคอนคราฟต 

ดวยความมุงมั่นที่จะสรางพื้นที่แหงแรง

บันดาลใจที่รวมผลงานจากชาง

ฝมือไทยทั่วประเทศ พรอมเชิดชู

ภูมิปญญาไทยในมุมมองใหม 

ไอคอนคราฟตเปนเสมือนประตู

แหงโอกาสใหกับชางฝมือและ

ผูประกอบการรายยอยมากกวา 

800 รายจากทั่วทุกภูมิภาคของ

ไทยไดกาวสูการทําธุรกิจแบบโม

เดิรนเทรด เพ� อสงเสริมใหแบรนด

ไทยเป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียงบน

เวทีโลก

ความพิเศษของแฟชั่นโชว 

Sawasdee KL อยูที ่ ทุกดีไซน

มีเรื่องราวของตัวเองซึ่งบ่งบอก

เร� องราวของประเทศไทย ไมวาจะ

เปนเมืองที่เต็มไปดวยแสงสีอยาง

กรุงเทพฯ และความสวยงามของชายหาด

ในกระบี่ ภูเขาในเชียงราย และนาขาวใน

สุโขทัย งานสรางสรรคทุกช้ินไดรับแรงบันดาลใจ

มาจากวัฒนธรรมไทย ภูมิปญญา และจิต

วิญญาณของดีไซเนอร สีสันของคอลเล็กชัน

นี้แสดงใหเห็นถึงความเปนอยูที่ดี พลังงาน 

และความราเริงของคนไทย เปนการออกแบบ

โดยใชเทคนิคการใชสีอยางการมัดยอม มา

ตัดกับสีนีออนเพ� อสรางโทนสีใหม ลดความ

เขมและความรอนแรงของสีผาบาติกดวยสี

พาสเทลที่ใหรัศมีของความนุมนวล สีมัดยอม

สีน้ําเงินเขมผสานเขากับการพิมพแบบสกรีน

ในรูปแบบสตรีทสไตลสมัยใหมของคนเมือง 

นอกจากนี้ยังมีงานออกแบบที่ฉีกกฎการพิมพ

แบบบล็อกของชาวมงทางภาคเหนือของไทย

ดวยลวดลายแบบฮิปสเตอร

วัสดุที่ใชเปนวัสดุที่มีความพิเศษ ผลิต

ขึ้นจากแนวคิดรวมสมัย เปนวัสดุดั้งเดิมที่ใช

เทคนิคสมัยใหม ผาไหมไทยที่หรูหราอยางผา

มัดหมี่ที่ ไดรับการออกแบบในสไตลของคน

รุนใหมและสไตล โบฮีเมียน งานถักโครเชต

ถูกนํามาใชสรางสรรคเสื้อผาที่สวยงาม

หรูหรา กระเปาใบจิ๋ว และกระเปาคลัทช 

Qurated X ICONCRAFT ยังมีเคร� องประดับ

ทันสมัยที่ผลิตจากจากวัสดุที่ยั่งยืนและวัสดุ

ธรรมชาติ อาทิ กัญชง หวาย และเสนใยจาก

ใบปาลม

แฟช่ันโชว Sawasdee KL โดย Qurated 

X ICONCRAFT ไดรับการตอบรับเปนอยางดี

แฟช่ันนิสตาในงานกัวลาลัมเปอรแฟช่ันวีกเม� อ

วันที่ 19 สิงหาคม ที่ผานมา และนิทรรศการ

แสดงผลงานที่ พาวิลเลียน กัวลาลัมเปอร 

(Pavilion Kuala Lumpur) ตั้งแตวันที่ 17-28 

ส.ค. 2565 และที่พาวิลเลียน บูกิต จาลิล 

(Pavilion Bukit Jalil) ไลฟสไตลมอลลที่ใหญ

ที่สุดทางใตของกรุงกัวลาลัมเปอร ระหวาง

วันที่ 29 ส.ค. - 30 ก.ย. 2565 แฟชั่นนิสตา

ชาวไทยติดตามผาน Facebook และ Instagram 

ไดที่ @DiscoverSiamOfficical หรือชม

ผลิตภัณฑ ที่สรางสรรคจากภูมิปญญาไทย

และเต็มเปยมดวยไอเดียแปลกใหม อาทิ 

อัญมณี  ของที่ระลึก ของตกแตงบาน งาน

ดีไซนและงานศิลปะไทย  สินคาไลฟสไตล

และสินคาในชีวิตประจําวัน ไดท่ี ไอคอนคราฟต 

ชั้น 4 และ ชั้น 5  ไอคอนสยาม  และ ชั้น 3 

สยามดิสคัฟเวอรี่



ผูเชี่ยวชาญและผานการฝกอบรม ตลอดจน

ความสะดวกสบายในการเขารับบริการ

ดวยเครือขายผูจําหน�ายที่ครอบคลุมทั่วทั้ง

ประเทศ เพ� อใหลูกคามั่นใจไดวา รถยนต มิต

ซูบิชิ ทุกคันจะพรอมใชงานอยูเสมอ ดวยคา

บํารุงรักษาที่ ไมแพง มิตซู ออโตเวิรค 2020 

พรอมใหบริการลูกค าทุกท านแลวดวย

บรรยากาศที่ยอดเยี่ยม โดยภายในโชวรูม

และศู นย บ ริ ก ารยั งตกแต งด วยดี ไ ซน

มาตรฐานเดียวกันท่ัวโลกของ มิตซูบิชิ มอเตอรส 

เพ� อใหสอดคลองกับกลยุทธแบรนดระดับโลก 

‘Drive your Ambition’

13ยานยนต

แปลงที่ 1 ที่ดินติดแมน้ำโขง เปนเนินสวยมากกก. 

ติดจุดผอนปรนบานแจมปอง อ.เวียงแกนเชียง

ของ จ.เชียงราย 9 ไร ขายต่ำกวาราคาซื้อมา

(ซื้อมา22ลาน) 5ปละ ขายตอนนี้เพียง 15 ลาน 

เหมาะทำบานพักตากอากาศ โรงแรมหรือรีสอรท 

ใกลสพานมิตรภาพไทย-ลาวและสถานีรถไฟที่กำลังจะถึง.

แปลงที่ 2 ที่ดิน 16 ไร. ต.สบเปง อ.แมแตง จ.เชียงใหม  

ตั้งอยูทามกลางภูเขา ลำธาร อยูระหวางพัฒนา

ทำเปนรีสอรท" แมแตงเดอะริเวอรฮิลล" ขายดวน

พรอมทำตอใหจนจบ. ขายยกเพียง 12 ลาน เทานั้น.  

ติดตอกอบลาภ 098 789 5229 ดวนครับ

ประกาศขายที่ดินลดราคาสุดๆ 2แปลง!!

นำเขาจากเยอรมัน 

จำหนาย รับซอม

โทร 087-936-1911, 

02-373-1147 

เปดทุกวัน 10 - 19.00 น.

คุนเนอร์ คุกคู คล็อกส์ 
(ประเทศไทย)จำกัด 

จากวิสัยทัศนของฮอนดามอเตอรที่

มุงเนนและใหความสําคัญตอการพัฒนา

สังคมย่ังยืน โดยมุงลดการปลอยกาซคารบอน

สูส่ิงแวดลอม กลายมาเปนแนวทางสําคัญของ

ไทยฮอนดาในการพัฒนารถจักรยานยนตไฟฟา 

โดยเริ่มตนจากการพัฒนา EV Ecosystem 

ผานการวิจัยรวมกับหน�วยงานตางๆ ซึ่งไทย

ฮอนดาไดมีการสรางเครือขาย EV Ecosystem 

ผานพันธมิตรที่สําคัญหลายแหง อาทิเชน  

Green Win , Green Delivery , ตํารวจภูธร

จังหวัดชลบุรี, Food Panda และลาสุด

ไดจับมือกับโออารและไปรษณีย ไทย เพ� อ

สนับสนุนการขนสงพัสดุและสินคา พรอมกับ

เพิ่ม Battery Swapping Station หรือจุด

สลับแบตเตอรี่ตามพิ้นที่ตางๆ ของพันธมิตร 

ซึ่งถือเป็นก้าวแรกเริ่มที่สําคัญเพื่อเป็นการ

ผลักดันการใชพลังงานทางเลือก และตอกย้ํา

ฮอนดา เดินหนาพัฒนา EV Ecosystem 5 โปรเจกท 

รวมกับพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน

ถึงความตั้งใจรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอมเพ� อ

สังคม

ภายในป 2565 ไทยฮอนดา พรอม

เดินหนาพัฒนา EV Ecosystem ใหรองรับ

การใชงานครอบคลุมในพื้นที่กวางมากยิ่งขึ้น 

โดยตั้ ง เปาขยายจํานวนจุดสลับเปลี่ยน

แบตเตอรี่ จากเดิม 15 แหง เปน 45 แหง 

และ ขยายระยะเวลาการใชงานจุดสลับ

เปลี่ยนแบตเตอรี่เปน 24 ชั่วโมง ทั้งหมด 

33 แหง นอกจากนี้ยังคงสรางความเช� อมั่น

และไววางใจจากพันธมิตรอยางตอเน� องดวย

การบริการหลังการเชาอยางเปนระบบ ทั้ง

บริการสายดวนใหความชวยเหลือ รวมถึง

สามารถติดตอตัวแทนจําหน�ายใกลเคียงเพ� อ

ตรวจเช็คสภาพรถและแบตเตอรี่ เพ� อใหการ

สนับสนุนอยางทันทวงที

เบนทลีย มอเตอรส เปดตัว Continental 

GT และ GTC S ใหม ตอกย้ําจุดเดนดาน

สมรรถนะในการขับขี่และรูปลักษณภายนอก

ท่ีโดดเดน มาพรอมกับการพัฒนาการออกแบบ

ภายนอก คุณสมบัติภายใน และระบบของ

รถ Continental GT และ GTC S ใหม ได

ปรับสูตรสําเร็จของอัครยนตรกรรมแบบแก

รนดทัวริ่งสูสัมผัสแหงความประทับใจในการ

ขับขี่ ซึ่งแตกตางจากแนวคิด “ความสะดวก

สบายหลังพวงมาลัย” ของรุน Azure ที่เนน

ความสะดวกสบายภายในหองโดยสาร

ผู ที่ ไ ด ค รอบครองอั ค รยนตรกร

รมสปอร์ตคูเป้ต่างชื่นชอบกับตัวเลือกที่

หลากหลาย ตั้งแตสุดยอดสมรรถนะจาก

เคร� องยนตรุน W12 ขนาด 6.0 ลิตร ใน 

Continental GT Speed ไปจนถึงสัมผัสแหง

ความเราใจในการขับขี่กับ Continental GT 

V8 เคร� องยนตขนาด 4.0 ลิตร โดยการเปดตัว 

Continental GT และ GTC S ใหม ผูครอบครอง

สามารถเลือกความโดดเดนดานสมรรถนะ

ใหกับอัครยนตรกรรมสปอรตคูเป Bentley 

Continental GT ดวยเคร� องยนตรุน V8 ขนาด 

4.0 ลิตร ตอบโจทยการออกแบบที่เนน

ประสิทธิภาพในการขับขี่และคุณสมบัติทาง

ดานวิศวกรรม Continental GT และ GTC 

S ใหม ยังคงมอบพละกําลังที่สูงถึง 542 

แรงมา และ เคร� องยนต V8 ขนาด 4 ลิตร 

มาพรอมแรงบิดกวา 770 นิวตันเมตร ซึ่ง

พิสูจนแลววาไดรับความนิยมจากลูกคาท่ัวโลก 

โดยสามารถมอบอัตราเรง 0-100 กม./ชม. 

ภายในระยะเวลาเพียงแค 4.0 วินาที สําหรับ

เคร� องยนตในรุนนี้ ไดรับการพัฒนาดวยการ

ติดตั้งทอไอเสียแบบสปอรตเปนอุปกรณ

มาตรฐานเพื่อขยายจังหวะของเครื่องยนต์

แบบครอสเพลน

เคร� องยนตรุน V8 ขนาด 4.0 ลิตร 

มอบประสบการณการขับขี่ที่ เราใจใหกับ

รุน Continental GT S ดวยการตอบสนอง

เบนทลีย มอเตอรส เปดตัว Continental GT และ GTC S
ที่ฉับไวและคลองตัว เสริมประสิทธิภาพดวย 

Bentley Dynamic Ride เทคโนโลยีควบคุม

การโคลงตัวของรถแบบแอคทีฟดวยระบบ

ไฟฟาขนาด 48 โวลต คิดคนเปนครั้งแรก

โดยเบนทลีย ดวยการสรางแรงบิดสูงสุด 

1,300 นิวตันเมตร ใน 0.3 วินาที มอเตอร

ภายในเหล็กกันโคลงจะชดเชยแรงในการ

เขาโคงเพ� อลดการโคลงของตัวรถ แตยังชวย

เพิ่มความสบายในการขับขี่ที่ความเร็วดวย

การแยกลอซายและขวาออกจากกัน   

ตั้งแตกระจังหนาแบบดําเงาและชุด

แตงในเฉดสีดํา ไปจนถึงโลโกรูปตัวอักษร ‘S’ 

อันโดดเดนบริเวณบังโคลนหนา ทําให 

Continental GT S ใหม คือ ความโดดเดน

และความประทับใจเม� อไดยลโฉม โดยไฟ

หนาและไฟทายอยูในโทนสีเขม ในขณะที่

ชุดแตงภายนอกท้ังหมดใชโทนสีดําเงา มีเพียง

โลโก ‘BENTLEY’ และตัวอักษรเทานั้น

ที่เคลือบโครเมียมในโทนสวาง ปกสีดําเงา

รังสรรครูปลักษณภายนอกที่ดูเครงขรึม ซึ่ง

คุณสมบัติเหลานี้ ไดทําให Continental GT S 

มีความโดดเดนได โดยไมคํานึงถึงเฉดสี

ภายนอกที่มีใหเลือกสรรอยางไรขีดจํากัด

Continental GT S มอบตัวเลือกลอ

อัลลอยดขนาด 22 นิ้ว แบบใหม พรอมซี่ลอ

รูปตัวอักษร ‘Y’ 5 ซี่เคลือบสีดําเงา และยัง

มีใหเลือกสรรในเฉดสีน้ําตาล Pale Brodgar 

Satin ใหม คาลิปเปอรเบรกสีแดงตกแตง

บริ เวณดานหลังลอตอกย้ํ านิยามความ

สปอรตไดอยางสมบูรณแบบ ตัวเลือกที่สอง

สําหรับลออัลลอยดของรุน Continental GT 

S คือ การออกแบบลอสามกานขนาด 21 นิ้ว 

ที่ผสมผสานระหวางสีดําเงาและการตกแตง

โทนสวาง ซึ่งเปนเอกลักษณของรุน ‘S’ การ

ตกแตงภายนอกไดรวมถึงโลโกรูปตัวอักษร 

‘S’ บริเวณบังโคลนหนา ทอไอเสียแบบสี่ทอ 

(เฉดสีดําธรรมชาติ) และกาบประตูเฉดสีดํา

เชนเดียวกับรุน Continental GT Speed 

ความสมบู รณ แบบของการออกแบบ

ภายนอกที่มอบความสปอรตและความโดด

เดนยอมสะทอนการตกแตงภายในที่ยอด

เยี่ยมและการตอกย้ําสมรรถนะจากการแบง

สีแบบทูโทนอันเปนเอกลักษณเฉพาะในรุน ‘S’

สําหรับเบนทลีย ในยุคแรก คูแขงที่

สนาม Brooklands และ สนาม Le Mans 

จะพันพวงมาลัยไวดวยเชือกเพ� อรองรับแรง

กระแทกและการยึดเกาะที่มั่นคง แตนักแขง

ของเบนทลียในยุคปจจุบันมีการใชคุณสมบัติ

คลายหนังกลับของผาแบบ Dinamica ซึ่ง

พิสูจนแลววาเหมาะอยางย่ิงสําหรับ พวงมาลัย 

คันเกียร การรองเบาะโดยสาร และพนัก

พิงเบาะโดยสารของ Continental GT และ 

GTC S โดยมีการใชกับการหุมเบาะโดยสาร 

แผงประตู แผงหนาปด และบริเวณรอบ

คอนโซล และดวยการเขาคูระหวางผาแบบ 

Dinamica กับหนังคุณภาพสูงของเบนทลีย 

ทําใหเกิดการตกแตงภายในที่ตัดกันของหนัง

ที่เรียบเนียนและผิวที่บางเบาจากการตกแตง

ดวยผาแบบ Dinamica อุปกรณของผูขับขี่ยัง

คงเปนธีมสปอรตดวยกราฟคที่เนนสมรรถนะ

เชนเดียวกับรุน Continental GT Speed 

พรอมเบาะโดยสารดีไซน ‘S’ และการปก

สัญลักษณรูปอักษร 'S' ที่พนักพิงศีรษะของ

แตละเบาะโดยสาร มากไปกวานั้นยังมีการ

ตกแตงดวยตราสัญลักษณ ‘S’ ที่เปนโลหะ

บริเวณขางชองแอรและกาบบันไดแบบเรือง

แสงดวยรูปตัวอักษร 'S' แทนที่แผนโลหะ

คําวา ‘Bentley Motors Ltd’ การผสมผสาน

ระหวางงานออกแบบที่โดดเดน สมรรถนะ 

และความคลองตัว ทําให Continental GT 

S และ Continental GTC S ดึงดูดใจผูที่ช� น

ชอบในรถยนตสมรรถนะสูง แตดวยการเปด

ตัวรุน Azure ที่เนนความสะดวกสบายภายใน

หองโดยสารควบคูไปกับรุน S จึงชวยทําให

ลูกคาสามารถเลือกครอบครองอัครยนตรกร

รมเบนทลียที่ตอบโจทยไลฟสไตลของผูครอบ

ครองไดงายขึ้น โดยลูกคาสามารถเลือกความ

สะดวกสบายภายในหองโดยสารบนรุน Azure 

หรือ สัมผัสประสบการณการขับข่ีแบบสปอรต

และรูปลักษณอันโฉบเฉี่ยวกับรุน S และ 

Speed

มิชลิน ผูนําดานนวัตกรรมและเทคโนโลยี

ยางรถยนตระดับโลก นําทีมงานฝายวิจัย

และพัฒนารวมฉลองการไดรับยกยองเปน

หนึ่งใน “บริษัทนวัตกรรมชั้นนํา 100 อันดับ

แรกของโลก ประจําป 2565” (Top 100 

Global Innovators 2022) โดยการจัดอันดับ

ของ Clarivate [คลาริเวท] ณ ศูนยเทคโนโลยี

ของมิชลิน ซ่ึงต้ังอยูใกลเมืองแกลรมง-แฟร็อง 

(Clermont-Ferrand) ประเทศฝรั่งเศส

Clarivate เปนผูนําระดับโลกในการ

ใหบริการขอมูลเชิงลึกและวิเคราะหขอมูล

เพ� อสงเสริมใหการพัฒนานวัตกรรมเปนไปได

อยางรวดเร็ว ในแตละป Clarivate ดําเนิน

การคัดสรรสุดยอดองคกรที่มีความโดดเดน

ทางนวัตกรรมในระดับโลกดวยการประเมิน

ความเปนเลิศดานนวัตกรรม

ทั้งนี้ รางวัล “บริษัทนวัตกรรมชั้นนํา 

100 อันดับแรกของโลก ประจําป 2565” 

มอบใหกับบริษัทที่มีผลงานดานนวัตกรรม

โดยรวมโดดเดน โดยบริษัทที่ไดรับคัดเลือก

ในปนี้มาจาก 12 ประเทศและภูมิภาคทั่วโลก 

นักวิเคราะหของ Clarivate ใชเทคนิคการวิเคราะห

ขอมูลสารสนเทศ (Informatic Techniques) 

หลากหลายรูปแบบในการเปรียบเทียบ

แนวคิดดานนวัตกรรมกวา 50 ลานแนวคิด 

เทียบเคียงกับคาฐานอางอิง (Baseline) 

หลายพันคา ผานการคํานวณหลายพันลานคร้ัง 

เพ� อคนหาบริษัทนวัตกรรมชั้นนํา 100 อันดับ

แรกของโลก

เอ็ด ไวท (Ed White) หัวหนานักวิเคราะห

และรองประธานฝายนวัตกรรมและทรัพยสิน

ทางปญญา กลาววา “การดําเนินงานเชิง

นวัตกรรมทั่วโลกในปจจุบันมีความกาวหนา 

หลากหลาย และซับซอนมากขึ้นกวาชวง 10 

‘มิชลิน’ ไดรับยกยองเปนหนึ่งในบริษัทนวัตกรรมระดับโลก 100 อันดับแรก

ปท่ีผานมา ซ่ึงเปนชวงท่ีเราเปดตัวการจัดอันดับ 

‘บริษัทนวัตกรรมช้ันนํา 100 อันดับแรกของโลก’  

รางวัล ‘บริษัทนวัตกรรมชั้นนํา 100 อันดับ

แรกของโลก ประจําป 2565’ สะทอนให

เห็นถึงความเปนเลิศดานนวัตกรรม เราขอ

แสดงความยินดีกับบริษัทนวัตกรรมชั้นนํา 

100 แหง ที่ติดอันดับในปนี้ และรูสึกยินดี

อยางยิ่งที่มิชลินเปนหนึ่งในบริษัทที่ไดรับการ

จัดอันดับ ซึ่งแสดงใหเห็นถึงความสามารถ 

ความแน�วแน� และความคิดสรางสรรคที่

ทําให โลกใบนี้เต็มไปดวยแนวคิดแปลกใหม

และคุณคาใหม ๆ”

เอริค ไวเนสส (Eric Vinesse) ผู

อํานวยการฝายวิจัยและพัฒนา ซึ่งเปนหนึ่ง

ในคณะกรรมการบริหารมิชลิน เปดเผยวา 

“ความทาทายอีกมากที่รออยูถือเปนโอกาส

สําหรับเรา ไมวาจะเปนเร� องของการพัฒนา

อุตสาหกรรมยานยนตสูยานยนตไฟฟา, การ

ดําเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการใช้

วัตถุดิบที่ยั่งยืนในการผลิต 100% ภายในป 

2593 ตลอดจนการคิดคนนวัตกรรมท่ีเก่ียวของ

กับการดําเนินธุรกิจอื่นนอกเหนือจากยาง  

จิตวิญญาณในเร� องดังกลาวลวนหยั่งรากลึก

อยูในทีมงานฝายวิจัยและพัฒนาของกลุมมิ

ชลิน...จนเปนความเช� อมั่นที่แน�วแน� รางวัลที่

เราไดรับถือเปนขวัญและกําลังใจของทีมงาน

ทุกคนทั่วโลก”

นวัตกรรมเป็นเรื่องที่กลุ่มมิชลินให้

ความสําคัญมาโดยตลอด ดังจะเห็นไดจาก

การทุมงบลงทุน 682 ลาน ยูโร (ราว 25,379 

ลานบาท) ในป 2564 และแผนงานภายใต

แนวคิด Michelin in Motion ซึ่งมุงใชวัตถุดิบ

ที่ยั ่งยืนในการผลิต 100% ภายในป 2593  

ตลอดหลายปท่ีผานมา มิชลินไดพัฒนาโซลูช่ัน

ที่ทําใหชีวิตประจําวันเปลี่ยนแปลง

ไปในทางที่ดีขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพการ

สัญจร อาทิ การคิดคนยางรถจักรยานแบบ

ถอดไดรุนแรก, ยางเรเดียล, ยางที่เปนมิตร

ตอสิ่งแวดลอม (Green Tyre), ยางเพ� องาน

วิศวกรรมโยธา ‘มิชลิน เอ็กซดีอาร 3’ (MICHELIN 

XDR3), ยางทวีล (Tweel) ที่วงลอและยาง

บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอรส 

(ประเทศไทย)  จํากัด  สราง

ความแข็งแกรงในประเทศไทย

อยางตอเน� อง พรอมมุงมั่น

ขยายเครือขายผูจําหน�ายเพ� อ

มอบการบริการที่ดีที่สุดให

แกลูกคา ดวยการเปดโชวรูม

และศูนยบริการแหงใหมใน

อําเภอสามพราน จังหวัด

นครปฐม ภายใตช� อ บริษัท 

มิตซู ออโตเวิรค 2020 จํากัด 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยาย

การบริการใหแกลูกคาที่พัก

อาศัยอยูในอําเภอสามพราน 

จังหวัดนครปฐม พรอมมุงมั่น

ในการมอบความพึงพอใจ

สูงสุดใหแกลูกคา

มร.เออิอิชิ  โคอิโตะ

ก ร ร ม ก า ร ผู จั ด ก า ร ใ หญ  

บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอรส 

(ประเทศไทย) จํากัด เปดเผยวา 

เรารูสึกต� นเตนและมีความยินดีเปนอยางยิ่ง

ในการเปดศูนยบริการฯ แหงใหมนี้ เพราะ

เรามีความมุงมั่นที่จะสงมอบการบริการที่ดี

ที่สุดใหแกลูกคาครอบคลุมทุกพื้นที่ ในเขต

จังหวัดนครปฐม ซึ่งมีจํานวนลูกคาของเรา

เพ่ิมมากข้ึนอยางตอเน� อง พรอมกันน้ีเรายังมี

ความมั่นใจในดานคุณภาพของบริการหลัง

การขาย ที่การันตีคุณภาพดวย 2 รางวัลดาน

ธุรกิจยานยนตยอดนิยมประจําป 2564 ใน

ดานความพึงพอใจสูงสุดของลูกคา ตอกย้ํา

ถึงความมุงมั่นในการสงมอบความพึงพอใจ

สูงสุดใหแกลูกคาชาวไทย เพ� อมอบประสบการณ

ที่เหนือระดับ พรอมดวยการบริการที่ดีที่สุด 

ท้ังน้ี มิตซูบิชิ มอเตอรส ประเทศไทย สามารถ

ควารางวัลอันทรงเกียรติดาน ธุรกิจยานยนต

ยอดนิยมประจําป 2564 หรือ TAQA รวมท้ังส้ิน 

8 รางวัล โดยรางวัลอันทรงเกียรติทั้ง 8 

รางวัลดังกลาวไดสะทอนถึงความมุงมั่นของ 

มิตซูบิชิ มอเตอรส ประเทศไทย ในการสงมอบ

ความพึงพอใจสูงสุดใหแกลูกคาอยางตอ

เน� องทั้งในดานคุณภาพของรถยนตและการ

ใหบริการที่ยอดเยี่ยม

สําหรับ มิตซู ออโตเวิรค 2020 ตั้งอยู

บนพ้ืนท่ีขนาด 4 ไร และติดกับถนนสายหลัก

อยางทางคูขนาน ถนนบรมราชชนนี พรอม

มอบความสะดวกสบายในการใหบริการแก

ลูกคาแบบ ‘วันสต็อปเซอรวิส’ เพราะเปน

ศูนยบริการแบบครบวงจรที่เพียบพรอมดวย

เคร� องมืออุปกรณอันทันสมัย โดยภายในโชวรูม

แหงใหมนี้สามารถจัดแสดงรถยนต มิตซูบิชิ 

รุนตางๆ ไดมากถึง 5 คัน มีพื้นที่สําหรับ

ใหบริการซอมบํารุงมากถึง 5 ชองซอม 

พรอมดวยศูนยซอมสีและตัวถังรถที่ทันสมัย 

ดําเนินงานโดยเจาหนาที่ผูมีประสบการณ

มากกวา 40 ทาน ซึ่งไดรับการฝกอบรมตาม

มาตรฐานฯ เพ� อมอบประสบการณท่ียอดเย่ียม

และความมั่นใจในดานบริการหลังการขาย

ภายใตสโลแกน ‘เราดูแล คุณแคขับ’ ที่

พรอมใหบริการแกลูกคาจากผูจําหน�ายท่ัวประเทศ 

ดวยการใหบริการที่ ไดมาตรฐาน คุณภาพ

อะไหลแท การใหบริการจากเจาหนาที่

มิตซูบิชิ ฉลองเปดโชวรูมแหงใหมในจังหวัดนครปฐม

ขึ้นรูปเปนชิ้นเดียวกันและไมตองใชลม

ยาง รวมถึงยางรุนลาสุดสําหรับทุกฤดูกาล

อยาง ‘มิชลิน ครอสไคลเมท 2’ (MICHELIN 

CrossClimate2), ยางที่ออกแบบมาสําหรับ

ยานยนต ไฟฟาโดยเฉพาะ และยางไรลม 

(Airless Tyre) ซึ่งอยูระหวางการพัฒนาให

สมบูรณแบบ
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14 บทความ-ต่างประเทศ

ตร.ออสซี่ยึดไอซ์มากสุดเป็นประวัติการณ์

ซิดนีย์ • ตำ�รวจออสเตรเลียกล่�วเมื่อวันศุกร์ว่�ส�ม�รถ

ยึดคริสตัลเมตหรือย�ไอซ์ คิดเป็นมูลค่�ม�กถึง 1,600 ล้�น

ดอลล�ร์ออสเตรเลีย ซ่อนม�ในหินอ่อนจำ�นวนม�กในตู้

คอนเทนเนอร์ขนส่งสินค้�ท�งทะเลหล�ยตู้ นับเป็นก�รยึด

ย�เสพติดได้ครั้งใหญ่ที่สุดในประเทศ รอยเตอร์ร�ยง�นว่�

ตำ�รวจรัฐนิวเซ�ธ์เวลส์แถลงว่�เมทิลแอมเฟต�มีนม�กกว่� 

1,800 กิโลกรัม ถูกพบในตู้คอนเทนเนอร์ที่ม�ถึงท่�เรือ

ซิดนีย์ในช่วงไม่กี่สัปด�ห์ที่ผ่�นม�นี้ โดยซ่อนอยู่ในแผ่น

หินอ่อน ในก�รจับกุมครั้งล่�สุด ตำ�รวจพบเมทิลแอมเฟ

ต�มีนม�กกว่� 1,000 กก. หลังจ�กเพิ่งยึดไอซ์ได้ประม�ณ 

750 กก.เมื่อสัปด�ห์ที่แล้ว โดยก�รจัดส่งทั้งหมดมีต้นท�ง

ม�จ�กประเทศแถบตะวันออกกล�ง โดยมีร�ยละเอียด

ก�รจัดส่งของถึงใครสำ�หรับก�รจับย�ไอซ์ ได้ทั้งสองครั้ง

เหมือนกัน 

แคลิฟอร์เนียให้รถใหม่ปี 2578 ไร้มลพิษ

ลอสแอนเจลิส • เอเอฟพีร�ยง�นว่� รัฐแคลิฟอร์เนียประ 

ก�ศเม่ือวันพฤหัสบดีท่ีผ่�นม�ว่�รถยนต์ใหม่ท้ังหมดในรัฐ

แห่งนี้นับจ�กปี 2578 เป็นต้นไป จะต้องเป็นรถยนต์ที่

ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ทั้งหมด เป็นอีกก้�วของประเทศใน

ก�รเป็นผู้นำ�ในก�รลดมลพิษท่ีก่อให้เกิดภ�วะโลกร้อน นักอนุ 

รักษ์ส่ิงแวดล้อมต่�งยกย่องก�รเคลื่อนไหวดังกล่�ว โดยหวัง

ว่�จะกระตุ้นให้ส่วนอื่นๆ ของสหรัฐอเมริก�หันม�ใช้รถ ยนต์

ไฟฟ้�เร็วข้ึน กฎเกณฑ์ใหม่น้ีจะทำ�ให้มีก�รข�ยรถยนต์ใหม่ท่ี

ไม่ปล่อยมลพิษจ�กท่อไอเสียให้กับช�วแคลิฟอร์เนีย 40 ล้�น

คนม�กข้ึนอย่�งม�ก จนกระท่ังแบนได้จนหมดส้ินในอีก 13 

ปีข้�งหน้� คณะกรรมก�รทรัพย�กรอ�ก�ศแคลิฟอร์เนียกล่�ว

ว่� ไทม์ไลน์ท่ีว�งไว้มีคว�มท้�ท�ย แต่ทำ�ให้เกิดข้ึนได้ 

นิวซีแลนด์รู้ศพเด็กในกระเป๋าเดินทาง

เวลลิงตัน • นิวซีแลนด์ยืนยันว่�ส�ม�รถระบุตัวตนของเด็ก 

2 คนที่พบเป็นศพถูกยัดไว้ในกระเป๋�เดินท�ง แต่จะไม่

ขอเปิดเผยชื่อต่อส�ธ�รณะต�มคำ�ขอของท�งครอบครัว 

เอเอฟพีร�ยง�นว่�ตำ�รวจนิวซีแลนด์แถลงเมื่อวันศุกร์โดย

ฝ่�ยสืบสวนจะยังคงเดินหน้�สืบสวนก�รเสียชีวิตน้ีต่อ ข่�ว

สะเทือนขวัญคนท้ังประเทศนับต้ังแต่พบศพเมื่อ 2 สัปด�ห์

ก่อน จ�กครอบครัวหน่ึงท่ีไปประมูลซ้ือส่ิงของจำ�นวนม�ก รวม                                                                                         

ถึงกระเป๋�เดินท�งอีกหล�ยใบในง�นประมูลของถูกท้ิงใกล้

กับนครโอ๊กแลนด์ ตำ�รวจกล่�วว่�ครอบครัวที่ซื้อกระเป๋�

เดินท�งม�ไม่ได้เก่ียวข้องกับก�รเสียชีวิต ตำ�รวจเชื่อว่�เด็ก

เหล่�น้ีเสียชีวิตตอนท่ียังอยู่ในช่วงปฐมวัย เจ้�หน้�ท่ีชันสูตร

ศพได้รับคำ�ส่ังไม่ให้เปิดเผยหลักฐ�นใดๆ ท่ีอ�จเปิดเผยตัวตน

ของเด็ก โดยเมื่อวันจันทร์ตำ�รวจในกรุงโซลบอกกับเอเอฟพี

ว่�พวกเข�พบผู้หญิงคนหน่ึงซ่ึงเชื่อว่�มีคว�มเก่ียวข้องกับศพ

เด็กท่ีพบในกระเป๋�เดินท�งท่ีนิวซีแลนด์.

พื่อนบ้านเราที่ผู้คนจับตาว่ากำาลังเดินหน้าสร้าง

เศรษฐกิจรูปแบบใหม่อย่�งคึกคัก นอกจ�กอินโดฯ, 

สิงคโปร์, ม�เลเซีย แล้วก็คือเวียดน�มอย่�งที่ทร�บ

กันโดยทั่ว

คนไทยจำ�นวนหนึ่งบอกว่� ไทยเร�ไม่ต้องไปแข่งกับ

ใคร เอ�แค่แข่งกับตัวเองให้ได้ก็พอ

แต่มองไปข้�งหน้� 10-20 ปี คำ�ถ�มใหญ่อยู่ที่ว่�

ประเทศไทยเร�จะไปยืนอยู่ตรงไหน

วันนี้เร�อ�จจะยังเป็นเศรษฐกิจใหญ่อันดับ 2 ของ

อ�เซียน แต่ห�กศึกษ�ทิศท�งของเพื่อนบ้�นเร�อย่�ง

ละเอียดและต่อเนื่อง จะเห็นว่�เข�ล้วนมีแผนก�รสร้�ง

ช�ติในรูปแบบที่จะไม่ยอมถูกทิ้งท้�ยไว้ทั้งสิ้น

วันก่อนผมเขียนถึงวิธีคิดและวิถีปฏิบัติของอินโด 

นีเซียภ�ยใต้ก�รนำ�ของประธ�น�ธิบดีโจโก วีโดโด ใน

หล�ยๆ เรื่องแล้วก็ต้องไม่ลืมมองไปยังเพื่อนบ้�นเวียดน�ม

ของเร� ที่เข�ปรับแก้กติก�คร่ำ�ครึทั้งหล�ยเพื่อเปิดท�งเชิญ

ชวนให้ต่�งช�ติม�ลงทุนกันอย่�งคึกคัก

ผู้นำ�เข�ออกไปเชิญชวนต่�งช�ติม�ลงทุน ไม่ได้นั่งรอ

ให้มีใครม�ยื่นใบสมัคร และยังต้องเผชิญกับอุปสรรคในขั้น

ตอนร�ชก�รของเร�ที่ยังไม่ได้รับก�รแก้ไขอย่�งจริงจัง

หล�ยคนอ�จจะบอกว่� ใครๆ ก็ชอบประเทศไทย 

ใครๆ ก็อย�กจะม�เมืองไทย เพร�ะอบอุ่นเป็นกันเองดี

แต่วันนี้เพียงแค่คว�มเป็นมิตรและรอยยิ้มของคน

ไทยไม่น่�จะเพียงพอที่จะนำ�พ�ประเทศไปสู่จุดยืนที่มี 

“คว�มส�ม�รถในก�รแข่งขัน” ที่สู้กับคนอื่นได้อีกต่อไป

เมื่อเร็วๆ นี้มีข่�วที่สะท้อนถึงวิสัยทัศน์ของเวียดน�ม

ที่ระดมพลังทั้งจ�กภ�ครัฐและเอกชนอย่�งจริงจังอีกครั้ง

หนึ่ง

ข่�วบอกว่�เวียดน�มมีแผนปฏิบัติก�ร (ต่�งกับแผน

บนกระด�ษและก�รตั้งคณะกรรมก�รชุดแล้วชุดเล่�) ที่จะ

สร้�ง Silicon Valley ของตัวเอง 

นั่นหม�ยคว�มว่� เข�ต้องก�รดึงดูดผู้เชี่ยวช�ญ

ด้�นเทคโนโลยีและวิทย�ศ�สตร์จ�กทั่วโลกม�ร่วมสร้�ง

บ้�นสร้�งเมืองในอีก 10-20 ข้�งหน้�

เป้�หม�ยที่ว�งไว้ในอน�คตต้องเริ่มวันนี้...เพร�ะผู้นำ�

จะต้องไม่มองเฉพ�ะช่วงเวล�ที่ตัวเองอยู่ในอำ�น�จเท่�นั้น 

ห�กแต่จะต้องปูพื้นฐ�นสำ�หรับคนรุ่นต่อไปที่จะต่อยอดจ�ก

ปัจจุบัน

และต้องพร้อมที่จะ “ล้มเหลว” เพื่อเรียนรู้และนำ�ไปสู่

ก�รแก้ไขและปรับปรุงให้ทันกับคว�มเปลี่ยนแปลงที่กำ�ลังเกิด

ขึ้นทุกขณะ

แนวท�งสร้�ง Silicon Valley ของเวียดน�มน่�สนใจตรง

ที่ผู้ออกหน้�คือเอกชน โดยมีรัฐบ�ลหนุนเต็มที่

คำ�ประก�ศนี้ม�จ�กกลุ่มบริษัท Vingroup ซึ่งเป็นยักษ์

ใหญ่อันดับ 1 ของเวียดน�ม

แผนก�รของเข�บอกว่� เวียดน�มเตรียมตั้ง Silicon 

Valley (ซิลิคอนแวลลีย์) ของตัวเอง เพร�ะนั่นคือทิศท�งที่มี

คว�มสำ�คัญสำ�หรับก�รพัฒน�ช�ติ

คนที่เปิดเผยคือ Nguyen Viet Quang ซึ่งมีตำ�แหน่งเป็น

ซีอีโอของเครือข่�ยธุรกิจลำ�ดับต้นๆ ของประเทศแห่งนี้

เข�แถลงข่�วเรื่องนี้หลังก�รประชุมระดับประเทศว่�

ด้วยก�รพัฒน�ตล�ดแรงง�นของเวียดน�ม

ในก�รประชุมครั้งนี้มีน�ยกรัฐมนตรี Pham Minh Chinh 

เป็นประธ�น

แปลว่�ได้รับไฟเขียวอย่�งเต็มที่จ�กภ�ครัฐที่จะเดินหน้�

ในเรื่องก�รพัฒน� “ตล�ดแรงง�น” ของประเทศ

คำ�ว่� “ตล�ดแรงง�น” นั้นหม�ยถึง “ทุนมนุษย์” หรือ 

human capital ไม่ใช่ก�รสร้�งแรงง�นสำ�หรับอุตส�หกรรม

เก่�ๆ ที่กำ�ลังกล�ยเป็น “อ�ทิตย์อัสดง”

ซึ่งต้องถูกกำ�จัดออกไปโดยด่วนเพื่อเปิดท�งให้ธุรกิจยุค

ใหม่ม�แทนที่ให้ทันก�รณ์

แต่ก�รจะสร้�ง “ทุนมนุษย์” ด้วยตนเองนั้นอ�จจะต้อง

กินเวล�ย�วน�นพอสมควร

ดังนั้นในระยะสั้นจะต้องเปิดกว้�งสำ�หรับก�รเชิญชวน

คนเก่งที่สุดของโลกม�ทำ�ง�นให้กับประเทศของตนเอง

ด้วยก�รสร้�งแรงจูงใจและระบบนิเวศ หรือ ecosystem 

ที่สอดคล้องกับคว�มเป็นอยู่และคว�มต้องก�รของคนรุ่นใหม่ที่

เก่งและมีทักษะที่สำ�คัญต่อเวียดน�มด้วย

ผมอ่�นแผนของเข�แล้วก็เห็นว่�เข�มีก้�วย่�งที่ชัดเจน

พอสมควรทีเดียว

เข�บอกว่�ภ�ยใน 3 ปีข้�งหน้� Vingroup จะเปิดศูนย์ที่

รวบรวมผู้เชี่ยวช�ญระดับโลกเข้�ไว้ด้วยกันในบริเวณจังหวัด 

Khan Hoa

ซึ่งจะเป็นพื้นที่เปิดกว้�งสำ�หรับผู้เชี่ยวช�ญด้�นวิทย� 

ศ�สตร์ในทุกๆ ส�ข�ม�ร่วมทำ�วิจัยเชิงลึกด้�นเทคโนโลยีไป

ด้วยกัน 

ผู้บริห�รสูงสุดของ Vingroup บอกว่�เป้�หม�ยหลัก

คือ ก�รสนับสนุนให้มันสมองรุ่นใหม่เหล่�นี้ม�ช่วยพัฒน�

เวียดน�มไปด้วยกัน 

คำ�ว่� Silicon Valley ต้องไม่ใช่เพียงแค่แผนก�รที่ฟัง

หรูและน่�ประทับใจในแผนยุทธศ�สตร์แห่งช�ติเท่�นั้น

ห�กแต่จะต้องมีแผนง�นที่มีคว�มก้�วเดินที่ชัดเจน 

และพร้อมจะปรับและเปลี่ยนเมื่อสถ�นก�รณ์แปรผัน

เพร�ะโลกวันนี้คือโลกแห่งก�รเปลี่ยนแปลงได้ตลอด

เวล� เมื่อมีเทคโนโลยีใหม่เข้�ม�เขย่�สิ่งที่เป็นอยู่ ซึ่งไม่

ตอบโจทย์ของสถ�นก�รณ์ปัจจุบัน

ต�มข่�วชิ้นนี้ แผนนี้บอกว่� ในอีก 2 ปีข้�งหน้� 

Vingroup ค�ดว่�จะจ้�งพนักง�นร�ว 150,000 คน 

ซึ่งจะรวมถึงแรงง�นไร้ทักษะไปจนถึงแรงง�นระดับ

อ�วุโสในส�ข�วิจัย เทคโนโลยี ก�รค้�และบริก�ร 

จ�กนั้นในอีก 5 ปีข้�งหน้� บริษัทจะสร้�งบ้�นให้

สังคมอยู่ โดยเริ่มทำ�โครงก�รท�งตอนเหนือของจังหวัด 

Quang Ninh และท�งกล�งตอนใต้ของจังหวัด Khanh 

Hoa รวมทั้งเมืองศูนย์กล�งพ�ณิชย์ท�งใต้คือ โฮจิมินห์ ซิ

ตี ด้วย

เวียดน�มเดินหน้�เรื่องสร้�งฐ�นผลิตรถไฟฟ้�ม� 

ระยะหนึ่งแล้ว

เมื่อเร็วๆ นี้ก็เพิ่งเปิดโรงง�นแบตเตอรี่แห่งใหม่ที่

จังหวัด Ha Tinh และขย�ยก�รผลิตโรงง�นรถยนต์ไฟฟ้�

ไปยังท�งตอนเหนือของจังหวัด Hai Phong 

โครงก�รน้ีค�ดว่�จะใช้คนม�กถึง 80,000-100,000 คน 

แต่ต้องเป็นคนที่ฝึกปรือให้มีทักษะใหม่ๆ ที่มีอน�คต

เป็นสำ�คัญ

เห็นชัดว่�เป้�หม�ยหลักของเข�คือ ก�รสร้�ง “ทุน

มนุษย์” ที่เหม�ะสำ�หรับอน�คตอย่�งจริงจัง

คำ�ว่�สร้�ง New Skill, Reskill และ Upskill จึงไม่ใช่

เพียงแค่นโยบ�ย ห�กแต่มีแผนปฏิบัติจริงจังที่มีเป้�หม�ย

ชัดเจน

เพร�ะว่�ในท้�ยที่สุดแล้ว ก�รสร้�งช�ติก็เริ่มที่ก�ร

สร้�งคน และต้องเป็นก�รสร้�งคนที่มีคุณภ�พและมีเป้�

หม�ยร่วมกันทั้งประเทศด้วย.

เ

‘ไช่’ชี้มะกันเยือนเสริมความมุ่งมั่น
ไทเป • ประธานาธิบดีไช่ อิงเหวิน ของไต้หวัน กล่าวระหว่างหารือ

กับมาร์ชา แบล็กเบิร์น วุฒิสมาชิกรัฐเทนเนสซีเมื่อวันศุกร์ว่า แขกผู้

มาเยือนจากสหรัฐอเมริกาในช่วงเร็วๆ นี้ ช่วยสร้างเสริมความมุ่ง

มั่นของไต้หวันในการป้องกันตนเอง โดยในเดือนนี้มีนักการเมือง

สหรัฐเดินทางเยือนไต้หวันแล้วถึง 4 ครั้ง

รอยเตอร์และเอเอฟพีร�ย 

ง�นเมื่อวันศุกร์ท่ี 26 สิงห�คม 

2565 ว่� ม�ร์ช� แบล็กเบิร์น 

วุฒิสม�ชิกรัฐเทนเนสซี สังกัด

พรรครีพับลิกันเข้�พบห�รือกับ                                   

ประธ�น�ธิบดีไช่ อิงเหวิน ท่ีทำ�                                                      

เนียบประธ�น�ธิบดีในกรุงไทเป

ในวันเดียวกัน โดยเป็นก�รเยือน

ไต้หวันของนักก�รเมืองสหรัฐ

คร้ังท่ี 4 ต่อจ�กแนนซี เพโลซี                

ประธ�นรัฐสภ�สหรัฐท่ีเดินท�ง                        

เยือนไต้หวันเมื่อต้นเดือนสิงห�                        

คมท่ีผ่�นม� หลังจ�กน้ัน 1 สัป                            

ด�ห์ วุฒิสม�ชิกเอ็ด ม�ร์กี จ�ก                   

พรรคเดโมแครตก็เยือนไต้หวัน

เช่นกัน และเมื่อวันจันทร์ท่ีผ่�น                                     

ม� เอริก โฮลคอมบ์  ผู้ว่�ก�รรัฐ                                                    

อินดีแอน� สังกัดพรรครีพับลิ                                                

กันได้เข้�พบห�รือกับผู้นำ�ไต้หวัน 

ประธ�น�ธิบดีไช่กล่�ว

ระหว่�งห�รือกับวุฒิสม�ชิก                                   

แบล็กเบิร์นท่ีทำ�เนียบประธ�น� 

ธิบดี โดยมีก�รถ่�ยทอดสดท�ง                                   

หน้�เพจโซเชียลมีเดียของผู้นำ�

ไต้หวันระบุว่� ในช่วงเร็วๆ น้ี                                          

บุคคลส�ธ�รณะจ�กหล�ยแวด                                                      

วงของสหรัฐอเมริก�เดินท�ง                                                     

ม�เยือนไต้หวันเป็นก�รกระทำ�

ท่ีอบอุ่นของคว�มมีน้ำ�ใจ และ

แสดงคว�มสนับสนุนอย่�งม่ัน 

คงต่อไต้หวัน แขกผู้ม�เยือนจ�ก

สหรัฐช่วยสร้�งเสริมคว�มมุ่งม่ัน                                                

ของไต้หวันในก�รป้องกันตน 

เอง 

แบล็กเบิร์นซ่ึงเป็นกรรม�                                      

ธิก�รก�รบริห�ร ก�รค้�และอ�                         

วุธของวุฒิสภ�สหรัฐ กล่�วกับ

ประธ�น�ธิบดีไช่ว่� สหรัฐอเม                      

ริก�และไต้หวันมีคุณค่�ร่วมกัน

ในเร่ืองของเสรีภ�พและประ                                              

ช�ธิปไตย เป็นคว�มสำ�คัญ

อย่�งย่ิงท่ีบรรด�ประเทศท่ีรัก

เสรีภ�พจะต้องสนับสนุนไต้หวัน 

ประเทศเหล่�น้ีต่�งต้องก�รรัก 

ษ�เอกร�ชและเสรีภ�พของตน

วุฒิสม�ชิกรัฐเทนเนสซี

แถลงวิจ�รณ์ประธ�น�ธิบดีสี 

จิ้นผิง ของจีนในเวล�ต่อม�ว่� 

ทุกคนที่เรียนประวัติศ�สตร์รู้ดี

ว่� สี จิ้นผิง จะไม่หยุดง่�ยๆ ใน

ก�รคุกค�มคว�มปลอดภัยและ

คว�มมั่นคงของไต้หวันเพื่อผล

ประโยชน์สูงสุดของตน เข�

ไม่ใช่ผู้นำ�ปกติ และเข�ไม่สนใจ

ปฏิกิริย�หรือคว�มสัมพันธ์กับ

ประเทศอื่นในโลก 

ประธ�น�ธิบดีไต้หวัน

กล่�วระหว่�งห�รือกับวุฒิสม�

ชิกแบล็กเบิร์นด้วยว่� บรรด�

ประเทศพันธมิตรประช�ธิปไตย

จะต้องทำ�ง�นด้วยกันอย่�งหนัก

เพื่อคว�มมั่นคงและฟื้นคืนห่วง

โซ่อุปท�น และยินดีท่ีบริษัทผลิต

เซมิคอนดักเตอร์ของไต้หวันไป

ลงทุนในสหรัฐ

นักก�รเมืองท่ีม�เยือนไต้ 

หวันในขณะน้ีไม่ใช่มีแต่สม�ชิก

สภ�คองเกรสของสหรัฐเท่�น้ัน 

ในสัปด�ห์น้ีประธ�น�ธิบดีไช่

ยังให้ก�รต้อนรับสม�ชิกรัฐสภ�

ญ่ีปุ่น 2 คน และมีร�ยง�นว่�                                           

สม�ชิกรัฐสภ�อังกฤษและแค 

น�ด�จะม�เยือนไต้หวันภ�ยใน

ปีน้ีด้วย 

โจเซฟ อู๋ รัฐมนตรีต่�ง

ประเทศไต้หวัน กล่�วกับผู้สื่อ

ข่�วในวันเดียวกันว่� ส่ิงน้ีแสดง

ให้เห็นว่�ไต้หวันไม่ได้อยู่อย่�ง

โดดเด่ียวในก�รเผชิญหน้�กับ

ผู้กล่ันแกล้งรังแกร�ยใหญ่ข้�ม

ช่องแคบไต้หวัน ซึ่งเข�หม�ย

ถึงจีน.

ครัวเรือนอังกฤษจ่อจ่ายบิลพลังงานพุ่ง80%

ลอนดอน • หน่วยง�นกำ�กับ

ดูแลด้�นพลังง�นของอังกฤษเผย

บิลค่�พลังง�นจะพุ่งข้ึนถึง 80% 

โดยแต่ละครัวเรือนต้องจ่�ยบิล

ค่�พลังง�นเฉลี่ยปีละ 3,549 

ปอนด์ หรือร�ว 151,160 บ�ท 

นับตั้งแต่เดือนตุล�คมปีนี้ 

รอยเตอร์ร�ยง�นเมื่อวัน

ศุกร์ท่ี 26 สิงห�คม 2565 ว่� โจ

น�ธ�น เบรอร์ลีย์ ซีอีโอของออฟ

เจม หน่วยง�นกำ�กับดูแลด้�น

พลังง�นของอังกฤษ เผยในวัน

เดียวกันว่� บิลค่�พลังง�นจะ

พุ่งขึ้นถึง 80% โดยแต่ละครัว

เรือนต้องจ่�ยบิลค่�พลังง�น

เฉลี่ยปีละ 3,549 ปอนด์ หรือ

ร�ว 151,160 บ�ท นับตั้งแต่

เดือนตุล�คมปีนี้ ซึ่งจะส่งผล                                    

กระทบอย่�งหนักต่อครัวเรือน

ทั่วอังกฤษ และมีคว�มเป็นไป

ได้ว่�ร�ค�พลังง�นจะพุ่งสูงอีกคร้ัง                                                  

ในเดือนมกร�คมปีหน้� เนื่อง 

จ�กรัสเซียลดปริม�ณก�รส่ง

เชื้อเพลิงไปยังทวีปยุโรป ซึ่งจะ 

ส่งผลให้ร�ค�ก๊�ซข�ยส่งข้ึนสูง 

สุดเป็นประวัติก�รณ์ เรียกร้อง

ให้รัฐบ�ลอังกฤษแก้ไขปัญห�

วิกฤตนี้อย่�งเร่งด่วนและเด็ด

ข�ด

ม�ร์ติน ลูอิส แกนนำ�ปก 

ป้องสิทธิผู้บริโภคของอังกฤษ 

กล่�วว่� บิลค่�พลังง�นที่พุ่งสูง                                            

ขึ้นเช่นนี้นับเป็นห�ยนะ เตือน

ว่�อ�จมีประช�ชนเสียชีวิตเนื่อง 

จ�กไม่มีก๊�ซสำ�หรับทำ�อ�ห�ร 

หรือไม่ส�ม�รถเปิดฮีตเตอร์ใน

บ้�นช่วงฤดูหน�วปีน้ี 

น�ยกรัฐมนตรีบอริส จอห์น

สัน ที่มีเวล�อยู่ในตำ�แหน่งอีก

ไม่ถึง 2 สัปด�ห์ กล่�วว่�ผู้ที่

จะม�เป็นผู้นำ�ประเทศต่อจ�กเข�                                    

ควรประก�ศก�ร “จ่�ยเงินพิเศษ”                                               

โดยมีเป้�หม�ยสำ�หรับประช� 

ชนท่ีเดือดร้อนท่ีสุดในเดือนหน้� 

ครัวเรือนในอังกฤษจ่�ย

บิลค่�พลังง�นเฉลี่ยทั้งปีอยู่ที่ 

1,277 ปอนด์ หรือร�ว 54,390 

บ�ทเมื่อปีที่แล้ว ขณะที่จ่�ย

บิลค่�พลังง�นเฉลี่ยทั้งปีของปี

นี้อยู่ที่ 3,549 ปอนด์ หรือร�ว 

151,160 บ�ท 

คอร์นวอลล์อินไซต์ บริษัท

ที่ปรึกษ�ด้�นพลังง�นของอัง                                         

กฤษ ค�ดก�รณ์ว่�บิลค่�พลัง 

ง�นจะพุ่งสูงขึ้นอีกในปี 2566 

ค�ดว่�บิลค่�พลังง�นจะข้ึนสูง 

สุดในไตรม�สท่ี 2 อยู่ท่ี 6,616 

ปอนด์หรือร�ว 281,790 บ�ท 

ซ่ึงแต่ละครัวเรือนในอังกฤษต้อง

จ่�ยบิลค่�พลังง�นเดือนละร�ว  

500 ปอนด์ หรือร�ว 21,290 บ�ท                                            

ซ่ึงเป็นร�ค�ท่ีสูงกว่�ค่�เช่�ท่ีอยู่

อ�ศัยร�ยเดือนหรือค่�จำ�นอง

สำ�หรับช�วอังกฤษจำ�นวนม�ก.

เยือนไต้หวัน • สำ�นักประธ�น�ธิบดีไต้หวันเผยแพร่ภ�พของม�ร์ช� แบล็กเบิร์น วุฒิสม�ชิกรัฐเทนเนสซี ขณะเข้�พบห�รือกับ

ประธ�น�ธิบดีไช่ อิงเหวิน ที่ทำ�เนียบประธ�น�ธิบดีในกรุงไทเป เมื่อวันที่ 26 สิงห�คม.

เมื่อเวียดนามประกาศตั้ง 

Silicon Valley ของตัวเอง



กกต.

ให้ดีขึ้น พร้อมยกตัวอย่างการเลือกตั้งผู้ว่า

ราชการกรุงเทพมหานคร ที่ถือว่าเป็นจุดแข็ง 

เนื่องจากไม่มีเรื่องของปัญหาบัตรเขย่ง เป็นจุด

แข็งที่เราจะนำามาเตรียมการเลือกตั้งให้ดีขึ้น 

เมื่อถามว่า มีสัญญาณการเลือกตั้งใน

ขณะนี้หรือไม่ นายอิทธิพรกล่าวว่า ไม่เกี่ยวกับ

สัญญาณ ถ้าจำาได้ในแง่ของเงื่อนเวลา เราจะ

เริ่มการเตรียมการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นตามวาระ 

จะมีการเตรียมการก่อน 6 เดือน ซึ่งการครบ

วาระของสภาชุดนี้คือ วันที่ 24 มี.ค.2566 ซึ่ง

เราได้ประชุมระดับผู้อำานวยการเลือกตั้งทั่ว

ประเทศเมื่อวันที่ 17 ส.ค. เท่ากับนับ 1 ใน

การเดินหน้าเตรียมการเลือกตั้ง 

ถามว่า หากมีการยุบสภาในช่วงนี้ 

กกต.พร้อมจัดการเลือกตั้งหรือไม่ นายอิทธิ

พรยืนยันว่า พร้อม ถ้าเป็นกรณียุบสภาจะต้อง

เลือกตั้งภายใน 60 วัน ที่จะเตรียมการเลือก

ตั้ง ทั้งเรื่องการแบ่งเขต จาก 350 เขต เป็น  

400 เขต เชื่อว่าเรามีเวลาเตรียมการทัน    

เมื่อถามย้ำาว่า ถ้าการยุบสภาก่อนที่

กฎหมายลูก 2 ฉบับจะแล้วเสร็จ นายอิทธิพร

กล่าวว่า กรณีนี้ ไม่เกิดขึ้น 

ที่พรรคเพื่อไทย นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว 

ส.ส.น่าน และหัวหน้าพรรคเพื่อไทย, นาย

ประเสริฐ จันทรรวงทอง ส.ส.นครราชสีมา 

และเลขาธิการพรรค, นายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ 

ส.ส.พะเยา และประธาน ส.ส.พรรค และ 

น.ส.ธีรรัตน์ สำาเร็จวาณิชย์ ส.ส.กทม.และ

โฆษกพรรค ร่วมแถลงข่าวเปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร 

ส.ส.ภาคกลาง 15 จังหวัด รวมทั้งหมด 36 คน

เขากล่าวว่า พรรคเปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร 

ส.ส. 36 คน 15 จังหวัด จาก ส.ส.ทั้งหมด 

106 คน เราตั้งเป้าทุกเขต ภาคกลางเป็นพื้นที่

ที่เป็นหัวใจในการนำาพาประเทศ เราเห็นความ

สำาคัญตรงนี้ ว่าที่ผู้สมัครเป็นจุดเชื่อมพรรค

และประชาชนทุกจังหวัดในภาคกลางเพื่อบอก

กล่าว เพื่อออกจากภาวะวิกฤตประเทศชาติ 

8 ปีที่ผ่านประชาชนขาดโอกาส ถูกกระทำา

ย่ำายี ตกทุกข์ยาก ทำามาหากิน เศรษฐกิจ สิทธิ

เสรีภาพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ถูกทำาลาย เรา

ต้องช่วยออกจากภาวะวิกฤตตรงนี้ เป็นโอกาส

ที่ร่วมมือกัน เชื่อว่าการเลือกตั้งจะเกิดเร็วๆ นี้ 

ถ้ามียุบสภา คาดว่าหลังประชุมเอเปกประมาณ

เดือน ธ.ค. จากนั้นในเดือนปลาย ม.ค.ต้น ก.พ.2565 

จะมีการเลือกตั้ง ซึ่งมีเปอร์เซ็นต์สูงมาก

“ขอเทใจพรรคเพื่อไทยแลนด์สไลด์เพื่อ

สร้างความโอกาส ถ้าไม่แลนด์สไลด์ออกจาก

วิกฤตได้ แม้ชนะเลือกตั้งเป็นที่หนึ่ง ถ้าจำาใน

อดีตปี 2562 เราไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาล แม้

ใครเสนอให้อย่างไร ธรรมเนียมแบบเดิม เรา

ไม่ขัดข้อง รับแล้วมากาพรรคเพื่อไทยเพื่อออก

จากวิกฤต และปิดกั้น ส.ว. 250 คน เพื่อปิด

สวิตช์ ส.ว.โดยประชาชน” นพ.ชลน่านกล่าว

เมื่อถามว่า คิดว่าจะได้ ส.ส.ในพื้นที่ภาค

กลางกี่นั่ง นพ.ชลน่านกล่าวว่า ต้องได้เกินกึ่ง

หนึ่งของ 106 ที่นั่ง แต่ต้องมาถัวเฉลี่ยกับภาค 

อื่นๆ ด้วย ดังนั้นเราต้องได้เกิน 60 เก้าอี้

ซักว่า กังวลในการแข่งขันพื้นที่ภาค

กลางหรือไม่ นพ.ชลน่านกล่าวว่า พื้นที่ภาค

กลางเป็นพื้นที่ที่มีการแข่งขันสูงมาก ปัจจุบันที่

ส่งผลและมีผลการตัดสินใจแตกต่างจากพรรค

อื่นๆ เพราะวิธีและธรรมเนียมประเพณีเป็นการ

เมืองระบบบ้านใหญ่ค่อนข้างมาก เราเองต้อง

ต่อสู้เพื่อได้มาซึ่งที่นั่ง และใช้กลไกวิธีไม่เหมือน

ภาคอื่น แต่วิกฤตเป็นปัจจัยหนึ่งที่เสริมช่วย และ

ทิศทางการเมืองจะเด่นขึ้น และตัวบุคคลจะลด

ลง เพื่อให้ โอกาสพรรคเพื่อไทยจะกลับมา 

นายประเสริฐกล่าวว่า พรรคมุ่งมั่น

ทำางานเพื่อความเป็นอยู่ประชาชนดีขึ้นกว่า

ปัจจุบัน นโยบายพรรคพูดแล้วทำาได้จริง ตอบ

โจทย์ประชาชน ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง 

เราต้องจับมือกันเลือกพรรคเพื่อไทยยกจังหวัด 

และตั้งจัดรัฐบาลที่มาจากประชาชนร่วมกัน

และกลับคืนชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายนราพัฒน์ 

แก้วทอง และนายไชยยศ จิรเมธากร ส.ส. 

ระบบบัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ ยื่น

หนังสือลาออกจากการเป็น ส.ส. ให้มีผลวันที่ 

26 สิงหาคม 2565 ส่งผลให้นายเจือ ราชสีห์ 

ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อ ลำาดับที่ 29 และนาง

มัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข ส.ส.ระบบบัญชี

รายชื่อ ลำาดับที่ 30 เลื่อนขึ้นมาแทน

โดยนายนราพัฒน์ให้เหตุผลในการลา

ออกว่า มีภารกิจเป็นรองหัวหน้าพรรคภาค

เหนือที่ต้องลงพื้นที่อย่างหนัก เพราะการ

แข่งขันที่จะถึงนี้มีการแข่งขันกันดุเดือด อีกทั้ง

ภาคเหนือได้ ส.ส.มาเพียงคนเดียว ดังนั้นจึง

ต้องการเวลาไปทำาพื้นที่ รวมถึงไปเป็นผู้ช่วย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ทำาภารกิจที่ค้างอยู่ ในเรื่องสมาร์ทฟาร์มเมอร์ 

และหาแหล่งปุ๋ยโปแตช ขณะที่นายไชยยศ

เป็นรองหัวหน้าภาคอีสาน ก็ต้องการไปลงพื้นที่ 

เพื่อเตรียมพร้อมสู้ศึกเลือกตั้ง และไปทำาหน้าที่

เป็นรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ตำาแหน่งเดิม 

โดยดูแลเกษตรกร 8 ล้านครอบครัวของกอง

ทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ซึ่งแกนนำายื่น

หนังสือเรียกร้องให้นายไชยยศกลับไปสานต่อ

นายนิกร จำานง ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรค

ชาติไทยพัฒนา (ชทพ.) ในฐานะอดีตเลขาธิการ

คณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญ พิจารณาร่าง

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) 

ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. พ.ศ.…. กล่าวถึง

กรณีที่ นพ.ระวี มาศฉมาดล ส.ส.บัญชีรายชื่อ 

และหัวหน้าพรรคพลังธรรมใหม่ ยื่นหนังสือที่

มีสมาชิกรัฐสภาร่วมลงชื่อรวม 106 รายชื่อ 

ต่อนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา เพื่อ

ขอให้ส่งความเห็นไปยังศาลรัฐธรรมนูญว่า

ร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งฯ ที่ใช้สูตรการ

คำานวณ ส.ส.บัญชีรายชื่อด้วยการหาร 100 

ขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ว่า ถือเป็นเรื่องดี 

เพราะจะทำาให้ นพ.ระวีและคณะ ตลอดจน

ประชาชนทั่วไป สิ้นสงสัยต่อร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วย

การเลือกตั้งฯ เสียที ส่วนพรรคการเมืองต่างๆ 

และคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จะได้

เตรียมการเข้าสู่การเลือกตั้งทั่วไปที่จะมาถึง

ในอีกไม่นานจากนี้ ไป อย่างไรก็ตาม ตนคาด

ว่าศาลรัฐธรรมนูญจะรับคำาร้องของ นพ.ระวี

และคณะ เพราะเรื่องนี้ถือเป็นกรณีเร่งด่วน 

ศาลจึงจะไม่ทิ้งไว้นาน

เขากล่าวว่า สำาหรับตนเองนั้น ในฐานะ

ที่เคยทำาหน้าที่เป็นทั้งเลขานุการของ กมธ.ของ

กฎหมายฉบับนี้ และเลขานุการ กมธ.พิจารณา

แก้ไขรัฐธรรมนูญแก้ไข เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) 

พ.ศ.2564 นั้น ไม่มีข้อสงสัยแต่อย่างใดเลย 

เพราะเชื่อว่าร่างกฎหมายฉบับดังกล่าวนั้น

ไม่มีข้อความใดขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ  

พ.ศ.2560 และรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมส่วน

ในประเด็นหลักเกณฑ์วิธีการ เงื่อนไข ให้ได้

มาซึ่ง ส.ส.บัญชีรายชื่อที่แต่ละพรรคจึงมีหลัง

จากเลือกตั้ง ให้ตีความมาตรา 25 ซึ่งแก้ไข 

มาตรา 130 ซึ่งกำาหนดห้ามนำาผลคะแนนเลือก

ตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งที่เลือกตั้งไม่แล้วเสร็จ

มาคำานวณหา ส.ส.ที่แต่ละพรรคพึงมี และ

จำานวน ส.ส.บัญชีรายชื่อที่พรรคการเมืองจึงได้รับ 

นายนิกรกล่าวต่อว่า ทั้งนี้ ประเด็นดัง

กล่าวขัดกับรัฐธรรมนูญ มาตรา 93 และประเด็น

ให้ตีความมาตรา 26 ซึ่งแก้ไขมาตรา 131 ว่า

ไม่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญมาตรา 94 นั้น 

เห็นว่าบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญที่ถูกอ้างถึง 

ทั้งสองมาตรานั้นเป็นส่วนที่เกี่ยวเนื่องกับ

อนุมาตรา 1-5 ที่ว่าด้วยการคำานวณหา ส.ส. 

แบบบัญชีรายชื่อของแต่ละพรรคการเมืองแบบ

ระบบสัดส่วนผสมจากบัตรเลือกตั้งใบเดียวใน 

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญมาตรา 91 ก่อนการแก้ไข 

ต่อมาหลักเกณฑ์ดังกล่าวได้ถูกตัดทิ้งไปทุก

อนุมาตราแล้ว จึงไม่มีผลให้เกิดการขัดหรือแย้ง

กันกับหลักเกณฑ์และวิธีการคำานวณที่ตราขึ้น

ใหม่ตามเจตนารมณ์ของการแก้ไขรัฐธรรมนูญ

แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2564 แต่อย่างใด

นายนิกรกล่าวว่า ส่วนประเด็นการ

พิจารณาร่าง พ.ร.ป.ที่ ไม่แล้วเสร็จภายใน 

180 วันนั้น ถือเป็นกรณีที่เป็นไปตามกลไก

ของสภา ตามข้อบังคับการประชุมรัฐสภา

และบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญมาตรา 132 

ที่กำาหนดให้พิจารณาร่างพ.ร.ป.ให้แล้วเสร็จ

ภายใน 180 วัน และได้กำาหนดไว้อย่างชัดเจน

ว่า ถ้าไม่แล้วเสร็จภายในกำาหนดเวลาดังกล่าว 

ให้ถือว่ารัฐสภาให้ความเห็นชอบตามร่างที่

เสนอตามมาตรา 131 ซึ่งเป็นกรณีที่ไม่ได้ทำาให้

ร่างดังกล่าวตกหรือเสียไปแต่อย่างใด จึงเป็น

กรณีที่เกิดขึ้นได้ และสมาชิกรัฐสภา สามารถ

กระทำาตามกลไกรัฐสภาดังกล่าวนี้ ได้ จึงมิได้

เป็นการตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติ

แห่งรัฐธรรมนูญแต่อย่างใดเช่นกัน.

กอ.รมน.

“คำาร้องที่มีการร้องเรียนอยู่ในกระบวน 

การตรวจสอบคำาร้องของสำานักงานเลขาธิการ

วุฒิสภา เพื่อสรุปรายงานเสนอต่อคณะ

กรรมการจริยธรรมฯ ในต้นสัปดาห์หน้า เพื่อ

ที่คณะกรรมการจริยธรรมฯ จะพิจารณาว่า

จะรับเรื่องดังกล่าวไว้ดำาเนินการหรือไม่ ซึ่ง

หากคณะกรรมการจริยธรรมฯ รับเรื่อง ตาม

ระเบียบแล้วจะมีกรอบระยะเวลาการทำางาน 

60 วัน แต่หาก 60 วันยังไม่แล้วเสร็จ สามารถ

ขยายระยะเวลาได้” น.ส.นภาภรณ์กล่าว

ถามว่า คณะกรรมการจริยธรรม

วุฒิสภาจะนัดประชุมกันวันไหน เลขาธิการ

วุฒิสภากล่าวว่า อยู่ในอำานาจของประธาน

คณะกรรมการฯ คือ พล.อ.สิงห์ศึก สิงห์ ไพร 

รองประธานวุฒิสภาคนที่หนึ่ง ส่วนจะเรียก

สมาชิกวุฒิสภาคนใดมาชี้แจงหรือไม่ ขึ้นอยู่

กับการพิจารณาของคณะกรรมการฯ 

ส่วนนายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ ส.ว. และ

คณะกรรมการจริยธรรมวุฒิสภา กล่าวว่า เมื่อ

สำานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ตรวจสอบคำาร้อง

ดังกล่าวเสร็จ จะส่งเรื่องให้คณะกรรมการ

จริยธรรม ส.ว.ตรวจสอบ ซึ่งคณะกรรมการ

จริยธรรมฯ จะใช้เวลาประมาณ 60 วัน โดยจะ

เร่งสอบให้เร็วที่สุดว่ามี ส.ว.เกี่ยวข้องกับการใช้

อำานาจฝากบุคคลเป็นทหาร ตำารวจ ตามที่เป็น

ข่าวหรือไม่ ยืนยันไม่ปกป้อง เพราะเป็นเรื่องที่

มีพฤติกรรมความรุนแรงเข้ามาเกี่ยวข้อง

“เบื้องต้นต้องตรวจสอบว่า ส.ต.ท.หญิง

คนดังกล่าวมีตำาแหน่งเป็นอะไรบ้างในวุฒิสภา 

เช่น ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ชำานาญการประจำาตัว ส.ว. 

หรือมีตำาแหน่งเป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ในคณะ

กรรมาธิการชุดใดของวุฒิสภา ถ้าพบว่ามีตำาแหน่ง

เหล่านี้จริง ต้องตรวจต่อไปว่าเป็นตำาแหน่งประจำา

ตัวใคร หรือใครเสนอแต่งตั้งเข้ามา ต้องเรียกมาให้

ข้อมูลว่าทำาผิดตามที่ถูกกล่าวหาหรือไม่ หากพบ 

ส.ว.คนใดเข้าไปเกี่ยวข้องกับการวิ่งเต้นโยกย้าย

โดยไม่ถูกต้องจริง แม้บทลงโทษในส่วนของคณะ

กรรมการจริยธรรมฯ จะทำาอะไรไม่ได้มาก ทำาได้

แค่ตักเตือนในที่ประชุมวุฒิสภา แต่ไม่มีอำานาจ

ถอดถอน ส.ว.ที่ทำาผิดออกจากตำาแหน่ง แต่คณะ

กรรมการจริยธรรมฯ จะส่งเรื่องต่อไปให้คณะ

กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่ง

ชาติ (ป.ป.ช.) เอาผิดต่อไป” นายวัลลภกล่าว

ขณะที่ นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน 

หัวหน้าพรรคเพื่อไทย (พท.) กล่าวว่า กรณีที่มี

การอ้าง ส.ว.ใช้อำานาจหน้าที่ในการฝากคนเป็น

ข้าราชการตำารวจ-ทหาร ต้องทำาให้ความจริง

ปรากฏ ทราบว่าประธานวุฒิสภามอบหมาย

ให้มีการตรวจสอบแล้ว หากถามว่ากระทบกับ

ระบบโดยรวมหรือไม่ ถือว่าเป็นภาพที่ทำาลาย

ระบบได้อย่างหนึ่ง สถาบันนิติบัญญัติเป็น

สถาบันที่เป็นตัวแทนของประชาชน หากภาพ

เช่นนี้เกิดขึ้น ก็จะทำาให้ความเชื่อมั่น เชื่อถือ

ลดลง โดยเฉพาะช่วงนี้ที่เป็นช่วงที่เปราะบาง

“เรื่องนี้อยากให้ทุกคนช่วยกัน ไม่อยาก

ให้ปลาเน่าตัวเดียวเหม็นทั้งข้อง ต้องพิสูจน์ให้

ได้ เป็นเรื่องที่พรรคให้ความสำาคัญ หลังจาก

ที่เกิดเหตุขึ้นก็ได้มอบหมายให้นายประเดิมชัย 

บุญช่วยเหลือ ส.ส.กทม. ตั้งกระทู้ถามสด แต่

คำาตอบที่ได้รับก็เป็นไปตามระบบ ไม่ได้มีอะไร

ชัดเจนเกิดขึ้น สิ่งที่ซ่อนลึกอยู่ก็ยังไม่ได้รับการ

เปิดเผยขึ้นมา และทางที่จะเปิดเผยขึ้นมาได้

ในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติ คือ คณะกรรมาธิการ 

(กมธ.) ซึ่งนายประเดิมชัยคงจะนำาเรื่องนี้เข้า 

กมธ.ป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติ

มิชอบ สภาผู้แทนราษฎร ที่ท่านเป็น กมธ.อยู่ 

เรื่องนี้เกิดขึ้นในลักษณะของการแต่งตั้งบุคคล

มาโดยไม่ชอบ มีการทำาหน้าที่ที่ไม่ชอบ มีการใช้

อำานาจหน้าที่ในการแต่งตั้งทหารมารับใช้ซึ่งถือ

เป็นการทุจริต หากสามารถสอบมาได้ก็จะคลาย

ปมภาพลบของฝ่ายนิติบัญญัติ ว่าเราจริงจัง

จริงใจในการทำาหน้าที่นี้” นพ.ชลน่านกล่าว

ถามว่า ส.ว.ควรมีกรอบในการสอบเรื่อง

นี้หรือไม่ หัวหน้าพรรค พท.กล่าวว่า โดยข้อ

บังคับไม่มีเรื่องของกรอบเวลา ขึ้นอยู่กับข้อ

เท็จจริง นายพรเพชรและผู้ที่ได้รับมอบหมาย

แต่งตั้งให้สอบข้อเท็จจริงก็คงจะทำาหน้าที่ใน

การสอบให้เสร็จโดยเร็ว ส่วนจะเร็วแค่ไหนนั้น 

กลไกอยู่ที่วิธีการปฏิบัติของคณะกรรมการที่ได้

รับแต่งตั้ง หากเรื่องนี้เป็นเรื่องด่วน ประธาน

คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งให้สอบเรื่องนี้ก็มี

สิทธิ์ที่จะเรียกประชุมได้

ที่สำานักงานตำารวจแห่งชาติ พ.ต.อ. 

กฤษณะ พัฒนเจริญ รองโฆษกสำานักงานตำารวจ

แห่งชาติ กล่าวถึงคดี ส.ต.ท.หญิงกรศศิร์ทำาร้าย

ร่างกายอดีตทหารหญิงได้รับบาดเจ็บว่า พนักงาน

สอบสวน สภ.เมืองราชบุรี อยู่ระหว่างรอผล

การตรวจและทำาการสอบปากคำาแพทย์ผู้ตรวจ

สุขภาพจิตของผู้ต้องหาเพิ่มเติมประกอบสำานวน

การสอบสวน รวมถึงทำาการสอบสวนปากคำา

พยานรายอื่นที่เกี่ยวข้องประกอบคดี และรอผล

การตรวจพิสูจน์ของกลางจากกองพิสูจน์หลักฐาน

ในพื้นที่เพื่อนำาผลการตรวจมาประกอบสำานวน

คดีตามขั้นตอนต่อไป ส่วน สภ.ชะอำา จ.เพชรบุรี 

พนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างรอทำาการสอบ

ปากคำาผู้ เสียหายเพิ่มเติม และสอบปากคำา

พยาน รวมถึงรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง

ประกอบสำานวนคดีตามขั้นตอนของกฎหมาย

รองโฆษก ตร.กล่าวว่า ขณะนี้ต้นสังกัด

ปัจจุบันของ ส.ต.ท.หญิงกรศศิร์ ได้ตั้งคณะ

กรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงเพื่อดำาเนินการ

ตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องไปแล้ว และเมื่อวันที่ 

25 ส.ค.ที่ผ่านมา สำานักงบประมาณและการเงิน 

สำานักงานตำารวจแห่งชาติ ก็ได้มีคำาสั่งตั้งคณะ

กรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกรณีการ

เข้ารับราชการของเจ้าหน้าที่ตำารวจรายดังกล่าว 

เพื่อดำาเนินการตามขั้นตอนอีกส่วนหนึ่งด้วย  

ด้าน พล.ต.ปราโมทย์ พรหมอินทร์ รอง

ผู้อำานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 

ส่วนหน้า (กอ.รมน.ภาค 4 สน.) กล่าวถึงการ

ตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงการช่วย

ราชการของ ส.ต.ท.หญิง ว่า คณะกรรมการฯ 

ได้สอบในเบื้องต้นเสร็จสิ้นแล้ว โดยเฉพาะ

ในประเด็นที่ว่ามีการกระทำาผิดต่อหลักเกณฑ์

ควบคุมการปฏิบัติของกำาลังพล ซึ่งข้อมูลก็เป็น

ไปตามสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำารวจ ส่วนการ

มาช่วยราชการฯ พบว่าเข้ามาบรรจุเมื่อวันที่ 

1 ต.ค. โดยได้นำาข้อมูลทั้งหมดรายงานขึ้นไป

ที่ กอ.รมน. และได้ส่งตัวกลับต้นสังกัดเพื่อ

สอบสวนดำาเนินการตามขั้นตอนไปแล้ว

เมื่อถามถึงการคัดเลือกบุคลากรเพื่อมา

บรรจุหรือช่วยราชการในจังหวัดชายแดนภาค

ใต้ เป็นหน้าที่ของหน่วยงานในพื้นที่หรือไม่ 

พล.ต.ปราโมทย์กล่าวว่า มี 2 ลักษณะ ถ้าเป็น

บุคคลในกองทัพ อำานาจอยู่ที่กองทัพ แต่จาก

ส่วนงานอื่น คำาสั่งแต่งตั้งทั้งหมดอยู่ที่ กอ.รมน.

ใหญ่ เมื่อระบุอัตราออกมาทาง กอ.รมน.ใหญ่

จะเป็นส่วนที่เซ็นอนุมัติ ส่วนเรื่องที่มองว่ามี

การฝากเด็กลงไปหวังเงินเพิ่มสู้รบพิเศษ (พสร.) 

และวันทวีคูณนั้น สิทธิ์อยู่ที่หน่วยต้นสังกัดเป็น

คนทำาเรื่องขอ ต้องรับรองคุณสมบัติ ถ้าตรวจ

สอบแล้วพบว่าคุณสมบัติไม่ได้ ก็ไม่ได้สิทธิ์ 

ไม่ใช่ว่าทุกคนจะได้สิทธิ์นั้น เหมือนเช่นบุคคล

ที่ปรากฏในข่าว ถ้าตรวจสอบและพฤติกรรม

เป็นไปตามที่เป็นข่าวก็ไม่ได้สิทธิ์เหล่านี้ 

เมื่อถามว่า ต้องยึดคืนเรื่องเบี้ยเลี้ยงวัน

ละ 240 บาทคืนหรือไม่ พล.ต.ปราโมทย์กล่าว

ว่า ก็ต้องพิจารณาในขั้นตอนต่อไป

วันเดียวกัน นายวัชระ เพชรทอง อดีต 

ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ เข้ายื่นหนังสือต่อ

นายไพโรจน์ นิยมเดชา นักสืบสวนคดีทุจริต

ชำานาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผอ.สำานัก

สืบสวนและกิจการพิเศษ ป.ป.ช. เพื่อขอให้

คณะกรรมการ ป.ป.ช.ตั้งคณะกรรมการไต่สวน 

ผบ.ตร., ผบ.ทบ., ส.ว. และอดีตสมาชิกสภา

นิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) มีส่วนเกี่ยวข้องหรือ

สนับสนุนการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัตหิน้าที่

โดยมิชอบ หรือส่อทุจริตกรณีบรรจุและแต่งตั้ง 

ส.ต.ท.หญิงและ ส.ท.หญิง เป็นข้าราชการตำารวจ-

ทหารหรือไม่ การออกคำาสั่งให้ ส.ต.ท.หญิงไป

ช่วยงานที่ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า โดยเบิกเบี้ย

เลี้ยงและได้วันเพิ่มวันทวีคูณ ทั้งที่ไม่ได้ไปปฏิบัติ

งานในพื้นที่ชายแดนภาคใต้หรือไม่  

“กรณีนี้เป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์

ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ได้แก่ ผบ.ตร., ผบ.ทบ., 

อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ, สมาชิก

วุฒิสภากับพวกใช้สถานะตำาแหน่งก้าวก่าย

แทรกแซงเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น

โดยมิชอบด้วยกฎหมายและระเบียบ จึงขอให้

พิจารณาดำาเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน 30 วัน”.  
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12

จับโจรงัดปั๊มน้ำ�มันพ่อต�บิ๊กโจ๊ก

สงขล� • วันที่ 26 ส.ค.65 ชุดสืบสวน สภ.เมืองสงขลา  

ร่วมกับชุดสืบสวน กก.สส.ภ.จว.สงขลา และกองปราบ  

กก.6 บก.ป.เข้าตรวจค้นห้องพักภายในรีสอร์ตพื้นที่   

อ.สิงหนคร จ.สงขลา จับกุมนายสิทธิชัย ราชรักษ์ อายุ  

22 ปี หรือเอ ผู้ต้องหาก่อเหตุงัดออฟฟิศปั๊มน้ำามัน ปตท. 

สาขาบริษัท ระโนด เอ็นจีวี ปิโตรเลียม ริมถนนกาญจน

วนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา เมื่อตี 2 ของคืนวันที่ 

23 ส.ค.ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นปั๊มน้ำามันพ่อตาของ พล.ต.ท.สุรเชษฐ์  

หักพาล ผช.ผบ.ตร.ได้ทรัพย์สินมีค่าไปหลายรายการ ภาพ

กล้องวงจรปิดภายในปั๊มสามารถบันทึกรูปพรรณสัณฐาน

คนร้าย และรถจักรยานยนต์ที่คนร้ายใช้ยี่ห้อฮอนด้าเวฟ 

110i สีแดงตัดดำา จนทราบว่าผู้ก่อเหตุคือ นายสิทธิชัย 

หรือเอ จากการสอบสวนเจ้าตัวสารภาพว่าเป็นผู้ลงมือจริง 

ได้ทรัพย์สินประกอบด้วยแหวนทองสลักนามสกุล 1 วง 

พระหลวงปู่ทวดเลี่ยมทอง 2 องค์ เหรียญบาท 600 บาท 

ธนบัตรฉบับละ 10 บาท 6 ฉบับ จึงคุมตัวไปดำาเนินคดีที่ 

สภ.เมืองสงขลาในข้อหาลักทรัพย์และรับของโจร และบุกรุก

เคหสถานในเวลากลางคืน

รวบหนุ่มแชตเฟซบุ๊กลวงเด็ก ม.4 ข่มขืน

ปทุมธ�นี • วันที่ 26 ส.ค.65 พ.ต.อ.ภาดล จันทร์ดอน 

ผกก.5 บก.ปอศ., พ.ต.ท.กริช วรทัต รอง ผกก.5 บก.ปอศ., 

พ.ต.ท.ประดิษฐ์ สุวรรณดี สว.กก.5 บก.ปอศ.จับกุม 

นายนฤเบศร์ หรือเอ็ม ไกรษร อายุ 30 ปี ตามหมายจับศาล

จังหวัดไชยา ที่ จ.70/2557 ลง 28  พ.ค.57 ข้อหาข่มขืนกระ

ทำาชำาเราผู้อื่นโดยใช้กำาลังประทุษร้าย โดยผู้นั้นอยู่ในภาวะ

ที่ไม่สามารถขัดขืนได้, กระทำาอนาจารแก่บุคคลอายุกว่าสิบ

ห้าปีฯ และพรากผู้เยาว์อายุกว่าสิบห้าปีไปเพื่อการอนาจาร 

ที่หน้าห้องพักเลขที่ 3405 ก.อพาร์ทเม้นท์ ม.1 ต.คลองหก 

อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ทั้งนี้เมื่อวันที่ 28 ธ.ค.56 ผู้ต้องหา

ได้ออกอุบายชักชวน น.ส.เอ (นามสมมติ) นักเรียนชั้น ม.4 

ของ รร.แห่งหนึ่งใน อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี ให้มาหา

ที่บ้านพักหลังพูดคุยผ่านเฟซบุ๊กอยู่ระยะหนึ่ง จน น.ส.เอ

เกิดความไว้วางใจเพราะผู้ต้องหาสุภาพพูดจาเรียบร้อย 

น่าเชื่อถือ จากนั้น น.ส.เอได้ขี่รถ จยย.ไปหา เมื่อไปถึง  

นายนฤเบศร์ที่ยืนรออยู่รีบฉุดผู้เสียหายเข้าไปในบ้านทันที  

น.ส.เอขัดขืนร้องขอความช่วยเหลือ จึงถูกทำาร้ายก่อนบังคับ

ข่มขืนจนสำาเร็จความใคร่ พร้อมข่มขู่ห้ามบอกใคร ครูประจำา

ชั้นสังเกตเห็นว่า น.ส.เอมีอาการซึมเศร้าผิดปกติ จึงรีบแจ้งผู้

ปกครองจนทราบความจริงและแจ้งตำารวจ โดยผู้ต้องหาหลบ

หนีนานเกือบสิบปี กระทั่งมาจับกุมตัวได้และนำาส่ง สภ.ท่า

ชนะดำาเนินคดีต่อไป.

กรุงเทพฯ • ศาลอาญาพิพากษา

จำาคุก “เสี่ยโป้” กับเมีย คนละ  

5 ปี ฐานจัดให้มีการเล่นพนัน

ผ่านแอปพลิเคชัน และความ

ผิดฐานฟอกเงิน

วันที่ 26 ส.ค.65 ผู้สื่อข่าว

รายงานว่า เมื่อวันที่ 6  ก.ค.ที่ผ่าน

มา ศาลอาญาอ่านคำาพิพากษา

คดีดำาที่  อ.2140/2565 คดีแดง

ที่ อ.1832/2565 ที่พนักงาน

อัยการเป็นโจทก์ฟ้องนายอภิรักษ ์

หรือเสี่ยโป้ ชัชอานนท์ และ 

น.ส.จุฑามาศ จันที ภรรยา เป็น

จำาเลยในความผิดฐานร่วมกัน

จัดให้มีการเล่นการพนันผ่าน

แอปพลิเคชันต่างๆ ร่วมกันทำา

อุบายล่อ ร่วมกันช่วยประกาศ 

โฆษณาหรือชักชวนโดยทางตรง

หรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่นการ

พนันผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์

โดยมิได้รับอนุญาต และร่วม

กันโอน รับโอนหรือเปลี่ยนสภาพ

ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำา 

ความผิดเพื่อซุกซ่อนหรือปกปิด

แหล่งที่มาของทรัพย์สิน อัน

เป็นการร่วมกันกระทำาความผิด

ฐานฟอกเงิน โดยจำาเลยทั้งสอง

ให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา

ศาลพิเคราะห์พิจารณา

พยานหลักฐานทั้ง 2 ฝ่าย จาก

การไต่สวนแล้วเห็นว่า นายอภิ 

รักษ์และ น.ส.จุฑามาศกระทำา

ผิดตามฟ้องจริง พิพากษาว่า

จำาเลยทั้งสองมีความผิดพระ

ราชบัญญัติการพนัน พ.ศ.2478 

มาตรา 12(2) และพระราช

บัญญัติป้องกันและปราบปราม

การฟอกเงิน พ.ศ.2542 มาตรา 9 

วรรคสอง มาตรา 60 ประกอบ

ประมวลกฎหมายอาญา 83 และ

การกระทำาของจำาเลยทั้งสองเป็น

ความผิดหลายกรรมต่างกันไป ให้

ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความ

ผิดไป ตามประมวลกฎหมาย

อาญา มาตรา 91 ฐานร่วมกัน

จัดให้มีการเล่นพนัน 4 กระทง  

จำาคุกกระทงละ 1 ปี ฐานสมคบ

กันกระทำาความผิดฐานฟอกเงิน

และได้มีการกระทำาความผิดฐาน

ฟอกเงินเพราะเหตุที่ ได้มีการสม 

คบกัน ลงโทษฐานร่วมกันฟอก

เงิน จำาคุกคนละ 1 ปี รวมจำาคุก

คนละ 5 ปี ล่าสุด จำาเลยทั้งสอง

ได้ยื่นขอขยายระยะเวลาอุทธรณ์

ต่อศาล หลังครบกำาหนดระยะ

เวลาอุทธรณ์นับแต่วันมีคำาพากษา

พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล 

ผู้ช่วย ผบ.ตร. กล่าวว่า คดีนี้

เสี่ยโป้ใช้ความเป็นเน็ตไอดอล

แสดงทรัพย์ สิ นหรื อ เ งินสด 

จำานวนมากๆ เพื่ออวดอ้างและ

ชักชวนแฟนคลับให้ เล่นการ

พนันออนไลน์หรือในบ่อนกาสิโน 

ตำารวจจึงได้รวบรวมพยานหลัก

ฐานดำาเนินคดีรวมทั้งยึดอายัด

ทรัพย์สินอีกเป็นจำานวนมาก

คดีเริ่มเมื่อวันที่ 16 ต.ค.

61 พล.ต.ต.สุรเชษฐ์ หักพาล 

รรท.ผบช.สตม. (ตำาแหน่งใน

ขณะนั้น) สั่งให้ศูนย์ปราบปราม

อาชญากรรมทางเทคโนโลยี

สารสนเทศ สำานักงานตำารวจ

แห่งชาติ (ศปอส.ตร.) ดำาเนินคดี

กับเสี่ยโป้กับพวก หลังสืบสวน

ทราบว่านายอภิรักษ์หรือเสี่ย

โป้เปิดเฟซบุ๊กใช้ชื่อว่า “เสี่ยโป้ 

อานนท์” ไลฟ์สดชักชวนผู้อื่นเข้า

เล่นพนันออนไลน์ทั้งในช่องยูทูบ 

และแชร์ลิงก์ผ่านไลน์ในเฟซบุ๊ก

ของตนเองเข้าสู่เพจเล่นพนัน 

จากนั้นกลุ่มผู้ดูแลระบบ

จะแจ้งให้สมัครสมาชิก แจ้งชื่อ

และหมายเลขบัญชีผู้สมัครโอนเงิน

เล่นพนัน และได้รับรหัสล็อกอิน

เข้าไปในห้องพนันออนไลน์ในรูป

แบบต่างๆ และยังพบอีกว่าเสี่ย

โป้กับพวกโยกย้ายเงินจากบัญชี

ธนาคาร จากการที่มีคนโอนเงิน

เล่นพนันออนไลน์เข้ากระเป๋าตัว

เอง เข้าข่ายผิด พ.ร.บ.ฟอกเงิน.

คุกเสี่ยโป้-เมีย5ปีชวนพนัน-ฟอกเงิน

สมุทรปร�ก�ร • เมื่อเวลา 

10.30 น. วันที่ 26 ส.ค.65 

พ.ต.อ.โชติวัฒน์ เหลืองวิลัย รอง 

ผบก.ภ.จว.สมุทรปราการ พ.ต.อ. 

เติมรัศมิ์ จินดาวัฒน์ ผกก.สภ. 

เมืองสมุทรปราการ รับแจ้ง

นักเรียนอาชีวะก่อเหตุทะเลาะ

วิวาท บริเวณป้ายรถประจำาทาง 

ตรงข้ามช้างสามเศียร ถ.สุขุมวิท 

ต.บางเมือง อ.เมืองสมุทรปราการ 

จึงนำาตำารวจ สภ.เมืองสมุทรปรา 

การและชุดปฏิบัติการพิ เศษ 

บก.ภ.จว.สมุทรปราการกว่า  

20 นายไปที่เกิดเหตุ

พบนักเรียนอาชีวะประ 

มาณ 20 คนกำาลังวิ่งหนีขึ้นรถเมล์

สาย 25 ปากน้ำา-ท่าช้าง โดย

ขณะรถกำาลังเคลื่อนตัวออกจาก

ป้าย ตำารวจนำารถหน่วยปฏิบัติ

การพิเศษเข้าประกบและเรียกให้

รถหยุด ตรวจค้นนักเรียนอาชีวะ

วิทยาลัยกรุงเทพช่างกล 18 คน 

เป็นหญิง 2 คน และ ชาย 16 คน 

ทั้งหมดเป็นเยาวชนอายุระหว่าง 

ตร.ป�กน้ำ�รวบนร.ช่�งเปิดศึกตีกล�งถนน

16-18 ปี โดยเชิญตัวลงจากรถ

และตรวจค้นตามตัวและภายใน

รถเมล์ พบปืนไทยประดิษฐ์ (ปืน

ปากกา) พร้อมกระสุน 2  กระบอก 

ปืนลูกโม่ พร้อมเครื่องกระสุน  

1 กระบอก และมีดอีก 6 เล่ม จึงคุม

ทั้งหมดไป สภ.เมืองสมุทรปราการ 

เพื่อดำาเนินการตามกฎหมายต่อไป

จากการสอบสวนทราบ

ว่า ก่อนเกิดเหตุกลุ่มนักเรียน

ช่างวิทยาลัยกรุงเทพช่างกลนั่ง

รถเมล์สาย 25 จากย่านแพรกษา 

อ.เมืองสมุทรปราการ เพื่อเดิน

ทางไปเรียนตามปกติ ระหว่าง

ทางพบกลุ่มนักเรียนคู่อริซึ่งเป็น

นักเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยี

สมุทรปราการกว่า 10 คนขี่รถ

จักรยานยนต์ผ่านมา ก่อนที่ทั้ง

สองฝ่ายจะมีการท้าทายและ

ปาก้อนหินใส่กัน จากนั้นกลุ่ม

นักเรียนวิทยาลัยกรุงเทพช่าง

กลได้กรูลงจากรถพร้อมด้วย

มีดและปืน ลงไปปะทะกับกลุ่ม

นักเรียนคู่อริกลางถนนสุขุมวิท 

ท่ามกลางความแตกตื่นของ

ชาวบ้านที่ผ่านไปมา จากนั้น

แยกย้ายกันหลบหนี จนกระทั่ง

ตำารวจนำากำาลังจับกุมได้ทันควัน 

ทั้งนี้มีนักเรียนกรุงเทพช่างกล

ถูกฟันบริเวณขาซ้ายบาดเจ็บ  

1 ราย ซึ่งนักเรียนที่ก่อเหตุอ้าง

ว่านำาอาวุธมาเพื่อป้องกันตัว.

เชียงใหม่  • วันที่ 26 ส.ค.65 

ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้า

กรณีกองบังคับการป้องกันปราบ

ปรามการทุจริตและประพฤติ 

มิชอบ (บก.ปปป.) พร้อมตำารวจ

ภูธรจังหวัดเชียงใหม่, ป.ป.ท.และ 

ป.ป.ช.สนธิกำาลังเข้าจับกุมตัว นาย

สรพงศ์ เตละวานิช ปลัดอำาเภอ

เมืองเชียงใหม่ บนที่ว่าการอำาเภอ

เมืองเชียงใหม่เมื่อวันที่ 25 ส.ค.ที่

ผ่านมา พร้อมของกลางเงินสด

จำานวน  24,000 บาท ใบอนุญาต

มีอาวุธปืน หรือใบ ป.3 จำานวน  

2 ใบ อาวุธปืนอีก 2 กระบอก 

หลังมีการร้องเรียนว่านายสรพงศ์

เรียกรับเงินค่าตอบแทนในการ

ออกใบอนุญาตให้ซื้อปืนเป็นเงิน

จำานวน 20,000 บาทจากผู้เสียหาย

ล่าสุด วันที่ 26 ส.ค.65 นาย

ประจญ  ปรัชญ์สกุล  ผู้ว่าราชการ

จังหวัดเชียงใหม่  ได้ออกคำาสั่ง

จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 4036/2565 

เรื่องให้ข้าราชการช่วยราชการเพื่อ

ประโยชน์ของทางราชการ อาศัย

อำานาจตามความในมาตรา 54 

และมาตรา 57 แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบ

บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2536 

แก้ ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน จึงให้

นายสรพงศ์ เตละวานิช ตำาแหน่ง

ปลัดอำาเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง

ชำานาญการ) กลุ่มงานบริหารงาน

ปกครอง ที่ทำาการปกครองอำาเภอ

เมืองเชียงใหม่ ไปช่วยราชการ  

ณ ที่ทำาการปกครองจังหวัดเชียงใหม ่

เป็นการประจำา ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่  

25 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป  

จนกว่าจะมีคำาสั่งเปลี่ยนแปลง

นายประสงค์  หล้าอ่อน  

ปลัดจังหวัดเชียงใหม่  กล่าว

ว่า ปกครองจังหวัดจะตั้งคณะ

กรรมการขึ้น 1 ชุด เพื่อตรวจสอบ

ข้อเท็จจริง โดยให้ความเป็นธรรม   

ทุกฝ่าย สำาหรับคดีความในส่วน

ตำารวจก็ให้เป็นไปตามกระบวน 

การทางกฎหมาย โดยหลังจับกุม

ศาลอนุญาต ให้ประกันตัวด้วย

หลักทรัพย์ 400,000 บาท.

ผู้ว่าเชียงใหม่สั่ง

เด้งปลัดอ.เมือง

รับเงินใบซื้อปืน



2ป.

เหมือนการประชุมสภากลาโหม 

ขณะเดียวกัน เมื่อเวลา 08.20 น. ท่ีตึก

บัญชาการ 1 ทำาเนียบรัฐบาล พล.อ.ประวิตร วงษ์

สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะรักษาราชการ

แทนนายกฯ ได้เดินทางมายังทำาเนียบฯ โดยมี

สีหน้าท่ีย้ิมแย้ม จากน้ันได้หารือกับนายดาโต๊ะ ศรี 

ฮัจญี ฟาดิลละห์ บิน ฮัจญี ยูโซะ รัฐมนตรีอาวุโส 

กระทรวงโยธาธิการ มาเลเซีย ท่ีเข้าเย่ียมคารวะใน

โอกาสเยือนประเทศไทย เสร็จแล้วได้เป็นประธาน

การประชุมกองอำานวยการน้ำาแห่งชาติ 

ภายหลังประชุม พล.อ.ประวิตรได้ตอบ

คำาถามสื่อมวลชนหลังถูกถามว่าภารกิจราบรื่น

ดีหรือไม่ว่า ราบรื่นๆ เมื่อถามย้ำาว่าได้มีการพูด

คุยกับ พล.อ.ประยุทธ์บ้างหรือไม่ในการทำาหน้าท่ี 

และ พล.อ.ประยุทธ์ได้ฝากอะไรหรือไม่ แต่

พล.อ.ประวิตรไม่ตอบคำาถามดังกล่าว เมื่อถามอีก

ว่าไม่มีอะไร ไม่มียุบสภา ไม่มีปรับคณะรัฐมนตรี 

(ครม.) ใช่หรือไม่ ซ่ึงพล.อ.ประวิตรไม่ตอบอีก

เช่นกัน 

ผู้สื่อข่าวถามว่า มีสัญญาใจในการทำาหน้าท่ี

อะไรหรือไม่ พล.อ.ประวิตรตอบเพียงว่า ไม่มีอะไร

หรอก เมื่อถามว่าม่ันใจว่า พล.อ.ประยุทธ์จะได้

ไปต่อใช่หรือไม่ หรือต้องรอ พล.อ.ประวิตรตอบ

ว่า “ก็ไปคุยกับศาล ผมไม่รู้เรื่อง” เมื่อถามอีกว่า 

พล.อ.ประยุทธ์ได้ฝากอะไรหรือไม่ พล.อ.ประวิตร

ไม่ตอบ เพียงแต่ส่ายศีรษะก่อนจะข้ึนรถยนต์ ท้ังน้ี 

ผู้สื่อข่าวพยายามถามอีกว่า พล.อ.ประยุทธ์กำาลัง

ใจดีใช่หรือไม่ แต่ พล.อ.ประวิตรไม่ตอบคำาถาม 

ก่อนรถยนต์จะเคลื่อนขบวนออกไป

มีรายงานว่า ในวันท่ี 29 ส.ค.65 เวลา 

15.00 น. พล.อ.ประวิตร ในฐานะรักษาการราชการ

แทนนายกฯ มีภารกิจต้องไปเป็นประธานการ

ประชุมคณะกรรมการนโยบายตำารวจแห่งชาติ 

(ก.ต.ช.) เพื่อพิจารณาแต่งต้ัง ผบ.ตร.คนท่ี 13 

แทน พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ท่ีจะเกษียณ

อายุราชการในอีก 1 เดือนข้างหน้า นอกจากน้ี 

ในเวลา 16.00 น. จะเป็นประธานการประชุม

คณะกรรมการข้าราชการตำารวจ (ก.ตร.) คร้ัง

ท่ี 8/2565 วาระเพื่อพิจารณาแต่งต้ังโยกย้าย

ข้าราชการตำารวจ ระดับรอง ผบ.ตร.-ผบก.วาระ

ประจำาปี 2565 

ท้ังน้ี จากเดิมแจ้งว่าการประชุม ก.ต.ช.วาระ

แต่งต้ัง ผบ.ตร.คนใหม่ จะประชุมท่ีห้องสีเขียว ตึก

ไทยคู่ฟ้า ทำาเนียบฯ แต่คร้ังน้ีมีการแจ้งเปล่ียน

สถานท่ีประชุม จากทำาเนียบฯ มาท่ีห้องประชุมศรี

ยานนท์ อาคาร 1 ตร.

ให้กำ�ลังใจ ‘บ๊ิกป้อม’

นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายก

รัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าท่ีโฆษกประจำา

สำานักนายกฯ กล่าวว่า ในระหว่างน้ี พล.อ.ประวิตร

ได้ปฏิบัติหน้าท่ีรักษาราชการแทนนายกฯ และ

ปฏิบัติหน้าท่ีร่วมกับคณะรัฐมนตรี (ครม.) โดยมิได้มี

ผลกระทบอย่างใดต่อการบริหารประเทศ และการ

ปฏิบัติงานของข้าราชการ หรือการดำาเนินนโยบาย

อื่นๆ ของรัฐบาล ยืนยันว่ารัฐบาลสามารถเดินหน้า

ทำางานต่อไปได้ ไม่มีสุญญากาศทางการบริหาร

ประเทศแต่อย่างใด 

นายอนุชายังกล่าวอีกว่า พล.อ.ประยุทธ์

ได้เข้าทำางานท่ีกระทรวงกลาโหม ในฐานะ รมว.

กลาโหม ซ่ึง พล.อ.ประยุทธ์ได้กล่าวให้กำาลัง

ใจในการทำางานกับ พล.อ.ประวิตร ซ่ึงปฏิบัติ

หน้าท่ีรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีด้วย ท้ังน้ี 

พล.อ.ประยุทธ์จะทำาหน้าท่ีในตำาแหน่งรัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงกลาโหม เพ่ือประชาชนและ

ประเทศไทยต่อไป โดยขอให้ประชาชนเชื่อม่ันใน

การทำางานของรัฐบาลและเจ้าหน้าท่ีรัฐในขณะน้ี 

ยืนยันว่ารัฐมนตรีทุกคนและพรรคร่วมรัฐบาล จะ

ร่วมมือกันทำางานอย่างเต็มท่ี และมีเสถียรภาพ มุ่ง

ม่ันต้ังใจทำางาน ดูแลประชาชนในทุกด้านให้ดีท่ีสุด 

น.ส.ทิพานัน ศิริชนะ รองโฆษกประจำา

สำานักนายกฯ กล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ยังมีกำาลัง

ใจดี และฝากขอบคุณประชาชน สื่อมวลชนทุก

คน โดยนายกฯ ได้รับข้อความและได้อ่านข้อความ

ท้ังหมดท่ีส่งเข้ามาจากทุกช่องทางท่ีส่งกำาลังใจมา

ให้ โดยยืนยันว่าพร้อมทำางานให้กับประชาชนใน

ทุกวันต่อไป 

น.ส.ทิพานันยังเปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์

และ พล.อ.ประวิตร ท้ังสองคนได้พูดคุยกันแล้ว 

เพื่อให้การดำาเนินกิจการในการบริหารราชการ

แผ่นดินเป็นไปโดยสะดวกและราบร่ืน และมี

ความต่อเนื่อง

เมื่อถามว่า พล.อ.ประยุทธ์จะเข้าร่วมการ

ประชุม ครม.ในวันท่ี 30 พ.ค.หรือไม่ น.ส.ทิพานัน

ระบุว่า ขอให้รอดู ในเบ้ืองต้นยังไม่มีการแจ้งให้

ทราบว่าจะเข้าร่วมประชุมด้วยหรือไม่ เมื่อถามอีก

ว่า พล.อ.ประยุทธ์จะไม่ปรากฏตัวเช่นน้ีไปอีกนาน

แค่ไหน น.ส.ทิพานันกล่าวว่า ท่ีจริง พล.อ.ประยุทธ์

ยังปฏิบัติหน้าท่ีทุกวันใน รมว.กลาโหม และสำาหรับ

เรื่องการปรากฏตัวของนายกฯ ข้ึนอยู่กับความ

เหมาะสมตามท่ี พล.อ.ประยุทธ์จะเห็นสมควร

รองโฆษกประจำาสำานักนายกฯ ระบุว่าใน

ส่วนการจัดทำาคำาช้ีแจงต่อศาลรัฐธรรมนูญน้ัน 

ฝ่ายกฎหมายของ พล.อ.ประยุทธ์กำาลังจัดเตรียม

เอกสารสำาหรับยื่นต่อศาล เชื่อว่าจะเชื่อดำาเนินการ

ทันตามกรอบระยะเวลา 15 วัน หรืออาจจะเร็ว

กว่าน้ัน เพราะเป็นข้ันตอนในการจัดเตรียมเอกสาร

นายธนกร วังบุญคงชนะ ส.ส.บัญชีรายชื่อ 

พรรคพลังประชารัฐ กล่าวถึงกรณีนายณัฐวุฒิ 

ใสยเก้ือ ผู้อำานวยการครอบครัวเพื่อไทย เรียกร้อง

ให้ พล.อ.ประยุทธ์ทบทวนตัวเองและยุติบทบาท

ว่า คำาพูดน้ีนายณัฐวุฒิควรเก็บไว้บอกตัวเองน่าจะ

เหมาะสมท่ีสุด ท่ีผ่านมาคนเส้ือแดงภายใต้การนำา

ของนายณัฐวุฒิ ต้องออกมาขัดแย้งกับคนไทย

ด้วยกันเอง บาดเจ็บ เสียชีวิต ติดคุก โดนดำาเนิน

คดีมาเท่าไหร่แล้ว ควรทบทวนตัวเอง ควรพอได้

แล้ว เลิกปลุกป่ันเพียงเพื่อจะช่วยเหลือใครเพียง

ไม่ก่ีคน และถ้าในใจลึกๆ รักประเทศไทยและคน

ไทยจริงอย่างท่ีปากพูด อย่าให้ประเทศกลับไปสู่จุด

เดิมแล้วค่อยออกมาบอกว่าเพ่ิงคิดได้ การช่วยใคร

เพียงไม่ก่ีคนแต่ต้องเอาประเทศไปแลก มันไม่คุ้ม

นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน และหัวหน้า

พรรคเพื่อไทย กล่าวถึงกรณีมีความเป็นห่วงกันว่า

ในช่วง พล.อ.ประวิตรรักษาราชการแทนนายกฯ 

อาจสามารถยุบสภาได้หรือไม่ว่า มีข้อถกเถียงอยู่

ว่ามีอำานาจถึงขนาดน้ันหรือไม่ หาก พล.อ.ประวิตร 

รักษาการตามคำาสั่งนายกฯ จะเป็นในส่วนที่มี 

นายกฯ อยู่ แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้เป็นการ

ช่ัวคราว ซ่ึงมีคำาส่ังเขียนไว้ เช่น เรื่องงบประมาณ 

และเรื่องแต่งต้ังโยกย้ายไม่สามารถทำาได้ แต่มี

หลายคนท่ีเถียงว่าทำาได้ หากเป็นนายกฯ รักษา

การตามท่ีกล่าวไปข้างต้น สามารถทำาได้ทุกเรื่อง 

ไม่ชัวร์รักษาการยุบสภาได้

หัวหน้าพรรคเพื่อไทยกล่าวว่า ส่วนกรณี

ท่ีตัวนายกฯ ยังอยู่ แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ี

ได้เป็นการช่ัวคราว ถ้าจะมาอาศัยช่วงจังหวะน้ี

ยุบสภา ก็ยังเป็นข้อถกเถียงทางกฎหมายกันอยู่ 

หากยุบสภามีคนยื่นศาลรัฐธรรมนูญแน่ เชื่อว่า 

พล.อ.ประวิตรไม่ทำาด้วยคือ 1.ข้อกฎหมายท่ีไม่ 

ชัดเจน 2.ไม่มีเหตุแห่งการท่ีจะให้ยุบสภา และ 

3.กฎหมายลูกว่าด้วยการเลือกต้ังยังไม่ประกาศใช้ 

หาก พล.อ.ประวิตรประกาศยุบสภา ไม่เป็นผลดี

กับรัฐบาลและประเทศแน่ มีแต่ความวุ่นวาย ไม่

สามารถเลือกต้ังได้ เมื่อไม่สามารถเลือกต้ังได้จะ

เข้าสู่เรื่องของความขัดแย้ง

ส่วนกรณีนายมงคลกิตต์ิ สุขสินธารานนท์ 

ส.ส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลย์ 

เตรียมหารือให้ฝ่ายค้านยื่นศาลรัฐธรรมนูญให้ 

ครม.พ้นตำาแหน่งท้ังคณะน้ัน หัวหน้าพรรคเพื่อ

ไทยระบุว่า เรื่องน้ีฝ่ายค้านได้หารือกันก่อนท่ีนาย

มงคลกิตต์ิจะออกข่าวมา แต่ท่ีประชุมได้ตีตกไป 

เพราะเรื่องน้ีอยู่ในศาลแล้ว และศาลรับพิจารณา

แล้ว ส่ิงท่ีเราเรียกร้องคือการให้ พล.อ.ประยุทธ์

ประกาศว่าท่านอยู่ในตำาแหน่งครบวาระแล้ว ขอ

ออกจากตำาแหน่ง ซ่ึงก็ไม่ประกาศ และในวันท่ี 

24 ส.ค. ศาลมีคำาส่ังให้หยุดปฏิบัติหน้าท่ี เป็นการ

บอกว่า พล.อ.ประยุทธ์ยังอยู่ในตำาแหน่ง เมื่อ

อยู่ในตำาแหน่งการท่ีเราจะไปยื่นให้ศาลวินิจฉัย

ความชอบด้วยกรณีขาดคุณสมบัติ และให้พ้น

จากตำาแหน่งท้ังคณะ มองว่ายังไม่มีเหตุ หากยื่น

ไปศาลก็ไม่รับ

น.ส.ตรีชฎา ศรีธาดา รองโฆษกพรรค

เพื่อไทย กล่าวถึงกรณี น.ส.ทิพานันโจมตีการ

เคลื่อนไหวเชิงสัญลักษณ์ของฝ่ายค้านว่า การ

แสดงออกทางการเมืองตราบใดท่ียังไม่ได้กระทำา

ผิดข้อกฎหมายใดถือเป็นสิทธิเสรีภาพท่ีประชาชนผู้

เป็นเจ้าของอำานาจอธิปไตยพึงกระทำาได้โดยอิสระ 

การเรียกร้องให้ พล.อ.ประยุทธ์ลาออกไป ล้วนมา

จากความต้ังใจท่ีจะเห็นอนาคตของประเทศฟ้ืนตัว

ข้ึน เพราะการบริหารงานท่ีไร้ประสิทธิภาพ และ

ความสามารถของ พล.อ.ประยุทธ์เอง 

น.ส.ตรีชฎากล่าวว่า นายจรัญ ภักดีธนา

กุล อดีตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ยังออกมาให้

ความเห็นส่วนตัวว่าการท่ีศาลรับคำาร้อง เพราะ

อาจจะประเมินว่าคำาร้องของฝ่ายค้านมีน้ำาหนักจึง

ควรรับไว้พิจารณา ดังน้ัน น.ส.ทิพานันจึงไม่ควร

ออกตัวแรงมากนัก เพราะอาจจะผิดหวังได้ ท้ังน้ี 

พล.อ.ประยุทธ์ท่ีแม้จะแค่ยุติปฏิบัติหน้าท่ี ก็ทำาให้

ประชาชนโห่ร้องไชโยดีใจท้ังประเทศ เพราะแม้แต่

วินาทีเดียวท่ี พล.อ.ประยุทธ์หลุดออกจากตำาแหน่ง

นายกฯ นับว่าเป็นบุญของคนไทยแล้ว หากลา

ออกอย่างถาวร และเปิดทางเลือกนายกฯ คนใหม่

ตามแคนดิเดตท่ีมีอยู่ จะย่ิงเป็นบุญใหญ่หลวงให้

กับประเทศ

 รองโฆษกพรรคเพื่อไทยยังกล่าวด้วยว่า 

คำาว่านายกฯ เถื่อนอยู่ดูไบ ไม่ทราบว่า น.ส.ทิพา

นันหมายถึงใคร แต่ถ้าหมายถึงคนท่ี น.ส.ทิพานัน

ต้องการสื่อ ขอยืนยันว่า อดีตนายกรัฐมนตรีท้ังสอง

คนมาจากการเลือกต้ังของประชาชน ไม่ได้ไปยึด 

แย่งอำานาจจากคนอื่นมา ซ่ึงเป็นความผิดอาญา

ฐานกบฏ ไม่มีนายกฯ เถื่อนท่ีดูไบ มีแต่นายกฯ ท่ี

ต่อสู้ตามกติกาท่ีคนอื่นเขียน ไม่เคยให้ใครมาเขียน

กติกาเพื่อสืบทอดอำานาจและเขียนให้ ส.ว.มาโหวต

เลือกตัวเองเป็นนายกฯ 

เมื่อวันศุกร์ ท่ีลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี 

อ.เมืองฯ จ.นครราชสีมา นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ 

ประธานพรรคชาติพัฒนา กล่าวถึงกรณีศาล

รัฐธรรมนูญรับคำาร้องตีความระยะเวลาการดำารง

ตำาแหน่ง 8 ปีของ พล.อ.ประยุทธ์ ว่าทุกอย่างเป็น

ไปตามรัฐธรรมนูญ และเป็นไปตามคำาวินิจฉัยของ

ศาล โดยขณะน้ีศาลได้มีคำาส่ังให้หยุดปฏิบัติหน้าท่ี 

แต่ยังเป็นรัฐบาลเดิมอยู่ และ พล.อ.ประยุทธ์ยัง

เป็นนายกฯ อยู่ เพียงแต่ว่าต้องหยุดปฏิบัติหน้าท่ี

ตามคำาส่ังศาล ในส่วนการบริหารประเทศยังมี

ความต่อเนื่อง

นายสุวัจน์กล่าวว่า ภาพรวมของมวลชน

หลังศาลรัฐธรรมนูญรับคำาร้อง ถือว่าเรียบร้อย 

เพราะเมื่อศาลตัดสินมาอย่างน้ี แล้วนายกฯ หยุด

ปฏิบัติหน้าท่ี ขณะท่ีมวลชนต่างๆ คล่ีคลายลง 

แสดงว่าทุกคนทุกฝ่ายยังยอมรับในกระบวนการ

ยุติธรรม ศาลยังเป็นท่ีพ่ึงสุดท้ายให้กับบ้านเมือง

ได้ ทุกคนรับฟัง เชื่อถือ 

ประธานพรรคชาติพัฒนากล่าวว่า ท่ีสำาคัญ

ท่ีสุดคือเราจะเป็นเจ้าภาพเอเปก ต้องพยายามท่ีจะ

ทำาความเข้าใจและช้ีแจงให้กับประเทศต่างๆ ท่ีมา

ร่วมประชุมได้เข้าใจถึงสถานการณ์ของประเทศว่า

รัฐบาลยังอยู่ นายกฯ ยังอยู่ เพียงแต่หยุดปฏิบัติ

หน้าท่ีในช่วงหน่ึงจนกว่าศาลจะวินิจฉัยเพื่อให้

ต่างประเทศเขาเข้าใจและม่ันใจมาประชุม เพราะ

การเป็นเจ้าภาพเอเปก ถือว่าเป็นหัวใจสำาคัญเป็น

โอกาสทองของประเทศไทย 

เมื่อถามถึงนายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการ

จังหวัดนครราชสีมาคนใหม่ ท่ีอายุน้อยท่ีสุด แต่

ได้มาอยู่จังหวัดใหญ่ นายสุวัจน์ตอบว่า ไม่รู้จัก

เป็นการส่วนตัว แต่ว่าเท่าท่ีดูประวัติ เหมือนกับ

เป็นข้าราชการรุ่นใหม่ อายุน้อย คนหนุ่ม เหมาะ

กับสถานการณ์ของประเทศ สถานการณ์วันน้ีท่ี

ต้องการความคล่องตัว การดูแลการแก้ไขปัญหา

อย่างใกล้ชิด ทุ่มเทการทำางาน ท่านเหมาะ อายุ 

48 ปี เคยอยู่ในภาคอีสานอยู่แล้ว ฉะน้ันเข้าใจ

พ้ืนฐาน คิดว่าเหมาะสม เป็นกำาลังใจให้ประสบ

ความสำาเร็จ. 

เฮ! ขึ้นค่�แรง

ตราด, ขอนแก่น, เชียงใหม่, สุพรรณบุรี, สงขลา, 

สุราษฎร์ธานี, นครราชสีมา, ลพบุรี และสระบุรี

6.ค่าจ้าง 338 บาท มี 6 จังหวัด คือ 

มุกดาหาร, กาฬสินธ์ุ, สกลนคร, สมุทรสงคราม, 

จันทบุรี และนครนายก 7.ค่าจ้าง 335 บาท มี 

19 จังหวัดคือ เพชรบูรณ์, กาญจนบุรี, บึงกาฬ, 

ชัยนาท, นครพนม, พะเยา, สุรินทร์, ยโสธร, 

ร้อยเอ็ด, เลย, พัทลุง, อุตรดิตถ์, นครสวรรค์, 

ประจวบคีรีขันธ์, พิษณุโลก, อ่างทอง, สระแก้ว, 

บุรีรัมย์ และเพชรบุรี 8.ค่าจ้าง 332 บาท มี 22 

จังหวัดคือ อำานาจเจริญ, แม่ฮ่องสอน, เชียงราย, 

ตรัง, ศรีสะเกษ, หนองบัวลำาภู, อุทัยธานี, ลำาปาง, 

ลำาพูน, ชุมพร, มหาสารคาม, สิงห์บุรี, สตูล, 

แพร่, สุโขทัย, กำาแพงเพชร, ราชบุรี, ตาก, 

นครศรีธรรมราช, ชัยภูมิ, ระนอง และพิจิตร และ 

9.ค่าจ้าง 328 บาท มี 5 จังหวัดคือ ยะลา, ปัตตานี, 

นราธิวาส, น่าน และอุดรธานี

นายบุญชอบกล่าวว่า กระทรวงแรงงานจะ

เสนอมติการปรับเพ่ิมอัตราค่าจ้างข้ันต่ำาดังกล่าวให้

ท่ีประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาให้ความ

เห็นชอบโดยเร็วท่ีสุด เพื่อให้มีผลใช้บังคับต้ังแต่

วันท่ี 1 ต.ค.2565 เป็นต้นไป และจะมีข้อเสนอ

ให้รัฐบาลและ ครม.พิจารณาออกมาตรการเพื่อ

ลดผลกระทบให้กับผู้ประกอบการท่ีได้รับผลกระ

ทบจากการปรับอัตราค่าจ้างข้ันต่ำาด้วย โดยการ

พิจารณาค่าจ้างข้ันต่ำาในปี 2565 น้ี มีอัตราค่า

เฉล่ียอยู่ท่ี 337 บาท คิดเป็น 5.02% ซ่ึงท่ีประชุม

ได้พิจารณากำาหนดบนพ้ืนฐานของความเสมอภาค 

เพื่อให้นายจ้างสามารถประกอบธุรกิจอยู่ได้ ลูกจ้าง

สามารถดำารงชีวิตอยู่ได้อย่างเป็นสุข และเพื่อเพ่ิม

กำาลังซ้ือภายในประเทศ

ท้ังน้ี การประชุมใช้เวลากว่า 5 ช่ัวโมง โดย

บรรยากาศเป็นไปอย่างเคร่งเครียด เนื่องจากมีการ

เสนอข้ึนค่าจ้างในอัตราท่ีค่อนข้างสูง โดยชลบุรี

และ กทม.เสนอปรับเยอะสุด โดยเสนอมา 360 

บาท รองลงมาคือภูเก็ต 358 บาท ต่ำาสุดเสนอ

ปรับท่ี 328 มี 8 จังหวัดส่วนใหญ่อยู่ท่ีภาคอีสาน 

วันเดียวกัน นายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการ

สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

(สศช.) หรือสภาพัฒน์ แถลงรายงานภาวะสังคม

ไทยไตรมาส 2/2565 ว่าสถานการณ์มีแนวโน้ม

ปรับตัวดีข้ึนอย่างต่อเนื่อง สะท้อนการฟ้ืนตัวจาก

โควิด-19 โดยผู้มีงานทำามีจำานวนท้ังส้ิน 39.0 ล้าน

คน ขยายตัว 3.1% จากการขยายตัวของการจ้าง

งานนอกภาคเกษตรกรรมท่ีมีการจ้างงาน 27.4 

ล้านคน ขยายตัว 4.9% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน 

โดยเฉพาะสาขาการผลิต, สาขาขายส่ง/ขายปลีก 

และสาขาการขนส่ง/เก็บสินค้าท่ีขยายตัวได้ 6.1%, 

12.1% และ 4.9% ตามลำาดับ เป็นผลมาจากการ

บริโภคและการส่งออกท่ีขยายตัวได้ดี  

สำาหรับสาขาท่ีมีการจ้างงานลดลง ได้แก่ 

สาขาก่อสร้าง 5.4% และสาขาโรงแรม/ภัตตาคาร 

2.6% ซ่ึงการจ้างงานท่ีชะลอตัวในสาขาการ

ก่อสร้าง เนื่องจากความกังวลจากภาวะเศรษฐกิจ

ท่ีแม้จะปรับตัวดีข้ึน แต่ยังมีความไม่แน่นอนสูง 

ขณะท่ีสาขาโรงแรม/ภัตตาคาร การจ้างงานปรับ

ตัวลดลง เนื่องจากภาคการท่องเท่ียวยังอยู่ในช่วง

เร่ิมฟ้ืนตัว 

นายดนุชายังกล่าวว่า ภาคเกษตรกรรม

มีการจ้างงาน 11.7 ล้านคน ลดลง 0.8% ส่วน

หนึ่งเป็นผลจากการเคลื่อนย้ายแรงงานจากภาค

เกษตรกรรมกลับไปทำางานในสาขาเดิมตามการ

ฟื้นตัวของเศรษฐกิจ ชั่วโมงการทำางานปรับตัวดี

ขึ้นใกล้เคียงกับช่วงปกติ โดยภาพรวมและภาค

เอกชนอยู่ที่ 42.3 และ 46.1 ชั่วโมง/สัปดาห์ เพิ่ม

ขึ้นต่อเนื่อง และใกล้เคียงกับช่วงเดียวกันของปี 

2562 ท่ีเป็นช่วงก่อนการแพร่ระบาดของโควิด 19  

นายดนุชากล่าวต่อว่า อัตราการว่างงาน

ในช่วงไตรมาส 2/2565 อยู่ที่ 1.3% หรือมีจำานวน

ผู้ว่างงาน 5.5 แสนคน ปรับตัวดีขึ้นจากไตรมาส

ก่อนที่อัตราว่างงานอยู่ที่ 1.53% หรือมีจำานวนผู้

ว่างงาน 6.07 แสนคน สอดคล้องกับผู้ว่างงานใน

ระบบประกันสังคมที่มีจำานวน 2.45 แสนคน หรือ 

2.17% ของผู้ประกันตนทั้งระบบ ปรับตัวดีขึ้น

จากไตรมาสก่อนที่มีผู้ว่างงานในระบบอยู่ 3.05 

แสนคน หรือ 2.72% ของผู้ประกันตนทั้งระบบ 

“สถานการณ์การว่างงานในกลุ่มผู้ท่ีเคย

ทำางานมาก่อนและกลุ่มไม่เคยทำางานมาก่อนปรับ

ตัวลดลง ขณะท่ีผู้ท่ีว่างงานเกิน 1 ปี ปรับตัวลดลง

ด้วย และเมื่อพิจารณาอัตราการว่างงานตามระดับ

การศึกษา พบว่าอัตราการว่างงานทุกระดับการ

ศึกษาปรับตัวลดลงท้ังหมด ซ่ึงเป็นการยืนยันว่า

เศรษฐกิจไทยมีการฟ้ืนตัวเรื่อยๆ” นายดนุชากล่าว 

เลขาธิการ สศช.ยังกล่าวถึงความสามารถ

ในการชำาระหน้ีว่า ทรงตัว โดยมีสัดส่วนสินเชื่อ

อุปโภคบริโภคท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ต่อสินเชื่อรวม

อยู่ท่ี 2.78% ซ่ึงเป็นผลมาจากการดำาเนินมาตรการ

ช่วยเหลือทางการเงินและการปรับโครงสร้างหน้ี

ท่ีช่วยชะลอไม่ให้เกิดหน้ีเสียเพ่ิม โดยระยะถัดไป

มีประเด็นท่ีต้องให้ความสำาคัญ คือ 1.ผลกระทบ             

ของภาระค่าครองชีพท่ีอาจกดดันให้ครัวเรือนมี

ความต้องการสินเชื่อมากข้ึน ซ่ึงอาจทำาให้ครัว

เรือนท่ีรายได้ยังไม่ฟ้ืนตัว และได้รับผลกระทบจาก

ราคาสินค้าท่ีปรับตัวสูงมีการก่อหน้ีมากข้ึน 2.อัตร

าดอกเบ้ียท่ีมีแนวโน้มปรับเพ่ิมข้ึน จะทำาให้ต้นทุน

การกู้ยืมของครัวเรือนเพ่ิมข้ึน และกระทบต่อครัว

เรือนท่ีขอสินเชื่อใหม่ เนื่องจากจะต้องรับภาระหน้ี

ในส่วนของดอกเบ้ียมากข้ึน 3.คุณภาพสินเชื่อใน 

กลุ่มสินเชื่อส่วนบุคคลอื่น สินเชื่อบัตรเครดิต และ

สินเชื่อยานยนต์ โดยสินเชื่อส่วนบุคคลอื่นและสิน

เชื่อบัตรเครดิต มีสัดส่วนสินเชื่อ NPLs ต่อสินเชื่อ

รวมปรับตัวสูงข้ึน ขณะท่ีสินเชื่อรถยนต์มีสัดส่วน

สินเชื่อกล่าวถึงพิเศษ (สินเชื่อค้างชำาระน้อยกว่า 

3 เดือน) ต่อสินเชื่อรวมอยู่ในระดับสูงและเพ่ิมข้ึน 

สะท้อนความเส่ียงของการเกิด NPLs โดยเฉพาะ

ในครัวเรือนกลุ่มท่ีมีภาระหน้ีสูง หรือมีกันชน

ทางการเงินต่ำา และ 4.การส่งเสริมมาตรการปรับ

โครงสร้างหน้ีอย่างต่อเนื่อง และมีมาตรการแก้หน้ี

ท่ีเฉพาะเจาะจง สำาหรับกลุ่มเปราะบางและรายได้

ยังไม่ฟ้ืนตัว รวมท้ังใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจท่ี

ไม่ส่งเสริมให้มีการก่อหน้ีใหม่ เพื่อป้องกันไม่ให้หน้ี

ครัวเรือนมีมูลค่าสูงจนกลายเป็นปัจจัยฉุดร้ังการ

ฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจในอนาคต.

‘กลต.’

และสื่อออนไลน์ท่ีประชาชนสามารถรับข่าวสาร

ได้ในวงกว้างว่า THG จะลงนามในสัญญาซ้ือขาย

เพื่อนำาเข้าวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ชนิด mRNA 

ย่ีห้อไฟเซอร์ และจะรับมอบวัคซีนดังกล่าวจำานวน 

5 ล้านโดสแรกภายในเดือน ก.ค.2564 แต่ไม่

ปรากฏว่า THG ได้มีการลงนามในสัญญานำาเข้า

วัคซีนภายในเดือนดังกล่าวจริง และช่วงต้นเดือน 

ส.ค.2564 นพ.บุญยังคงยืนยันการนำาเข้าวัคซีนดัง

กล่าวได้ภายในเดือน ส.ค.2564 แต่ต่อมา นพ.บุญ

ได้ยอมรับผ่านทางสื่อว่า ไม่สามารถนำาเข้าวัคซีน

ดังกล่าวตามท่ีเคยให้ข่าวไว้ได้แล้ว

“ข้อความท่ีนายแพทย์บุญเผยแพร่ดังกล่าว 

อาจทำาให้ประชาชนและผู้ลงทุนเข้าใจผิดในสาระ

สำาคัญเก่ียวกับผลการดำาเนินงานหรือข้อมูลอื่นใด

ของ THG ท่ีน่าจะทำาให้มีผลกระทบต่อราคาหรือ

ต่อการตัดสินใจลงทุนใน THG การกระทำาของ 

นพ.บุญ เป็นการฝ่าฝืนมาตรา 240 แห่ง พ.ร.บ.หลัก

ทรัพย์ฯ ซ่ึงมีบทกำาหนดโทษตามมาตรา 296 วรรค

สอง และมาตรา 296/2 แห่ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ”

คณะกรรมการพิจารณามาตรการลงโทษ

ทางแพ่ง (ค.ม.พ.) โดยมีมติให้ ก.ล.ต. นำามาตรการ

ลงโทษทางแพ่งมาใช้บังคับกับ นพ.บุญโดยให้

ชำาระเงินค่าปรับทางแพ่งในอัตราสูงสุดท่ีกฎหมาย

บัญญัติ คือ 2,000,000 บาท และชดใช้ค่าใช้จ่าย

เนื่องจากการตรวจสอบการกระทำาความผิด รวม

เป็นเงินจำานวน 2,348,834 บาท และห้ามเป็น

กรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทท่ีออกหลักทรัพย์

หรือบริษัทหลักทรัพย์เป็นเวลา 42 เดือน โดยการ

กำาหนดระยะเวลาห้ามเป็นกรรมการหรือผู้บริหาร

ดังกล่าวข้างต้นจะมีผลนับต้ังแต่วันท่ีผู้กระทำา

ความผิดลงนามในบันทึกการยินยอมปฏิบัติตาม

มาตรการลงโทษทางแพ่งท่ี ค.ม.พ.กำาหนด หาก

ผู้กระทำาความผิดไม่ยินยอม ก.ล.ต.จะมีหนังสือ

ขอให้พนักงานอัยการดำาเนินการฟ้องคดีต่อศาล

แพ่งเพ่ือกำาหนดมาตรการลงโทษทางแพ่งใน

อัตราสูงสุดท่ีกฎหมายบัญญัติโดยไม่ต่ำากว่าอัตรา

ท่ี ค.ม.พ.กำาหนด

ท้ังน้ี เงินค่าปรับทางแพ่งและเงินค่าชดใช้

คืนผลประโยชน์ท่ีได้รับจากการกระทำาความผิด

เป็นรายได้แผ่นดินท่ีนำาส่งกระทรวงการคลัง

วันเดียวกัน น.ส.จินดา อริยพรพงศ์ 

เลขานุการบริษัทบริษัท ธนบุรีฯ ได้ทำาหนังสือ

ท่ี THG/2565 ส่งถึงกรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องแจ้งการลา

ออกของกรรมการ และแต่งต้ังกรรมการทดแทน

ว่า ท่ีประชุมคณะกรรมการ THG คร้ังท่ี 9/2565 

เมื่อวันท่ี 26 ส.ค.2565 รับทราบว่า นพ.บุญได้ลา

ออกจากการเป็นกรรมการ และประธานกรรมการ 

ของบริษัทฯ โดยมีผลต้ังแต่วันท่ี 26 ส.ค. พร้อม

กันน้ี ท่ีประชุมคณะกรรมการได้มีมติแต่งต้ังนาง

จารุวรรณ วนาสิน ซ่ึงเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและมี

คุณสมบัติเหมาะสมตามท่ี ก.ล.ต. กำาหนด เป็น

กรรมการทดแทน และเป็นประธานกรรมการ มี

ผลต้ังแต่วันท่ี 27 ส.ค.2565

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

หลากหลายความสามารถ และมีทีมผู้บริหารที่

เชี่ยวชาญ จึงมั่นใจว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

จะไม่ส่งผลกระทบต่อการดำาเนินงาน และแผน

ธุรกิจของกลุ่มบริษัทแต่อย่างใด ซึ่งบริษัทฯ ยึด

มั่นในหลักบรรษัทภิบาลและจริยธรรม โดยมุ่ง

มั่นที่จะมีส่วนร่วมในการสร้างประโยชน์เพื่อ

สังคมตลอดไป.

ศ�ลสั่ง

เรื่อง การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทาง

จริยธรรมอย่างร้ายแรง (ช้ันรับคำาร้อง)

โดยคดีน้ี ป.ป.ช.ยื่นคำาร้องว่า วันท่ี 14 

ก.พ.2545 ผู้คัดค้านดำาเนินการขอออกโฉนดท่ีดิน

ในพ้ืนท่ีหมู่ท่ี 15 ตำาบลเนินหอม อำาเภอเมือง

ปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี เน้ือท่ี 30-2-80.5 ไร่ 

โดยอ้างว่าซ้ือท่ีดินแปลงดังกล่าวมาจากนายทิว 

มะลิซ้อน เมื่อปี 2533 แต่นายทิวไม่มีตัวตน ท้ัง

ไม่เคยมีการเข้าทำาประโยชน์ในท่ีดินท่ีอยู่ในเขต

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่และแนวเขตป่าไม้ถาวร

ป่าเขาใหญ่ ทำาให้รัฐสูญเสียท่ีดินในเขตอุทยาน

แห่งชาติให้แก่ผู้คัดค้าน การออกโฉนดท่ีดินเลข
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ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

บริษัท สารสูอนาคต จำกัด เจาของ นายชูเกียรติ ย้ิมประเสริฐ บรรณาธิการผูพิมพผู โฆษณา 1850-1862 ซอยไทยโพสต ถนนเกษมราษฎร แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร 0-2240-2612-6, 0-2249-4582-5 ฝายโฆษณา ตอ 218, 302, 307, 311, 339 โทรสาร  0-2249-6810, 0-2249-0299 พิมพท่ี บริษัท เชอร่ี กราฟฟค 1991 จำกัด

16

บี้มท.ทำ�ง�นเชิงรุกรับมือน้ำ�ท่วม

ทำ�เนียบฯ • พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน

การประชุมกองอำานวยการน้ำาแห่งชาติ และคณะอนุกรรมการอำานวยการ

ด้านบริหารจัดการทรัพยากรน้ำา ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ เพื่อขับ

เคลื่อนความร่วมมือตามกรอบแนวทาง 13 มาตรการรับมือฤดูฝน และ

สถานการณ์ภัยแล้งที่จะเกิดขึ้น พล.อ.ประวิตรได้เน้นย้ำาไปยังกระทรวง

มหาดไทย โดยเฉพาะผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ที่มีแนวโน้มจะเกิดน้ำาท่วม 

ตามที่ สทนช.ชี้เป้า ให้มีความตื่นตัวและให้ขับเคลื่อนแผนการปฏิบัติเชิงรุก

ป้องกันน้ำาท่วมตาม 13 มาตรการ ตามที่ กนช.เห็นชอบให้เป็นรูปธรรม เน้น

ความรวดเร็วและกระจายการช่วยเหลือให้ทั่วถึง โดยให้พิจารณาปรับแผน

ให้ทันต่อสถานการณ์ ควบคู่กับการเร่งทำาความเข้าใจกับประชาชน เพื่อ

ป้องกันและลดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ทั้งนี้ ขอ

ให้ สทนช.ประสานการทำางานร่วมกับกรมชลประทาน มีแผนสำารองและ

มาตรการรองรับการหน่วงน้ำาผันน้ำาประกอบการตัดสินใจ โดยพยายามให้

ประชาชนในพื้นที่ท้ายน้ำาได้รับผลกระทบน้อยที่สุด

เจอบ่อนแจ้งทร�ฟฟีฟองดูว์

กรุงเทพฯ • ที่โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร นาย

ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ว่าฯ กทม.) กล่าวถึง

กรณีการจับกุมบ่อนการพนันในเขตดินแดงว่า ตามหลักไม่ได้เกี่ยวกับ กทม.

โดยตรง เพราะไม่ได้มีอำานาจในการจับกุม แต่ถ้าหากประชาชนมีข้อมูลก็

สามารถแจ้งเข้ามาได้ผ่านทราฟฟีฟองดูว์ เพราะมีการเชื่อมโยงข้อมูลกับ

สถานีตำารวจ 88 แห่งอยู่แล้ว ซึ่งถ้าเจอปัญหา ประชาชนก็แจ้งมาได้ แต่

ถ้าให้ กทม.ไปจับกุม คงไม่ใช่อำานาจ กทม.โดยตรง ส่วนที่ผ่านมามีการแจ้ง

หรือไม่นั้น ก็ยังไม่มีรายงานการแจ้งเรื่องบ่อน ซึ่งที่ผ่านมาประชาชนอาจ

จะคิดว่า กทม.คงไม่ได้เกี่ยวข้องกับบ่อนโดยตรง และที่ผ่านมาเรื่องบ่อนนั้น 

กทม.ก็ไม่ได้ลงไปตรวจดู เพราะมีเรื่องอื่นที่สำาคัญกว่า เป็นการแบ่งส่วนงาน

กันรับผิดชอบ และ กทม.ก็ไม่ได้มีอำานาจไปจับกุมอะไร ทั้งนี้ หากมีข้อมูลที่

ประชาชนแจ้งมา กทม.ก็สามารถส่งต่อให้ทางตำารวจได้ 

ตั้ง คกก.ดูแลปมช�วประมง

กรุงเทพฯ • นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ประธาน

คณะกรรมการอำานวยความเป็นธรรมและเร่งรัดการปฏิบัติราชการ เปิด

เผยผลการประชุมเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงและสาเหตุที่ทำาให้เกิดปัญหาใน

ด้านการประมง โดยมีการรับร้องเรียนจากเครือข่ายผู้ประกอบการประมง

ในพื้นที่ จ.ชลบุรี และสมุทรสาคร เนื่องจากได้รับความเดือดร้อนจากการ

ถูกแจ้งข้อกล่าวหาเรื่องเครื่องมือทำาประมงอวนลากที่ถูกระบุว่ากระทำาผิด

กฎหมาย โดยปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากความไม่ชัดเจนของกฎหมาย โดย

เฉพาะประเด็นของมาตรา 57 ที่เนื้อหาและข้อความยังไม่ชัดเจน โดยเฉพาะ

เรื่องของการระบุเรื่องเจตนาการกระทำา ทำาให้ผู้ที่ทำาการประมงที่มีสัตว์น้ำา

ขนาดเล็กติดอวนมาด้วยถูกตีความว่ากระทำาผิดไปด้วย ซึ่งเป็นเรื่องหนึ่งที่จะ

ต้องหาแนวทางแก้ไขเรื่องเนื้อหาข้อความในข้อกฎหมายดังกล่าว ด้วยการ

ตั้งคณะกรรมขึ้นมาดูแลโดยเร็ว นอกจากนั้นยังมีปัญหาความเข้าใจระเบียบ

หลักเกณฑ์เกี่ยวกับอวนที่ผิดพลาดของเจ้าหน้าที่ จนนำาไปสู่การแจ้งความ

ดำาเนินคดีชาวประมง ทั้งๆ ที่ไม่ได้กระทำาผิด ซึ่งอธิบดีกรมประมงรับว่าจะ

รีบไปดำาเนินการแก้ไขโดยด่วน.

ขาว

ท่ี 41158 ต.เนินหอม อ.เมืองปราจีนบุรี 

จ.ปราจีนบุรี จึงมิชอบด้วยกฎหมาย และ

เป็นความเสียหายร้ายแรง ผู้คัดค้านยัง

คงยึดถือครอบครองท่ีดินต่อเนื่องตลอด

มาจนกระท่ังเข้าดำารงตำาแหน่ง รมช.

ศึกษาธิการ ขอให้ศาลฎีกามีคำาพิพากษา

หรือคำาส่ังว่าผู้คัดค้านฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ

ตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง 

ให้ผู้คัดค้านหยุดปฏิบัติหน้าท่ีนับแต่วันท่ี

ศาลฎีการับคำาร้องจนกว่าจะมีคำาพิพากษา 

ให้ผู้คัดค้านพ้นจากตำาแหน่งนับแต่วันหยุด

ปฏิบัติหน้าท่ี เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกต้ัง

ของผู้คัดค้าน และเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังมี

กำาหนดเวลาไม่เกิน 10 ปี ตามรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 มาตรา 

235 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ

ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริต พ.ศ.2561 มาตรา 87 และมาตรฐาน

ทางจริยธรรมของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 

และผู้ดำารงตำาแหน่งในองค์กรอิสระ รวม

ท้ังผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน และหัวหน้า

หน่วยงานธุรการของศาลรัฐธรรมนูญและ

องค์กรอิสระ พ.ศ.2561 ข้อ 8 และข้อ 11, 

17 ประกอบข้อ 27

ศาลฎีกามีคำาส่ังให้รับคำาร้องของผู้

ร้องไว้พิจารณาวินิจฉัย ส่งสำาเนาพร้อม

เอกสารประกอบให้ผู้คัดค้าน หากจะ

คัดค้านให้ยื่นคำาคัดค้านภายใน 14 วัน นับ

แต่วันรับสำาเนาคำาร้อง และส่ังให้ผู้คัดค้าน

หยุดปฏิบัติหน้าท่ีจนกว่าจะมีคำาพิพากษา

ตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย

การป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.

2561 มาตรา 81 ประกอบมาตรา 87 วรรค

สาม และระเบียบท่ีประชุมใหญ่ศาลฎีกา

ว่าด้วยการพิจารณาพิพากษาคดีเก่ียวกับ

การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทาง

จริยธรรมอย่างร้ายแรง พ.ศ.2561 ข้อ 12 

วรรคสอง นัดพิจารณาคร้ังแรกวันท่ี 5 ต.ค. 

เวลา 09.30 น.

ภายหลังศาลฎีกาได้มีคำาส่ังดังกล่าว  

บรรยากาศหน้าห้องทำางานของนางกนก

วรรณเป็นไปอย่างเงียบเหงา เนื่องจาก

นางกนกวรรณและทีมงานไปปฏิบัติหน้าท่ี

หลายแห่ง และทีมงานยังไม่ได้มีการเร่ิม

เก็บของภายในห้องแต่อย่างใด โดยคน

ใกล้ชิดระบุว่านางกนกวรรณมีกำาหนดการ

ทำางานส่วนใหญ่ไปราชการท่ีต่างจังหวัด

ถึงเดือน ก.ย. แต่หลังจากท่ีศาลมีคำาส่ังให้

หยุดปฏิบัติหน้าท่ี ก็คงต้องยุติบทบาทดัง

กล่าวลง 

ด้าน น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.

ศึกษาธิการ กล่าวว่า ได้โทร.ไปพูดคุยและ

ให้กำาลังใจนางกนกวรรณเป็นการส่วนตัว

แล้ว ซ่ึงเท่าท่ีดูนางกนกวรรณค่อนข้างมี

กำาลังใจท่ีดี ข้ันตอนจากน้ีก็ต้องว่าไปตาม

กฎหมาย ซ่ึงในส่วนของ ศธ.เองก็ต้องไปดู

ข้อกฎหมายท่ีเก่ียวข้องว่าต้องดำาเนินการ

อย่างไรบ้าง เพราะไม่เคยเกิดเหตุการณ์

เช่นน้ีมาก่อน ดังน้ันจึงต้องดำาเนินการทุก

อย่างด้วยความรอบคอบ ส่วนการทำางาน

ต่างๆ ท่ีนางกนกวรรณดูแลอยู่ ท้ังในส่วน

ของสำานักงานคณะกรรมการส่งเสริม

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัย (กศน.), สำานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาเอกชน (สช.) และสำานักงานลูก

เสือแห่งชาติ ก็คงต้องสานต่อไป ตรงน้ีไม่

ค่อยกังวล เชื่อว่าจะสามารถดำาเนินการได้

ต่อเนื่องไม่มีปัญหาอย่างแน่นอน 

“ที่ผ่านมานางกนกวรรณก็ถือว่า

ทำางานในหน้าที่ที่ ได้รับมอบหมายได้เป็น

อย่างดี ส่วนจะมีการปรับคณะรัฐมนตรี 

(ครม.) หรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับ พล.อ.ประวิตร 

วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะ

รักษาการนายกรัฐมนตรี จะพิจารณา แต่

เบื้องต้นยังถือว่านางกนกวรรณยังไม่พ้น

จากตำาแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการ ศธ. 

เพียงแต่ให้หยุดปฏิบัติหน้าที่” น.ส.ตรี

นุชกล่าว

ด้านนายอนุทิน ชาญวีรกูล รอง

นายกฯ และ รมว.สาธารณสุข และใน

ฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย (ภท.) กล่าว

ในเรื่องน้ีว่า ทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมาย 

ขอให้เคารพการตัดสินใจของศาล โดยวัน

น้ียังไม่ได้พูดคุยกับนางกนกวรรณเป็นการ

ส่วนตัว เนื่องจากติดประชุมเอเปกและยุ่ง

กับการรับแขกท้ังวัน

 “โควตารัฐมนตรีของพรรคภูมิใจ

ไทยท่ีว่างเว้นน้ัน ขอหารือภายในพรรค

ก่อน ซ่ึงเก้าอ้ี รมช.ศึกษาธิการท่ีว่างเว้น

ลง ยังมีรัฐมนตรีอีก 2 คนในกระทรวง

ศึกษาธิการทำาหน้าท่ีได้ ขณะเดียวกันการ

จะปรับ ครม. เป็นอำานาจหน้าท่ีของนายก

รัฐมนตรี ในการแต่งต้ัง หลังจากน้ีผมจะ

โทร.หานางกนกวรรณเพื่อพูดคุยให้กำาลัง

ใจ ในฐานะเพื่อนร่วมพรรคท่ีมีความสนิท

กัน”นายอนุทินกล่าว.


